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อารัมภบท

เมื่อสิบหกปีที่แล้วผมได้แก้ไขและเรียบเรียงหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการทรง

เรียกให้ไปบุกเบิกคริสตจักรเล่มหนึ่งซึ่งมีชื่อว่า การทวีคูณคริสตจักร

สมัยนั้นอะไรๆ ก็ต่างไปจากทุกวันนี้มาก ขณะนั้นมีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตอยู่

เพียง 360 ล้านบัญชีเท่านั้น ทุกวันนี้ (2015) มีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตมากกว่า
นั้นเกือบสิบเท่า การใช้งานอินเตอร์เน็ตที่แอฟริกาได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าตก
ใจเป็น 7,146 เปอร์เซ็นต์จากเดิม และจำนวนตัวเลขของอีเมล์ทั่วทั้งโลก
ในแต่ละวันก็เพิ่มขึ้นจาก 12,000 ล้านฉบับไปเป็นมากกว่า 205,000 ล้าน
ฉบับ ในปี 2000 คอมพิวเตอร์ iMac รุ่นใหม่ล่าสุด มีความเร็วการประมวล
ผลอยู่ที่ 500 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และมีน้ำหนักอยู่ที่ 17.2 กิโลกรัม ในปี 
2015 โทรศัพท์มือถือ iPhone 6s มีความเร็วการประมวลผลอยู่ที่ 1.84 กิกะ
เฮิรตซ์ (GHz) และน้ำหนักอยู่ที่ 143 กรัม ในปี 1999 มีบล็อกในอินเตอร์เน็ต
อยู่เพียง 23 บล็อก เว็บไซต์ Wordpress และ Tumblr ก็ยังไม่ถือกำเนิดขึ้น
มาเลย ปัจจุบันนี้ทั้งสองเว็บไซต์เป็นเจ้าของ 76 ล้านและ 261 ล้านบล็อกอยู่
ตามลำดับ ทุกวันนี้มีโทรศัพท์มือถือในสหรัฐอเมริกามากกว่าที่เคยมีอยู่ในปี 
2000 กว่า 178 ล้านเครื่อง และจำนวนของโทรศัพท์มือถือก็มีมากกว่าจำนว
นของประชากรเสียอีก ในปี 2000 เฟสบุค ไอโฟน ยูทูบและวิกิพีเดียนั้นยังไม่
เป็นแม้แต่คำๆ หนึ่งเลย และดาวพลูโตก็ยังถูกนับว่าเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง
อยู่

และอีกสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือในระหว่างปีเหล่านี้คือท่า

ทีในเรื่องการปลูกคริสตจักร ครั้งแรกเมื่อเราเริ่มเขียนหนังสือการทวีคูณคริ
สตจักร ความจำเป็นในการต้องออกไปบุกเบิกคริสตจักรนั้นยังเป็นประเด็นที่
ต้องพิสูจน์อยู่ เวลานั้นไม่ใช่ทุกคนจะเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดี ฉะนั้นเรื่องความ
จำเป็นของมันก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลย แล้วทุกวันนี้ล่ะ? การปลูกคริสตจักรเป็น
เรื่องธรรมดาที่เกือบจะเหมือนกับการที่เห็นนกอยู่ในกรงนกไปเสียแล้ว ซึ่งนี่จุด
ประกายให้เกิดคำถามที่ว่าแล้วทำไมยังต้องมีการแก้ไขและเรียบเรียงหนังสือ
ขึ้นมาใหม่อีก? มันมีเหตุผลที่สำคัญอยู่ห้าประการ

ประการแรก เมื่อมีบางสิ่งกลายมาเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ (common 

practice) ไปแล้ว (อันที่จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัตินั่น



แหละ) มันจึงสำคัญมากที่จะทบทวนและประเมินหลักการที่ได้ทำให้เกิดสิ่งนั้น
ขึ้นอีกครั้ง และมันจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอด้วย ไม่เช่นนั้นแนวคิดแบบปฏิบัติ
นิยม (pragmatism: วิธีการใดก็ตามที่ก่อให้เกิดผลดี วิธีการนั้นนับว่าถูกต้อง
และเป็นจริง แม้จะผิดจากพระคัมภีร์ก็ตาม) จะค่อยๆ คืบคลานเข้ามาในการ
ปฏิบัติต่างๆ และในจิตใต้สำนึกของเราด้วยไม่ว่าตอนเริ่มต้นนั้นจะมีหลักกา
รมากแค่ไหนก็ตาม

ประการที่สอง บางสิ่งที่ได้ถูกสถาปนาไว้อย่างมั่นคงแล้วก็ยังสามารถกลาย

เป็นสิ่งที่ล้าสมัยได้อย่างง่ายดาย เดี๋ยวนี้การปลูกคริสตจักรไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่
แล้ว ทั้งพวกสุดโต่งและนักเคลื่อนไหวที่อยู่ในหมู่พวกเราก็ได้หันไปหาสิ่งอื่น
แล้ว พวกเขากำลังมองหาคลื่นลูกใหม่เพื่อจะได้กระโดดเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย

ประการที่สาม โลกนี้ได้ก้าวไปข้างหน้าแล้วและความจำเป็นของการบุกเบิก

คริสตจักรในยุคปัจจุบันก็มีมากยิ่งกว่าเมื่อยุคปี 2000 กำลังเริ่มต้นเสียอีก 
ตัวเลขประชากร 1,200 ล้านคนที่ได้เกิดมานับตั้งแต่ปี 2000 นั้นสูงอย่างน่า
ใจหาย มีเพียงแค่ 15 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นจากจำนวนประชากรที่เกิดมาในระ
หว่างปี 1980-2000 ที่สามารถจัดได้อยู่ในหมวดหมู่ของ “คริสเตียน”

ประการที่สี่ เนื่องจากการปลูกคริสตจักรได้กลายมาเป็นเรื่องที่ธรรมดาไป

แล้ว ดังนั้นเราจึงมีประสบการณ์ที่หลากหลายขึ้นในการรู้ว่าเราควรก้าวต่อ
ไปข้างหน้าอย่างไรดี เรามีบทเรียนให้เรียนรู้ มีความผิดพลาดมากมายที่เกิด
ขึ้นและเราก็มีชัยชนะที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเลย มันคงจะเป็นความบกพร่อง
และความเฉื่อยชาของเราแน่หากเราจะไม่เผยแพร่เรื่องราวเหล่านั้น โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเขียนหนังสือเล่มนี้ก็มีส่วนเกี่ยว
ข้องในภารกิจนั้นอย่างเต็มที่เสมอมา ซึ่งบางคนก็มีส่วนในช่วงเวลานั้นโดย
ตลอด

ประการที่ห้า พระเยซูยังไม่เสด็จกลับมา ความจริงที่ว่าคุณยังกำลังอ่านหนัง

สือเล่มนี้อยู่หมายความว่าเรื่องนี้ก็ยังเป็นประเด็นอยู่ ฉะนั้น คำบัญชาที่ว่า 
“จงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรา” นั้นยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ 
มันยังไม่ถูกยกเลิก การบุกเบิกคริสตจักรจึงเป็นวิธีในการเชื่อฟังคำบัญชาและ
หนทางในการบรรลุเป้าหมายนั้นอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่การนำหนังสือเล่มที่เราเขียนขึ้นในปี 2000 มาปรับปรุง

ให้ทันสมัยขึ้น หลักความเชื่อที่เรายึดถือเรื่อยมานั้นยังคงอยู่และบางส่วนของ
เนื้อหาก็ได้ถูกนำกลับมาใช้อีก แต่เนื้อหาส่วนใหญ่ของเล่มนี้เป็นสิ่งใหม่ นั่น
เป็นเพราะเราได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญมาแล้ว แต่อีกหนึ่งเหตุผลคือทุกวันนี้
เราก็ต้องพบเจอกับความท้าทายใหม่ๆ เช่นกัน ลองพิจารณาถึงแนวโน้มของ



การเปลี่ยนแปลงที่น่าสะเทือนใจที่ได้เกิดขึ้นนับจากช่วงเวลาของโครงการ
วิจัย (เกี่ยวกับศาสนาต่างๆในอนาคตที่ตีพิมพ์ขึ้นในปี 2015) นี้ดู


• โดยไม่คิดจำนวนคนที่จะเข้ามาเพิ่ม คาดว่าในปี 2050 จะมีผู้คน
ประมาณ 66 ล้านคนที่จะออกจากคริสตศาสนา 

• มีการคาดการณ์ว่าในปี 2050 ทวีปอเมริกาเหนือจะมีจำนวนคริสเตียน
น้อยลงกว่าในปี 2010 อยู่ประมาณ 27 ล้านคน

• มีผู้คนอพยพเดินทางข้ามชายแดนทั่วโลกในระหว่างปี 2010-2015 
ประมาณ 19 ล้านคน ซึ่งรวมไปถึงการไหลบ่าเข้ามาของชาวมุสลิมในทวีป
ยุโรปจำนวน1ล้านคนด้วย

• คาดว่าจะมีประชากรอิสลามในประเทศอังกฤษ ถึง 11.8 เปอร์เซ็นต์ ในปี 
2050 

• ทั่วทั้งโลก ประชากรมุสลิมเติบโตขึ้นเป็นสองเท่าของประชากรโดยรวม

• หากกระแสของสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆ ค
ริสเตียนกลุ่มนิกายแองกลิคันในประเทศอังกฤษก็จะหมดไปภายในปี 2033 
และในปี 2067 เราก็จะเห็นจุดจบของคริสตศาสนาในประเทศอังกฤษ!


ประโยคอันโด่งดังซึ่ง มาร์ค ทเวน ได้เคยกล่าวเอาไว้ คือ “คำโกหกนั้นมีอยู่
สามประเภท นั่นคือ คำโกหกทั้งหมด คำโกหกที่พระเจ้าสาปแช่งและตัวเลข
สถิติ” ฉะนั้นการที่เราจะรอบคอบและระมัดระวังเกี่ยวผลของการประมาณการ
เหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่มีเหตุผลอยู่ อย่างไรก็ตามการเพิกเฉยไม่ใส่ใจมักจะเป็น
ความโง่เขลามากกว่าความสบายใจ ดังนั้นเราจึงไม่ควรจะปิดหูปิดตาไปจาก
ข้อมูลเหล่านั้น เราจำเป็นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ที่คริสตจักรทั่วโลกกำลัง
เผชิญอยู่ในขณะนี้

แล้วอะไรควรจะเป็นการตอบสนองของเราต่อสถิติเชิงลบเหล่านี้?

ความสิ้นหวัง? นั่นเป็นการตอบสนองที่พอจะเข้าใจได้ในระดับหนึ่ง ภาพที่

เห็นมันก็ช่างน่าสิ้นหวังจริงๆ แต่การที่เราเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงครอบครอง
เหนือทุกสิ่งก็ทำให้การตอบสนองเช่นนี้ไม่เพียงแต่เป็นไปไม่ได้แต่ยังเป็น
ความบาปอีกด้วย

การเฉยๆ ไม่ยินดียินร้าย? การไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยต่อภาพอันเลวร้ายที่ตัว

เลขเหล่านี้กำลังฉายให้ดูนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณมีความรู้สึกเฉยชาต่อพระ
เจ้าและต่อพระเกียรติสิริของพระองค์ขั้นรุนแรง




ทำอะไรสักอย่าง? แน่นอนว่านี่จะต้องเป็นการตอบสนองของบรรดาคนที่
พระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ด้วย พระองค์มิได้ทรงเฉื่อยชาหรือมองโลก
ในแง่ร้าย และเราก็ไม่ควรจะเป็นแบบนั้นด้วย

บ่อยครั้งที่คนมักจะพูดว่า หนทางเดียวที่จะเอาชนะความมืดได้คือการจุด

เทียนให้มากขึ้น การปลูกคริสตจักรคือการทำสิ่งนั้นนั่นเอง การปลูกคริสต
จักรคือการลงมือสร้างชุมชนแห่งความสว่างขึ้นมาท่ามกลางโลกที่มืดมนนี้ 
และนี่คือสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงเรียกให้เราทำพร้อมด้วยคำสัญญา
ที่ว่าพระองค์จะทรงสร้างคริสตจักรของพระองค์ขึ้นมาเพื่อที่ว่าประตูแดนม
รณาจะไม่สามารถเอาชนะมันได้ (มัทธิว 16:18)

หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นมาโดยเหล่าบรรดานักปฏิบัติตัวจริง ผู้มีส่วนเกี่ยว

ข้องในเครือข่ายกิจการ 29 (Acts 29) ซึ่งเป็นเครือข่ายของครอบครัวคริสต
จักรซึ่งมีความหลากหลายที่กำลังบุกเบิกคริสตจักรอยู่ทั่วโลก คำอธิษฐานของ
เราคือการที่คุณจะไม่เพียงแต่ได้รับการหนุนใจแต่ได้รับการท้าทายด้วย ที่คุณ
จะได้รับการปลอบประโลมใจขณะเดียวกันก็รับการตำหนิ ได้รับความรู้ขณะ
เดียวกันก็รับการเสริมสร้างเพื่อเตรียมความพร้อมด้วย แต่ยังมีคำอธิษฐาน
ของเราที่ยิ่งใหญ่และกล้าหาญมากกว่านั้นอีก คือ ที่หนังสือเล่มนี้จะสร้าง
ชุมชนแห่งใหม่ของประชากรของพระเจ้าและแรงขับเคลื่อนใหม่จะเกิดขึ้น 
เดวิด แกริสันกล่าวว่า “มันไม่ได้เป็นการพูดเกินความจริงเลยว่า ความเคลื่อน
ไหวของการบุกเบิกคริสตจักรนั้นเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก
ในการนำผู้คนนับล้านให้มาถึงความรอดและในการสร้างสาวกซึ่งมีความ
สัมพันธ์กับองค์พระเยซูคริสต์” ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานให้เกิดความเค
ลื่อนไหวเช่นนั้น และขอให้หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของจุดกำเนิดและพัฒนา
การแห่งความเคลื่อนไหวนั้นด้วย


สตีฟ ทิมมิส

ผู้อำนวยการบริหาร

เครือข่ายกิจการ 29 



ประวัติผู้ร่วมเขียนโดยย่อ

อองรี บลูเชย์ 
อองรี บลูเชย์ ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ด้านศานศาสตร์ Guenther H. 

Knoedler ที่วิทยาลัยวีทตัน (Wheaton Collage) เมืองวีทตัน รัฐอิลลินอยส์ 
และศาสตราจารย์วิชาศาสนศาสตร์ระบบที่มหาวิทยาลัย Faculté Libre de 
Théologie Évangélique เมือง Vaux-sur-Seine ประเทศฝรั่งเศส นอกจา
กนี้ยังมีผลงานหนังสือเล่มอื่นๆ อีก ได้แก่ Original Sin และ Evil and the 
Cross and In the Beginning


แมท แชนด์เลอร์ 
แมท แชนด์เลอร์ คือผู้บุกเบิกและศิษยาภิบาลของคริสตจักรเดอะวิลเลจ 

(The Village) รัฐเท็กซัส และผู้อำนวยการเครือข่ายกิจการ 29 ผลงานหนังสือ
เล่มอื่นๆ ได้แก่ The Explicit Gospel, To Live Is Christ to Die Is Gain 
และ Creature of the Word 


ทิม เชสเตอร์ 
ทิม เชสเตอร์ คือศิษยาภิบาลของคริสตจักรเกรซ เบอโรบริดจ์ (Borough 

Bridge) ประเทศอังกฤษ และเป็นอาจารย์สอนให้กับสถาบันการศึกษาโอค
ฮิลอะคาเดมี (Oak Hill Acadamy) ของกิจการ 29 และท่านยังเป็นผู้เขียนหนัง
สืออีกกว่าสามสิบเล่ม


รูเบน ฮันเตอร์ 
รูเบน ฮันเตอร์ คือผู้นำทีมบุกเบิกคริสตจักรที่ทรินีตีเวส (Trinity West) ซึ่ง

เป็นคริสตจักรที่กำลังเริ่มปลูกซึ่งอยู่ทางตะวันออกของลอนดอน ก่อนหน้านี้
เคยเป็นศิษยาภิบาลฝึกหัดอยู่ที่คริสตจักรแคปิตอลฮิลแบพติส (Capital Hill 
Baptist Church) รัฐวอชิงตัน ดี.ซี และผู้ช่วยศิษยาภิบาลที่คริสตจักรสไปเซ
อร์สตรีท (Spicer Street Church) เซนต์แอลบันส์ ประเทศอังกฤษ




โอเน่ โมกฮาทเล่ 
โอเน่ โมกฮาทเล่ คือผู้นำทีมบุกเบิกคริสตจักรรูทเดทเฟลโลชิฟ (Rooted 

Fellowship) ซึ่งเป็นคริสตจักรที่ข้ามวัฒนธรรม ที่กรุงพริทอเรีย ประเทศแอฟ
ริกาใต้ ท่านสำเร็จการศึกษาในด้านที่ปรึกษาด้านกฏหมายและเคยร่วมงาน
กับองค์กรแคมพัส เอาท์รีช (Campus Outreach) ก่อนที่จะได้รับการฝึกอบ
รมให้เป็นผู้บุกเบิกคริสตจักร


สตีฟ ทิมมิส 
สตีฟ ทิมมิส คือคณะกรรมการบริหารของกิจการ 29 และศิษยาภิบาลผู้ก่อ

ตั้งคริสตจักรเดอะคราวเดดเฮ้าส์ (The Crowded House) เมืองเชฟฟีลด์ 
ประเทศอังกฤษ ผลงานหนังสือของท่าน ได้แก่ Gospel-Centred 
Leadership, I Wish Jesus Hadn’t Said That และ Total Church 


รูธ วูดโรว 
รูธ วูดโรว คือสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งคริสตจักร เดอะคราวเดดเฮ้าส์ (The 

Crowded House) ลอฟเบอโร (Loughborough) ประเทศอังกฤษ และเป็น
แม่ของลูกๆ ทั้งสี่คน เธอแต่งงานกับจอห์นนี่ ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกคริสตจักรของกิ
จการ 29 



บทที่ 1

จงให้ความสว่างเกิดขึ้น:


การปลูกคริสตจักรและเรื่องราวจากพระคัมภีร์

โดย ทิม เชสเตอร์ 

เราอาศัยอยู่ในโลกแห่งความมืด แม้จะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
ความเจริญขึ้นมาในระดับหนึ่ง แต่โครงสร้างทางสังคมของโลกตะวันตกเรา
นั้นกำลังแตกสลาย การแต่งงานจบลงที่การหย่าร้างมากกว่ายุคไหนๆ และ
ผลที่ตามมาจากการหย่าร้างคือครอบครัวที่แตกสาแหรกขาด ปัญหาเรื่องสุข
ภาพจิตมีอัตราสูงสุดเท่าที่เคยมีมา หากจะมองจากเลนส์ของข่าวประเสริฐแล้ว 
ทวีปยุโรปในปัจจุบันก็นับว่าเป็นทวีปแห่งความมืดดำทีเดียว ตามฐานข้อมูล
ของคริสเตียนทั่วโลก  (World Christian Database) ประชากร 10 กลุ่มที่1

เพิกเฉยต่อข่าวประเสริฐมากที่สุดล้วนแต่อาศัยอยู่ในทวีปยุโรป องค์กรเกรท
เตอร์ยุโรปมิชชั่น (Greater Europe Mission) รายงานว่า ‘แม้ยุโรปจะมี
จำนวนเปอร์เซ็นต์ของคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนสูงแต่ข้อมูลก็แสดงให้
เห็นว่าเปอร์เซ็นต์ของคริสเตียนที่เอาจริงเอาจังและเป็นแบบอีแวนเจลิคัล  2

(คริสเตียนที่เน้นพระคัมภีร์ ความเป็นศูนย์กลางของไม้กางเขน การเปลี่ยน
แปลงฝ่ายจิตวิญญาณ และการเคลื่อนไหว)ในยุโรปนั้นกลับมีจำนวนน้อย
ที่สุด’ ยุโรปเป็นทวีปที่คนสนใจแต่เรื่องทางโลกมากที่สุดในโลก

แล้วอะไรคือการแก้ไขในเรื่องความมืดนี้? แน่นอนว่าคำตอบของมันก็คือค

วามสว่าง ดังนั้น ประโยคแรกที่พระเจ้าตรัสในพระคัมภีร์คือ “จงให้ความ
สว่างเกิดขึ้น” (ปฐก. 1:3) จึงน่าสะดุดตามาก บริบทในที่นี้คือความมืดที่อยู่
ในความวุ่นวายแห่งยุคปฐมกาล พระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก 
แต่ ‘โลกยังไม่มีรูปทรงและว่างเปล่า ความมืดปกคลุมอยู่เหนือพื้นผิวของห้วง
น้ำ’ (ปฐก. 1:2) ในความมืดพระเจ้าทรงตรัสและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความสว่าง


 Cited in Greater Europe mission, “European Christian Demographics,” 1

www.joshuaproject.net/assets/unreachedeurope.pdf. The least responsive mega-peoples 
are Swedish, Russian, Lithuanian, Polish, Georgian, Serb, French, Irish, Czech and Italian.

�  Greater Europe mission, “European Christian Demographics,” www. joshuaproject.net/2
assets/unreachedeurope.pdf.

http://www.joshuaproject.net/assets/unreachedeurope.pdf
http://www.joshuaproject.net/assets/unreachedeurope.pdf
http://www.joshuaproject.net/assets/unreachedeurope.pdf


ในโลกยุคโบราณแสงสว่างขนาดใหญ่ที่อยู่บนท้องฟ้า ไม่ว่าจะเป็นดวงดาว
และดาวเคราะห์ต่างๆ มักจะถูกยกให้เป็นเทพเจ้า แต่ตามหลักการสร้างโลก
ของพระคัมภีร์พวกมันคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น พระเจ้าคือแหล่งที่มาของแสงสว่าง
แต่เพียงผู้เดียว (สดด. 18:28 และ 118:27; กจ. 22:6-11; 1 ทธ. 6:16 และ 1 
ยน. 1:5) พระเจ้าทรงใช้แสงสว่างเป็นฉลองพระองค์ “ทรงคลุมพระองค์ด้วย
แสงสว่างเหมือนเป็นฉลองพระองค์” (สดด. 104:2; มธ. 17:2) สดุดี 139:12 
กล่าวว่า “สำหรับพระองค์แม้ความมืดก็ไม่มืด กลางคืนก็สว่างอย่างกลางวัน 
ความมืดเป็นอย่างความสว่าง” ที่ใดที่พระเจ้าสถิตอยู่ที่นั่นมีความสว่าง เพื่อที่
ว่าแม้ว่าจะเป็นเวลากลางคืนมันก็จะส่องสว่างอย่างกลางวัน บางครั้งคนก็พูด
ว่าพระเจ้าทรงคลุมพระองค์ด้วยความมืด แต่ในบริบทนั้นมีความหมายแค่
เพียงว่าพระเจ้าทรงซ่อนพระองค์ให้พ้นจากสายตามนุษย์เท่านั้น (อพย. 
20:21; 2 ซมอ. 22:10 และ 12; 1 พกษ. 8:12; สดด. 97:2) ดังนั้นแทนที่ดวง
อาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาวจะถูกนมัสการโดยมนุษย์ พระคัมภีร์กลับเรียก
ให้ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาวสรรเสริญพระเจ้า “ดวงอาทิตย์และดวง
จันทร์จงสรรเสริญพระองค์ ดาวทั้งสิ้นที่ส่องแสงจงสรรเสริญพระองค์...ให้สิ่ง
เหล่านั้นสรรเสริญพระนามพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์ทรงบัญชาสิ่งเหล่านั้น
ก็ถูกเนรมิตขึ้นมา” (สดด. 148:3, 5) 


“พระเจ้าตรัสว่า ‘จงเกิดความสว่าง’ ความสว่างก็เกิดขึ้น” (ปฐก. 1:3) เป้า
หมายในการทรงสร้างและภารกิจของพระเจ้าคือการเอาชนะความมืดและ
ความไร้ซึ่งระเบียบ ความสว่างคือวิธีแก้ปัญหาทั้งสองข้อนั้น การแก้ปัญหาค
วามมืดโดยความสว่างนั้นย่อมชัดเจนอยู่แล้ว เวลาที่คุณตื่นขึ้นมาตอนกลาง
ดึกและต้องการจะหาทางไปห้องน้ำ คุณก็กดสวิตช์ไฟ ความสว่างนั้นได้ขับไล่
ความมืดไป

แต่แสงสว่างนั้นเชื่อมโยงกันกับการเอาชนะความวุ่นวายด้วย เรื่องราวเกี่ยว

กับการสร้างโลกในวันที่สี่บอกว่า:


“และพระเจ้าตรัสว่า ‘จงเกิดดวงสว่างต่างๆ ขึ้นในแผ่นฟ้า เพื่อแยก
กลางวันจากกลางคืน ให้เป็นเครื่องหมายบอกฤดู บอกวัน บอกปี และให้
ดวงสว่างเหล่านั้นอยู่บนแผ่นฟ้าเพื่อให้แสงสว่างแก่โลก’ ก็เป็นไปตามนั้น 
ฉะนั้นพระเจ้าทรงสร้างดวงสว่างขนาดใหญ่สองดวง ให้ดวงที่ใหญ่กว่าค
รอบครองกลางวัน และดวงที่เล็กกว่าครอบครองกลางคืน ทั้งทรงสร้าง
ดวงดาวต่างๆ มากมาย”


(ปฐก. 1:14-16)




ลองสังเกตคำว่า “ครอบครอง” ดวงอาทิตย์ถูกสร้างมาเพื่อให้ “ครอบ
ครอง” กลางวัน และดวงจันทร์ถูกสร้างมาเพื่อให้ “ครอบครอง” กลางคืน

จากข้อสอง ปัญหาของโลกนั้นมีอยู่สองข้อ คือมันไม่มีรูปทรงและว่างเปล่า 

ภารกิจการทรงสร้างของพระเจ้าได้แก้ปัญหาทั้งสองข้อนั้น ในวันที่หนึ่งถึงวันที่
สามพระเจ้าได้ทรงทำให้สิ่งที่ไม่มีรูปร่างให้มีรูปร่าง คำว่า “แยก” ถูกใช้ซ้ำ
แล้วซ้ำอีกเพื่อที่จะอธิบายกิจกรรมนี้ พระเจ้าทรงแยกสิ่งที่ก่อนหน้านี้ปะปนกัน
อย่างไร้ระเบียบและยุ่งเหยิง เช่นเดียวกันในสามวันแรกพระเจ้าทรงตั้งชื่อสิ่ง
ต่างๆ ซึ่งมันคือภารกิจที่ทรงส่งมอบให้มนุษย์ทำในฐานะส่วนหนึ่งของสิทธิ
อำนาจที่พวกเขามีในการครอบครองโลก พระเจ้าทรงครอบครองอยู่เหนือค
วามวุ่นวาย ในวันที่สี่ถึงหกพระเจ้าทรงเติมสิ่งที่ว่างเปล่าให้เต็ม ทรงเติมท้อง
ฟ้าด้วยหมู่ดาวในวันที่สี่ ทรงเติมห้วงน้ำด้วยสัตว์ทะเลและเติมท้องฟ้าด้วย
นกต่างๆ ในวันที่ห้า พระองค์ทรงให้พื้นแผ่นดินโลกเต็มไปด้วยบรรดาสิงสา
ราสัตว์ในวันที่หก

และเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมา พระองค์ทรงส่งมอบงานแห่งกา

รสรรค์สร้างนี้ให้แก่พวกเขาด้วย เราได้รับมอบหมายภารกิจแห่งการทวีคูณ
อย่างเดียวกันนี้ด้วย “พระเจ้าทรงอวยพรพวกเขา ตรัสกับพวกเขาว่า ‘จงมีลูก
ดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน จงครอบครองฝูงปลาในทะเล และฝูงนกในท้อง
ฟ้า กับสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินทั้งหมด’” (ปฐก. 1:28) เราได้รับมอบ
หมายให้ต้องทวีจำนวนมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินและให้ครอบครอง เราจะต้อง
เกิดผลและต้องใช้อำนาจปกครอง เราถูกสร้างมาตามพระฉายของพระเจ้า
และในพระลักษณะนั้นเราจำเป็นต้องเติมสิ่งที่ว่างเปล่าให้เต็มและครอบครอง
อยู่เหนือความวุ่นวาย

ดังนั้นการใช้คำว่า “ครอบครอง” ในข้อที่ 16 เพื่อบรรยายถึงบทบาทและ

หน้าที่ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นั้นจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่มันเป็นภาพที่
สะท้อนให้เห็นถึงใจความสำคัญของปฐมกาล บทที่ 1 การส่องกระจายของ
แสงคือการส่งกระจายของอำนาจ

เราเข้าใจสิ่งนี้ดีจากประสบการณ์ของเราเอง ยามวิกาลคือเวลาที่น่ากลัว 

ถ้าไม่มีแสงไฟเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าอยู่ไหนหรือแม้แต่ทำงานอะไรที่ง่ายๆ ได้ 
ความมืดช่วยอำพรางอาชญากรรม ฉะนั้นกลางคืนจึงเกี่ยวข้องกับความชั่ว
ร้ายและภัยที่คุกคาม กลางคืนนั้น “วุ่นวายและไม่อาจควบคุมได้” ดังนั้นมันจึง
อันตราย พระเยซูตรัสว่า “ทุกคนที่ทำชั่วก็เกลียดความสว่าง และจะไม่เข้ามา
ในความสว่างเพราะกลัวว่าการกระทำของตนจะถูกเปิดโปง” (ยน. 3:20) การ



เป็นคนของความมืดจึงหมายถึงการเป็นคนที่ควบคุมไม่ได้ ไร้ระเบียบ เป็น
คนที่อยู่ภายใต้การปกครองที่เลวร้าย ในทางตรงกันข้ามการที่จะดำเนินชีวิ
ตอยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้านั้นหมายถึงการดำเนินอยู่ในความสว่าง 
(สภษ. 4:18; รม. 13:12) 

ความมืดยังเป็นสัญลักษณ์ของการพิพากษาลงโทษ (อสย. 13:10, 59:9; 

ยรม. 13:16, 25:10; พคค. 3:2; อสค. 32:7-8; อมส. 5:18-20; มธ. 24:29 
และ วว. 18:23) หนึ่งในภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับอียิปต์คือภัยพิบัติจากความมืด 
“ดังนั้นโมเสสก็เหยียดมือขึ้นสู่ท้องฟ้า จึงมีแต่ความมืดสนิทปกคลุมอียิปต์
ตลอดสามวัน ช่วงนั้นไม่มีใครมองเห็นกันหรือขยับลุกจากที่” (อพย. 
10:22-23) นี่เป็นภัยพิบัติอันเกือบท้ายสุด การดับสิ้นของแสงตามมาด้วยกา
รดับสิ้นของชีวิตไม่นานหลังจากนั้น อันที่จริงบ่อยครั้งที่แสงสว่างและชีวิตนั้น
เกี่ยวข้องกัน ยกตัวอย่างใน สดุดี 13:3 กล่าวว่า “ขอโปรดประทานความ
สว่างแก่ดวงตาของข้าพระองค์ หรือข้าพระองค์จะต้องหลับใหลอยู่ในความ
ตาย” (พบเช่นกันใน สดด. 36:9, 38:10, 49:19 และ 56:13; อสย. 53:11) 
เยเรมีย์ บทที่ 4 บรรยายถึงการพิพากษาของพระเจ้าที่จะมาถึงในฐานะของ
การทำลายล้างทุกสิ่งที่เคยถูกสร้างมาตั้งแต่ครั้งสร้างโลก เหล่านกจะโบยบิน
หนีไป แผ่นดินก็จะร้างเปล่า ผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์กล่าวว่า “ข้าพเจ้ามองดูที่
แผ่นดินโลก มันไม่มีรูปทรงและว่างเปล่า มองดูที่ฟ้าสวรรค์แสงสว่างลับไป
เสียแล้ว” (ยรม. 4:23) เราย้อนกลับไปที่ปฐมกาล 1:2 เยเรมีย์กล่าวต่อไปว่า 
“(เพราะเรื่องนี้) โลกจะไว้ทุกข์และท้องฟ้าเบื้องบนจะดำมืด เพราะเราได้ลั่น
วาจาแล้วเราได้มุ่งหมายไว้แล้ว เราจะไม่เปลี่ยนใจหรือหันกลับ” (ยรม. 4:28) 
เมื่อครั้งสร้างโลกพระเจ้าตรัสและแสงสว่างก็เกิดขึ้นมา บัดนี้ในเวลาที่ทรงพิ
พากษาเมื่อพระเจ้าทรงตรัสความมืดก็บังเกิดขึ้น “ท้องฟ้าเบื้องบนจะดำมืด 
เพราะเราได้ลั่นวาจาแล้ว” มีการเขียนบรรยายไว้ครั้งแล้วครั้งเล่าว่านรกเป็น
สถานที่ของความมืด (มธ. 8:12, 22:13, 25:30; 2 ปต. 2:4, 17; ยด. 1:6, 13)


แสงสว่างผ่านทางพระวจนะของพระเจ้า 
ฉะนั้นเป้าหมายในการทรงสร้างและพระราชกิจของพระเจ้าคือการเอาชนะ

ความวุ่นวายและการขับไล่ความมืดออกไปโดยการนำแสงสว่างเข้ามา แต่
พระองค์จะทรงทำมันอย่างไร? คำตอบคือโดยทางถ้อยคำของพระองค์ ซึ่งสิ่ง
นี้ได้นำแสงสว่างเข้ามาเมื่อตอนที่ทรงสร้างโลก “พระเจ้าตรัสว่า ‘จงเกิดความ
สว่าง”ความสว่างก็เกิดขึ้น’” (ปฐก. 1:3) พระวจนะหรือพระวาทะของพระเจ้า
คือถ้อยคำที่นำความสว่างเข้ามา




แสงสว่างและความมืดนั้นไม่ใช่ของที่มาคู่กันชนิดที่แยกจากกันไม่ได้แต่ก็
ยังขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับหยินหยาง ไม่ใช่เลย ผมอยากพูดอีก
ครั้งว่าวัฒนธรรมแห่งโลกยุคโบราณมองสิ่งต่างๆ ในจักรวาลด้วยมุมมองเช่น
นี้ คือมีความวุ่นวายและความเป็นระเบียบ และความมืดกับความสว่างจะยัง
คงอยู่เป็นความสมดุลที่คู่ขนานกันไปอย่างนี้ตลอดกาล แต่นี้ไม่ใช่ภาพที่เห็น
ได้ในพระคัมภีร์เลย ความมืดนั้นเป็นภัยคุกคามอย่างแท้จริงแต่พระเจ้าทรง
ขับไล่มันออกไปโดยคำพูดของพระองค์เท่านั้น และพระเจ้าทรงมีอำนาจครอบ
ครอบและควบคุมอยู่เหนือทั้งความมืดและความวุ่นวาย ในพระธรรมอิสยาห์ 
45:7 พระเจ้าตรัสว่า ‘เราปั้นความสว่างและสร้างความมืด เราทำให้เกิดสวัส
ดิภาพและสร้างความวิบัติ เราคือยาห์เวห์ผู้ทำสิ่งทั้งหมดนี้’

เรารู้เรื่องนี้ได้จากประสบการณ์ของเราเองว่าความสว่างและความมืดนั้น

เข้ากันไม่ได้เลย แค่ความสว่างมาปรากฏตัวความมืดก็ถูกขับไล่ออกไปแล้ว 
ในขณะที่ความมืดไม่สามารถขับไล่ความสว่างไปได้เลย มันไม่เคยมี “คบ
เพลิงแห่งความมืด” ที่สาดส่องความมืดเข้าไปในความสว่าง มีแต่ “คบเพลิง
แห่งความสว่าง” ที่สาดส่องความสว่างเข้าไปในความมืด 

ดังนั้น คำพูดแรกจากพระเจ้าในพระคัมภีร์จึงเป็นเหมือนโปรแกรมที่กำ

หนดเรื่องราวทั้งหมดในพระคัมภีร์ “พระเจ้าตรัสว่า ‘จงเกิดความสว่าง’ ความ
สว่างก็เกิดขึ้น” (ปฐก. 1:3) ไม่ว่าจะที่ไหนหรือเมื่อไหร่ที่พระเจ้าตรัส ผลลัพธ์
คือความสว่าง:


• “พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์ และเป็นความ
สว่างแก่ทางของข้าพระองค์” (สดด. 119:105)

• “การอธิบายพระวจนะของพระองค์ให้ความสว่าง” (สดด. 119:130)

• “พระบัญญัติเป็นประทีป และคำสอนเป็นแสงสว่าง และคำตักเตือนเพื่อ
การสั่งสอนเป็นทางแห่งชีวิต” (สภษ. 6:23)

• “และเรามีคำเผยพระวจนะที่แน่นอนยิ่งกว่านั้นอีก และจะเป็นการดีถ้า
พวกท่านจะเอาใจใส่คำนั้น เพราะคำนั้นเป็นเสมือนแสงตะเกียงที่ส่องสว่าง
ในที่มืด จนกว่าแสงอรุณจะขึ้น และดาวรุ่งจะผุดขึ้นในใจของพวกท่าน” (1 
ปต. 1:9)


และสิ่งที่อยู่ตรงข้ามก็เป็นจริงเช่นกัน “หากพวกเขาไม่ได้พูดตามนี้ พวกเขา
ก็ไม่ได้มีแสงสว่างแห่งรุ่งอรุณอยู่เลย” (อสย. 8:20) ที่ใดที่ไม่มีพระวจนะของ
พระเจ้า ความมืดก็ปกคลุมที่นั่น (สดด. 82:5; ปญจ. 2:13-14) และคนเหล่า



นั้นที่ยัง “ดำเนินในความมืด” ก็คือคนที่ “ไม่ได้ดำเนินชีวิตในความจริง” (1 
ยน. 1:6)

อพยพ บทที่ 34 กล่าวว่า “ต่อมาโมเสสลงมาจากภูเขาซีนาย มีแผ่นพระโอ

วาทสองแผ่นในมือของท่านด้วย ขณะที่ลงมาจากภูเขานั้น โมเสสก็ไม่ทราบว่า
ผิวหน้าของตนทอแสงเนื่องจากท่านได้สนทนากับพระเจ้า เมื่ออาโรนและคน
อิสราเอลทั้งหมดมองดูโมเสส ก็เห็นว่าผิวหน้าของท่านทอแสง และพวกเขาก็
กลัวไม่กล้าเข้ามาใกล้ท่าน” (อพย. 34:29-30) หลายครั้งที่พระเจ้ามักจะถู
กบรรยายว่าเป็นเหมือนรัศมีที่เจิดจ้า สดุดี 76:4 กล่าวว่า ‘พระองค์ทรงงามรุ่
งโรจน์ด้วยความสว่าง’ ตอนนี้โมเสสก็ถูกบรรยายว่ามีรัศมีที่แจ่มจ้า โมเสสได้
เผชิญหน้ากับพระเจ้าแบบหน้าต่อหน้าและดูเหมือนว่าผลจากการสนทนานั้น
ก็คือพระรัศมีของพระเจ้าได้สาดส่องลงมาบนตัวท่าน ใบหน้าของโมเสสเปล่ง
ด้วยแสงของพระเจ้า เราจะเข้าใจเรื่องนี้ง่ายหน่อยเมื่อเปรียบเทียบกับอะไรที่
มองเห็นได้ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุอะไรก็ตามถ้าเราจุดไฟมันก็จะร้อน จากนั้นจะลุก
โชนแล้วก็ปล่อยแสงสว่างออกมา

พระคัมภีร์ไม่ได้บอกเราว่าใบหน้าของโมเสสเปล่งแสงเพราะท่านได้เห็น

พระเจ้า อันที่จริงในบทก่อนหน้านั้นโมเสสขอพระเจ้าที่ท่านจะได้เห็นพระองค์ 
และพระองค์ตรัสตอบว่า “เจ้าจะเห็นใบหน้าของเราไม่ได้ เพราะมนุษย์เห็น
หน้าเราแล้วจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้” (อพย. 33:20) แต่ในบทที่ 33 พระเจ้าทรงเปิด
เผยพระนามของพระองค์แก่โมเสส และในบทที่ 34 นี้เรารู้ว่าใบหน้าของ
โมเสสทอแสง “จากการที่ท่านได้สนทนากับองค์พระผู้เป็นเจ้า” (34:29) 
แท้จริงมันคือพระวจนะของพระเจ้าที่นำความสว่างมา ในสดุดี 19:8 ดาวิดก
ล่าวว่า ‘ข้อบังคับขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นถูกต้อง...ให้ความสว่างแก่ดวงตา’


แสงสว่างผ่านทางประชากรของพระเจ้า 
พระเจ้าทรงนำแสงสว่างเข้ามาโดยทางพระวจนะของพระองค์ แต่ไม่ใช่แค่

นั้นพระเจ้ายังทรงนำแสงสว่างเข้ามาโดยผ่านทางประชากรของพระองค์ด้วย

เรื่องราวการช่วยกู้ของพระเจ้านั้นจะเริ่มต้นจริงๆ ก็ตอนที่พระเจ้าทรงทำ

พันธสัญญากับอับราฮัม พระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมว่าจะทรงประทานประ
ชากรผู้ที่จะได้รับพรและดินแดนแห่งพระพรของพระองค์แก่ท่าน แต่พระเจ้าก็
ทรงมอบบัญญัติให้พวกเขาทำตามตั้งแต่เริ่มต้น พระองค์ทรงสัญญาว่าโดย
ผ่านทางวงศ์วานของอับราฮัม ‘บรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้รับพร’ (ปฐก. 
12:3) เรื่องราวเดินทางมาถึง ณ จุดที่พระเจ้าพุ่งเป้ามาที่คนๆ หนึ่ง ครอบครัว
หนึ่งและชนชาติหนึ่ง นับตั้งแต่แรกเริ่มมาแล้วพระเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่าเป้า



หมายของพระองค์สำหรับอับราฮัมและชนชาติอิสราเอลนั้นก็คือเพื่อบรรดา
ประชาชาติ ถึงขนาดตอนที่เปาโลต้องการที่จะปกป้องพันธกิจที่ท่านทำกับ 
‘คนต่างชาติ’ หรือต่อ ‘ชนชาติอื่นๆ’ (สองคำนี้เป็นคำเดียวกันในภาษากรีก) 
ท่านไม่ได้ใช้เรื่องพระมหาบัญชาของพระเยซูมากล่าวอ้างเพื่อสนับสนุนแม้ว่า
ท่านสามารถทำได้ ท่านกลับนำพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมและพระสัญญา
ที่พระเจ้าทรงมีต่ออับราฮัมมาใช้ กล่าวว่า ‘พระคัมภีร์รู้ล่วงหน้าว่า พระเจ้าจะ
ทรงนับว่าคนต่างชาติ (หรือชนชาติต่างๆ) เป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อ 
และประกาศข่าวประเสริฐล่วงหน้าแก่อับราฮัมว่า “ทุกประชาชาติจะได้รับพร
ผ่านทางเจ้า”...ถ้าท่านเป็นของพระคริสต์ ท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมและ
เป็นทายาทตามพระสัญญา’(กท. 3:8, 29) พระสัญญาที่พระเจ้าให้อับราฮัม
เป็นพรต่อทุกชนชาตินั้นเป็นคำบัญชาที่สั่งเปาโลให้ออกไปทำพันธกิจ (อ่าน
ใน รม. 1:1-6, 9:24-29, 16:25-27 และ อฟ. 3:1-6)

แล้วพระเจ้าจะทรงอวยพรประชาชาติต่างๆ ผ่านทางอับราฮัมได้อย่างไร? 

ส่วนสำคัญของคำตอบคือพระผู้ช่วยให้รอดจะทรงบังเกิดมาจากเชื้อสายของ
อับราฮัม แต่มันมีรายละเอียดมากกว่านั้น ในปฐมกาล 18:18 กล่าวว่า “ทุก
ประชาชาติทั่วโลกจะได้รับพรผ่านทางเขา(อับราฮัม)” และพระเจ้าทรงตรัสต่อ
ไปอีกว่า “เพราะว่าเราได้เลือกเขา เพื่อเขาจะสั่งสอนลูกหลานและครัวเรือน
ของเขาที่จะมีมาภายหลัง ให้รักษาวิถีทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการทำสิ่ง
ที่ถูกต้องและยุติธรรม เพื่อว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทำให้สิ่งที่พระองค์ทรง
สัญญาไว้กับอับราฮัมเป็นจริง” (ปฐก. 18:19) ให้สังเกตคำว่า “เพื่อ” พระเจ้า
จะทำให้สิ่งที่ทรงสัญญาไว้ให้เป็นจริงและพระสัญญานั้นคือพระพรสำหรับทุก
ประชาชาติ และพระองค์จะทรงทำให้มันเป็นจริงได้อย่างไร? “เราได้เลือกเขา 
เพื่อเขาจะสั่งสอนลูกหลานและครัวเรือนของเขาที่จะมีมาภายหลัง ให้รักษาวิถี
ทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการทำสิ่งที่ถูกต้องและยุติธรรม” พระเจ้าจะทร
งอวยพรชนทุกชาติขณะที่ครอบครัวของอับราฮัมดำเนินชีวิตในทางของ
พระเจ้า ประชากรของพระเจ้าจะต้องมีความกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งที่ยุติธรรม 
พระเจ้าตรัสว่าเราจะต้อง “ทำ” สิ่งที่ยุติธรรม และในฐานะคนของพระเจ้าที่อยู่
ภายใต้การปกครองของพระเจ้าและดำเนินอยู่ในทางของพระองค์ โด
ยการทำสิ่งที่ยุติธรรมเราก็ได้นำพระเจ้าไปสู่บรรดาประชาชาติ

ผู้คนมักจะคิดว่าการที่พระเจ้าทรงปกครองนั้นถือเป็นข่าวร้าย พวกเขาคิดว่า

พระเจ้าเป็นเหมือนผู้ปกครองจอมเผด็จการ พวกเขาคิดว่าการที่พวกเขาเป็น
นายปกครองตัวเองโดยไม่ต้องมีพระเจ้านั้นเป็นทางเลือกที่ดีกว่า ดังนั้นใน
ฐานะคนของพระเจ้าเราจึงมีหน้าที่ที่จะดำเนินชีวิตในทางที่จะสำแดงให้โลกนี้



เห็นว่าการรู้จักพระเจ้าและการดำเนินชีวิตภายใต้การปกครองของพระองค์
นั้นเป็นสิ่งที่ดี เราจะเห็นได้ว่ารูปแบบนี้ได้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกกับเรื่องราวใน
พระคัมภีร์ การเป็นประชากรของพระเจ้าและการทำตามสิ่งที่พระองค์ทรงม
อบหมายให้ทำนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

กันดารวิถี 6:22-27 ได้บันทึกคำกล่าวอวยพรที่อาโรนและบรรดาบุตรชาย

ของเขาจะใช้กล่าวอวยพรชนอิสราเอล โดยคำอวยพรเหล่านั้น พระเจ้าตรัสว่า 
พระองค์จะ “ใช้ชื่อของพระองค์อวยพรอิสราเอล” หรือ “ประทับนามของพระ
องค์เหนืออิสราเอล” (6:27) มันมีคำที่ขีดเส้นแบ่งว่าประชากรของพระเจ้าคือ
ประชากรของพระเจ้า หัวใจของคำอวยพรนั้นคือประโยคที่ว่า “ขอให้พระ
พักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทอแสงเหนือท่าน ขอพระองค์ทรงเมตตากรุณา
ท่าน” พระเจ้าเองเป็นความสว่างและพระองค์นำความสว่างนั้นมาให้เราเมื่อ
ทรงหันใบหน้ามาหาเรา ในสดุดี 4:6 (ERV) ดาวิดอธิษฐานว่า “พระยาห์เวห์
เจ้าข้า ให้แสงจากใบหน้าพระองค์ส่องลงมาบนพวกเราด้วยเถิด” เราอาจพูด
ได้ว่าใบหน้าของพระองค์ส่องแสงสว่างเมื่อทรงมองมาที่ประชากรของพระ
องค์ และพระองค์ทรงทอแสงเหนือประชากรของพระองค์เมื่อทรงยิ้ม ในสดุดี 
บทที่ 67 เราได้พบกับคำกล่าวอวยพรของอาโรนอีกครั้ง


¹ขอพระเจ้าทรงเมตตาและอวยพรข้าพระองค์ทั้งหลาย

ขอให้พระพักตร์ทอแสงเหนือข้าพระองค์ทั้งหลาย


²ขอให้คนทั่วโลกทราบถึงวิถีทางของพระองค์

และประชาชาติทั้งหลายรู้ถึงความรอดของพระองค์


³ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ชนชาติต่างๆสรรเสริญพระองค์

ขอให้ประชาชาติทั่วโลกสรรเสริญพระองค์


⁴ขอให้นานาประเทศยินดีและร้องเพลงด้วยความชื่นบาน

เพราะพระองค์ทรงปกครองชนชาติต่างๆ อย่างเที่ยงธรรม

และทรงนำประชาชาติทั้งหลายของโลก


⁵ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ชนชาติต่างๆ สรรเสริญพระองค์

ขอให้ประชาชาติทั่วโลกสรรเสริญพระองค์


⁶แล้วแผ่นดินจะเกิดดอกออกผล

และพระเจ้า องค์พระเจ้าของเรา จะทรงอวยพรเรา


⁷ขอพระเจ้าทรงอวยพรเราต่อไป

เพื่อคนทั่วทุกมุมโลกยำเกรงพระองค์




นี่คือคำอวยพรตามแบบภาษาของอาโรน แต่จงสังเกตให้ดีว่าจะเกิดอะไร
ขึ้นเมื่อพระเจ้าอวยพรประชากรของพระองค์ ผลก็คือ ทางของพระองค์ก็เป็นที่
รู้จักท่ามกลางประชาชาติทั่วโลกและประชาชาติทั่วโลกก็ชื่นบานยินดี แสงส
ว่างของพระเจ้าได้ส่องสว่างเหนือประชากรของพระองค์ และแสงนั้นเปล่งรัศมี
ส่องสว่างไปทั่วทั้งโลก นำความสว่างไปสู่ความมืดและนำความเป็นระบบ
ระเบียบเข้าไปแทนที่ความวุ่นวาย

ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ซาโลมอนเราเห็นได้ว่าอิสราเอลเป็นแสงส

ว่างต่อนานาประชาชาติ ราชินีแห่งเชบาเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลจากอีกสุด
ปลายแผ่นดินโลกเพื่อมาฟังสติปัญญาของพระเจ้าจากกษัตริย์ซาโลมอน (1 
พกษ. 10:1-13) บรรดาชนชาติต่างๆ ก็นำความมั่งคั่งมาทำนุบำรุงทั้ง
ประชากรและพระวิหารของพระเจ้า (1 พกษ. 10:14-29) “คนจากชนชาติทั้ง
หลายก็มาเพื่อฟังสติปัญญาของซาโลมอน พวกเขามาจากบรรดาพระราชา
แห่งแผ่นดินโลก ผู้ได้ยินถึงสติปัญญาของพระองค์” (1 พกษ. 4:34)

แต่ซาโลมอนไปแต่งงานกับหญิงต่างชาติที่นำเอาพระต่างชาติเข้ามา (1 

พกษ. 11:1-3) ซาโลมอนเองถึงกับไปร่วมนมัสการกับผู้หญิงเหล่านั้น 
(11:4-8) การที่อิสราเอลไปปะปนกับคนต่างชาติในฐานะผู้ที่จะนำความสว่างสู่
บรรดาประชาตินั้นมันเป็นคนละเรื่อง ผลของมันคืออิสราเอลถูกชนชาติต่างๆ 
คุกคาม การทรงเรียกของคนอิสราเอลคือให้พวกเขาเป็นเหมือนแม่เหล็กที่
จะดึงดูดประชาชาติต่างๆ ให้เข้ามาในทางของพระเจ้า และอันตรายของอิส
ราเอลก็คือการที่พวกเขาจะถูกประชาชาติต่างๆ ดูดกลืนให้เข้าไปในวิถีแห่ง
ชนต่างชาติเหล่านั้น

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น คือแทนที่อิสราเอลจะไปเป็นแสงสว่างต่อประชาชาติทั่ว

โลก พวกเขากลับไปเดินตามทางของประชาชาติเหล่านั้น (1 พกษ. 14:24; 2 
พกษ. 16:3, 17:8, 11, 15, 33, 21:2) และอิสราเอลก็ถลำตัวเข้าไปลึกเกิน
กว่าจะกู่ให้กลับได้ภายใต้การปกครองของกษัตริย์มนัสเสห์ คนอิสราเอลไม่
ยอมฟังพระคำของพระเจ้าแล้ว (2 พกษ. 21:7-9) แทนที่จะฟัง “มนัสเสห์ชัก
นำพวกเขาให้หลงผิดไป พวกเขาจึงทำสิ่งที่ชั่วร้ายยิ่งกว่าชนชาติต่างๆ ซึ่งองค์
พระผู้เป็นเจ้าทรงทำลายไปให้พ้นหน้าชนอิสราเอลเสียอีก” (2 พกษ. 21:9) 
พวกเขาไม่ได้เป็นแสงสว่างให้แก่บรรดาประชาชาติอีกต่อไป พวกเขาไม่ได้
เพียงแค่ดำเนินตามทางของชนชาติต่างๆ เท่านั้น แต่พวกเขากลับทำสิ่งที่ชั่ว
ร้ายมากกว่าชนชาติเหล่านั้นอีก

บรรดาผู้พยากรณ์ของพระเจ้าได้มองไปไกลกว่าการพิพากษาที่พวกเขาจะ

ได้รับ คือเมื่อเวลาที่ประชากรของพระเจ้าจะกลับไปเป็นแสงสว่างต่อบรรดา



ประชาชาติอีกครั้ง ไม่มีผู้พยากรณ์คนใดที่จะอธิบายเรื่องแสงสว่างที่กำลัง
มานี้ไปได้มากกว่าอิสยาห์อีกแล้ว (อสย. 50:10, 51:4, 58:8-10)


¹นี่คือสิ่งที่อิสยาห์บุตรอาโมศเห็นเกี่ยวกับยูดาห์และเยรูซาเล็ม

²ในบั้นปลาย

ภูเขาที่พระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าตั้งอยู่

จะได้รับการสถาปนาให้เป็นเอกในหมู่ภูเขาทั้งหลาย

จะได้รับการเชิดชูเหนือบรรดาเนินเขา

และมวลประชาชาติจะหลั่งไหลไปที่นั่น


³ชนชาติต่างๆจะมาและกล่าวว่า

“มาเถิด ให้เราขึ้นไปบนภูเขาขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ไปยังพระนิเวศของพระเจ้าของยาโคบ

พระองค์จะทรงสอนพระมรรคาของพระองค์แก่เรา

เพื่อเราจะดำเนินในวิถีทางของพระองค์”

บทบัญญัติจะออกมาจากศิโยน

พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะออกมาจากเยรูซาเล็ม

⁴พระองค์จะทรงตัดสินความระหว่างประชาชาติทั้งหลาย

และยุติกรณีพิพาทให้ชนชาติทั้งหลาย

พวกเขาจะตีดาบให้เป็นผาลไถนา

และตีหอกให้เป็นขอลิด

ประชาชาติจะเลิกรบราฆ่าฟัน

ทั้งจะไม่มีการฝึกรบอีกต่อไป”


(อสย. 2:1-4)


กรุงเยรูซาเล็มนั้นถูกสร้างบนเนินเขา อิสยาห์กล่าวว่า วันหนึ่งมันจะเป็น
ภูเขาที่สูงที่สุด กล่าวคือ ทุกคนจะสามารถมองเห็นประชากรของพระเจ้าได้
และผลที่ตามมาคือบรรดาประชาชาติจะหลั่งไหลเข้าไปสู่กรุงเยรูซาเล็ม ชน
ชาติทั้งหลายจะอยากได้รับการสอนบทบัญญัติของพระเจ้าเพราะพวกเขาเห็น
ว่าพระเจ้านั้นประเสริฐและการปกครองของพระองค์นั้นดี เหมือนดังที่โมเสส
ได้สัญญาไว้ในเฉลยธรรมบัญญัติ 4:5-8 ว่า พวกเขาจะมาดำเนินชีวิตอยู่ภาย
ใต้การครอบครองของพระเจ้า เพื่อตอบสนองต่อภาพนิมิตแห่งอนาคตอันงด
งามนี้ ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ได้กล่าวเชิญชวนว่า “มาเถิดวงศ์วานของยาโคบ
เอ๋ย ให้เราเดินในแสงสว่างขององค์พระผู้เป็นเจ้ากันเถิด” (อสย. 2:5) จงไป



เป็นแสงสว่างต่อบรรดาประชาชาติ เพราะบรรดาประชาติจะมาหาพระเจ้าเมื่อ
ประชากรของพระเจ้าดำเนินชีวิตอยู่ในความสว่างของพระองค์

อิสยาห์ บทที่ 9 บรรยายถึงการเสด็จมาของพระเมสิยาห์ของพระเจ้า ที่มา

ยังประชากรของพระองค์เหมือนกับการมาของแสง


¹อย่างไรก็ตามผู้ทุกข์ลำเค็ญจะไม่เศร้าหมองอีกต่อไป ในอดีตพระเจ้าทรง
ทำให้ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลีต่ำลง แต่ในอนาคตพระองค์จะทรงเชิดชู
กาลิลีที่ชาวต่างชาติอาศัยอยู่ ซึ่งรวมทั้งเมืองริมทะเลเลียบแม่น้ำจอร์แดน


²ประชากรผู้เดินอยู่ในความมืด

ได้เห็นแสงสว่างอันยิ่งใหญ่

บรรดาผู้อาศัยในดินแดนแห่งเงาของความตาย

แสงสว่างเริ่มสาดต้องพวกเขาแล้ว


(อสย. 9:1-2)


แล้วอะไรคือความสว่าง? “ด้วยว่ามีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชาย
คนหนึ่งที่ประทานแก่เราและการปกครองจะอยู่บนบ่าของเขา และเขาจะได้รับ
การขนานนามว่า ‘ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ องค์
สันติราช’” (อสย. 9:6) 

อิสยาห์ บทที่ 60 ได้จับใจความที่พระเจ้าจะเสด็จลงมาหาประชากรของพระ

องค์พร้อมด้วยแสงสว่างอันเจิดจ้า ว่า


¹“เยรูซาเล็มเอ๋ย จงลุกขึ้นส่องสว่าง

เพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้ว

และพระเกียรติสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าปรากฏขึ้นเหนือเจ้า

²ดูเถิด ความมืดปกคลุมโลก

ความมืดมิดอยู่เหนือบรรดาประชาชาติ

แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปรากฏขึ้นเหนือเจ้า

พระเกียรติสิริของพระองค์ปรากฏขึ้นเหนือเจ้า

³ประชาชาติทั้งหลายจะมายังแสงสว่างของเจ้า

บรรดากษัตริย์จะมายังความเจิดจ้าดั่งรุ่งอรุณของเจ้า”

(อสย. 60:1-3)


องค์พระผู้เป็นเจ้าปรากฏขึ้นเหนือประชากรของพระองค์ดังดวงอาทิตย์
ปรากฏขึ้นเหนือพื้นผิวโลกเพื่อที่ความมืดแห่งกลางคืนจะถูกขับไล่ออกไป 



ความมืดซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการพิพากษาถูกแทนโดยพระสิริของพระเจ้า ผู้
เผยพระวจนะอิสยาห์บอกเราให้ทำสองสิ่ง ท่านบอกเราว่าให้ “ดูเถิด” จงมอ
งดูรอบๆ ตัวคุณ จงสังเกตดูโลกแห่งความมืดที่ตกอยู่ภายใต้การพิพากษาซึ่ง
อยู่โดยปราศจากแสงสว่างจากพระคำของพระเจ้า แต่ท่านก็บอกเราด้วยว่า 
“จงลุกขึ้นส่องสว่าง” จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความสว่างของพระเจ้าส่องมายังคน
ของพระเจ้า? คนของพระเจ้าก็จะส่องสว่างนั่นเอง! “ประชาชาติทั้งหลายจะ
มายังแสงสว่างของเจ้า บรรดากษัตริย์มายังความเจิดจ้าดังรุ่งอรุณของเจ้า”

อิสยาห์ บทที่ 60 กล่าวต่อไปว่า “จงเงยหน้าขึ้นและมองไปรอบๆ ทุกคนรวม

ตัวกันและมาหาเจ้า ลูกชายทั้งหลายของเจ้ามาจากแดนไกลโพ้นและลูกสาว
ทั้งหลายของเจ้ามีคนอุ้มมา” (อิสยาห์ 60:4) นี่คือภาพที่เกิดขึ้นกับการออก
ไปทำพันธกิจของคริสตจักร ประชาชาติทั้งหลายกำลังเดินเข้ามาสู่อาณาจักร
ของพระเจ้า “จงเงยหน้าขึ้น” อัศจรรย์ใจกับสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำทั่วโลกผ่า
นทางประชากรของพระองค์ “แล้วเจ้าจะเห็นและโชติช่วงด้วยกัน ใจของเจ้า
จะเกรงกลัวและใจกว้างขึ้น” (อสย. 60:5 KJV) นิมิตของอิสยาห์เกี่ยวกับการ
รุกหน้าของข่าวประเสริฐดำเนินต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเราได้อ่านถึงตอนที่ว่า


¹⁹เจ้าจะไม่ต้องอาศัยแสงอาทิตย์ยามกลางวัน

หรือความสุกใสของดวงจันทร์อีกต่อไป

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นความสว่างนิรันดร์สำหรับเจ้า

และพระเจ้าของเจ้าจะเป็นศักดิ์ศรีของเจ้า

²⁰ดวงตะวันของเจ้าจะไม่ลับไปอีกเลย

และดวงจันทร์ของเจ้าก็จะไม่มีข้างแรม

องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเป็นความสว่างนิรันดร์สำหรับเจ้า

วันคืนอันทุกข์โศกของเจ้าจะสิ้นสุดลง

(อสย. 60:19-20)


พระสิริของพระเจ้าทอแสงมาเหนือประชากรของพระองค์ โดยทางคนของ
พระองค์แสงนี้ก็ส่องไปทั่วโลก มันส่องสว่างไปทั่วทั้งโลกจนกระทั่งวันนั้นมาถึง 
คือวันที่โลกไม่ต้องการดวงอาทิตย์และดวงจันทร์อีกต่อไปเพราะ “องค์พระผู้
เป็นเจ้าจะเป็นแสงสว่างนิรันดร์แก่เจ้าและวันเวลาแห่งการเศร้าโศกจะสิ้นสุด
ลง” แนวคิดนี้ได้จากพระธรรม วิวรณ์ 21-22 ในนิมิตของยอห์นเกี่ยวกับกา
รสร้างโลกใหม่ “กลางคืนจะไม่มีอีกต่อไป เขาไม่จำเป็นต้องมีแสงตะเกียงหรือ



แสงอาทิตย์เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าจะทรงเป็นแสงสว่างของเขา
ทั้งหลาย” (วว. 22:5, 21:11, 23-24)

ในระหว่างนั้น ประชากรของพระเจ้าจะแหงนมองไปที่พระเจ้าและเห็นแสง

สว่างจากใบหน้าของพระองค์ส่องมาที่พวกเขา พวกเขาได้รับแสงสว่างจาก
พระรัศมีของพระองค์ พวกเขาจึงกลายมาเป็นความสว่างต่อนานาประชาติ 
แสงสว่างของพระเจ้าได้ส่องกระจายออกไปผ่านทางคนของพระเจ้า 

วลีที่ว่า “แสงสว่างแก่บรรดาชนชาติ” นั้นเอามาจากบทกวีของอิสยาห์เกี่ยว

กับผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า อิสยาห์พูดถึงผู้รับใช้ของพระเจ้า บางครั้ง
ผู้รับใช้ก็ดูเหมือนจะเป็นชนชาติอิสราเอล บางครั้งผู้รับใช้ก็ดูเหมือนจะเป็น
ใครสักคนที่มาช่วยกู้อิสราเอล ผู้รับใช้นี้คือผู้ที่มาสวมบทบาทและแบกรับหน้า
ที่แห่งการทรงเรียกของอิสราเอล (อย่างที่พวกเขาควรจะเป็น) และดังนั้นจึง
มาช่วยกู้อิสราเอล นี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับผู้รับใช้ผู้นี้


⁶เราจะจับมือเจ้าไว้

เราจะคุ้มครองเจ้า

และทำให้เจ้าเป็นพันธสัญญาสำหรับเหล่าประชากร

และเป็นแสงสว่างแก่บรรดาชนต่างชาติ

⁷ให้เบิกตาของคนตาบอด

ปลดปล่อยเชลยจากคุก

และช่วยนำผู้ที่นั่งอยู่ในความมืดออกจากที่คุมขัง

(อสย. 42:6-7)


“เราจะให้เจ้าเป็นแสงสว่างสำหรับชนต่างชาติด้วย

เพื่อเจ้าจะนำความรอดของเราไปจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก”

(อสย. 49:6)


²⁹“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เจ้าชีวิต ดังที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้

บัดนี้พระองค์ทรงให้ผู้รับใช้ของพระองค์ไปอย่างเป็นสุข 

³⁰เพราะตาของข้าพระองค์ได้เห็นความรอดของพระองค์

³¹ความรอดซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ต่อหน้าประชากรทั้งปวง

³²เป็นแสงสว่างเพื่อสำแดงแก่คนต่างชาติ

และเพื่อเป็นศักดิ์ศรีแก่อิสราเอลประชากรของพระองค์”

(ลูกา 2:29-32)




ชายชราผู้นี้คือสิเมโอนและทารกน้อยนั้นคือพระเยซู สิเมโอนกล่าวว่าทาร
กน้อยนี้คือ ผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่อิสยาห์สัญญาไว้ พระเยซูเป็นพระ
รัศมีของพระเจ้าที่ทอแสงเหนือประชากรของพระเจ้า พระเยซูทำให้พวกเขา
ส่องสว่างเพื่อที่พวกเขาจะทอแสงแห่งพระสิริของพระเจ้าต่อบรรดาประชาชาติ 
และพระเยซูเป็นความสว่างของบรรดาประชาชาติ มัทธิวได้กล่าวถึงสิ่งที่อิส
ยาห์สัญญาไว้ใน อิสยาห์ 9:1-2 ว่า ประชาชนผู้เดินในความมืดจะได้เห็นแสง
สว่างอันยิ่งใหญ่ สิ่งนี้ได้สำเร็จแล้วขณะที่พระเยซูเสด็จดำเนินไปยังแคว้นกา
ลิลี (มธ. 4:12-17)

แล้วพระเยซูก็ยืนขึ้นและพูดว่า “เราเป็นความสว่างของโลก ผู้ที่เดินตามเรา

มาจะไม่เดินในความมืดเลยแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต” (ยน. 8:12, 9:5, 
12:46; กจ. 13:47) พระเยซูคือผู้รับใช้ของพระเจ้าคนนั้นที่อิสยาห์สัญญาไว้ 
พระองค์คือประชากรที่แท้จริงของพระเจ้าที่มาสำแดงให้เห็นว่าการปกครอง
ของพระเจ้านั้นดีอย่างไรผ่านทางคุณความดีตลอดชีวิตของพระองค์

ในโรม 1:18-2:16 เปาโลแสดงให้เห็นว่ามนุษยชาตินั้นตกเป็นทาสของ

บาปและอยู่ภายใต้การพิพากษา แต่ขณะเดียวกันก็คาดการณ์ไว้ว่าจะมีคนยิว
บางคนพูดแบบนี้ว่า “ฉันก็ดีอยู่แล้วเพราะฉันเป็นประชากรของพระเจ้า ฉันมี
ธรรมบัญญัติอยู่แล้ว” (2:17) ท้ายที่สุดในบทที่ 3:9-20 เปาโลจะแสดงให้เห็น
ว่าพยานจากธรรมบัญญัติที่ทึกทักเอาเองว่าใช้เป็นคำแก้ต่างหรือใช้ปกป้อง
ตัวเองได้แท้จริงมันคือพยานที่ปรักปรำและกล่าวโทษ ธรรมบัญญัตินั้นกล่าว
โทษอิสราเอล ดังนั้นทั้งโลก(ยิวและต่างชาติ)ก็ถูกกล่าวโทษด้วย อิสราเอลคือ
ทางแก้ปัญหาชั่วคราวของพระเจ้าต่อบาปของมนุษย์ พวกเขาได้รับมอบหมาย
ให้เป็นแสงสว่างต่อบรรดาประชาชาติเพื่อส่องให้เห็นหนทางกลับมายัง
พระเจ้า พวกเขาได้รับมอบหมายให้รักษาพระคำของพระเจ้าเพื่อว่าพวกเขา
จะทำให้คนต่างชาติรู้จักความชอบธรรมของพระเจ้า (3:2) แต่ในบทที่ 
2:17-24 เปาโลเตือนความจำผู้อ่านจดหมายของท่านว่าแท้จริงสิ่งที่เกิดขึ้นคือ
อะไร พวกเขาอ้างว่าตัวเองเป็น “แสงสว่างแก่ผู้ตกอยู่ในความมืด” (2:19) 
แต่พวกเขากลับละเมิดพระบัญญัติที่พวกเขาควรจะเป็นผู้ชี้แนะเสียเอง แทนที่
จะเป็นแสงสว่างแก่บรรดาประชาชาติแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้าม ‘ตามที่
มีเขียนไว้ว่า “พระนามของพระเจ้าถูกลบหลู่ท่ามกลางคนต่างชาติก็เพราะ
ท่าน”’ (รม. 2:24) ดังนั้นเพื่อที่จะรักษาแผนการนั้นให้คงอยู่พระเจ้าจึงต้องจัด
เตรียมยิวผู้ซื่อสัตย์ที่จะทำให้ความชอบธรรมของพระเจ้าเป็นที่รู้จัก และนั่นคือ
สิ่งที่ทรงจัดเตรียมไว้ในพระเยซูคริสต์ “แต่บัดนี้ความชอบธรรมจากพระเจ้าซึ่ง
อยู่นอกเหนือบทบัญญัตินั้นเป็นที่ประจักษ์แล้ว เป็นความชอบธรรมซึ่งหนังสือ



บทบัญญัติและหนังสือผู้เผยพระวจนะได้เป็นพยานถึง ความชอบธรรมจากพระ
เจ้านี้ผ่านมาทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ไปถึงคนทั้งปวงที่เชื่อ” (รม. 
3:21-22) พระเยซูคือผู้ที่สัตย์ซื่อในการสำแดงความชอบธรรมของพระเจ้า 
พระเยซูทรงทำให้พระเจ้าเป็นที่รู้จักและทำให้เราคืนดีกับพระองค์โดยการ
ตายแทนเราในฐานะเครื่องบูชาที่ดับพระพิโรธพระเจ้า


แสงสว่างผ่านทางพระเยซูผู้เป็นพระวาทะของพระเจ้า 
พระเยซูไม่เพียงนำแสงสว่างเข้ามาเพราะทรงเป็นประชากรที่แท้จริงของพระ

เจ้า แต่นำแสงสว่างเข้ามาเพราะทรงเป็นพระวาทะที่แท้จริงของพระเจ้า พระ
กิตติคุณยอห์นเริ่มต้นด้วย

ในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้า และพระ

วาทะทรงเป็นพระเจ้า  พระองค์ทรงอยู่กับพระเจ้าตั้งแต่ปฐมกาล  สรรพสิ่งถูกส
ร้างขึ้นโดยทางพระองค์ ในบรรดาสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมานั้น ไม่มีสักสิ่งเดียวที่ไม่
ได้ถูกสร้างขึ้นโดยทางพระองค์ ในพระองค์คือชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่าง
ของมนุษย์ความสว่างส่องเข้ามาในความมืด แต่ความมืดไม่ได้ชนะความ
สว่างนั้น (ยน. 1:1-5)

เรื่องการทรงสร้างโลกถูกสรุปไว้ตรงนี้ ยอห์นจงใจจะเลียนแบบการเปิด

เรื่องให้เหมือนกับของหนังสือปฐมกาล ยอห์นเริ่มต้นเหมือนในหนังสือปฐม
กาลว่า “ในปฐมกาล” และสิ่งที่อยู่ตั้งแต่ต้นคือพระวาทะของพระเจ้า พระวา
ทะซึ่งเป็นผู้สร้างทุกสิ่งก็คือพระเจ้านั่นเอง และโดยทางพระวาทะนี้พระเจ้าทรง
นำชีวิตและแสงสว่างเข้ามา พระองค์ทรงนำแสงสว่างเข้าไปในความมืด แต่
ยอห์นไม่ได้กำลังพูดถึงเรื่องการสร้างโลกอีกต่อไป ท่านกำลังพูดถึงเรื่องการ
มาของพระเยซู “ความสว่างแท้ซึ่งให้ความสว่างแก่มนุษย์ทุกคนกำลังเข้ามา
ในโลก” (ยน. 1:9) เมื่อครั้งพระเจ้าทรงสร้างโลก พระวาทะของพระเจ้าได้นำ
แสงสว่างให้เข้ามาในความมืด และพระวาทะนั้นก็คือพระเยซู พระเยซูพูดใน
ยอห์น 12:46 ว่า “เราเข้ามาในโลกในฐานะที่เป็นความสว่าง เพื่อทุกคนที่เชื่อ
ในเราจะไม่อยู่ในความมืด” 


แสงสว่างนั้นดับลงที่ไม้กางเขน 
ยอห์นกล่าวว่า “คำตัดสินเป็นดังนี้คือ ความสว่างได้เข้ามาในโลก แต่

มนุษย์รักความมืดแทนที่จะรักความสว่าง เพราะการกระทำของพวกเขาชั่ว
ร้าย” (ยน. 3:19) 




ระหว่างอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูกับเหล่าสาวก เราพบข้อความที่เต็ม
ไปด้วยการบอกเป็นลาง ว่า “เมื่อยูดาสรับขนมปังชิ้นนั้นแล้วเขาก็ออกไปทันที 
ขณะนั้นเป็นเวลากลางคืน” (ยน. 13:30) ยอห์นได้บอกเราแล้วว่ามันเป็นเวลา
เย็น เราจึงแทบจะไม่ต้องหาอีกเลยว่าเป็นเวลาอะไร (ยน. 13:2) ฉะนั้นเวลา
กลางคืนที่ยูดาสเดินออกไปมันจึงมีความหมายมากกว่าแค่ช่วงเวลา ในพระ
กิตติคุณยอห์นบทก่อนหน้านี้พระเยซูได้บอกว่า “ผู้ที่เดินในเวลากลางวันจะไม่
สะดุดเพราะเขามองเห็นโดยความสว่างของโลก เขาสะดุดเมื่อเขาเดินตอนก
ลางคืนเพราะเขาไม่มีความสว่าง” (ยน. 11:9-10) ยูดาสเดินออกไปในเวลา
กลางคืน ความมืดกำลังจะเกิดขึ้น

เมื่อพระเยซูตายบนไม้กางเขนเราอ่านพบว่า  “แล้วเกิดความมืดมัวไปทั่ว

แผ่นดินตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงบ่ายสามโมง” (มธ. 27:45) แสงสว่างนั้นได้ดับลง 
มีความมืดเพราะมีการพิพากษา การพิพากษาของพระเจ้าตกอยู่เหนือ
ประชากรของพระเจ้าในร่างของบุคคลที่ชื่อว่าเยซู และความสว่างแห่งประ
ชากรของพระเจ้าก็ดับลงด้วย

แต่สามวันต่อมา พระเยซูเดินออกมาจากอุโมงค์ฝังศพและเราก็เดินออก

มาด้วย กลางคืนได้สิ้นสุดลงแล้ว วันใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้น ตอนนี้เราได้เป็นพล
เมืองแห่งความสว่างแล้ว “พวกท่านล้วนเป็นลูกของความสว่าง เป็นลูกของก
ลางวัน เราไม่ได้เป็นของกลางคืนหรือของความมืด” (1 ธส. 5:5; รม. 13:12; 
คล. 1:12)


แสงสว่างผ่านทางถ้อยคำของพระเยซู 
เมื่อเปาโลปรากฏตัวต่อหน้ากษัตริย์อากริปปาท่านกล่าวว่า พระคริสต์ผู้เป็น

ขึ้นจากตายได้มอบหมายถ้อยคำเหล่านี้ให้แก่ท่าน “เราจะช่วยเจ้าให้รอดพ้น
จากพี่น้องร่วมชาติของเจ้าเองและจากชาวต่างชาติ เราจะส่งเจ้าไปหาพวก
เขา  เพื่อเปิดตาของพวกเขาและหันพวกเขาจากความมืดมาสู่ความสว่างและ
จากอำนาจของซาตานมาหาพระเจ้า เพื่อพวกเขาจะได้รับการอภัยโทษบาป
และได้อยู่ในหมู่ผู้ที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยความเชื่อในเรา” (กจ. 
26:17-18)

จุดประสงค์ของงานมิชชั่นนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลง พระประสงค์ของพระเจ้า

ตั้งแต่การสร้างโลกคือการขับไล่ความมืดออกไปโดยการนำความสว่างเข้า
มา และทุกวันนี้จุดประสงค์ของงานมิชชั่นก็คือการขับไล่ความมืดออกไปโดย
นำความสว่างเข้ามาด้วย วิธีการของพระองค์นั้นยังไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อครั้ง



สร้างโลกพระเจ้าทรงนำแสงสว่างเข้ามาโดยถ้อยคำของพระองค์ และทุกวันนี้
เรานำความสว่างเข้ามาโดยการพูดถ้อยคำของพระเจ้า

ใน 2 โครินธ์ เปาโลเตือนความจำผู้อ่านจดหมายของท่านเกี่ยวกับเรื่องที่

โมเสสต้องคลุมหน้าตัวเองเพราะมันทอแสงแห่งรัศมีของพระเจ้า ตอนนี้เราก็
เหมือนโมเสส “และเราทั้งหลายผู้ไม่มีผ้าคลุมหน้าล้วนสะท้อนพระเกียรติสิริ
ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” และผลที่เกิดขึ้นกับเรา เป็นเหมือนที่เกิดขึ้นกับโมเสส 
คือ “เรากำลังรับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระองค์ด้วยรัศมีที่เพิ่มพูนขึ้
นทุกที อันเป็นรัศมีซึ่งมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณ” (2 คร. 
3:18) ตัวเราเองก็ทอแสงด้วยรัศมีที่สะท้อนมาจากพระเจ้าเช่นกัน

แต่เราจะเห็นรัศมีหรือพระสิริของพระเจ้าได้อย่างไร? เปาโลกล่าวต่อไปว่า 

“พระของยุคนี้ทำให้จิตใจของผู้ไม่เชื่อมืดบอดไป เพื่อพวกเขาจะไม่สามารถ
เห็นแสงสว่างแห่งข่าวประเสริฐอันทรงพระเกียรติสิริของพระคริสต์ ผู้ทรงเป็น
พระฉายของพระเจ้า” (2 คร. 4:4) เราเห็นพระเกียรติสิริของพระเจ้าได้ในข่าว
ประเสริฐของพระคริสต์ พระคริสต์คือถ้อยคำของพระเจ้าซึ่งตรัสแก่เรา ถ้อย
คำนั้นคือความสว่าง ถ้อยคำนั้นเปล่งแสงด้วยรัศมีของพระเจ้า ดังนั้นเปาโลจึง
กล่าวว่าเราไม่ได้ประกาศตัวเอง เราประกาศพระเยซูคริสต์ว่าทรงเป็นองค์พระ
ผู้เป็นเจ้า (2 คร. 4:5) เพราะเมื่อพระเยซูผู้เป็นพระวาทะของพระเจ้าได้ถูกประ
กาศออกไปจะมีสิ่งที่ไม่ธรรมดาเกิดขึ้น “เพราะพระเจ้าผู้ตรัสสั่งว่า ‘ให้ความ
สว่างส่องออกมาจากความมืดมิด’  ทรงให้แสงสว่างของพระองค์ส่องเข้ามา
ในใจของเรา เพื่อให้เรามีความสว่างแห่งความรู้ถึงพระเกียรติสิริของพระเจ้า
ในพระพักตร์ของพระคริสต์” (2 คร. 4:6) สิ่งเดียวที่พอจะเปรียบได้กับสิ่งที่เกิด
ขึ้นเมื่อมีคนกลับใจมาเชื่อถ้อยคำของพระเยซู คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อโลกถูกสร้าง
ขึ้น การทรงสร้างใหม่ได้เกิดขึ้นอีกครั้งทั้งหมดเมื่อมีคนกลับใจมาเป็น
คริสเตียน เมื่อโลกถูกสร้างขึ้นพระเจ้าตรัสและความสว่างเกิดขึ้น และอีกครั้ง
เมื่อพระเจ้าทรงตรัส ความสว่างก็เกิดขึ้นมา เปาโลกล่าวในบทถัดไปว่า การ
ทรงสร้างใหม่ได้เกิดขึ้นแล้ว (2 คร. 5:17)

พระองค์ผู้นั้นที่พูดแล้วความสว่างก็บังเกิดขึ้น ขณะนี้ได้พูดกับเรา พระองค์ผู้

นั้นที่พูดกับความมืดแล้วแสงสว่างก็เข้ามา ผู้ที่พูดกับความวุ่นวายแล้วความ
งดงามก็เข้ามา ผู้พูดกับความว่างเปล่าแล้วโลกนี้ก็ถูกเติมให้เต็มด้วยสรรพสิ่ง
นั้นได้พูดกับเราด้วย และถ้อยคำนั้นก็คือพระเยซู และถ้อยคำของพระองค์
นำความสว่างมา โดยคำเทศนาเรื่องพระเยซู พระเจ้า “ให้แสงสว่างของพระ
องค์ส่องเข้ามาในใจของเรา เพื่อให้เรามีความสว่างแห่งความรู้ถึงพระเกียรติ
สิริของพระเจ้าในพระพักตร์ของพระคริสต์”




แสงสว่างผ่านทางประชากรของพระเยซู 
พระเยซูบอกกับสาวกของพระองค์ว่า

“ท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างของโลก เมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาจะซ่อนไว้ไม่

ได้  เช่นเดียวกัน เมื่อคนจุดตะเกียงแล้วย่อมไม่เอาฝาครอบ แต่จะตั้งไว้บนเชิง
ตะเกียงให้ส่องสว่างแก่ทุกคนในบ้าน  ในทำนองเดียวกัน จงให้ความสว่าง
ของท่านกระจ่างแจ้งต่อหน้าคนทั้งหลาย เพื่อเขาจะเห็นการดีของท่านและสรร
เสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ (มัทธิว 5:14-16)

กลุ่มผู้เชื่อของพระเยซูต้องออกไปเป็นแสงสว่างแก่โลกนี้ที่คนอิสราเอลไม่

ได้เป็น พวกเขาจะต้องเป็นเหมือนดั่งนครที่ตั้งอยู่บนภูเขาซึ่งบรรดาชนชาติทั้ง
หลายจะหลั่งไหลเข้าไปเหมือนที่ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ได้สัญญาไว้ (อสย. 
2:1-5) ชุมชนผู้เชื่อของพระเยซูนี้จะต้องเข้าร่วมในนิมิตแห่งสันติภาพและ
ความยุติธรรมของอิสยาห์ และเช่นเดียวกับที่การประยุกต์ใช้ของอิสยาห์คือ
การทรงเรียกให้ดำเนินในความสว่างของพระเจ้า (อสย. 2:5) การประยุกต์
ของพระเยซูคือการที่ “ให้แสงสว่างของท่านส่องสว่างแก่คนทั้งปวง” และพระ
องค์สัญญาว่าเมื่อเราทำตาม คนมากมาย “จะเห็นการดีของท่านและสรรเส
ริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์” (มธ. 5:16)

ในทำนองเดียวกันเปาโลกล่าวว่า

เพราะเมื่อก่อนท่านเป็นความมืด แต่เดี๋ยวนี้ท่านเป็นความสว่างในองค์พระ

ผู้เป็นเจ้า จงดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่าง (เพราะผลของความสว่างประ
กอบด้วยความดีทั้งปวง ความชอบธรรมทั้งมวลและความจริงทั้งสิ้น) จงหาให้
พบว่าอะไรเป็นที่ชอบพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้า    อย่าเข้าส่วนใดๆ กับกิจกร
รมของความมืดอันไร้ผล แต่จงเปิดเผยการเหล่านั้นดีกว่า  เพราะเพียงเอ่ยถึง
สิ่งซึ่งพวกที่ไม่ยอมเชื่อฟังแอบทำกันนั้นก็ยังน่าอาย  แต่ทุกสิ่งที่ถูกเปิดเผย
โดยความสว่างก็เห็นกันแจ่มแจ้ง  เนื่องจากความสว่างทำให้เห็นทุกสิ่งชัดแจ้ง 
ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวกันว่า


“โอ ผู้ที่หลับอยู่ จงตื่นขึ้น

จงฟื้นขึ้นจากความตาย

และพระคริสต์จะทรงส่องสว่างแก่ท่าน”

(อฟ. 5:14)




เราเป็นชุมชนแห่งความสว่างซึ่งตรงกันข้ามกับชุมชนแห่งความมืดที่ถูกพูด
ถึงในเอเฟซัส 6:12 สิ่งนี้มีความหมายต่อเราในทุกวันนี้อย่างไร? สิ่งนี้
เกี่ยวข้องอะไรกับการปลูกคริสตจักร?


เราคือชุมชนแห่งความสว่าง 
อย่างแรก เราคือชุมชนแห่งความสว่าง งานมิชชั่น (พันธกิจแห่งการออกไป) 

นั้นไม่ใช่สิ่งที่เรามุ่งทำให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย แต่มันคือส่วนหนึ่งใน
ตัวตนของเรา การทำพันธกิจแห่งการออกไปคือหัวใจสำคัญในความหมาย
ของการเป็นคนของพระเจ้า สำหรับหลายคนการออกไปทำมิชชั่นกลายเป็น
แค่กิจกรรมๆ หนึ่ง การจัดงานเพื่องานมิชชั่นนั้นไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดี พวกมันเป็น
ส่วนสำคัญของวิถีชีวิตของคริสตจักร แต่เราไม่สามารถลดฐานะพันธกิจแห่ง
การออกไปให้เป็นแค่กิจกรรมหนึ่งหรืองานหนึ่งที่เราจัดได้ งานมิชชั่นเป็นมา
กกว่านั้น มันคือตัวตนของเราและเป็นวิถีชีวิตของเรา มันคือการใช้ชีวิต
ทั้งหมดของเรา ชีวิตธรรมดาๆ ที่เรามี ไปพร้อมกับข่าวประเสริฐอย่างมีเป้า
หมาย 

สิ่งที่ท้าทายสำหรับเราคือสิ่งที่มัทธิว 5:15 บอก คือว่า “เช่นเดียวกัน เมื่อ

คนจุดตะเกียงแล้วย่อมไม่เอาฝาครอบ แต่จะตั้งไว้บนเชิงตะเกียงให้ส่องสว่าง
แก่ทุกคนในบ้าน” คนอื่นจะต้องเห็นแสงสว่างของเราด้วย ชีวิตของเราจะต้อง
โปร่งใส เราจะต้องออกไปอยู่ในโลก เราจะต้องแนะนำเพื่อนที่ยังไม่เชื่อของ
เราให้รู้จักกับเพื่อนคริสเตียนของเรา เราจะต้องออกไปประกาศนอกชุมชน
ของเรา อ้าแขนต้อนรับคนเหล่านั้นแล้วชี้ให้เขาเห็นถึงพระบิดา

แต่พระเจ้าไม่ได้ทรงเรียกเราให้ไปส่องแสงเพื่อพระเยซูแต่เพียงลำพัง นี่ไม่

ใช่ภารกิจของคริสเตียนผู้โดดเดี่ยวที่ดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าและทำสิ่งที่ดีงาม 
แต่เราเป็นชุมชนแห่งความสว่าง เราถูกเรียกให้เข้ามาอยู่ในชุมชนของงา
นมิชชั่น ในภาคพันธสัญญาเดิมมันคือชีวิตในชุมชนแห่งพันธสัญญาซึ่งทำ
หน้าที่เหมือนกับเป็นความสว่างให้แก่นานาประชาชาติ และในภาคพันธ
สัญญาใหม่เช่นกันมันคือชีวิตของชุมชนที่นำข่าวประเสริฐออกไปประกาศ 
หลังจากที่พระเยซูได้มอบบัญญัติใหม่ให้แก่สาวกของพระองค์ที่จะรักกันและ
กันเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักพวกเขา พระองค์ตรัสว่า “ถ้าท่านรักซึ่งกัน
และกันคนทั้งปวงจะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเรา” (ยน. 13:35) ความรักที่เราทั้ง
หลายมีต่อกันจะเปิดเผยตัวตนของเราและเปิดเผยข่าวประเสริฐที่มอบตัวตน
นั้นให้แก่เราด้วย พระเยซูอธิษฐานเผื่อผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐว่า “ขอให้พวก
เขาได้รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้โลกรู้ว่าพระองค์ทรง



ส่งข้าพระองค์มาและทรงรักพวกเขาเหมือนที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์” (ยน. 
17:20-23) โลกนี้จะรู้ว่าพระเยซูผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้า เป็นผู้ที่พระเจ้าส่ง
มาเพื่อเป็นผู้ช่วยกู้โลกนี้ให้รอดโดยผ่านทางชุมชนของผู้เชื่อ พระเจ้าผู้ที่ไม่
มีใครมองเห็นก็สามารถถูกมองเห็นได้โดยผ่านทางความรักของชุมชนคริส
เตียน (1 ยน. 4:12)

โลกดำเนินอยู่บนคำโกหกของซาตาน พวกเขาเชื่อว่าการปกครองของพระ

เจ้านั้นเป็นเหมือนการปกครองแบบเผด็จการ พระเยซูเริ่มพันธกิจของพระองค์
โดยตั้งต้นประกาศข่าวดีแห่งอาณาจักรพระเจ้า แต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้มองว่า
มันเป็นข่าวดีเลย นั่นเป็นเพราะว่าตั้งแต่สวนเอเดนเป็นต้นมามนุษย์เราเชื่อ
ในคำหลอกลวงของมาร คำโกหกของซาตานในสวนคือ กฎของพระเจ้านั้น
มันช่างกดขี่ โหดร้ายและหนักเกินทน การเชื่อในคำโกหกนั้นทำให้มนุษย์เรา
ปฏิเสธการปกครองของพระเจ้า 

แต่ประชากรของพระเจ้าถูกเรียกให้ดำเนินชีวิตอยู่ในการเชื่อฟังพระคำของ

พระเจ้าเพื่อที่พวกเขาจะสำแดงให้โลกนี้เห็นว่า แท้จริงการปกครองของพระ
องค์นั้นมอบเสรีภาพ ความรักและให้ชีวิตแก่เรา ประชาชาติทั้งหลายจะได้เห็น
ว่าการที่พระเจ้าทรง “อยู่ใกล้ชิด” นั้นเป็นเรื่องที่ดี (ฉธบ. 4:5-8) ซึ่งนี่แหละ
เป็นการเจาะลึกไปถึงต้นขั้วของปัญหาได้อย่างตรงประเด็น มันได้ชี้ให้เห็นถึง
หัวใจที่กบฎและดื้อดึงของมนุษย์ คำโกหกที่คอยชี้นำหัวใจเรานั้นคือการ
ปกครองของพระเจ้านั้นโหดร้าย ดังนั้นกลุ่มคนของพระเจ้าจึงถูกใช้ให้ไปเป็น
แสงสว่างต่อประชาชาติ แสดงให้เห็นว่าไม่ว่ายังไงคำโกหกของมารก็คือคำ
โกหกอยู่ดี และความจริงคือว่าพระเจ้านั้นทรงแสนดีและการปกครองของพระ
องค์นั้นนำเสรีภาพมาให้

นี่ไม่ได้หมายถึงการเพียงแค่เชิญคนให้เข้ามาร่วมประชุมเท่านั้น ถ้าเราคิด

ว่าคริสตจักรเป็นเพียงแค่กิจกรรมๆ หนึ่งเราก็จะคิดว่าการเป็นชุมชนแห่งแสง
สว่างคือการเชิญชวนคนให้มาเข้าร่วมกิจกรรม แต่พระเจ้าไม่ได้เรียกเราให้
มาจัด “การประชุมของความสว่าง” หรือ “กิจกรรมของความสว่าง” ตัวเราเอง
ต่างหากที่เป็นแสงสว่าง พระเจ้าจึงเรียกเราให้เป็นชุมชนแห่งความสว่าง มัน
คือชีวิตที่ร่วมแบ่งปัน เป็นชีวิตที่สะท้อนข่าวประเสริฐซึ่งเปิดต้อนรับคนทั้ง
หลาย

หนึ่งในเหตุผลสำคัญสำหรับการปลูกคริสตจักรคือ การปลูกคริสตจักรได้

นำชุมชนของคริสเตียนไปไว้ที่ตรงหัวใจของงานมิชชั่น ถ้าความเป็นเอกเทศ
เป็นหัวใจของเป้าหมายของพระเจ้า มันคงจะเป็นเรื่องธรรมชาติที่จะเอาแต่
ละปัจเจกบุคคลมาวางไว้ที่หัวใจของงานมิชชั่น แต่หัวใจของแผนการช่วยกู้



ของพระเจ้านั้นคือการเป็นครอบครัวและชนชาติของพระองค์ ดังนั้นคริสตจักร
จึงควรอยู่ตรงกลางหัวใจของงานมิชชั่น เมื่อทุกคนร่วมมือกันเราก็สำแดงให้
โลกนี้เห็นถึงพลังแห่งการคืนดีกันของข่าวประเสริฐ ความแตกต่างในประสบ
การณ์ชีวิตของแต่ละบุคคลได้ทำให้ข่าวประเสริฐของแต่ละคนนั้นมีสีสันและ
มีรสชาติที่ต่างกัน ของประทานที่ต่างกันของเราได้เสริมสร้างซึ่งกันและกัน 
เราสำแดงให้โลกนี้เห็นว่าชีวิตที่อยู่ร่วมกันภายใต้การปกครองของพระเจ้านั้น
ช่างเป็นชีวิตที่ดี คริสตจักรควรจะอยู่ตรงใจกลางของงานมิชชั่น และนี่คือสิ่งที่
เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เมื่อคุณกำลังปลูกคริสตจักร


เราคือชุมชนแห่งความสว่างที่กระจายตัว 
มีคนกล่าวไว้หลายครั้งว่า งานมิชชั่นในยุคพระคัมภีร์เดิมเป็นในรูปแบบ

ของการเข้ามาสู่จุดศูนย์กลาง แต่งานมิชชั่นในยุคพระคัมภีร์ใหม่นั้นเป็นในรูป
แบบของการออกจากจุดศูนย์กลาง เป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าการทำพันธกิจใน
ยุคพันธสัญญาใหม่นั้นเป็นการออกจากจุดศูนย์กลาง มันเป็นรูปแบบที่ไม่ได้
เกิดขึ้นบ่อยนักในยุคพันธสัญญาเดิม เราจะต้อง “ออกไปและนำทุกชนชาติ
มาเป็นสาวกของเรา” (มธ. 28:19) แต่ในขณะเดียวกันก็ใช่ว่าการออกไปทำ
พันธกิจในยุคพันธสัญญาใหม่นั้นจะไร้ซึ่งการเข้ามาสู่จุดศูนย์กลางเสียทีเดียว 
อย่างที่เราได้เห็นว่าพระเจ้าเรียกให้เราเป็นชุมชนแห่งความสว่างที่ดึงดูด
คนให้เข้ามาอยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้า สิ่งที่เปลี่ยนไปคือจุดศูนย์
กลาง บรรดาประชาชาติไม่ได้หลั่งไหลเข้าไปสู่นครเยรูซาเล็มจริงๆ แต่พวก
เขาถูกนำให้เข้าไปในนครเยรูซาเล็มใหม่ซึ่งก็คือคริสตจักร เราทั้งหลายเป็น
เมืองเยรูซาเล็มใหม่ เป็นนครที่ตั้งอยู่บนภูเขา ฉะนั้นเดี๋ยวนี้การออกไปทำงา
นมิชชั่นจึงมีการขับเคลื่อนทั้งสองรูปแบบ พระเยซูส่งเราไปยังสุดปลายแผ่น
ดินโลกและทุกๆ ที่ที่เราไปเราก็สร้างชุมชนแห่งความสว่างที่จะดึงดูดผู้คนให้
เข้ามา

ผมเคยดูวีดีโอที่แสดงถึงภาพการเติบโตแบบก้าวกระโดดของจำนวน

ประชากรโลก วีดีโอแสดงภาพของโลกที่กำลังหมุนอยู่และเห็นเมืองต่างๆ
ในโลก ซึ่งเมืองใดที่มีประชากรหนึ่งล้านคนก็จะแทนด้วยหนึ่งจุดของดวงไฟ 
โลกหมุนไปพร้อมกับนาฬิกาที่อยู่ตรงหัวมุมแสดงให้เห็นเวลาที่ผ่านไป เวลา
ผ่านไปหลายศตวรรษแต่ดวงไฟยังคงมีอยู่เพียงหนึ่งหรือสองดวงเท่านั้น แต่
เมื่อมาถึงศตวรรษที่ยี่สิบโลกก็เปล่งประกายไปด้วยแสงไฟ แสงสว่างส่องเต็ม
ไปทั่วทุกทวีป




ลองคิดดูว่าคริสตจักรเป็นเหมือนดวงไฟเหล่านั้น งานของเราคือการเข้าไป
ในโลกแล้วสร้างชุมชนที่ทำให้คนสามารถเห็นและร่วมแบ่งปันชีวิตของพระ
เยซูคริสต์ได้ เราทำให้โลกนี้เต็มไปด้วยชุมชนแห่งความสว่างน้อยๆ หลายๆ 
แห่ง เพื่อที่ชุมชน ภูมิภาคและประเทศมากมายจะได้เปล่งประกายไปด้วยแสง
นั้น

เห็นแล้วว่าหนึ่งในเหตุผลสำคัญสำหรับการปลูกคริสตจักรคือการปลูกค

ริสตจักรได้นำเอาชุมชนของคริสเตียนไปไว้ที่หัวใจของงานมิชชั่น และเหตุ
ผลที่สำคัญอีกข้อก็คือ การปลูกคริสตจักรได้นำเอางานมิชชั่นไปไว้ที่หัวใจของ
ชุมชนคริสเตียน

เพื่อนของผมคนหนึ่งมาเป็นคริสเตียนตอนอายุยี่สิบกว่าๆ เขาทำงานบนเรือ

พาณิชย์และไม่เคยไปโบสถ์เลยจนกระทั่งกลับใจมาเชื่อพระเจ้า เขาเล่าให้
ผมฟังว่าตื่นเต้นแค่ไหนที่จะได้ไปร่วมการประชุมวาระของคริสตจักร เพื่อนข
องผมเคยไปร่วมนมัสการในวันอาทิตย์มาแล้วบ้างและได้รับบัพติศมาแล้ว 
ตอนนี้การประชุมทุกสามเดือนของคริสตจักรกำลังจะมาถึง และเขาก็ตั้งตา
รอที่จะได้ร่วมประชุมครั้งนี้ ในความคิดของเขา เขาคิดว่าที่นี่แหละจะเป็นที่
วางแผนการโค่นล้มซาตาน แต่เพื่อนของผมก็ต้องตกใจกับสิ่งที่เจอ เขาพบว่า
ประเด็นสำคัญที่ถูกถกเถียงกันในการประชุมนั้นคือ ควรจะใช้กระดาษชำระ
ในห้องน้ำแบบไหนดี มันช่างน่าผิดหวังเสียจริงๆ

งานมิชชั่นกลายมาเป็นกิจกรรมหนึ่งของวิถีชีวิตของคริสตจักรได้ง่ายๆ มัน

เบียดเสียดอยู่กับรายการที่ต้องทำอื่นๆ ในวาระการประชุมของคริสตจักร 
คอยโบกไม้โบกมือเรียกร้องความสนใจแข่งกับรายการอื่นๆ หรือไม่มันก็ถูก
ทิ้งไว้ให้พวกไฟแรงที่มีความกระตือรือร้นไปจัดการเอาเอง สำหรับคริสตจักร
บางแห่ง การออกไปทำพันธกิจดูเหมือนจะเป็นฝันที่อยู่ไกลออกไปเพราะคริ
สตจักรเองก็ยังไม่มั่นคงและยังต้องสาละวนอยู่กับการรักษาเสถียรภาพของค
ริสตจักรอยู่

แต่การปลูกคริสตจักรได้เปลี่ยนคริสตจักรให้ไปอยู่ในวิถีของผู้ออกไป

ทำงานมิชชั่นโดยธรรมชาติซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ การบุกเบิกคริสตจักรใหม่
เป็นเครื่องรับประกันว่างานมิชชั่นจะเป็นตัวกำหนดอุปนิสัย เป้าหมายและกิจ
กรรมของคริสตจักร (อย่างที่มันควรจะเป็นอยู่แล้ว)

ดังนั้นการปลูกคริสตจักรใหม่จึงเป็นถนนสายที่งานมิชชั่นและคริสตจัก

รมาพบกัน โดยนิยามแล้วการบุกเบิกคริสตจักรหมายถึงกิจกรรมของงาน
มิชชั่น มันเป็นเครื่องรับประกันว่างานมิชชั่นจะเป็นแก่นแท้ของคริสตจักร แต่
โดยนิยามแล้วการปลูกคริสตจักรคือกิจกรรมอย่างหนึ่งของคริสตจักร มันเป็น



ตัวรับประกันว่าคริสตจักรคือส่วนสำคัญของพันธกิจแห่งการออกไป มันให้นิ
ยามของงานมิชชั่นในฐานะของสิ่งที่ก่อร่างและสร้างคริสตจักรขึ้น การปลูกค
ริสตจักรทำให้งานมิชชั่นเป็นหัวใจของคริสตจักรและคริสตจักรเป็นหัวใจขอ
งงานมิชชั่น

พระคริสต์ตายเพื่อเจ้าสาวของพระองค์ซึ่งก็คือคริสตจักร ผมได้รับความ

รอดเมื่อ (โดยความเชื่อ) ผมมาเป็นส่วนหนึ่งของคนกลุ่มที่พระคริสต์ได้ตาย
เพื่อเขา ตัวตนของผมในฐานะของคริสเตียนคือตัวตนที่ใช้ร่วมกัน พระเจ้า
เรียกเราให้มาอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน ทรงให้เรามาอยู่เป็นชุมชนไม่ใช่เพื่อประ
โยชน์ของตัวเราเองเท่านั้น เราเป็นชุมชนแห่งความสว่างซึ่งถูกออกแบบโดย
พระเจ้าเพื่อทำภาระกิจที่ทรงมอบหมายให้สำเร็จคือการนำความสว่างเข้าไป
ในความมืด

เวลาเย็นในฤดูหนาวของเมืองเชฟฟิลด์(เมืองอุตสาหกรรมในตอนเหนือขอ

งอังกฤษ)ที่ผมอาศัยอยู่นั้นมืดมาก และเมื่อคุณเดินออกไปท่ามกลางความ
หนาวเหน็บ บนถนนที่มืดสนิท ที่ทางเท้าอยู่ติดกับบ้านของผู้คน คุณจะ
สามารถมองเข้าไปในบ้านเหล่านั้นได้ บ่อยครั้งผมก็อดสงสัยไม่ได้ว่าแล้วผู้
คนที่เดินผ่านชุมชนแห่งการประกาศของเราเขาคิดอะไรเมื่อเขามองเข้ามา 
สำหรับผมมันทำให้เกิดภาพที่สวยงามของการออกไปทงานมิชชั่น เราอาศัย
อยู่ในโลกที่มืดมนและเหน็บหนาว แต่เมื่อคนอื่นมองเข้ามาทางหน้าต่าง พวก
เขาจะเห็นภาพของชุมชนที่มีความสุข ความรักและมิตรภาพ เป็นชุมชนที่มี
แสงสว่าง ความอบอุ่นและการต้อนรับ นี่คือสิ่งที่คริสตจักรจะต้องมีในโลกที่
มืดมิด เย็นชาและไร้ซึ่งความรัก คือชุมชนแห่งความสว่างที่ตั้งอยู่ในระยะของ
คนเดินดิน นี่คือที่ที่คนจะเห็นอาณาจักรของพระเจ้าได้ นี่คือที่ที่คนจะกลับคืน
ดีกันกับพระเจ้าเมื่อทรงนำเขาเข้ามาในพระคริสต์ นี่คือเหตุผลของการปลูกค
ริสตจักร คือการที่จะออกไปเป็นความสว่างแก่บรรดาประชาชาติบนถนนของ
คนเดินดิน

ฉะนั้นเพื่อนที่รักทั้งหลาย ในเมื่อท่านได้เชื่อฟังเสมอมา ไม่เพียงขณะที่ข้าพ

เจ้าอยู่ด้วย แต่ยิ่งเชื่อฟังมากขึ้นขณะที่ข้าพเจ้าไม่อยู่ด้วย ก็จงบากบั่นต่อไป
ด้วยความเกรงกลัวจนตัวสั่นจนกระทั่งความรอดของท่านบรรลุผล  เพราะพระ
เจ้าคือผู้ทรงกระทำกิจภายในท่าน ให้ท่านตั้งใจและทำตามพระประสงค์อัน
ดีของพระองค์

จงทำทุกสิ่งโดยปราศจากการบ่นว่าหรือทุ่มเถียงกัน  เพื่อท่านจะปราศจาก

ตำหนิและบริสุทธิ์ เป็นบุตรของพระเจ้าผู้ปราศจากข้อบกพร่องในยุคอัน



คดโกงและเสื่อมทราม ส่องสว่างท่ามกลางพวกเขาดั่งดวงดาวใน
จักรวาล ขณะที่ท่านยึดมั่นในพระวจนะแห่งชีวิต (ฟป. 2:12-16) 



บทที่ 2

ให้เราสร้างมนุษย์:


การปลูกคริสตจักรและเรื่องราวแห่งการทรงสร้าง

โดย อองรี บลูเชย์ 

เปาโลเขียนจดหมายถึงคริสตจักรที่ท่านได้ปลูกไว้ที่เมืองโครินธ์ ว่า 
“ข้าพเจ้าหวงแหนท่านด้วยความหวงแหนที่มาจากพระเจ้า ข้าพเจ้าหมั้นหมาย
ท่านไว้สำหรับสามีคนเดียวคือพระคริสต์ เพื่อจะได้ถวายท่านในฐานะที่เป็น
พรหมจารีบริสุทธิ์แด่พระองค์ แต่ข้าพเจ้าเกรงว่าใจท่านจะถูกชักจูงให้เขวไป
จากความจงรักภักดีต่อพระคริสต์อย่างจริงใจและบริสุทธิ์ เหมือนที่เอวาถู
กล่อลวงด้วยอุบายของงูนั้น” (2 คร. 11:2-3) 

หัวข้อการปลูกคริสตจักรเกี่ยวข้องอะไรกับบทต้นๆ ของหนังสือปฐมกาล? 

การเริ่มต้นคริสตจักรใหม่ในฐานะเป้าหมายของงานมิชชั่นคริสเตียนมีอะไรที่
คล้ายกันกับการเปิดเผยของพระเจ้าในเรื่องต้นกำเนิดจักรวาลหรือเรื่องการ
ล้มลงในความบาปของมนุษย์ซึ่งประหนึ่งเหมือนกับเพลงโหมโรงของวงซิม
โฟนีเล่า? จากแวบแรกที่เห็นไม่ว่าจะเป็นในด้านเนื้อเรื่องหรือมุมมอง ทั้งสอ
งอย่างดูจะห่างไกลกันเหลือเกิน

อย่างไรก็ตาม ถ้าหากภาพของวันทั้งเจ็ดและเรื่องราวของสวนเอเดนเป็น 

“รากฐานของพระคัมภีร์ทั้งเล่ม” ดังที่ลูเธอร์กล่าว ถ้าทั้งสองอย่างนี้เป็นโค
รงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เรื่องอื่นที่เกิดขึ้นตามมามีความหมาย และถ้าการปลูก
คริสตจักรไม่ใช่งานส่วนขอบส่วนปลายที่ไม่สลักสำคัญอะไรแต่เป็นส่วนหนึ่ง
ของพระมหาบัญชาที่สาวกต้องทำ ถ้าอย่างนั้นสองสิ่งนี้จะต้องมีความเชื่อม
โยงกันแบบที่คุ้มค่าแก่การใคร่ครวญเลยทีเดียว ในพระคัมภีร์เราได้พบแบ
บอย่างใน 2 โครินธ์ 11 ที่เปาโลซึ่งเป็นนักบุกเบิกคริสตจักรได้ใช้ปฐมกาล 
บทที่ 3 ในการอ้างอิงเพื่อชี้นำและตักเตือนกลุ่มผู้เชื่อชาวเมืองโครินธ์ ความ
ท้าทายสำหรับเราคือการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง การค้นหาโครงสร้าง และ
การชี้ให้เห็นถึงความสำคัญหรือผลที่ตามมาของมัน

สิ่งที่เราสนใจคือใจความสำคัญของความจริงในพระคัมภีร์ ผมจะขอละประ

เด็นที่คาบเกี่ยวไปถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปฐมกาลและการปลูกคริสต
จักรที่อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญและไม่สำคัญพวกนั้นไว้ก่อน ซึ่งนี่อาจรวมไปถึง



เรื่องอย่างเช่น เราจะจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในระหว่างการแปล
ความหมายเรื่องการสร้างโลกและการวิวัฒนาการในกลุ่มเล็กๆ กลุ่มแรกซึ่ง
เป็นศูนย์กลางของคริสตจักรที่จะเกิดมาได้อย่างไร? ผมไม่ได้ตั้งใจมาจัดการ
กับปัญหาพวกนี้


1. ความตั้งใจของพระเจ้าที่จะมีมนุษย์เป็นหุ้นส่วน 
อะไรคือสิ่งที่พระเจ้าพุ่งเป้าไปหาตั้งแต่แรก? อะไรคือเป้าหมายสูงสุดในหัว

ใจของพระเจ้าเมื่อทรงสร้างโลกและสิ่งมีชีวิตอื่นที่ต่างจากพระองค์ขึ้นมา? 
พระเจ้าไม่ได้ขาดแคลนสิ่งใดและไม่มีสิ่งใดจะสามารถมาเพิ่มเติมความสม
บูรณ์แบบอันเป็นนิรันดร์ของพระองค์อีกได้ แรงจูงใจของพระองค์จะต้องเป็น
เพราะความกรุณาอันเต็มขนาด แต่พระองค์ทรงทำมันเพื่อใครเล่า? 
“กระดาน” แผ่นที่หนึ่งแห่งปฐมกาลเป็นฉากแรกของบทละคร (1:1-2:3) ที่ได้
เปิดเผยถึงเป้าหมายของพระองค์ และ “กระดาน”แผ่นที่สอง ได้นำเสนอให้
เห็นถึงภาพ “ในระยะใกล้” ของผลงานที่เสร็จแล้ว จากนั้นตามมาด้วยสิ่งที่
เกิดขึ้นเป็นลำดับต่อไป (ผมเคยอธิบายเรื่องนี้แล้วในหนังสืออีกเล่มที่ผม
เขียน  ในขณะที่ทั้งสองได้ชี้ให้เห็นถึงการเริ่มต้นของกาลเวลาที่เกิดจริงใน3

อวกาศ ทั้งสองก็ได้ก่อตัวขึ้นภายใต้การดลบันดาลจากพระเจ้าด้วยสติปัญญา
อันล้ำลึกของพระองค์ ปฐมกาลในบทแรกได้เนรมิตเรื่องราวแห่งจินตนาการ
อันโด่งดังนี้ให้มีสีสันและมีชีวิตขึ้นมาโดยใช้วิธีบรรยายแบบกึ่งบทกวี และ
ในขณะเดียวกันก็สื่อให้เห็นถึงบทเรียนทางศาสนสาสตร์อันลึกซึ้งหลายๆเรื่อ
งอีกด้วย) 

โครงสร้างของกระดานแผ่นที่หนึ่งนำเราไปสู่งานอันสูงสุด คือ พระเจ้าทรง

ให้มนุษย์อยู่ต่อหน้าพระองค์ แผ่นที่สองแสดงให้เห็นการที่พระเจ้าทรงค่อยๆ 
กำหนดวิถีทางและทรงจัดเตรียมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา ระยะ
ระหว่างสวรรค์กับโลกคือส่วนหนึ่งของโครงสร้าง “vis-à-vis" ซึ่งหมายถึง
ระยะที่อยู่ใกล้แบบหน้าต่อหน้า โลกของมนุษยชาติ (และนี่คือความหมายแฝง
ของชื่อ “อาดัม” ซึ่งเอามาจากคำว่า dàmâ ซึ่งแปลว่าพื้นโลกหรือพื้นดิน) 
ทำให้พวกเขาสามารถยืนอยู่ในฐานะ “หุ้นส่วน” กับพระเจ้าและยืนอยู่ต่อหน้า
พระเจ้าได้ แม้แต่ทูตสวรรค์ก็ยังไม่อาจมีสถานะเช่นนั้นได้ พวกเขาสามารถ
เป็นได้แค่เพียงเปลวไฟแห่งความบริสุทธิ์ของพระเจ้า การเป็นหุ้นส่วนกับพระ
เจ้าหมายถึงการเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ภายใต้การดูแลของพระองค์ การอยู่ใต้พระ
บัญชา การเป็นผู้รับสารแห่งพระบัญญัติและพระสัญญาของพระองค์ การสา

 Henri Blocher, In the Beginning: The Opening Chapters of Genesis (IVP, 1984).3



มารถตอบสนองและถูกเรียกมาให้ตอบสนองต่อพระองค์ด้วยการเชื่อฟังและ
ความวางใจ ไม่มีใครสามารถมองข้ามข้อบ่งชี้พวกนั้นได้ว่าพวกมันไม่ใช่จุด
ประสงค์ของพระเจ้าในการสร้างโลก

สิทธิพิเศษของมนุษย์ถูกบรรยายไว้ในคำว่า พระฉายของพระเจ้าหรือ

รูปภาพของพระเจ้า ผมขอตีความคำบุพบทของภาษาฮีบรูจากปฐมกาล 1:26 
ว่ามนุษย์คือภาพของพระเจ้า คือสิ่งมีชีวิตซึ่งมีลักษณะคล้ายกับพระเจ้าที่ดำ
รงชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งมีชีวิตอื่นบนโลก ซึ่งไม่มีอะไรที่เหมือนกับรูปเคารพ
จอมปลอมพวกนั้นเลย เหมือนที่คนๆ หนึ่งมองดูภาพสะท้อนของตัวเองจา
กน้ำที่ใสราวกับกระจกเงาฉันใด พระเจ้าเองก็พอใจที่จะมองภาพสะท้อนของ
พระองค์ในมนุษย์ซึ่งเป็นกระจกเงาที่อาศัยอยู่ ณ โลกเบื้องล่างฉันนั้น อำ
นาจปกครองของรองผู้สำเร็จราชการแผ่นดินที่ถูกมอบให้แก่มนุษย์ผู้ถูกสร้าง
ได้สะท้อนอำนาจการครอบครองเหนือทุกสิ่งของพระยาห์เวห์ และโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิงสะท้อนถึงการเป็นหุ้นส่วนกันระหว่างพระ
ยาห์เวห์กับมนุษยชาติ คำว่า ‘vis-à-vis’ (เทียบเท่า เหมาะสม หน้าต่อหน้า) 
คือคำแปลตรงตัวของคำที่ใช้ในปฐมกาล 2:18

เราสามารถเรียกโครงสร้าง “vis-à-vis” ด้วยคำสำคัญทางพระคัมภีร์ว่า 

พันธสัญญา ก็ได้ ตามประวัติศาสตร์นักศาสนศาสตร์เรียกมันว่า “พันธสัญญา
แห่งการกระทำ” ของสวนเอเดน เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดผมจะขอใช้คำว่า 
‘พันธสัญญาแห่งการทรงสร้าง’ ดีกว่า แต่ผมก็ยินดีที่จะค้นหาส่วนประกอบ
สำคัญของพันธสัญญาในคำสั่งของพระเจ้าจากปฐมกาล 2:15-17 นี้ โฮเชยา 
6:7 เตือนให้เรานึกถึงพันธสัญญานี้ตามการตีความแบบเก่าซึ่งยังคงเป็นฉบับ
แปลที่ดีที่สุดของข้อนี้อยู่

อีกภาพตัวอย่างหนึ่งของการที่มนุษย์เป็นหุ้นส่วนในพันธสัญญาฉบับแรกถูก

พบได้ในวันที่เจ็ดแห่งการทรงสร้าง จุดสูงสุดของกระบวนการสร้างโลกได้เกิด
ขึ้นแล้วในวันที่หก แต่มันยังไม่ใช่จุดจบของเรื่องนี้ วันที่เจ็ดได้ตามมา มันคือ
วันที่ไม่ได้จบลงในหนังสือปฐมกาล (อ้างอิงตามยอห์น 5:17 ในวันนั้นประวัติ
ศาสตร์ได้ถือกำเนิดขึ้น) นี่คือวันที่พระเจ้าทรงอวยพรและชำระให้บริสุทธิ์เพื่อ
มนุษยชาติ พระองค์จะทำเพื่อใครเสียอีกนอกจากทำเพื่อมนุษย์ คือเพื่อที่ภาพ
ซึ่งมีชีวิตอยู่ของพระองค์จะใช้เวลาใคร่ครวญเพื่อตอบสนองและมีความสุขกับ
ความสัมพันธ์อันกลมเกลียวกับพระองค์หรือที่เราเรียกว่า “การมี
สามัคคีธรรม” พระเจ้าบรรลุเป้าหมายของพระองค์เมื่อมนุษย์ซึ่งเป็นหุ้นส่วน
ของพระองค์มายืนอยู่ต่อหน้าพระองค์เพื่อจะรับฟังถ้อยคำและตอบสนองต่อ
พระองค์ด้วยความยินดีและการสรรเสริญ




เราเรียกคนทั้งหลายที่เป็นหุ้นส่วนกันนี้ว่าเป็น “ชนชาติ” เพราะเรามุ่ง
ประเด็นไปเฉพาะที่เรื่องทางชีวภาพ ความเป็นกลุ่ม การอยู่ร่วมกันของมนุษย
ชาติตามที่พระเจ้าทรงตั้งพระทัยเท่านั้น เป็นที่รู้กันดีว่า คำว่า “อาดัม” ก่อนที่
จะถูกใช้ตั้งชื่อของมนุษย์คนแรกนั้น มันเป็นคำนามที่ใช้เรียกมนุษย์ทั้งเผ่า
พันธุ์ ในปฐมกาล บทที่ 1 การที่พระเจ้าทรงอวยพรให้เกิดผลแบบทวีคูณนั้นได้
ตอกย้ำให้เห็นว่าพระเจ้ามีภาพครอบครัวของมนุษยชาติไว้ในใจอยู่แล้ว 
การครอบครองแผ่นดินโลกไม่อาจสำเร็จได้โดยทางอื่นเลย ในปฐมกาล บทที่ 
3 การทรยศของชายและหญิงคู่แรกส่งผลร้ายต่อลูกหลานของพวกเขา มันพิ
สูจน์ว่าพระเจ้าได้มองมนุษย์ซึ่งเป็นรูปภาพและหุ้นส่วนของพระองค์เหล่านี้
ในฐานะของผู้ที่ผูกพันต่อกันในชุมชนที่เป็นหุ้นส่วนร่วมกันนี้

ทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกันกับการปลูกคริสตจักรในระดับที่ลึกซึ้งมาก นั่นเป็น

เพราะคริสตจักรเป็นภาพของการกลับคืนสู่สภาพเดิมในพระประสงค์ของพระ
เจ้า ศัตรูนั้นฉลาดพอที่จะล่อลวงให้อาดัมผู้เป็นมนุษย์คนแรกกบฏต่อพระเจ้า 
แต่พระบุตรของพระเจ้าก็ได้มาทำลายสิ่งที่ซาตานได้ทำไว้ (1 ยน. 3:8) พระ
องค์เป็นอาดัมคนใหม่ซึ่งพระประสงค์ของพระเจ้าจะสำเร็จโดยทางพระองค์ 
ชุมชนของพระองค์คือกลุ่มของมนุษย์ผู้ถูกสร้างขึ้นใหม่ และถ้าพระองค์ทรง
เป็นอาดัมคนใหม่ ดังนั้นคริสตจักรก็อาจนับได้ว่าเป็นเอวาคนใหม่ด้วย ด้วย
เหตุนี้เปาโลจึงอ้างถึง 2 โครินธ์ 11:3 การอวยพรให้เกิดผลทวีคูณในปฐม
กาล 1:28 อาจเทียบได้กับ “พระมหาบัญชา” ในมัทธิว บทที่ 28 ซึ่งอันที่จริง
การปลูกคริสตจักรก็รวมอยู่ในนั้นด้วย 
4

นี่คือเรื่องที่สนับสนุนเรื่องสัญลักษณ์ต่างๆ ของพระคัมภีร์ได้อย่างสวยงาม 
ใน 1 เปโตร 3:20-22 คนแปดคนที่อยู่ในเรือโนอาห์คือภาพของคริสตจักร 
ในตัวของน้ำที่ท่วมโลกเองเป็นสัญลักษณ์ของการพิพากษาและจุดจบของโลก
เก่าอันเสื่อมทราม ในขณะที่การเริ่มต้นใหม่ซึ่งมีโนอาห์เป็นทั้งภาพเปรียบ
เทียบของการทรงสร้างอันแรกและภาพจำลองของการทรงสร้างใหม่ในพระ
คริสต์ คนแปดคนซึ่งเป็นชุมชนของโนอาห์เป็นภาพล่วงหน้าของคริสตจักร
ในฐานะผลแรกแห่งการทรงสร้างใหม่และในฐานะของคำบัญชาที่ให้ไปเกิด
ผลด้วย (ปฐก. 9:1)


2. ความตั้งใจของพระเจ้าที่จะให้คนของพระองค์มีชัยเหนืองูร้ายนั้น 
วลี “การทรงสร้างใหม่” อาจจะทำให้ผู้อ่านบางคนเข้าใจผิด เพราะว่าความ

สัมพันธ์ระหว่างของใหม่กับของเก่านั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อน มันไม่ใช่แค่การ

 ขอบคุณ อาจารย์ Etienne Koning สําหรับสติปัญญาอันลึกซึ้งในเรื่องน้ี4



สร้างขึ้นใหม่จากความว่างเปล่า (ex nihilo) เหมือนหน้ากระดาษที่เลอะเทอะ
จนพระเจ้าฉีกมันทิ้งแล้วเริ่มต้นเขียนหน้าใหม่ การทรงสร้างโลกใหม่นี้มีผลก
ระทบต่อโลกใบเก่าด้วย มันเป็นงานของการกวาดล้างและสร้างขึ้นมาใหม่ทั้ง
หมด (เหมือนที่น้ำท่วมโลกเป็นภาพของการพิพากษาใน 2 ปต. 3) สิ่งที่เกิด
จากการทรงสร้างครั้งแรกจะถูกซ่อมแซม ฟื้นฟูและคืนสู่สภาพดีทั้งหมด ไม่ใช่
แค่ถูกกวาดล้างและทำลายจนหมดสิ้น การที่พระเจ้าทรงเห็นว่ามันดีแล้วที่
จะให้สิ่งที่ถูกสร้างตั้งแต่แรกเริ่มนั้นคงอยู่ (แม้ความบาปและความตายได้
ทำให้ความงามดั้งเดิมของมันผิดรูปไป) ก็ถูกอธิบายไว้แล้วในหลักข้อเชื่อ
ในเรื่อง “พระคุณเพื่อส่วนรวม/common grace” (ตัวอย่างเช่น ในพระธรรม 
กจ. 14:16-17 คือให้ฝนตกแดดออกกับทั้งคนอธรรมและชอบธรรม) คำสอน
หลักที่พบในปฐมกาล บทที่ 3 คือการที่พระเจ้ายังคงให้คำสั่งที่ให้มนุษย์ครอบ
ครองและการอวยพรที่ให้เกิดผลทวีคูณนั้นคงอยู่ ไม่ว่ามนุษย์ยังต้องดำรงชีวิ
ตด้วยความเจ็บปวดและสิ้นหวังมากแค่ไหน แต่ก็เป็นโลกซึ่งตกอยู่ในความ
บาปใบนี้นี่เองที่พระยาห์เวห์จะเปิดเผยความล้ำลึกแห่งแผนการของพระองค์
และทำให้มันดำเนินไปถึงจุดหมายที่ทรงกำหนดไว้

ความแตกต่างคือการทรงสร้างขึ้นใหม่แบบใหม่นั้นไม่ใช่การสร้างจาก

ความว่างเปล่า “ex nihilo” แต่สร้างจากสิ่งไร้ค่าหรือไร้ความหมาย “ex 
nihilismo” (ใน 1 ซมอ. 12:21 คำนี้มาจากการเลือกสิ่งที่ไร้ค่าซึ่งมีอีกชื่อว่า
ความบาป ภาษาฮีบรูใช้คำว่า tôhû ซึ่งแปลว่า ‘การไร้ค่า’) ส่งผลให้เกิดลัก
ษณะพิเศษใหม่หลายประการขึ้นมา ปฐมกาล 3:15 บอกอย่างชัดเจนว่าการ
ทรงสร้างใหม่เป็นส่วนหนึ่งของสงครามอันยาวนานระหว่างพระเจ้ากับงู ระ
หว่างมนุษยชาติกับงูตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ซึ่งนั้นก็คือซาตาน ถ้าพระเจ้าจะแค่
เพียงกวาดล้างสรรพสิ่งซึ่งทรงสร้างจากครั้งแรกแล้วไปเริ่มต้นใหม่ที่อื่น 
ภารกิจอันชั่วร้ายของซาตานคงสำเร็จไปแล้ว มันคงได้ขัดขวางให้เป้าหมาย
เดิมของพระเจ้าล้มอย่างไม่เป็นท่าไปแล้วละ ขออย่าให้เป็นแบบนั้นเลย! ฉะนั้น
การตอบสนองของพระเจ้าจึงไม่ใช่การทำลายล้างโลกที่ชั่วร้ายเสียทีเดียวแต่
ทรงอดกลั้นพระทัยไม่กำจัดทุกสิ่งที่ได้สร้างไปให้ดับสิ้นในพริบตาเดียว มัน
ดำเนินไปด้วยปัญญาที่เกินความเข้าใจ ด้วยสติปัญญาที่สมองมนุษย์ไม่อาจ
ประมวลผลได้ (1 คร. 2:8-10) น่าแปลกที่ผู้พิชิตของพระเจ้าซึ่งเป็นบุตรของ
หญิงนั้นจะเหยียบหัวเจ้างูนั้นเสียจนแหลก! แต่จะเกิดขึ้นได้อย่างไร? ก็โดย
การยอมให้งูพิษนั้นกัดอย่างไรล่ะ วิธีการสร้างขึ้นใหม่ที่แปลกประหลาดนี้จึง
เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมบรรดาสาวกของพระบุตรจึงไม่ต้องถูกรับออกไปจากโลก
แห่งความเสื่อมทรามนี้ทันที แต่ในขณะที่ยังอาศัยอยู่ในโลกอย่างชั่วคราว 



พวกเขาได้รับการคุ้มครองให้พ้นจากความชั่วร้ายและมารซาตาน (ยน. 
17:15)

สงครามนี้คือสงครามฝ่ายวิญญาณ อาวุธของมันไม่ใช่อาวุธของโลก “แห่ง

เนื้อหนัง” นี้ (2 คร. 10:4) การทรงสร้างใหม่คือการงานที่เหนือธรรมชาติ 
เพราะอันที่จริงแล้วอาดัมคนใหม่นี้ไม่ได้เป็นเพียง ‘ผู้ซึ่งมีชีวิต’ อย่างที่อาดัม
คนแรกเป็น แต่เป็น “วิญญาณที่ให้ชีวิต” (1 คร. 15:45) การกลับสู่สภาพเดิม
เป็นมากกว่าการกลับคืนสู่สภาพเดิม! และเนื่องจากการเกิดผลหรือการทวีคูณ 
“แบบธรรมชาติ” ยังคงถูกรักษาให้คงอยู่ผ่านทางพระคุณเพื่อส่วนรวม หนึ่ง
การให้กำเนิดทำให้หนึ่งชีวิตได้เกิดมาเป็นสมาชิกของคนแห่งการทรงสร้าง
ใหม่ มันคือการบังเกิดมาจากเบื้องบนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ มันได้คลอด 
“ผู้บังเกิดใหม่” ที่เหนือธรรมชาติ นี่เองที่เป็นลักษณะพิเศษของการทรงสร้าง
ใหม่ (จากของเดิม)

ความเชื่อมโยงระหว่างงานมิชชั่นของคริสเตียนและการปลูกคริสตจักรไม่

อาจเล็ดลอดสายตาของผู้อ่านไปได้เลย กระบวนการฝ่ายวิญญาณที่เมื่อใคร
สักคนได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ถูกสร้างใหม่นั้น จากมุมมองของพระเจ้ามันเรียก
ว่าการบังเกิดใหม่และการกลับใจใหม่ การสำนึกบาปและการมีความเชื่อเมื่อ
มองจากมุมมองของมนุษย์ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผลที่เราหวังจากการประกาศ 
“ศิลาอันมีชีวิต” ที่ได้รับการเปลี่ยนใหม่หมดขณะนี้มารวมตัวกันเพื่อก่อตัวขึ้น
เป็นคริสตจักรเพื่อสร้างประชากรผู้เป็นหุ้นส่วนของพระเจ้าขึ้นมา และนี่คือ
ความหมายที่แฝงอยู่ของการมีชัยเหนืองูร้ายนั้นในปฐมกาล 3:15 ลูกหลานที่
เหลืออยู่ของผู้หญิงนั้น (วว. 12:17) ยังคงต่อสู้อยู่ในสมรภูมิรบต่อไป แต่ชัย
ชนะของการรบได้ถูกกำหนดไว้แล้วตั้งแต่วันเริ่มต้นของปฏิบัติการ คือชัยชนะ
เหนืองูร้ายหรือผู้กล่าวโทษตัวฉกาจโดย เลือดแห่งลูกแกะของพระเจ้า (วว. 
12:11) โดยความตายของพระองค์เอง อาดัมคนใหม่นี้ได้บดขยี้หัวของ
ซาตานผู้กุมอำนาจแห่งความตายไว้ ผลคือ “บุตรทั้งหลายที่พระเจ้าประทาน
ให้แก่พระองค์จะถูกปลดปล่อยให้เป็นไท” (ฮบ. 2:13-15) ตอนนี้พวกเขาสา
มารถเหยียบงูและแมงป่องซึ่งหมายถึงพลังอำนาจของฝ่ายศัตรูไว้ได้หมด 
(ลก. 10:19) และอีกไม่นานพวกเขาก็จะ “บดขยี้ซาตานไว้ใต้เท้าของ
ท่าน” (รม. 16:20) ข้อความในพระคัมภีร์ใหม่นี้เป็นภาพสะท้อนของการประ
กาศข่าวประเสริฐครั้งแรกถึงชัยเหนืองูร้ายแห่งสวนเอเดนของปฐมกาล บทที่ 
3 มันพิสูจน์ว่าการประกาศข่าวดี การเป็นพยานถึงพระคริสต์ การแสวงหา
ความจริงแห่งพระคำและการปลูกคริสตจักรหมายถึงการร่วมรบในสงคราม



อันยาวนานกับเจ้างูร้าย ซึ่งสิ่งที่จะไม่เปลี่ยนแปลงคือชัยชนะแห่งความเชื่อ
เหนือโลกนี้ซึ่งตกอยู่ใต้การควบคุมของมารร้าย (1 ยน. 5:4, 19)

การประจันหน้าที่ชี้ชะตานั้นเกิดขึ้นที่โกละโกธา เป็นเวลาหลายศตวรรษแล้ว

ที่ลูกหลานของหญิงนั้นได้รักษาชัยชนะแห่งการสู้รบในสงครามเล็กๆ ต่างๆ 
เรื่อยมา (วว. 12:17) แต่ความจริงคือสงครามนั้นยังไม่สิ้นสุด ตามที่กล่าวมา
นั้นชัยชนะแห่งความเชื่อไม่ได้มีแต่การเดินมาสู่ความเชื่อ แต่คือการที่ยังคง
ดำรงอยู่ในความเชื่อต่อไป ทั้งการเพิ่มพูนและบากบั่นในความเชื่อด้วย เพ
ราะฉะนั้นผู้ที่บุกเบิกคริสตจักรจะต้องไม่ลืมว่าอะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป อัคร
ทูตเปาโลยอมเจ็บปวดเพื่อที่จะช่วยให้ชุมชนที่ท่านได้ก่อตั้งเติบโตขึ้นและเพื่อ
ที่จะป้องกันอันตรายที่ท่านได้สังเกตเห็น ท่านพูดถึงปฐมกาล บทที่ 3 ใน 2 
โครินธ์ 11 ด้วยน้ำเสียงที่เป็นกังวลต่อคริสตจักรผู้เป็นเอวาคนใหม่กับก้าวต่อ
ไปของชีวิตเธอ ในการกระทำเช่นนี้เป็นที่แน่นอนว่าเปาโลก็กำลังเป็นตัวอย่าง
ให้ผู้บุกเบิกคริสตจักรทั้งหลายได้เลียนแบบอยู่

อันตรายอันดับต้นๆ ที่เปาโลเป็นห่วงก็คือเรื่อง การปลอมปน ในข่าวประ

เสริฐที่แท้จริงของคริสเตียน ผู้คนยังคงประกาศเรื่องของพระเยซูอยู่แต่มันไม่
ใช่พระเยซูของจริง พวกเขาสอนเรื่องวิญญาณแต่ไม่ใช่พระวิญญาณบริสุทธิ์ 
พวกเขามอบข่าวดีที่ฟังแล้วรื่นหูให้แก่ผู้ที่ได้ยินแต่มันไม่ใช่ข่าวดีแห่งไม้
กางเขนซึ่งช่วยคนให้รอด (2 คร. 11:4) หลังจากที่พระคริสต์ลงมาในโลกนี้ 
ศัตรูของพระองค์ได้เพาะเมล็ดพันธุ์ของผู้ต่อต้านพระคริสต์ (antichrists) คือผู้
มาแทนที่พระคริสต์ขึ้นมา (คำว่า “anti" หมายถึง ทั้งการสับเปลี่ยนที่และกา
รอยู่ฝ่ายตรงกันข้าม)

ภัยคุกคามนี้พบเห็นได้มาตั้งแต่สมัยของเหล่าอัครทูตแล้ว สมัยของเราก็ยิ่ง

เห็นมากไปกว่านั้นอีก! “การตีความ” หลักข้อเชื่อของคริสเตียนที่ไปยืมรูป
แบบข้อความของพระเจ้าแต่ปฏิเสธฤทธิ์อำนาจของพระคำนั้น (2 ทธ. 3:5) 
แยบยลและสังเกตได้ยากขึ้นเรื่อยๆ พวกมันมักโน้มน้าวความคิดเห็นของคน
ส่วนใหญ่โดยใช้สื่อที่น่าสนใจและระบบการศึกษาที่คนให้ความเคารพเป็น
เครื่องมือ เพียงแค่ในปฐมกาล บทที่ 3 งูก็หยิบยื่นเอาสิ่งปลอมแปลงซึ่งดูเห
มือนของขวัญจากพระเจ้าเข้ามาให้แล้ว มันเอาสิทธิพิเศษของการที่ได้เป็น
ภาพของพระเจ้ามาปนกับ “การเป็นเหมือนพระเจ้า” (เราสามารถแปลได้ว่า 
เป็นเหมือนเทพเจ้าหรือเหมือนพระเจ้า) การแปลคำว่า “ความรู้ดีรู้ชั่ว” อย่า
งดีที่สุดนั้นจะได้ความหมายว่า ภาวะอิสระหรือความต้องการที่จะปกครองตน
เอง มีความสามารถที่จะแยกแยะว่าสิ่งใดดีหรือถูกต้องและสิ่งใดชั่วร้ายหรือ



ผิดได้ เราจะมองว่าสิ่งนี้คือการบิดเบือนสิทธิพิเศษแห่งความรับผิดชอบที่มา
จากพระเจ้า (ความสามารถแยกแยะสิ่งดีและชั่ว) อย่างแยบยลก็ได้

คงจะไม่มียุคใดในประวัติศาสตร์ที่การอ้างสิทธิการปกครองเหนือตนเอง

เกิดขึ้นอย่างกว้างขว้างมากไปมากกว่ายุคของเราแล้ว ศาสนศาสตร์ที่เพาะ
พันธุ์ข่าวประเสริฐเทียมเท็จนี้มีมาอย่างไม่ขาดสาย เราอาจเพิ่มข้อสังเกตที่เอา
มาจากปฐมกาลที่สามารถนำมาใช้กับการทำงานมิชชั่นในยุคของเราว่า งูนั้น
มีความหมายที่ลึกซึ้งต่อชาวตะวันออกกลางในยุคโบราณ มันเป็นสัญลักษณ์
ของเวทมนต์ อำนาจลี้ลับ และยังเป็นสัญลักษณ์ขององคชาตซึ่งหมายถึง
อำนาจทางเพศ แล้วใครจะปฏิเสธได้ว่าแม้แต่คนในยุคนี้ก็ยังหลงเสน่ห์ของ
มันอยู่?

การปลูกคริสตจักรยังสอดคล้องกับปฐมกาล บทที่ 3 อีก คือ การปลูกคริ

สตจักรได้มอบอาวุธให้กับกลุ่มคนผู้เป็นหุ้นส่วนของพระเจ้าเพื่อที่พวกเขาจะ
ต่อสู้ในสงครามแห่งความเชื่อในยุคที่ต่อต้านคริสเตียนนี้ได้


3. ความตั้งใจของพระเจ้าที่จะมอบที่อยู่บนแผ่นดินโลกนี้ให้แก่คนของพระ
องค์ 

กระดานแผ่นที่สองแห่งการเปิดเผยของพระเจ้าเรื่องสวนเอเดน แสดงให้
เห็นอย่างชัดเจนถึงการที่ในตอนแรกพระเจ้าทรงจัดเตรียมและจากนั้นก็ทรง
มอบที่ดินที่เจาะจงบริเวณหนึ่งไว้ให้แก่มนุษย์ (ปฐก. 2:8-15) สิ่งนี้บอกให้รู้ว่า
พระเจ้าดูแลมนุษย์ที่ทรงสร้างและเลือกไว้อย่างพิเศษกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆ พระ
องค์พอใจที่จะอวยพรมนุษย์ทั้งชายและหญิง ไม่ว่าจะเป็นพระพรที่ตอบสนองค
วามจำเป็นทั่วไป (อาหารเพื่อปากท้อง) และพระพรที่มากไปกว่านั้น (สิ่งที่งาม
น่าดู) การอวยพรนี้รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมน่าอยู่ การอวยพรลัก
ษณะนี้พิสูจน์ให้เห็นว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่ง
ดีที่เขาได้รับ มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสถานที่จำเพาะเจาะจงซึ่งถูกกำหนด
ไว้

ทุกวันนี้เราเห็นคนไร้ถิ่นฐานเป็นล้านๆ คน มีคนไร้บ้านมากมายนับไม่ถ้วน 

ความเป็นมนุษย์ของพวกเขาถูกริดรอนลงไปไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม 
สัจธรรมนี้ยังคงเป็นจริงด้วยเมื่อความมั่งคั่งนำคนเราไปสู่การไม่ยอมลงหลัก
ปักฐาน คือพวกคนร่ำรวยผู้เดินทางไปทั่วโลก มีบ้านพักร้อนอยู่ทุกที่ทุกแห่ง 
(อันที่จริงก็เหมือนไม่มีบ้านจริงๆ สักหลัง) ผู้คนมีชีวิตอยู่อย่างไร้สาระและต่ำ
กว่ามาตรฐานของมนุษย์




บทเรียนนี้ยังคงเป็นจริงไม่ว่าใครจะตีความเรื่องสวนเอเดนไปอย่างไร 
นักบุญโธมัส อไควนัส ยังคงเชื่อว่าใครก็ตามที่เดินทางไปตามทิศตะวันออก
ให้ไกลพอ สุดท้ายแล้วก็จะได้พบกับเครูบ (ที่เฝ้าอยู่หน้าสวนเอเดน) จอห์น 
คาลวินเชื่อว่าน้ำท่วมได้กวาดเอาเค้าโครงเดิมของสวนสวรรค์แห่งปฐมกาล
ไปหมดแล้ว แต่เขาก็ใช้ข้อมูลทั้งหมดที่มีเพื่อหาตำแหน่งของสวนเอเดนใน
แผนที่ ในหนังสือจดหมายเหตุปฐมกาล (Commentary on Genesis) ตอน
หนึ่งของคาลวินได้พูดถึงเรื่องนี้ สมมติฐานนี้สร้างจากการอ้างอิงแม่น้ำซึ่งเป็น
ที่รู้จักดีทั้งสองสาย คือแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติส และเนื่องจากมันมีการบ
อกเป็นนัยๆ ว่าแม่น้ำกิโฮนและแม่น้ำไนล์น่าจะเป็นแม่น้ำสายเดียวกัน บาง
คนจึงกล่าวว่าสวนนั้นที่จริงก็คือพื้นที่ทั้งภูมิภาคของตะวันออกกลาง อย่างไร
ก็ตามความจริงคือพระยาห์เวห์ได้ทรงกำหนดสถานที่แห่งหนึ่งในโลกนี้ไว้ให้
แก่ชุมชนที่ได้ทรงก่อตั้งไว้ให้อยู่ตรงหน้าพระองค์ในฐานะหุ้นส่วนแห่งพันธ
สัญญาของพระองค์

เรื่องนี้สามารถใช้กับคริสตจักรได้ด้วย คริสตจักรไม่ใช่การมาประชุมร่วม

กันอย่างไม่แน่นอนของจิตวิญญาณที่ล่องลอยไปอย่างไร้ทิศทาง เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นส่วนใหญ่ของคำว่า ekklesia ในพระคัมภีร์ใหม่หมายถึงคริสตจักร
ท้องถิ่น มีเพียงสองครั้งเท่านั้นที่หนังสือพระกิตติคุณในภาษากรีกบันทึกว่า
พระเยซูพูดคำๆ นั้น และครั้งที่สองที่มันถูกใช้ สถานะของการเป็นชุมชนในแต่
ละท้องถิ่นของมันก็แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนเลย (มธ. 18:17) ในการปลูก
คริสตจักร จำเป็นว่าสิ่งที่ “ถูกปลูก” จะต้องอยู่ในถิ่นที่ตั้งสักที่หนึ่ง สิ่งนี้สอด
คล้องกันกับเจตนาของพระเจ้าดังเช่นที่ในปฐมกาล บทที่ 2 พิสูจน์ให้เห็น 
เราสามารถลากเส้นขนานเส้นโตเพื่อแสดงความคล้ายคลึงกันระหว่างการ
ปลูกคริสตจักรและการปลูก “สวน” เอเดนในครั้งแรกเริ่มได้เลยล่ะ!

อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ชัยชนะที่ได้มาอย่างง่ายๆ เมื่อพูดถึงคำว่าคริสตจักร 

“ท้องถิ่น” มักจะต้องพูดถึงปัญหาที่ยุ่งยากเหมือนกับเส้นทางที่เต็มไปด้วย
ความขรุขระ ตั้งแต่ในทางปฏิบัติไปจนถึงเรื่องทางทฤษฎี ในทางปฏิบัติจะต้อ
งมีความเป็นท้องถิ่นแค่ไหนถึงจะเรียกได้ว่า “ท้องถิ่น”? ในยุคของพวกอัคร
ทูต การประชุมพบปะกันของพวกคริสเตียนโดยปกติแล้วจะทำกันที่บ้านของผู้
เชื่อที่พอจะมีฐานะหน่อย หลักฐานที่เราได้พบจากบันทึกของพวกยิวที่กระจัด
กระจายไปก็พูดอย่างเดียวกัน เปาโลเขียนจดหมายถึง “คริสตจักร (รูปเอก
พจน์) ของพระเจ้าในเมืองโครินธ์” แต่คริสตจักรนั้นเกิดจากการรวมตัวกันขอ
งกลุ่มตามบ้านหลายๆ กลุ่มซึ่งหักขนมปัง ฟังคำสอนและใช้ของประทานฝ่าย
วิญญาณร่วมกันในหลายๆ สถานที่ นี่รวมไปถึงสถานที่ที่ทำธุรกิจและบ้าน



ที่พักอาศัยของอาควิลลาและปริสสิลลา (1 คร. 16:23; กจ. 18:24-26) ที่พัก
อาศัยของชาวเมืองผู้ทรงอิทธิพลคนหนึ่งชื่อเอรัสทัสซึ่งเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินข
องเมืองหรือผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาธารณะของเมือง (รม. 16:23) และที่
คล้ายๆ กันในที่อื่นๆ ด้วย ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าคาดว่าบ้านดังกล่าวสามารถจุ
คนได้ประมาณห้าสิบคน และในกรณีพิเศษอาจจุได้ถึงหนึ่งร้อยคน  ซึ่งไม่ต่าง5 6

กันมากเลยกับขนาดของ “คริสตจักรท้องถิ่น” จำนวนมากของบ้านเรา แต่กระ
นั้นก็มีคริสตจักรแห่งเดียวในสายตาของเปาโล (แต่ท่านไม่ได้ใช้รูปเอกพจน์ที่
หมายถึงคริสตจักรแห่งเดียวเมื่อท่านเขียนถึงชาวโรมัน) ในเมืองโครินธ์ มีทั้ง
การที่เป็นคริสตจักรแห่งเดียวและคริสตจักรตามบ้านหลายแห่งรวมอยู่ด้วยกัน 
แล้วมันมีคริสตจักรเพียงแห่งเดียวหรือคริสตจักรหลายๆ แห่งในเมืองใหญ่ๆ 
ในสมัยนี้กันแน่?

ความยากในการที่จะจำกัดวงของคริสตจักรท้องถิ่นในทุกวันนี้เกิดจากวิถี

ชีวิตที่เปลี่ยนไป พื้นที่ในการมีประสบการณ์ร่วมกัน ดังนั้นเรื่องความใกล้ไกล
จึงไม่ใช่เรื่องของเมตรหรือกิโลเมตรเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของความเป็นไปได้ที่
จะใช้ชีวิตร่วมกัน การพบปะกันและการมีความช่วยเหลือร่วมกันมากกว่า 
สำหรับพวกเราส่วนใหญ่แล้ว ระยะทางนั้นวัดกันที่เวลาในการคมนาคม ปก
ติแล้วเราใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลจากบ้านที่พักอาศัย ตกลงแล้วเราเป็น
ของสถานที่ใดกันแน่? ความสัมพันธ์กับครอบครัวและกับเพื่อนไม่ควรถูกม
องว่ามันไม่เข้ากันเมื่อเราใช้คำว่า “ความใกล้” เป็นเหตุผล ถ้าหากเราตั้งใจที่
จะทำให้เจตนารมณ์ดั้งเดิมของพระเจ้าเกี่ยวกับสถานที่ที่ถูกกำหนดไว้นั้น
สำเร็จ เราจะต้องเตรียมรับมือกับความไม่แน่นอนและการรู้จักประนีประนอม
กันด้วย


“ในทางทฤษฎี” แล้ว (คอยดูผลในทางปฏิบัติ) มันไม่ง่ายเลยที่จะระบุ
ขอบเขตความสัมพันธ์ในการใช้คำว่าคริสตจักรท้องถิ่นครั้งแรกของพระเยซู 
(มธ. 16:18) อันที่จริง มันได้กลายเป็นชนวนแห่งความแตกร้าวในหมู่นักศาสน
สาสตร์ชาวโรมันคาทอลิกตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมานี้ สิ่งใดที่มาก่อนและ

 Derek J. Tidball, “Social Setting of Mission Churches,” in Gerald F. Hawthorne & Ralph P. 5

Martin (eds), Dictionary of Paul and His Letters (Downers Grove, IL/Leicester: InterVarsity 
Press, 1993), p. 885.

 Bradley B. Blue, “Architecture, Early Church,” in Ralph P. Martin & Peter H. Davids (eds), 6

Dictionary of the Later New Testament and Its Developments (Downers Grove IL/Leicester: 
InterVarsity Press, 1997), p. 93. Blue refers to the case of the so-called Palatial Mansion 
with the reception hall which “could have accommodated seventy-five people” (71.5 
square meters) and taken with the adjoining rooms “about one hundred people quite 
comfortably.”



สำคัญระหว่างการเป็นคริสตจักรสากล (การเป็นหน่วยเดียวกันของคริสตจักร
ทั้งโลก) ภายใต้สันตะปาปาหรือคริสตจักร “ท้องถิ่น” ที่แต่ละแห่งต่างก็มีส่วน
ร่วมในความรับผิดชอบ (พวกเขาใช้คำว่าท้องถิ่นสำหรับเขตการปกครองขอ
งบิชอปและของบาทหลวง) กลุ่มนิยมคริสตจักรสากลสนใจที่จะรวมอำนาจเข้า
สู่ศูนย์กลางจึงได้มีแถลงการณ์หลักข้อเชื่อแห่งวาติกัน (Dominus Iesus) เกิด
ขึ้นมา ส่วนกลุ่มนิยมคริสตจักรท้องถิ่นก็อ้างแถลงการณ์แห่งวาติกันฉบับสอง 
(Vatican II Statement) เช่นกัน 

สำหรับในกลุ่มโปรเตสแตนต์อิแวนเจลิคัลนั้นการถูกทดลองให้ตกขอบ

ไปเป็นพวกคริสตจักรท้องถิ่นแบบสุดโต่งก็มีให้เห็นอยู่ สมาชิกคริสตจักรแบ็บ
ติสในช่วงศตวรรษที่ 19 มากมายได้หลงเชื่อไปกับการโฆษณาชวนเชื่อของ
กลุ่มแลนด์มาร์คิสซึ่ม (Landmarkism กลุ่มที่เชื่อว่าคริสเตียนที่ไม่ใช่สมาชิก
ของคริสตจักรแบ็บติสนั้นไม่ใช่ลูกพระเจ้าแท้) ซึ่งปฏิเสธการมีตัวตนอยู่ของค
ริสตจักรสากล ในความคิดของพวกเขา คริสตจักรสากลที่คริสเตียนอยู่ร่วม
กันทั้งหมดจะมีการรวมตัวกันเฉพาะในวันสุดท้ายเท่านั้น

กลุ่มคริสตจักรท้องถิ่นสุดโต่งเหล่านี้แทบจะไม่ได้มีอะไรที่สอดคล้องกับคำ

พูดที่อยู่ในพระคัมภีร์ใหม่เลย อัครทูตเปาโลได้พูดถึงพระคริสต์ที่ยอมมอบตัว
เองเพื่อคริสตจักรและได้ชำระเจ้าสาวของพระองค์ให้บริสุทธิ์และไม่มีที่ติโดย
ทางพระคำอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมเธอให้พร้อมสำหรับงานฉลองพิธีสมรสนั้น 
(อฟ. 5:25-27) ความเชื่ออันสุดโต่งนี้ปฏิเสธกลุ่มพยานขนาดใหญ่ที่เป็นพยาน
ถึงความต่อเนื่องของการเป็นประชากรแห่งพันธสัญญาตั้งแต่พวกแรกมา (1 
ปต. 2:9-10 และดูในการอ้างถึง “ชนอิสราเอลของพระเจ้า”ใน กท. 6:16) 
มันได้พลาดเรื่องความสำคัญของการเป็นกายเดียวกัน การเป็นคนใหม่ใน
พระกายเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วยสามเหตุการณ์ คือ เหตุการณ์บนไม้กางเข
นของพระเยซู การเป็นขึ้นจากความตายและการเทลงมาของพระวิญญาณที่
ทรงสัญญาไว้

ในทางกลับกัน เราก็ไม่ควรจัดให้คริสตจักรท้องถิ่นเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่ง

หรือแม้แต่เซลล์หนึ่งของบริษัทขนาดใหญ่ คริสตจักรท้องถิ่นคือคริสตจักรของ
พระเจ้าในตัวมันเองและชัดเจนว่ามันเป็นที่ที่น้ำพระทัยของพระเจ้าจะถูกทำให้
สำเร็จ และถ้ามันไม่เป็นจริงดังนั้น เปาโลก็คงไม่สามารถใช้สัญลักษณ์ของเจ้า
สาวและเอวาคนใหม่แทนคริสตจักรท้องถิ่นในเมืองโครินธ์เมื่อท่านเขียน 2 
โครินธ์ 11 ได้ คริสตจักร (คือความจริงแห่งการทรงสร้างขึ้นใหม่ที่เหนือธร
รมชาติที่ได้ส่งผลกระทบต่อโลกไปเรียบร้อยแล้ว) ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน
โดยพระคริสต์ผ่านทางพระวิญญาณเพื่อที่มันจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ 



เหมือนกับอวัยวะของมนุษย์เรา คริสตจักรท้องถิ่นคือคริสตจักรที่อยู่ในท้องที่
ต่างๆ

ดังนั้นเราควรจะหลีกหนีจากหลุมพรางทั้งสอง เราจะต้องเลี่ยงอันตรายจา

กการยกชูคริสตจักรแห่งสากลว่ามันมีฐานะสูงกว่าและมาก่อนคริสตจักรท้อง
ถิ่นและผู้เชื่อคนอื่นๆ คือไม่ใช่ทั้งในฐานะแบบแนวคิดจิตนิยมเพลโต 
(Platonic idea: แนวคิดหรือนามธรรมเท่านั้นที่แสดงความเป็นจริงได้ถูกต้อง
ที่สุด) หรือในฐานะของสถาบันใดสถาบันหนึ่ง เราจะต้องเลี่ยงจากอันตราย
ของการที่ไม่เห็นว่าคริสตจักรท้องถิ่นเป็นคริสตจักรๆ หนึ่งที่ผูกพันกับคริสต
จักรอื่นๆในฐานะพระกายของพระคริสต์ แผนผังที่ร่างขึ้นโดยอัครทูตเปาโล
อาจช่วยเราให้เดินตรงโดยไม่เสียสมดุลย์ได้ คือเรานั้นเป็นลูกหลานของนคร
เยรูซาเล็มใหม่ซึ่งเป็น “มารดาของเรา” (กท. 4:26; วว. 12:17) “เราเป็นพล
เมืองสวรรค์” (ฟป. 3:20) และคริสตจักรท้องถิ่นของเราเป็นอาณานิคมของ
นครนั้น คือคริสตจักรสากลหรือคริสตจักรเดียวกันทั้งโลก (ซึ่งมีอยู่แล้ว) เช่น
เดียวกับที่เมืองฟีลิปปีเป็นเมืองขึ้นของกรุงโรม

การยอมรับในความจริงของคริสตจักรสากลและท้องถิ่นนั้นแสดงออกได้

หลายทางไม่ว่าจะเป็น การดูแลคริสตจักรทั่วโลกของพวกอัครทูตในยุคที่พวก
เขายังมีชีวิตอยู่ ความห่วงใยของเปาโลต่อคริสตจักรต่างๆ (2 คร. 11:28) 
ได้สร้างขอบเขตการทำงานขั้นพื้นฐานให้ และมรดกที่พวกเขามอบให้คือ 
ธรรมเนียมของเหล่าอัครทูตหรืองานเขียนของอัครทูตที่ส่งต่อกันมาเป็นทอดๆ 
ให้แก่คริสตจักร (ซึ่งก็คือพระคัมภีร์ที่พระเจ้าดลใจ) ยังคงเติมส่วนหนึ่งของบ
ทบาทนี้ นอกจากนี้ยังมีความช่วยเหลืออย่างอื่นที่มาพร้อมด้วยเช่น จดหมาย
แนะนำตัว การประชุมกัน ท่าทีแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและกา
รอุปถัมภ์ซึ่งกันและกัน ผู้บุกเบิกคริสตจักรคนใดที่ทำงานร่วมกับคริสตจักร
หรือสมาพันธ์ที่มีอยู่แล้วอย่างใกล้ชิดก็ถือได้ว่ามีสติปัญญา


4. ความตั้งใจของพระเจ้าที่จะเห็นคนเหล่านี้มีทั้งระบบระเบียบและชีวิต 
ดังที่เห็นแล้วในบทต้นๆ ของปฐมกาลว่าแผนการดั้งเดิมของพระผู้ทรงสร้าง

โลกมีสองลักษณะสำคัญที่เห็นได้ชัด นั่นคือ ความเป็นระบบระเบียบและกา
รมีชีวิต ดังนั้นเราจึงควรคาดหวังที่จะเห็นผลกระทบของสองลักษณะนี้ในคริ
สตจักรที่เราปลูกหากเราได้เดินไปตามทางที่ได้พูดถึงมาก่อนหน้านี้


“กระดาน” แผ่นแรกบอกเราว่าในยุคปฐมกาล พระเจ้าทรงสร้างความเป็น
ระบบระเบียบ (order) จากความไร้ระเบียบ (disorder) tôhû-wabôhû โดย 
“การแยก” พระเจ้าแห่งพระคัมภีร์นั้นทรงเกลียดชังความวุ่นวาย (disorder) 



ดังนั้นพระองค์จึงทรงกำหนดให้มีขีดจำกัดและบทบาทหน้าที่อย่างละเอียด
และเจาะจง พระองค์ทรงกำหนดเขตแดนและโครงสร้างที่แตกต่างกัน ฉะนั้น
ในตอนที่สองของชุดสามวันในการทรงสร้าง พระองค์ทรงทำให้เกิดสิ่งมีชี
วิตที่จะครอบครองเขตแดนเหล่านั้น


• ดวงสว่างในพื้นที่ที่ถูกกำหนดไว้โดยการแยกที่เกิดขึ้นในวันที่หนึ่ง คือ
ดวงสว่างที่การเคลื่อนที่ของมันเป็นภาพของการมอบชีวิตให้ (คนยุค
โบราณถือว่าดาวฤกษ์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิต พระคัมภีร์ไม่ได้บอกเช่นนั้นแต่ใช้
มันเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงความหมาย)

• สัตว์มีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำรวมทั้งนกซึ่งจะขยายจำนวนและอาศัยอยู่
ในพื้นที่ที่ถูกกำหนดไว้แล้วในวันที่สอง

• สัตว์ที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินและมนุษย์ชาติซึ่งเป็นรูปแบบชีวิตที่เหนือกว่า
สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ที่จะมีลูกทวีจำนวนขึ้นบนแผ่นดินโลกที่ถูกเตรียมไว้แล้ว
ตั้งแต่วันที่สาม


นี่คือการแบ่งงานอย่างละเอียดของโครงสร้างนี้ คือ งานที่สองของวันที่สาม
เตรียมการสำหรับกลุ่มของสิ่งที่จะเกิดในวันถัดไป เพราะพืชพันธุ์ต่างๆ นั้น
เป็นทั้งส่วนหนึ่งของขอบเขตการทำงานแห่งการเติมพื้นที่ให้เต็มและยังเป็นสิ่ง
มีชีวิตที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินด้วย ในรูปแบบที่คล้ายกัน งานที่สองของวันที่
สี่เตรียมการสำหรับวันที่เจ็ดเพื่อมนุษย์ซึ่งเป็นรูปที่มีชีวิตของพระเจ้าจะ
สามารถมีความสุขกับสามัคคีธรรมแห่งการพักผ่อนกับพระเจ้าได้

ความเป็นคู่ของรูปแบบแห่งระบบระเบียบและชีวิตนี้สอดคล้องกับสิ่งซึ่งเป็น

ของตัวแทนของการทรงสร้างดังที่กล่าวไว้ในข้อที่สองของปฐมกาล บทที่ 1 
คือ พระคำและพระวิญญาณ “พระเจ้าตรัส” ถ้อยคำซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นเหมือ
นคมดาบ (อฟ. 6:17; วว. 19:15) กำหนดขอบเขต ซึ่งทำให้คลายความสับ
สนทางความรู้สึก ระบุตัวตน และบังคับให้เกิดทางเลือกระหว่างสิ่งที่ถูกและ
ผิด ระบบระเบียบนั้นเป็นของพระวาทะ ในพระคัมภีร์พระวิญญาณนั้นมักจะถูก
เรียกว่า “พระวิญญาณแห่งชีวิต” พระวิญญาณคือลมหายใจซึ่งถ้าปราศจาก
พระองค์แล้วสิ่งมีชีวิตทั้งหมดก็จะตายไปในไม่ช้าและพระวิญญาณเป็นพลังอัน
ลึกลับซึ่งทำงานอยู่ในครรภ์ของมารดา (ปญจ. 11:5 เชื่อมโยงลมจากเบื้องบน 
(rûah) และการให้กำเนิดมนุษย์เข้าด้วยกัน ซึ่งนี่อาจเป็นสิ่งที่พระเยซูคิดถึง
เมื่อทรงตรัสในยอห์น 3:5-8) ชีวิตนั้นเป็นของพระวิญญาณ




ความเป็นคู่กันยังพบอยู่ใน “กระดาน”แผ่นที่สองด้วย การจัดการของ
พระยาห์เวห์นั้นช่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเสียจริง คือต้นไม้แห่งชีวิตอยู่ตรง
กลางของสวนที่มนุษย์จะต้องดูแลรักษา นี่ดูเหมือนจะเป็นการรักษาระบบระ
เบียบ โดยคำพูด (เช่นเดียวกับพระเจ้า) มนุษย์ได้ตั้งชื่อและแยกประเภทของ
สัตว์ชนิดต่างๆ และแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่สำคัญระหว่างมนุษย์และ
สัตว์ป่าหรือนก ถ้อยคำของพันธสัญญาแห่งสวนเอเดนได้แยกถูกออกจากผิ
ดอย่างเด็ดขาด การฝ่าฝืนกฎของมันนำไปสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งถูกจัด
ระบบมาอย่างดี โดยมีการสอบสวนก่อนแล้วจึงมีการประกาศคำตัดสินแก่ผู้
กระทำผิดแต่ละราย มันคือความเป็นระบบระเบียบอย่างไม่ต้องสงสัย

การเน้นเรื่องของชีวิตก็มีไม่น้อยกว่านั้นเลย ชีวิตเป็นสิ่งสำคัญมาก ต้นไม้

ต้นนั้นอยู่ตรงกลางสวนและไม่มีเครื่องปิดกั้นสู่ต้นไม้นั้นหรือต้นไหนๆ เสรีภาพ
ในการเปลือยกายต่อกันระหว่างสามีและภรรยาบอกเป็นนัยถึงเรื่องชีวิตนี้ 
คือความโปรงใส่อันปราศจากความละอายในความสัมพันธ์นั้นได้ถูกสถาปนา
ขึ้นโดยพระเจ้า มันมีความหมายเป็นนัยจากการกระทำโดยความเชื่อขอ
งอาดัมเมื่อเขาเข้าใจถึงพระสัญญาของพระเจ้าแล้วตั้งชื่อให้กับภรรยาของ
ตนว่า “เอวา” (hawwâ) เป็นคำที่มีรากมาจากคำว่า ชีวิต (hayyâ)

บ่อยครั้งที่บรรดานักปรัชญาจะคิดว่าระบบระเบียบและชีวิตนั้นมันต่างกัน

สุดขั้ว กลุ่มที่นิยมแบบแผน (classical) จะชอบรูปแบบที่เป็นระเบียบและแบบ
แผน ในขณะที่กลุ่มจินตนิยม (romanticism) จะต่อต้านโดยใช้เรื่องของชีวิต
มาอ้าง ความเป็นเหตุเป็นผลที่มีความเชื่อมโยงกับความเป็นระบบระเบียบ
และชีวิตถูกมองมาโดยตลอดว่าเป็นสิ่งลี้ลับเหนือเหตุผลและความเข้าใจ 
แบบแผนที่ขัดแย้งกันเองเช่นนี้บิดเบือนมุมมองของพระคัมภีร์ผิดไป บน
รากฐานของพระเจ้าและภายใต้การครอบครองเหนือทุกสิ่งของพระองค์ (ที่นัก
ปรัชญาทั้งหลายปฏิเสธที่จะยอมรับอย่างเห็นได้ชัดเจน) ระบบระเบียบและ
ชีวิตอยู่คู่กันอย่างสามัคคี ไม่เพียงแค่นั้นแต่มันยังเป็นนัยยะถึงกันและกันอี
กด้วย ประสบการณ์ของเราต่างยืนยันว่าการไร้ซึ่งระบบระเบียบหรือความผิด
ปกติ (disorder) เป็นสาเหตุของความตาย! ไม่มีใครสามารถอยู่ในความผิด
ปกติหรือความไร้ระเบียบได้ ผมจะวิเคราะห์ความคิดนี้ให้ฟัง การที่เราละทิ้ง
ความจริงนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดความผิดปกติหรือไร้ระเบียบ (disorder) “ในตัว
ของมันเอง” แต่มันเป็นภาพที่ร้ายแรงของการอยู่ผิดที่ผิดทาง (mis-order) 
คือการออกนอกระบบระเบียบเดิมไปสู่ความไร้ระเบียบหรือความผิดปกติ 
มะเร็งเป็นภาพที่อธิบายว่าการอยู่ผิดที่ผิดทางนั้นหมายถึงอะไร มันคือการคัด
ลอกหรือการทวีคูณจำนวนของเซลล์ที่บ้าคลั่งโดยปราศจากขอบเขตและ



ความเป็นหนึ่งเดียวกัน คำกล่าวของคอนแรด ลอเรนซ์ (Konrad Lorenz นัก
ชาติพันธุ์รุ่นบุกเบิก) นั้นน่าคิดยิ่งนัก เขากล่าวว่าการรวมตัวของเนื้อเยื่อดีใน
ร่างกายนั้นคล้ายกับเมืองดั้งเดิม แต่เมืองของเราในยุคปัจจุบันนั้นเหมือนดัง
การรวมตัวกันของเนื้อร้าย “มันช่างเป็นความเหมือนที่น่าทึ่งระหว่างภาพของ
คนที่อาศัยแถบชานเมืองและภาพของเนื้องอก”  มนุษยชาตินั้นทวีอำนาจ7

อย่างน่าอัศจรรย์ และยิ่งความก้าวหน้าของยุคปัจจุบันมีประสิทธิภาพมากเท่า
ไหร่พวกเขายิ่งปฏิเสธรูปแบบและระบบระเบียบดั้งเดิมแห่งการทรงสร้างของ
พระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น วิถีชีวิตที่ถูกออกแบบมาของเมืองใหญ่ส่ง
ผลให้เกิดความผิดปกติอย่างโรคมะเร็งร้าย ในทางกลับกันความตายได้ก่อ
ให้เกิดความผิดปกติด้วย ซากศพจะเข้าสู่ “สภาวะการย่อยสลาย” ในอีกไม่ช้า 
มันแตกต่างไปจากพระเจ้าแห่งพระคัมภีร์นั้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะพระองค์
ทรงมีพระประสงค์ที่จะผูกความเป็นระบบระเบียบและชีวิตเข้าด้วยกัน

ชีวิตอาจถูกนิยามได้ว่า เป็นการสันดาปหรือการลุกไหม้ “ทาง

ชีวภาพ” (อาหารคือเชื้อเพลิงที่ทำให้เกิดพลังงาน) การเล่นคำที่มีเสียงคล้าย
กัน (ในภาษาอังกฤษ) อาจนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ได้ คือคำว่า order: ระบบ
ระเบียบ น่าจะไปด้วยกันได้กับ ardour: ความรักร้อนแรงและความ
กระตือรือร้น

สิ่งนี้สัมพันธ์กับการปลูกคริสตจักรเป็นอย่างมาก ทั้งคริสตจักรที่เพิ่งก่อตั้ง

หรือก่อตั้งนานแล้วต่างต้องการสองอย่างนี้ คือ ระบบระเบียบแห่งพระคำพระ
เจ้าและชีวิตแห่งพระวิญญาณ สองสิ่งนี้ต้องการซึ่งกันและกันดังที่มันบอกเป็น
นัยยะถึงกัน ด้านหนึ่งคือ รูปแบบที่ชัดเจนแห่งคำสอนที่ถูกต้องและ “ระบบ
ของคริสตจักร” ที่มีประสิทธิภาพ และอีกด้านหนึ่งคือความรักใคร่และความ
ยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อที่ดีซึ่งนี่เป็นการทำงานร่วมกันของร่างกาย เมื่อความคิด
เรื่องระบบระเบียบครอบงำมากจนเกินไปความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ของชี
วิตก็ไม่อาจเติบโตขึ้นมาได้ การกระทำเช่นนี้รังแต่จะทำให้เสื่อมถอยลงอย่าง
คนที่เป็นเส้นเลือดตีบตันและมะเร็งขั้นสุดท้าย แต่ก็ใช่ว่าชีวิตและความรักที่
คุกรุ่นหรือความกระตือรือร้นนั้นจะวัดกันโดยความตื่นเต้นเร้าใจหรือความร่า
เริงที่เกินควร ชีวิตที่ลึกซึ้งนั้นไม่ใช่ปรากฏการณ์อันอึกทึก และเราจะต้องไม่สับ
สนระหว่างความตื่นเต้นเพราะคลั่งไคล้ (fever) กับความกระตือรือร้นเพราะค
วามศรัทธา (fervour) เราจะต้องแสวงหาความสมดุลแห่งการเป็นหนึ่ง

 Konrad Lorenz, Les Huit Péchés Capitaux de Notre Civilisation (trans. Elizabeth de 7

Miribel, Paris: Flammarion, 1973), p. 41. This is the French translation of Konrad Lorenz, 
Die acht Todsünden der Zivilisierten Menschheit (Munich: Piper & Co.), 1973.



เดียวกันตามพระคัมภีร์ในเรื่องพันธกิจต่างๆ และรูปแบบต่างๆ ของการนมัส
การ และมีที่ว่างให้กับความหลากหลายและการปรับเปลี่ยนตามความเห
มาะสมอยู่เสมอ


บทสรุป 
ในการปลูกคริสตจักรนั้นเราจะต้องไม่ลืมว่ามันไม่ได้หมายถึงการทำงาน

เพียงอย่างเดียวเท่านั้น มันหมายถึงการทำสงครามด้วย เพราะเจ้างูดึกดำ
บรรพ์นั้นไม่เคยจะเหน็ดเหนื่อยกับการหว่านข้าวนอกนาแห่งความผิดปกติและ
ความไร้ระเบียบนี้เลย มันยังคงพยายามที่จะหลอกลวงเอวาคนใหม่โดยพยา
ยามทำให้ไม่เชื่อในถ้อยคำและความดีงามของพระเจ้า แต่จงชื่นใจเถิด! 
เพราะการปลูกคริสตจักรยังหมายถึงการร่วมมีชัยในสงครามแห่งบุตรชาย
ของหญิงนั้น และการร่วมมีชัยในชัยชนะนั้นยังมอบความหวังในการที่จะถูก
ทำให้ถึงความไพบูลย์อย่างแน่นอนด้วย พระบุตรนั้นก็ได้มาและได้รับชัยชนะ
แล้ว เพื่อที่จะทำให้การสามัคคีธรรมอย่างไร้พรมแดนระหว่างพระบิดาและมนุ
ษย์ผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งทรงสร้างขึ้นมานั้นเกิดขึ้นในความเป็นหนึ่งเดียวกันของค
วามเป็นระบบระเบียบและชีวิต พระประสงค์ดั้งเดิมของพระเจ้าจะต้องสัมฤทธิ์
ผล  



บทที่ 3

พวกท่านจะเป็นพยานฝ่ายเรา:


การปลูกคริสตจักรและเรื่องราวของคริสตจักร

โดย สตีฟ ทิมมิส 

เมื่อมีความคิดว่าจะปลูกคริสตจักร หนังสือกิจการของอัครทูตก็นับว่าเป็น
หนังสือที่ต้องเอามาศึกษาด้วย เพราะหนังสือกิจการเป็นหนังสือเกี่ยวกับการ
ปลูกคริสตจักร บรรยากาศในตอนต้นของมันได้อุ่นเครื่องและเตรียมใจเราไว้
เป็นอย่างดีเมื่อพระเยซูบอกกับพวกสาวกว่า “ท่านทั้งหลายจะได้รับฤทธิ์
อำนาจเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือพวกท่าน และพวกท่านจะเป็นพ
ยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม และทั่วแคว้นยูเดียกับสะมาเรียจนถึงสุดปลาย
แผ่นดินโลก” (กจ. 1:8)

คำกริยาที่ว่า “ท่านจะเป็น” นั้นอยู่ในอารมณ์ของการชี้นำหรือยืนยัน มัน

แสดงให้เห็นภาพของบางสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริง ดังนั้นเมื่อพระเยซูกล่าวสิ่งนี้ 
พระองค์ไม่ได้กำลังแนะนำอาชีพทางเลือกหนึ่งให้แก่พวกสาวกของพระองค์ 
พระเยซูไม่ได้บอกเพียงว่ามันอาจจะเป็นไปได้ พระองค์ไม่ได้บอกว่าสิ่งนี้อาจ
จะเกิดขึ้นถ้าทุกอย่างไปได้ด้วยดี มันไม่ใช่ “ท่านอาจจะเป็นพยานฝ่ายเรา” 
หรือ “ท่านสามารถเป็นพยานฝ่ายเราได้ถ้าท่านเลือกเช่นนั้น” แต่พระเยซูกำลัง
บอกว่าตัวตนใหม่นี้จะเป็นผลโดยตรงของการที่ฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ลงมาเหนือพวกเขา ส่วนมากแล้วฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์
จะสำแดงออกในการที่พวกเขาออกไปเป็นพยานจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก

สิ่งนี้เน้นย้ำให้เห็นถึงความจริงที่สำคัญเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ คือพระ

วิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ทำให้เกิดมิชชันนารีหรือผู้ออกไปทำงานมิชชั่นขึ้น ทัน
ทีที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เรียกให้ใครคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในอาณาจักรของพระ
องค์ เมื่อนั้นเองเป็นเวลาที่ทรงเปลี่ยนแปลงให้คนๆ นั้นบังเกิดใหม่ด้วยชีวิต
ของพระเยซู พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ให้มิชชันนารีหรือผู้ออกไปทำพันธกิจคน
หนึ่งถือกำเนิดขึ้นมา




ตอนต่อไป 
ในส่วนที่เหลือของหนังสือกิจการของอัครทูต ลูกาได้บรรยายให้เห็นถึง

ความสัตย์จริงแห่งถ้อยคำของพระเยซู พระเยซูกล่าวว่าพวกอัครทูตจะเป็นพ
ยานฝ่ายพระองค์ ลูกาก็แสดงให้เห็นในหนังสือว่าพวกเขาได้เป็นพยานเพื่อ
พระองค์จริงๆ เราจึงเริ่มเห็นว่าข่าวประเสริฐนั้นกำลังถูกประกาศออกไปจนสุด
ปลายแผ่นดินโลก หนังสือกิจการเริ่มต้นที่กรุงเยรูซาเล็มซึ่งเป็นเมืองหลวงของ
โลกยุคโบราณและมันไปจบลงที่เมืองหลวงของโลกใหม่ซึ่งก็คือกรุงโรม

แต่ในกิจการ บทที่ 28 เรื่องราวเหล่านั้นไม่ได้จบลงที่การที่งานได้สำเร็จแล้ว 

ตอนจบของหนังสือกิจการเป็นตอนจบที่เปิดกว้างไว้ เรื่องราวยังคงดำเนินต่อ
ไป

การที่เปาโลประกาศเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าในกรุงโรมเหมือนที่พระเยซู

กล่าวไว้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการที่คนของพระองค์ไปเป็นพยานทั่วโลก (ที่รู้
จักกันในสมัยนั้น) มันไม่ควรจะมีเครื่องหมายมหัพภาคหรือเครื่องหมายแส
ดงจุดจบ (.) หลังประโยคสุดท้ายของกิจการบทที่ 28 แต่ควรจะเป็น
เครื่องหมายไข่ปลา (...) ที่บอกให้รู้ว่าเนื้อเรื่องยังคงมีการดำเนินต่อไป นี่คือ
กิจการ 28:30-31 แบบที่ลูกาตั้งใจให้เราอ่าน “ตลอดสองปีเต็มเปาโลพักอยู่
ในบ้านซึ่งเขาเช่าไว้และต้อนรับคนทั้งปวงที่มาหาเขา เขาประกาศเรื่องอาณา
จักรของพระเจ้าและสอนเรื่องพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างกล้าหาญโดยไม่ถูกขัด
ขวาง...” เรื่องราวยังคงดำเนินต่อไป


ความทะเยอทะยานที่ไม่เคยพอของข่าวประเสริฐ 
บ่อยครั้งที่เรามักพูดถึงการมีเป้าหมายสูงสุดหรือการมีความทะเยอทะยาน

เพื่อข่าวประเสริฐซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ดี แต่ลูกาพูดถึงการที่ข่าวประเสริฐนั้นมีเป้า
หมายสูงสุดอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้ว ความปรารถนาอันแรงกล้านี้เองที่ได้
ถักทอให้เกิดเป็นหนังสือพระกิตติคุณขึ้นมา และนี่ทำให้มันดียิ่งขึ้นไปอีก อันที่
จริงการที่เรามีความทะเยอทะยานเพื่อข่าวประเสริฐนั้นมีความหมายก็เพราะ
ในตัวข่าวประเสริฐเองมีความทะเยอทะยานนี้

และความทะเยอทะยานของข่าวประเสริฐนี้ไม่มีขีดจำกัด พระกิตติคุณนี้

จะไม่หยุดจนกว่า “โลกจะเต็มไปด้วยความรู้ถึงพระเกียรติสิริขององค์พระผู้
เป็นเจ้า ดั่งห้วงน้ำทั้งหลายที่ปกคลุมท้องทะเล” (ฮบก. 2:14) นี่แหละคือเป้า
หมายสูงสุดของข่าวประเสริฐ




เติมแผ่นดินโลกให้เต็ม 
พระคัมภีร์เริ่มต้นในปฐมกาล บทที่ 1 ด้วยเรื่องการสร้างโลกเพราะแผนการ

ของพระเจ้านั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องระดับโลกมาโดยตลอด พระเจ้าสร้างโลก
เพราะพระองค์ต้องการที่จะอวยพรโลก โลกเป็นสิ่งที่พระเจ้ารักมาโดยตลอด 
พระเยซูบอกว่าให้เราเป็นพยานฝ่ายพระองค์ “จนสุดปลายแผ่นดินโลก” 
เพราะนี่เป็นที่ซึ่งความรักของพระเจ้าได้แพร่กระจายออกไป พระเจ้าประสงค์ที่
จะอวยพรคนทั้งโลก

เมื่อพระเยซูให้เรานำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของพระองค์ในตอนท้ายของ

พระกิตติคุณมัทธิว พระองค์ก็ได้สำแดงให้เห็นถึงความตั้งใจของพระเจ้าที่มี
ต่อบรรดาประชาชาติ (มธ. 28:18-20) พระเจ้าบอกกับมนุษย์ชายหญิงคู่แรก
ว่าให้พวกเขามีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมือง ทวีจำนวนขึ้นจนเต็มโลก และให้
มีอำนาจเหนือแผ่นดิน ดังที่เราเห็นในบทที่สอง ขณะนี้พระเยซูได้บอกว่าคำสั่ง
อย่างเดียวกันนี้จะสำเร็จเมื่อผู้ที่ติดตามพระองค์ออกไปจนถึงที่สุดปลายแผ่น
ดินโลกแล้วนำคนเหล่านั้นมาเป็นสาวกของพระองค์ โลกนี้จะได้รับการเติม
เต็มและถูกครอบครองเมื่อเรานำประชาชาติเหล่านั้นมาเป็นสาวกของพระเยซู

หนังสือกิจการมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยการสรุปเนื้อหาหลายชุด ลูกาได้

เขียนประโยคสรุปเนื้อหาของสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น อันแรกคือ ในกิจการ 
6:7 ที่ลูกาบอกว่า “พระวจนะของพระเจ้าจึงแพร่ออกไป” นี่คือเรื่องราวที่ลูก
ากำลังบอก คือเรื่องความเคลื่อนไหวของข่าวประเสริฐของพระเจ้า คำว่า 
“แพร่ออกไป” แปลได้อีกว่า “ทำให้เกิดผล/แพร่พันธุ์” มันเป็นคำที่ได้มาจาก
การเจริญเติบโตและการทวีคูณของพืชพันธุ์ไม้

เราเห็นภาพการเจริญเติบโตนี้ได้ในคำอุปมาเรื่องผู้หว่าน (มธ. 13:1-23) 

พระเยซูกำลังบอกว่าผู้หว่านพืชนั้นมีงานที่ต้องทำเหมือนเช่นเดียวกับอาดัม 
และสิ่งที่เขาทำคือการออกไปหว่านเมล็ดพืชซึ่งเป็นตัวแทนของถ้อยคำแห่ง
ข่าวประเสริฐ บางส่วนของเมล็ดพืชพวกนี้ตกลงไปในดินที่ไม่เกิดผลแต่ส่วน
ใหญ่แล้วก็ตกลงไปในดินที่ดี เรารู้สิ่งนี้ได้เพราะมันมีการบันทึกผลเก็บเกี่ยวที่
ได้ ผืนแผ่นดินโลกตอบสนองอย่างดีต่อผู้หว่านคนนี้ บรรดานก ดินที่ตื้นเขิน
และต้นหนามล้วนไม่เกิดผลอย่างที่สุด ในตอนจบมีการเก็บเกี่ยวครั้งยิ่งใหญ่ 
พระเยซูคือผู้หว่านที่ออกไปหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งข่าวประเสริฐและพระองค์ได้
รับชัยชนะ พระองค์ยืนอยู่เหนือแผ่นดินโลกและแผ่นดินโลกก็ผลิดอกออกผลอ
ย่างอุดมสมบูรณ์ พระเยซูกำลังบอกว่าถ้อยคำของพระเจ้าในเรื่องแผ่นดินของ
พระองค์จะเกิดผลดีอย่างไม่น่าเชื่อ เจตนาของพระเจ้าจะถูกทำให้สำเร็จ พระ
เจ้าจะทำให้ประชาชาติมาเป็นสาวกของพระองค์




อาดัมคนที่สองจะได้ครอบครองผลผลิตของท่านแน่ การได้รู้สิ่งนี้น่าจะเป็น
สิ่งที่ชูใจเราเมื่อเราออกไปเผยแพร่พระคำด้วยกันกับพระองค์ เราคือผู้ที่อยู่
ในพระคริสต์ เราคืออาดัมผู้ได้รับการไถ่ เราคืออิสราเอลผู้ได้รับการคืนสภาพ
เดิมแล้ว ดังนั้นเราจึงออกไปด้วยความถ่อมใจอย่างมั่นใจ


คริสตจักรที่ออกไปปลูกคริสตจักร 
เราจะทำสิ่งนี้ได้อย่างไร? อันดับแรกก็โดยการปลูกคริสตจักร นี่คือสิ่งที่เรา

เห็นได้ในหนังสือกิจการ และนี่คือผลแห่งพระคำพระเจ้า ข่าวประเสริฐไม่ได้
เป็นเพียงสิ่งที่เราออกไปป่าวประกาศ (แม้ว่าที่จริงแล้วมันจะเป็นแบบนั้น) แต่
มันยังเป็นสิ่งที่เราต้องสำแดงให้เห็นด้วย และสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในคริสตจักร
ในขณะที่มันถูกปลูกขึ้น

นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไม “การทวีคูณคริสตจักร” จึงสำคัญมาก การทวีคูณค

ริสตจักรคือ “กลยุทธ์ในการออกไปทำงานมิชชั่นของพระเจ้า” แน่นอนการประ
กาศก็สำคัญเพราะมันคือส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้ของการสร้างสาวก การน
มัสการก็สำคัญเพราะมันคือการแสดงออกอันงดงามของข่าวประเสริฐที่เกิด
ขึ้นจากความรักทั้งหมดใจของเราที่มีต่อพระคริสต์ สิ่งเหล่านั้นคือกิจกรรรมที่
ถูกต้องเหมาะสมและเป็นกิจกรรมหลักของคริสตจักรท้องถิ่น แต่เมื่อถึงจุดหนึ่ง
พวกมันควรจะส่งผลให้เกิดเป็นการตั้งคริสตจักรใหม่อีกหลายๆ แห่ง เราควร
คอยมองหาโอกาสที่จะปลูกคริสตจักรแห่งใหม่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง
หลากหลายเพื่อที่ข่าวประเสริฐจะได้เกิดผลของมันเองได้มากขึ้น

แต่มันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เสมอมา

ย้อนกลับไปในปี 1991 ผมได้ไปบรรยายในการประชุมของคริสตจักรและผู้

นำองค์กรคริสตจักรของสหภาพโซเวียตเดิมซึ่งเพิ่งกลายมาเป็นประเทศอิส
ระได้ไม่นาน ด้วยความหุนหันพลันแล่นและความบ้าบิ่น ผมพูดด้วยความรัก
ร้อนรนและด้วยการชักจูงจิตใจเพื่อหาเหตุผลสนับสนุนให้กับการปลูกคริสต
จักร และผมยังพูดในทางที่ดูถูกด้วย ผมกำลังพูดกับคนกลุ่มที่มีอายุมากพอ
จะเป็นพ่อของผมได้ โดยที่หลายคนในนั้นมีบาดแผลที่เกิดจากความซื่อสัตย์ที่
พวกเขามีต่อพระเยซูคริสต์ ชายคนแรกที่ยืนขึ้นในช่วงเวลาการตอบคำถาม
ได้กล่าวขอบคุณผมที่สละเวลามาพูดและจากนั้นก็บอกให้ผมนั่งลง เขาพูดว่า 
“พ่อหนุ่ม คริสตจักรของเราเองมีปัญหามากพอโดยที่ไม่ต้องไปขอปัญหาเพิ่ม
จากการปลูกคริสตจักรใหม่หรอกนะ” จริงๆ มันดูไม่ใช่คำถามสักเท่าไหร่และ
ผมก็สองจิตสองใจว่าควรจะชี้แจงให้เขามองเห็นหรือไม่ แต่สติปัญญาก็เป็น
ฝ่ายชนะและผมก็เลือกที่จะเงียบเสีย! 




ถึงแม้ผมจะเห็นใจกับความไม่พออกพอใจของเขา แต่เขาก็ไม่ควรที่จะพูด
ถากถางเช่นนั้น คริสตจักรของพระเยซูคริสต์คือผลผลิตจากความตายของพระ
เยซู คริสตจักรคือสิ่งที่พระองค์รักและเป็นวิธีที่พระองค์จะรักษาอาณาจักรของ
พระองค์ให้มั่นคงโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ นี่คือศักดิ์ศรีของคริสตจักร

เมื่อเปาโลเขียนจดหมายถึงคริสตจักรในเมืองโคโลสี ท่านเขียนถึงการที่

ข่าวประเสริฐเกิดผลและเจริญขึ้นทั่วโลก (คส. 1:16) แล้วอะไรคือผลที่ข่าวประ
เสริฐผลิตออกมา? มันคือคริสตจักรใหม่หลายแห่งที่ผุดขึ้นมาเหมือนอย่างค
ริสตจักรแห่งเมืองโคโลสีที่เริ่มต้นขึ้นโดยชายผู้ไม่มีใครรู้จักที่มีชื่อว่าเอปาฟ
รัส ผลของข่าวประเสริฐคือชุมชนแห่งความสว่างที่ส่องเข้าไปในความมืดและ
ขับไล่อำนาจมืดแห่งความวุ่นวายและความผิดปกติออกไป นี่คือการปลูกค
ริสตจักรและนี่คือสง่าราศีของมัน

การปลูกคริสตจักรนั้นไม่ใช่การแค่เริ่มต้นกลุ่มผู้ร่วมนมัสการใหม่หรือการ

เริ่มต้นการประชุมครั้งใหม่ การปลูกคริสตจักรไม่ใช่การเปิดอาคารใหม่ 
การปลูกคริสตจักรคืองานแห่งการเติมให้เต็มและการครอบครอง มันคืองาน
แห่งการแผ้วถางต้นหนามแห่งการครอบครองแบบเผด็จการของซาตาน 
งานที่พระเจ้าทรงเรียกให้เราทำนั้นมีศักดิ์ศรี พระเจ้าแห่งพระกิตติคุณได้เชื้อ
เชิญเราให้เข้ามาร่วมเติมโลกนี้ให้เต็มและร่วมครอบครองโลกนี้กับพระองค์ 
เมื่อเราออกไปสร้างสาวกจากทุกชนชาติก็เท่ากับว่าเรากำลังขยายเขตแดน
แห่งสวนเอเดนด้วย เรากำลังสร้างสวนเอเดนไว้ทั่วทุกมุมโลก เรากำลังสร้าง
สถานที่ที่พระเจ้าทรงปกครองและดำเนินด้วยพระเมตตา เราถูกสร้างมาเพื่อ
สิ่งนี้ และนี่คือสิ่งที่อาดัมคนแรกได้สูญเสียไป นี่คือสิ่งที่อาดัมคนที่สองได้รักษา
ไว้ให้มั่นคงอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี และนี่คือสิ่งที่มันเป็นมาโดยตลอดใน
อาณาจักรของพระเจ้า


เมืองอันทิโอกแห่งศตวรรษที่หนึ่ง 
ผมอยากจะขอยกสามช่วงเวลาในการปลูกคริสตจักรขึ้น คือความ

เคลื่อนไหวของสามช่วงเวลาซึ่งได้รับการเสริมกำลังโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
เราจะไปศึกษาดูที่ สถานที่ 3 แห่งที่ต่างกันของ 3 ยุค 3 เวลา คือ เมืองอันทิ
โอกในกิจการ บทที่ 13 เมืองเจนีวาในช่วงเวลาของจอห์น คาลวิน และเมืองที่
ถูกสร้างขึ้นใหม่ในตอนท้ายยุค

ในตอนต้นของกิจการ บทที่ 8 หลังจากที่สเทเฟนถูกฆ่าตายเพราะความเชื่อ 

คริสตจักรก็เริ่มถูกข่มเหงอย่างหนัก ผลจากเหตุการณ์นั้นคือผู้ติดตามพระเยซู
ได้กระจัดกระจายไป บางคนไปไกลถึงเมืองอันทิโอกซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของ



เยรูซาเล็มไปอีก 482 กิโลเมตร จู่ๆ ก็มีบางสิ่งที่ไม่ธรรมดาเกิดขึ้น ตามที่ลูก
ากำลังบอกเรา ก่อนหน้านั้นคริสตจักรประกาศเพียงแค่กับคนยิวเท่านั้น (กจ. 
11:19) แต่ด้วยเหตุผลบางอย่าง (ซึ่งได้รับการดลใจจากพระวิญญาณ) ขณะนี้
พวกเขาเริ่มประกาศกับพวกกรีกหรือพวกคนต่างชาติด้วย (กจ. 11:20-21) 
และผลจากการประกาศก็ได้ทำให้มีคริสตจักรเกิดขึ้นที่เมืองอันทิโอก

เป็นสิ่งสำคัญที่จะสังเกตว่าคริสตจักรได้ถูกปลูกขึ้น นี่คือสิ่งที่ลูกาได้บอกเรา

ในกิจการ 11:26 มันเป็นลักษณะข้อเท็จจริงของวิธีที่ปฏิบัติกัน ท่านบรรยาย
ถึงการที่ “พระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับเขาเหล่านั้น ผู้คนมากมายเชื่อและกลับ
ใจมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า” (กจ. 11:21) ท่านบรรยายถึงการที่บารนาบัสถูก
ส่งไปเพื่อเสริมกำลังงานให้เข้มแข็งและการที่ท่านยินดีเมื่อเห็นหลักฐานที่
แสดงถึงพระคุณพระเจ้า (กจ. 11:23) ท่านเล่าถึงการที่บารนาบัสพาเปาโล
ไปที่เมืองอันทิโอก และเล่าต่อถึงการที่ “บารนาบัสกับเปาโลร่วมประชุมกับค
ริสตจักรและสั่งสอนคนเป็นจำนวนมากตลอดหนึ่งปีเต็ม” (กจ. 11:26) ไม่มี
การบรรยายว่าคริสตจักรมีรูปแบบอย่างไร แต่มันชัดแล้วว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น

คริสตจักรเกิดขึ้นเพราะการประกาศที่เกิดขึ้นเองอย่างเป็นธรรมชาติและนี่

คือรูปแบบของคริสตจักรที่ดีที่สุด มันไม่มีวิธีการที่ซับซ้อนหรือการลงสื่อโฆษ
ณา ไม่มีขั้นตอนที่กำหนดให้ทำตาม ไม่มีการหาสมาชิกให้ได้เยอะก่อนที่จะ
เปิดอย่างเป็นทางการได้ ไม่มีโปรแกรมการระดุมทุน แทนที่จะเป็นอย่างนั้นค
ริสตจักรได้เกิดขึ้นอย่างมีสง่าราศีและเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ มันเป็นเรื่อง
ธรรมดาที่ไม่ธรรมดา สิ่งนี้เกิดขึ้นได้จากการครอบครองเหนือทุกสิ่งของพระ
วิญญาณพระเจ้าเท่านั้น และนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมสิ่งนี้จึงมีความหมายมากนัก

ทำไมลูกาจึงต้องบอกเรื่องนี้กับเรา? ทำไมท่านถึงรวมเหตุการณ์นี้ไว้ในการ

เขียนบรรยายเรื่องราวของท่านด้วย? มีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นตลอดช่วง
เวลาของหนังสือกิจการที่ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะกล่าวถึงหรือไม่ แต่ท่าน
ตัดสินใจที่จะเขียนบันทึกเรื่องราวรูปแบบของคริสตจักรในเมืองอันทิโอก
เพราะท่านต้องการจะแสดงให้เห็นว่า นี่คือผลงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
พระองค์คือผู้ปลูกคริสตจักร องค์ตรีเอกานุภาพคือ พระบิดา พระบุตรและพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ทั้งหมดล้วนเป็นผู้ปลูกคริสตจักร

และการปลูกคริสตจักรก็ไม่ใช่ผลพลอยได้จากการออกไปทำงานมิชชั่นเท่า

นั้น คริสตจักรคือหัวใจของวิธีในการออกไปทำงานมิชชั่นของพระเจ้า โดย
ทางการสั่งสอนเรื่องพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้รวบรวมผู้คนและสร้างชุมชนใหม่
ของพระองค์ขึ้นมา ตอนนี้พระเจ้าได้สร้างสวนเอเดนแห่งใหม่ขึ้นมาตรงกลาง
ใจของคนต่างชาติอย่างชาวอันทิโอก คริสตจักรได้เกิดขึ้นในเมืองอันทิโอก



โดยปราศจากความช่วยเหลือใดๆ จากบรรดาอัครทูต แม้แต่ในระยะเริ่มต้น
ก็ไม่ได้รับการสนับสนุนใดๆ จากคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็ม 

แต่เรื่องราวไม่ได้จบเพียงเท่านั้น เพราะในกิจการ บทที่ 13 เราพบว่าทีม

มิชชันนารีที่ได้รับการเตรียมไว้ได้เริ่มถูกส่งออกไปในเขตแดนของคนต่างชาติ 
ซึ่งมันเกิดขึ้นจากคริสตจักรแห่งใหม่จากเมืองอันทิโอกนี่เอง

ในตอนท้ายของบทที่ 12 ลูกาได้บันทึกเรื่องการตายอันน่าสยดสยองของ

เฮโรดไว้ จากนั้นเขาได้เขียนประโยคสรุปอีกหนึ่งประโยคลงไป คือสิ่งที่คอย
เตือนใจในพระธรรมกิจการ 12:24 ว่า พระคำของพระเจ้ายังคงทวียิ่งขึ้นและ
แพร่กระจายออกไป ลูกาจงใจจะวางสองเหตุการณ์นี้ไว้ข้างๆ กัน เฮโรดตาย
เพราะความเย่อหยิ่งและการหมิ่นประมาทพระเจ้า แต่พระคำของพระเจ้ายัง
คงแพร่ออกไปยิ่งขึ้น ผู้ปกครองได้ตายไปแต่อาณาจักรของพระเจ้าได้ขยาย
ออกไป ชื่อเสียงของพระเยซูยิ่งเลื่องลือออกไป

ต่อมา คริสตจักรที่เกิดขึ้นเองในเมืองอันทิโอกแห่งนี้ได้กลายมาเป็นคริสต

จักรที่ปลูกคริสตจักรอื่นๆ อีก โดยการส่งสองคนที่ดีที่สุดของพวกเขาออกไป 
ขณะที่ผู้นำคริสตจักรมารวมตัวกันพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสว่า “ให้แยกบา
รนาบัสและเซาโลออกมาสำหรับงานที่เราจะเรียกให้เขาทำ” (กจ. 13:2 ERV) 
แล้วงานนั้นคืออะไร? คำตอบคือการไปปลูกคริสตจักร เปาโลและบารนาบัส
ออกจากที่นั่นแล้วไปบุกเบิกคริสตจักรในเมืองอันทิโอกแห่งแคว้นปิสิเดีย 
เมืองอิโคนียูม เมืองลิสตราและเมืองเดอร์บี

การเดินทางออกไปบุกเบิกคริสตจักรครั้งนี้ถูกส่งออกมาจากคริสตจักรที่เกิด

ขึ้นเองโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ นี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมมันจึงสำคัญมาก ค
ริสตจักรเกิดขึ้นเพราะนี่คือสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำ และจากนั้นพระ
วิญญาณบริสุทธิ์จะนำคริสตจักรที่พระองค์ได้ปลูกไว้ให้ไปเป็นเครื่องมือที่
จะทำให้งานการปลูกคริสตจักรอย่างเดียวกันนั้นดำเนินต่อไป

คริสตจักรทุกแห่งควรจะเป็นคริสตจักรที่ปลูกคริสตจักรอื่นๆ ขึ้นมาอีก นี่

หมายถึงคริสตจักรทุกที่โดยไม่มีข้อยกเว้น การบุกเบิกคริสตจักรใหม่ไม่ใช่แค่
งานของพวกที่มีความสนใจหรือมีความสามารถพิเศษเท่านั้น เช่นเดียวกับการ
ที่คริสเตียนทุกคนถูกเรียกมาให้เป็นมิชชันนารี (ผู้ออกไปทำพันธกิจ) คริสต
จักรทุกแห่งก็ถูกเรียกาให้เป็นคริสตจักรที่ขยายออกไปในที่แห่งอื่นเช่นกัน ที่
เป็นแบบนี้เพราะว่าเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรวบรวมมิชชันนารีมาไว้ด้วย
กัน สิ่งที่คุณจะได้ก็คือคริสตจักรของพวกมิชชันนารีนั่นเอง และคริสตจักรของ
ผู้ออกไปทำงานมิชชั่นย่อมจะปลูกคริสตจักรแน่ๆ พระวิญญาณคือวิญญาณ
แห่งการขยายคริสตจักร การปลูกคริสตจักรคือเครื่องมือที่พระเจ้าเลือกเพื่อใช้



ในการประกาศ ในการขยายอาณาจักรของพระองค์ การเกิดผล การสร้าง
สาวกและในการช่วยฉุดดึงชายและหญิงจากความมืดมาสู่ความสว่าง

ก่อนตาย พระเยซูได้ยืนยันถึงความตั้งใจที่จะสร้างคริสตจักรของพระองค์

ต่อเหล่าสาวก พระองค์สัญญาว่า “เราจะสร้างคริสตจักรของเรา” (มธ. 16:18) 
เรื่องราวของคริสตจักรคือเรื่องราวของการหว่านเมล็ดพืช การงอกแตกหน่อ
และการเติบโตของกลุ่มคริสเตียนผู้กำลังร่วมนมัสการ เรียนรู้และเป็นพยาน
ด้วยกัน พูดอีกอย่างคือ ประวัติศาสตร์ของคริสตจักรตั้งแต่มัทธิว บทที่ 28 
และจากกิจการ บทที่ 28 เป็นต้นไปนั้น การปลูกคริสตจักรเป็นหัวใจสำคัญ
ของมันทั้งหมด


เมืองเจนีวาแห่งศตวรรษที่สิบหก 
ให้เราดูอีกช่วงเวลาหนึ่งในเรื่องเดียวกันนี้ ผมอยากจะขอชี้แนะว่าข้อตกลง

ร่วมกันของเครือข่ายกิจการ 29 ในการประเมิน การสอน การอบรมและการ
สนับสนุนนั้นได้เอามาจากคู่มือการปลูกคริสตจักรของจอห์น คาลวินแห่งเจนี
วา (John Calvin’s Genevan Church-Planting Manual)

ชายชาวอังกฤษคนหนึ่ง ชื่อว่าจอห์น เบล เดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองเจนีวาใน

ฐานะผู้ลี้ภัยจากปัญหาการข่มเหงทางความเชื่อและความไม่สงบทางการเมือง
ซึ่งกำลังเกิดขึ้นที่ยุโรปในเวลานั้น นี่คือสิ่งที่เขาได้พบ


“สำหรับผม เจนีวาดูเหมือนจะเป็นการอัศจรรย์อันแสนวิเศษของโลกใบนี้ 
เพราะมีคนมากมายจากทุกประเทศมาที่นี่ราวกับว่ามันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 
มันน่าอัศจรรย์ที่คนสเปน คนอิตาลี คนสกอตแลนด์ คนอังกฤษ คนฝรั่งเศส
และคนเยอรมันผู้ซึ่งไม่เห็นพ้องต้องกันในเรื่องของประเพณี ภาษาพูดและการ
แต่งกาย แต่มาอยู่ร่วมกันอย่างรักใคร่ เป็นมิตร และอาศัยร่วมกันเหมือน
อย่างชุมชนของคริสเตียน” 
8
เนื่องจากเมืองเจนีวาเป็นเมืองที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส ดังนั้นผู้ลี้ภัยที่อยู่ในเมือง

ส่วนใหญ่จะมาจากประเทศฝรั่งเศส ที่เจนีวาผู้คนรับคำสอนมาจาก จอห์น 
คาลวิน ในอาสนวิหารแซ็งปีแยร์ เมื่อพวกเขานั่งฟังคาลวินเริ่มพูดถึงพระกิตติ
คุณ หัวใจของพวกเขาก็รุ่มร้อนเมื่อนึกถึงประเทศที่พวกเขาจากมา คนเหล่า
นั้นรู้สึกว่าถูกเร้าใจให้กลับไปบ้านเกิดเมืองนอนของตนพร้อมกับข่าวประเสริฐ

แต่คาลวินไม่ได้อยากจะส่งพวกเขากลับไปอย่างผู้ออกไปทำงานมิชชั่นที่

ขาดความรู้ คาลวินเชื่อว่าผู้ออกไปทำพันธกิจที่ดีหรือผู้บุกเบิกคริสตจักรที่ดี
จะต้องเป็นนักศาสนศาสตร์ที่มีความรู้ด้วย ดังนั้นท่านจึงทดสอบความ

 John T. McNeill, The History and Character of Calvinism (OUP, 1954), pp. 178-9.8



สามารถในการเทศนาของพวกเขา มีขั้นตอนการประเมินในเรื่องคุณลักษณะ
ทางศีลธรรมของพวกเขา ดังนั้นคาลวินจึงส่งผู้ประกาศที่ผ่านการอบรมและ
ประเมินแล้วเท่านั้นกลับไปยังฝรั่งเศสเพื่อที่พวกเขาจะประกาศข่าวประเสริฐได้
อย่างดี

คาลวินไม่เพียงแต่ให้ความรู้กับผู้บุกเบิกคริสตจักรแล้วส่งพวกเขากลับไป 

แต่ท่านต้องการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในงานการประกาศข่าวประเสริฐใน
บ้านเกิดของท่านด้วย คนพวกนั้นเป็นมากกว่าความทรงจำสำหรับคาลวิน 
พวกเขาเป็นมากกว่ารูปที่ติดอยู่บนตู้เย็น เรามีบันทึกการเขียนจดหมายติดต่อ
กันเป็นร้อยๆ ฉบับ ระหว่างคาลวินกับผู้บุกเบิกคริสตจักรเหล่านั้น ซึ่งท่านได้
ให้คำแนะนำภาคปฏิบัติในเรื่องการเป็นศิษยาภิบาลและการก่อตั้งคริสตจักร
ใต้ดิน

วิธีนี้เกิดประสิทธิภาพอย่างมาก ในปี 1555 มีคริสตจักรโปรเเตสแตนท์ใต้

ดินเพียงแค่ 5 แห่ง สี่ปีต่อมาในปี 1559 จำนวนคริสตจักรได้เพิ่มเป็นมากกว่า 
100 แห่ง และสามปีต่อมาในปี 1562 มีการประมาณว่า มีคริสตจักรใน
ฝรั่งเศสมากกว่า 2,000 แห่งที่สั่งสอนข่าวประเสริฐของพระเจ้าด้วยจำนวนผู้
เข้าร่วมประชุมมากกว่าหนึ่งล้านคน คาลวินไม่ได้แค่ปลูกคริสตจักรหลายแห่ง 
แต่คาลวินได้ปลูกคริสตจักรขนาดใหญ่หลายแห่งซึ่งเวลาต่อมาคริสตจักร
เหล่านั้นได้ออกไปปลูกคริสตจักรมากกว่าเดิมอีก ประวัติศาสตร์คริสตจักรที่
แท้จริงคือประวัติศาสตร์แห่งการบุกเบิกคริสตจักร คาลวินได้กล่าวไว้ว่า


“เมื่อเราได้เห็นว่า พระเจ้าทรงมอบสมบัติอันล้ำค่าและสิ่งซึ่งไม่อาจประเมิน
ราคาได้ดังเช่นถ้อยคำของพระองค์แก่เรานั้น เราจะต้องพึ่งพาพระคำของพระ
องค์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อที่เราจะรักษามันให้คงอยู่อย่างปลอดภัย
และไม่สูญหายไป และขอให้มนุษย์ทั้งหลายตรวจสอบจนแน่ใจว่าได้เก็บรักษา
มันไว้ในกล่องดวงใจเป็นอย่างดี การที่แต่ละคนจะสนใจเรื่องความรอดของ
ตัวเองนั้นมันยังไม่พอ ความรู้ในเรื่องของพระเจ้าจะต้องส่องแสงสว่างไปทั่วทั้ง
โลกด้วย” 
9

เมืองเยรูซาเล็มใหม่ 
เราสามารถมองย้อนกลับไปดูในหลายช่วงเวลาของประวัติศาสตร์คริสต

จักร เราสามารถกลับไปดูประวัติศาสตร์ของคณะแบ็บติสในศตวรรษที่17 
สามารถศึกษาประวัติของคณะเมโธดิสท์ในศตวรรษที่ 18 ก็ได้ ในวาระ
สุดท้ายแห่งชีวิตของจอห์น เวสลีย์ ประชากรอังกฤษร้อยละ 30 อยู่ในคณะ

 John Calvin, Sermon on 1 Timothy 2:3. Cited in Reformed Quarterly (Fall 2001), p. 9.9



เมโธดิสท์ เราสามารถเห็นได้ในพันธกิจของชารล์ส สเปอร์เจียนในศตวรรษที่ 
19 สเปอร์เจียนไม่ได้เพียงแค่ก่อตั้งหนึ่งในคริสตจักรขนาดใหญ่แห่งหนึ่งขึ้น
มาในโลก แต่ท่านยังได้อบรมและสร้างคณะผู้บุกเบิกคริสตจักรให้ไปปลูกค
ริสตจักรทั่วลอนดอนอีกด้วย หากเราจะไปดูที่อินเดีย เยอรมันนี รัสเซีย หรือ
จีนเพื่อที่จะเห็นความเคลื่อนไหวของการปลูกคริสจักรเราก็อาจทำได้ คริสต
จักรแต่ละแห่งเกิดขึ้นได้โดยไม่จำกัดวิธีการ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ไม่ว่าจะด้วย
วิธีใดคริสตจักรเหล่านี้ก็ถูกปลูกลงไปอยู่ดี

แต่การปลูกคริสตจักรนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เท่า

นั้น มันคือคำสั่งที่อยู่ในพระคัมภีร์และในทางศาสนศาสตร์ก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่
ได้ ข่าวประเสริฐผลักดันให้เราออกไปปลูกคริสตจักร ตั้งแต่เริ่มต้นคือตั้งแต่นิ
รันดร์กาล จุดมุ่งหมายของพระเจ้าคือการที่มีประชากรกลุ่มหนึ่งไว้สำหรับตัว
พระองค์อันเป็นประชากรที่พระองค์จะได้สำแดงพระเกียรติสิริของพระองค์แก่
พวกเขาและผ่านทางพวกเขา การทวีคูณของคริสตจักรจึงเป็นผลที่จำเป็นจะ
ต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากพระประสงค์อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ดัง
เช่นที่มันเกิดขึ้นในเมืองอันทิโอกและเจนีวา สิ่งเดียวกันนี้ยังคงเกิดขึ้นอยู่เรื่อ
ยมาตลอดทั้งประวัติศาสตร์

การปลูกคริสตจักรนั้นไม่ใช่แฟชั่นหรือกระแสนิยมในช่วงเวลาสั้นๆ มันไม่

ใช่การกระทำที่เกิดขึ้นจากความสิ้นหวังเพราะจำนวนสมาชิกของโบสถ์เริ่ม
ร่อยหรอลงไป ย้อนกลับไปที่สวนเอเดนพระเจ้าได้ปลูกคริสตจักรขึ้นแห่งหนึ่ง 
อาดัมและเอวาคือแกนนำคริสตจักรของพระองค์ ในมัทธิว บทที่ 5 เมื่อพระ
เยซูกำลังอยู่ที่บนภูเขาและกำลังรวบรวมสาวกของพระองค์เข้าด้วยกัน พระ
เยซูก็กำลังปลูกคริสตจักรแห่งหนึ่งอยู่ พระองค์กำลังรวบรวมแกนนำและเริ่ม
โครงการไปบุกเบิกคริสตจักรทั่วโลกอยู่

อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาสุดท้ายของเราไม่ได้ถูกหยิบยกออกมาจากประวัติ

ศาสตร์ แต่จากอนาคตซึ่งอยู่ไกลกว่าประวัติศาสตร์ออกไป การบรรยายของ
พระคัมภีร์และประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติกำลังเดินทางไปถึงจุดที่ถูกอธิบาย
ไว้ในวิวรณ์ บทที่ 21-22 พระเจ้ามีภาพของตอนจบนี้ไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้ว 
พระเจ้าได้เริ่มต้นบางสิ่งที่ทรงตั้งใจว่าจะให้มันจบลงในการทรงสร้างใหม่นี้

ในหนังสือวิวรณ์ ยอห์นพูดถึงนครบาบิโลนและกรุงเยรูซาเล็ม ท่านกล่าวถึง

ชุมชนของสัตว์ร้าย คือชุมชนที่จะนำความทุกข์ยากลำบากอย่างหนักมาสู่กลุ่ม
คริสเตียน ชุมชนแห่งนี้คือภาพของเมืองคือเมืองบาบิโลน และภาพของหญิง
คนหนึ่งซึ่งก็คือเมืองบาบิโลนที่ทำตัวเยี่ยงโสเภณีอันเสื่อมทรามยิ่งนัก 
ยอห์นยังได้กล่าวถึงชุมชนอีกแห่งหนึ่งคือชุมชนที่แท้จริงของคนของพระเจ้า 



ชุมชนแห่งนี้เป็นภาพของเมืองและผู้หญิงด้วย เธอคือนครเยรูซาเล็มใหม่และ
เจ้าสาวของลูกแกะของพระเจ้า และในตอนจบเจ้าสาวก็ได้มาแทนที่โสเภณีตัว
แม่นั้น 

ในวิวรณ์ บทที่ 21:1-2 ยอห์นบรรยายถึง:


• “ฟ้าใหม่และโลกใบใหม่”

• “นครบริสุทธิ์ นครเยรูซาเล็มใหม่”

• “เจ้าสาวแต่งกายงดงามรอรับผู้เป็นสามี”


ทั้งหมดนี้ล้วนกล่าวถึงสิ่งเดียวกันเพียงแค่มองจากมุมที่ต่างกันและมีชื่อที่
ต่างกันเท่านั้น ทั้งหมดคือเจ้าสาวของพระคริสต์ คือคริสตจักร และชุมชนที่ผู้
ได้รับการไถ่มารวมตัวกัน ดังนั้นการทรงสร้างใหม่ก็คือนครเยรูซาเล็มใหม่ซึ่ง
ก็คือเจ้าสาวหรือคริสตจักรนั่นเอง พูดอีกอย่างคือการทรงสร้างใหม่คือคริสต
จักรแห่งยุคสุดท้าย

นี่หมายความว่าคริสตจักรไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจ หรือเป็น

อะไรที่อยู่นอกเส้นทางหรือเป้าหมายของพระเจ้า คริสตจักรคือจุดจบของประ
วัติศาสตร์ มันคือสิ่งที่อยู่ในใจของพระเจ้า ฉะนั้นถ้าหากเราเร้าใจ ปลุกระดม 
วิงวอน หว่านล้อม กดดันผู้คนให้ปลูกคริสตจักร นั่นก็เป็นเพราะเราต้อ
งการให้คนมาร่วมในนิมิตที่พระเจ้ากำลังทำอยู่ การปลูกคริสตจักรเป็นความ
อุตสาหะอันทรงเกียรติและพระเจ้าเชื้อเชิญเราให้เข้ามามีส่วนร่วมในนั้น โดย
เหตุแห่งความรอดของเรา โดยเหตุแห่งการที่ทรงเลือกเราและการให้เรา
บังเกิดใหม่ ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง หรือจะเป็นคริสตจักรไหนก็ตาม

บทบาทของคุณในการปลูกคริสตจักรอาจจะต่างจากของคนอื่น มันไม่มี

กฎที่ตายตัวสำหรับผู้บุกเบิกคริสตจักร มันไม่มีปุ๋ยมหัศจรรย์สำหรับการปลูก
คริสตจักรหรอก ไม่มีเทคนิคพิเศษใดๆ แต่เรามีคำสัญญาของพระเยซูว่าพระ
องค์จะเป็นผู้สร้างคริสตจักรของพระองค์ขึ้นมา ข้อพระคัมภีร์ที่สนับสนุ
นการปลูกคริสตจักรนั้นไม่ได้อยู่ตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อย แต่มันคือสาระสำคัญ
ของพระคัมภีร์ทั้งเล่มตั้งแต่ปฐมกาลบทที่ 1 ไปจนถึงวิวรณ์ บทที่ 22 มันคือสิ่ง
ที่อยู่ในพระทัยพระเจ้า พระเจ้ากำลังขยายและทุ่มเทตัวพระองค์เองในการ
ทำให้คริสตจักรได้เกิดขึ้น นี่เป็นสาเหตุที่พระเยซูตาย ฟื้นขึ้นและขึ้นสู่สวรรค์ 
และนี่เป็นสาเหตุที่พระเยซูจะกลับมา และนี่เองคือนิมิตที่เราทั้งหลายได้รับเชิญ
ให้มาเข้าร่วม




และในการที่เราทำเช่นนี้ ความหวังแห่งคำพยากรณ์อันยิ่งใหญ่ก็จะเป็นจริง 
“เพราะโลกจะเต็มไปด้วยความรู้ถึงพระเกียรติสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้า ดัง
ห้วงน้ำทั้งหลายที่ปกคลุมท้องทะเล” (ฮบก. 2:14) 



บทที่ 4

แรงจูงใจ: 

การปลูกคริสตจักรที่เปี่ยมด้วยพระคุณ 
โดย แมท แชนด์เลอร์ 

เพราะความรักของพระคริสต์ผลักดันเราอยู่ เพราะเรามั่นใจว่าผู้หนึ่งได้ตาย
เพื่อคนทั้งปวง ฉะนั้นคนทั้งปวงจึงตายแล้ว และในเมื่อพระองค์ได้สิ้นพระชนม์
เพื่อคนทั้งปวง ฉะนั้นคนทั้งปวงจึงตายแล้ว และในเมื่อพระองค์ได้สิ้นพระชนม์
เพื่อคนทั้งปวง บรรดาผู้มีชีวิตอยู่จึงไม่ควรอยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไป แต่อยู่เพื่อ
พระองค์ผู้สิ้นพระชนม์เพื่อพวกเขาและคืนพระชนม์ขึ้นมาอีก

ดังนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะไม่พิจารณาใครตามทัศนะของโลก แม้ครั้งหนึ่ง

เราเคยพิจารณาพระคริสต์แบบนั้น แต่เราก็จะไม่ทำเช่นนั้นต่อไป ฉะนั้นถ้าผู้
ใดอยู่ในพระคริสต์ การทรงสร้างใหม่ได้เกิดขึ้นแล้ว สิ่งเก่าได้ล่วงไป สิ่งใหม่
ได้เข้ามา! ทั้งหมดนี้มาจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระ
คริสต์ และทรงมอบหมายพันธกิจแห่งการคืนดีนี้ให้กับเรา คือพระเจ้าได้ทรง
ให้โลกคืนดีกับพระองค์ในพระคริสต์ ไม่ทรงถือโทษบาปของมนุษย์ และพระ
องค์ทรงมอบหมายเรื่องราวแห่งการคืนดีนี้ไว้กับเรา ฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของ
พระคริสต์เสมือนหนึ่งพระเจ้าทรงเรียกร้องท่านทั้งหลายผ่านทางเรา เราจึง
ขอร้องท่านในนามของพระคริสต์ว่า จงคืนดีกับพระเจ้า พระเจ้าทรงกระทำพระ
องค์ผู้ปราศจากให้เป็นบาปเพื่อเรา เพื่อในพระองค์เราจะกลายเป็นความชอบ
ธรรมของพระเจ้า (2 คร. 5:14-21)


การปลูกคริสตจักรเริ่มกลายมาเป็นที่นิยมมากขึ้น มีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันเคย
เป็นงานของคนพวกแปลกประหลาดที่อยู่นอกกลุ่มอิแวนเจลิคัลเท่านั้นจะทำ
กัน มันเคยเป็นงานของคนพวกผ่าเหล่าผ่ากอที่มักจะเข้ากับคนอื่นไม่ได้และไม่
พอใจกับอะไรซักอย่าง แต่การปลูกคริสตจักรกำลังกลายเป็นกระแสหลักมาก
ยิ่งขึ้น เดี๋ยวนี้โลกของนักบุกเบิกคริสตจักรกลับเต็มไปด้วยนักบุกเบิกคริสต
จักรมาดเท่ จะว่าไปในหลายๆ ด้าน นี่ก็เป็นก้าวกระโดดที่น่าชื่นใจทีเดียว 
แต่มันก็มาพร้อมกับอันตรายบางอย่างด้วย การปลูกคริสตจักรกลายมาเป็น
หนทางที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองหรือสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมา




ดังนั้น ทุกคนที่คิดจะปลูกคริสตจักรจึงควรจะต้องคำนึงถึงเรื่องของแรงจูง
ใจด้วย เพราะแรงจูงใจนั้นสำคัญ


แรงจูงใจสำคัญเพราะแรงจูงใจที่ถูกต้องมีความหมายต่อพระเจ้า 
แรงจูงใจนั้นมีความสำคัญด้วยเหตุผลสองประการ ประการแรกและเป็นประ

การที่สำคัญคือ มันมีความหมายเพราะพระคัมภีร์บอกว่ามันมีความหมาย 
ไม่ใช่แค่การกระทำที่มีความหมาย พระเจ้าสนใจว่าอะไรคือแรงขับเคลื่อน
ในการกระทำนั้นๆ เราเห็นสิ่งนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกในพระคัมภีร์ซึ่งผมจะขอยกมา
สามตัวอย่าง

สุภาษิต 21:2 กล่าวว่า “มนุษย์เห็นว่าทุกอย่างที่เขาทำนั้นถูกต้อง แต่พระ

ยาห์เวห์ตัดสินที่จิตใจ” (ERV) เราอาจจะมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกต้อง แต่พระ
เจ้าทรงเห็นแรงขับเคลื่อนของหัวใจเรา

เมื่อประมาณห้าปีที่แล้ว ผมได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งในสม

องระยะสุดท้าย หมอให้เวลาผมอยู่อีกแค่สองหรือสามปี นั่นก็ผ่านมาแล้วห้า
ปีซึ่งแน่นอนว่าหมอพูดผิด! การที่ผมรู้ว่าเหลือเวลาที่จะอยู่อีกแค่สองสามปี
ทำให้ผมเริ่มจัดการเรื่องในบ้านให้เรียบร้อย และนี่คือสิ่งที่ผมค้นพบเกี่ยวกับ
หัวใจของตัวเอง สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เมื่อได้ฟังแล้วคุณจะตัดสินผมอย่างไร
ก็ตามแต่ แต่จงรู้ว่าพระเจ้าจะตัดสินคุณเพราะคุณตัดสินผม

ผมสามารถพูดได้ด้วยความมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าผมพบว่าตัวเองรักพระเยซู

คริสต์อย่างสุดหัวใจและหมดหัวใจ ผมรู้ว่าความรักนั้นอยู่ในใจของผม ผมรู้
ว่าทั้งหมดของผมนั้นก็เพื่อพระองค์และผมอยากให้ความสำคัญกับชื่อเสียง
ของพระองค์เหนือๆ ทุกสิ่ง ผมรู้ว่าผมต้องการอยากจะให้ชายและหญิง
มากมายมานมัสการและชื่นชมยินดีในพระองค์เหมือนดังที่ผมเป็น

แต่สิ่งที่ผมค้นพบอีกอย่างคือ เมื่อผมยกย่องพระเยซู ผู้คนก็กลับมายกย่อง

ตัวผม เพราะว่าผมรักพระเยซูผมจึงอยากให้ความสำคัญกับพระองค์มากที่สุด 
แต่เมื่อผมให้ความสำคัญกับพระเยซูมากที่สุดคนก็มาสรรเสริญผมและพูดว่า 
“โห ผู้ชายคนนี้กล้าหาญอ่ะ ชายคนนี้สุดยอดจริงๆ”

ผมพบว่าตัวเองมีแรงจูงใจหลายอย่างปะปนกันไป ดังนั้นผมจึงขอบคุณพระ

เจ้าสำหรับพระคุณของพระองค์ และผมก็ร้องขอที่พระองค์จะโปรดช่วยให้แรง
ผลักดันของผมไม่ซับซ้อนและเป็นหนึ่งเดียว ผมพบว่าสิ่งที่พระธรรมสุภาษิต 
21:2 พูดถึงนั้นเป็นการต่อสู้ที่อยู่ในใจของผมด้วย ผมต้องปล้ำสู้กับพระเจ้า
เพื่อที่จะวางชีวิตของตัวเองลงต่อหน้าพระองค์ แล้วทูลขอพระองค์ให้ช่วยใน
กระบวนการที่จะทำให้ผมเล็กน้อยลงและพระองค์ยิ่งใหญ่ขึ้นนั้นดำเนินต่อไป




หรือไม่ก็จงพิจารณาใน มัทธิว 6:1 ที่ว่า “จงระวัง อย่าทำดีเพื่อเอาหน้า 
ถ้าทำเช่นนั้นท่านจะไม่ได้รับบำเหน็จรางวัลจากพระบิดาของท่านในสวรรค์” 

มันชัดเจนแล้วว่าพระเยซูทรงคิดว่าแรงจูงใจนั้นสำคัญ มันสำคัญขนาดที่ว่า

เราจำเป็นต้องระมัดระวังเมื่อเรากำลังทำสิ่งที่ชอบธรรมอยู่ เราทุกคนล้วนเห็น
ตรงกันว่ามันเป็นเรื่องดีที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ไม่มีใครจะพูดว่าเขาต่อ
ต้านความชอบธรรมหรอก เราต่างรู้ดีว่าเราควรที่จะแสวงหาความชอบธรรม
และเดินในทางชอบธรรม แต่พระเยซูบอกว่าแรงผลักดันในการดำเนินใน
ความชอบธรรมนั้นสำคัญด้วย ถ้าคุณดำเนินในความชอบธรรมเพื่อที่จะได้รับ
การสรรเสริญหรือการเห็นชอบจากคนอื่น มันก็คือความดีจอมปลอมซึ่งเป็นค
วามชอบธรรมที่ใช้ไม่ได้ คุณจะได้รับรางวัลเป็นคำสรรเสริญจากผู้คน แต่คุณ
จะไม่ได้รับรางวัลอะไรเลยจากพระบิดาผู้อยู่บนสวรรค์ของคุณ

สุดท้ายนี้ ลองใคร่ครวญใน 2 โครินธ์ 9:7 “แต่ละคนควรให้ตามที่ตั้งใจไว้ 

ไม่ใช่ให้ด้วยความเสียดายหรือถูกบังคับ เพราะพระเจ้ารักคนที่ให้ด้วยใจที่
ชื่นชมยินดี” (ERV)

องค์พระผู้เป็นเจ้านั้นรักแรงจูงใจของผู้ที่ให้ไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่เขาให้ ฉะนั้น

ผมจึงควรที่จะมีใจกว้างขวางด้วยความยินดี มันควรจะเป็นความสุขใจเมื่อ
ผมได้ให้ การที่เพียงแค่ทำตามสิ่งที่พระเจ้าสั่งนั้นไม่เพียงพอ ท่าทีของผมใน
การถวาย 10 เปอร์เซ็นต์เพียงเพื่อจะได้เชื่อฟังธรรมบัญญัติของพระเจ้าแต่
ภายนอกนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ มันไม่ใช่แบบนั้นเลย ผมจะต้องรักที่จะให้
ด้วยใจกว้างขวางในสิ่งที่พระเจ้าได้มอบให้แก่ผมด้วย แรงจูงใจนั้นสำคัญ

เพราะฉะนั้น เหตุผลแรกที่คุณต้องพิจารณาแรงจูงใจในการบุกเบิกคริสต

จักรของคุณเพราะพระคัมภีร์บอกว่าแรงจูงใจนั้นสำคัญ ซึ่งนั่นก็คือเหตุผลหลัก


แรงจูงใจสำคัญเพราะแรงจูงใจที่ถูกต้องจะคงอยู่ 
แต่มันยังมีเหตุผลที่สองที่แรงจูงใจนั้นสำคัญ เพราะแรงจูงใจที่ไม่ได้หยั่ง

รากลงในพระคำของพระเจ้าล้วนเป็นแรงจูงใจที่เหลาะแหละ และเอาแน่เอา
นอนไม่ได้ แรงจูงใจพวกนี้จะไม่ช่วยให้เราสามารถข้ามผ่านคืนวันอันโหดร้าย
ได้

เรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นความจริงได้ง่ายๆ โดยการสังเกตชีวิตของเราและรูปแบบ

วัฒนธรรมของสังคมเรา สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมของทุกปีคือโรง
ยิมหรือฟิตเนสจะคับคั่งไปด้วยสมาชิกหน้าใหม่ๆ ทุกๆ เดือนมกราคมเมื่อคุณ
ไปที่ฟิตเนสเพื่อออกกำลังกาย คุณอาจจะไม่สามารถหาที่ว่างได้เลย แต่เมื่อถึง
เดือนมีนาคม คนหน้าใหม่พวกนั้นก็หยุดมาแล้ว และพวกที่มาออกกำลังกายที่



ฟิตเนสก็จะมีแต่เพียงกลุ่มของคนที่มาเป็นประจำทั้งปีเท่านั้น เมื่อปีใหม่ผ่าน
เข้ามา ผู้คนก็รู้สึกว่ามีแรงจูงใจที่จะรักษาสุขภาพให้ดีขึ้น พวกเขาอยากจะ
กลับไปหุ่นดีเหมือนเดิม พวกเขาจึงไปที่ฟิตเนส แต่จากนั้นพวกเขาก็ค่อยๆ 
ถอนตัวออกมา แรงจูงใจของพวกเขามันอ่อนแอเกินไป และมันพ่ายแพ้ให้กับ
ความกดดันของชีวิตประจำวัน

เช่นเดียวกับคริสเตียน พวกเราหลายคนเคยรู้สึกมีแรงกระตุ้นอย่างพุ่งพรวด

ให้ท่องจำข้อพระคัมภีร์หรือประหยัดกินประหยัดใช้เพื่อที่จะสามารถให้ด้วย
ใจกว้างขวางได้ แต่เราก็ยังไม่ค่อยรู้สึกจริงๆ ว่ายังมีแรงกระตุ้นอยู่แม้ในช่วง
วันที่ยากลำบาก ปีที่ยากลำบาก หรือทศวรรษที่ยากลำบากเลย 

นี่เป็นเรื่องที่สำคัญในการปลูกคริสตจักร การบุกเบิกคริสตจักรในแต่ละภู

มิภาคของโลก เช่น ในทวีปยุโรป เป็นงานที่หินมาก สภาพอากาศขุ่นมัวและ
สภาพของดินก็แห้งแข็ง เป็นความจริงที่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถเทพระ
วิญญาณของพระองค์ลงมาเหนือแผ่นดินเพื่อที่การฟื้นฟูจะเกิดขึ้นในแบบที่เรา
ส่วนใหญ่ก็ยังไม่กล้าจะฝันถึงในตอนนี้ได้ ในปัจจุบันนี้สำหรับพวกเราส่วน
ใหญ่ การเกิดผลมันค่อนข้างจะช้ามาก นอกจากนั้น ส่วนใหญ่แล้วที่ผมเห็น
ในอินเตอร์เน็ตคนก็แห่กันไปชื่นชมนักเทศน์พวกที่สอนผิดจนแทบไม่เหลือเค้า
ความเชื่อของคริสเตียนเลย แต่พวกเขากลับมีการเติบโตขึ้นอย่างที่ไม่ใช่เรื่อง
ปกติเลยสำหรับพวกเรา มันช่างน่าท้อใจเสียจริงๆ ในสภาวะเช่นนี้ ดินที่
เหมาะสมที่สุดที่จะตอกเสาเข็มแห่งแรงจูงใจของเราให้หยั่งลึกลงไปก็คือ ดิน
ดีแห่งพระคำของพระเจ้า

ฉะนั้น อะไรคือแรงผลักดันของเราในการปลูกคริสตจักรที่จะไปปลูกคริสต

จักรแห่งอื่นต่อไป เป้าหมายของเราจึงไม่ใช่แค่การไปปลูกคริสตจักร แต่เป็น
การปลูกคริสตจักรที่ในสายเลือดของมันมีความต้องการมาตั้งแต่ต้นว่าจะให้
กำเนิดคริสตจักรอื่นๆ จากตัวของมันเอง ดังนั้น เป้าหมายของเราจึงไม่ใช่การ
ที่คริสตจักรแห่งหนึ่งได้ถูกปลูกขึ้นมา แต่เป็นคริสตจักรแห่งหนึ่งที่ไปปลูกค
ริสตจักรอีกหลายแห่งอย่างไม่สิ้นสุด แล้วอะไรคือแรงจูงใจของเรา? มันคือ
คำถามที่สำคัญเพราะถ้าแรงจูงใจของเราไม่ถูกต้องเราจะท้อใจและหมดแรง
ในที่สุด


ความรักของพระคริสต์ผลักดันเราอยู่ 
2 โครินธ์ 5:14 กล่าวว่า “ความรักของพระคริสต์บังคับเราอยู่” พระคัมภีร์

ภาษาไทย ฉบับอ่านเข้าใจง่าย ใช้คำว่า “ความรักของพระคริสต์ ‘บังคับ’ เรา” 
ในขณะที่ฉบับ อมตธรรมร่วมสมัยใช้คำว่า “ผลักดัน” เรา ความรักของพระค



ริสต์คือเชื้อเพลิงที่เปาโลใช้เมื่อท่านปลูกคริสตจักรต่างๆ ซึ่งต่อมาได้ไปปลูก
คริสตจักรอีกมากมายทั่วโลกแห่งยุคโบราณนั้น

หากจะพูดถึงเรื่องดินที่แข็งเราก็สามารถพูดได้ แต่ดินที่เปาโลต้องเจอนั้น

แข็งกว่าดินที่เราได้เคยเจอมาเป็นไหนๆ นอกเสียจากว่าคุณจะเคยถูกลากอ
อกไปนอกเมืองแล้วถูกหินขว้าง ไม่อย่างนั้นแล้วเปาโลก็ชนะคุณ นอกเสียจาก
ว่าประชาชนพากันมาวางแผนเพื่อฆ่าคุณ ไม่อย่างนั้นแล้วเปาโลชนะคุณ มัน
ไม่ใช่ว่าสภาวะที่คุณเจอนั้นมันไม่ยาก แต่ว่าสถานการณ์ทุกอย่างที่เปาโลต้อง
เจอนั้นมันยากทั้งหมด แม้ว่าตอนที่การปลูกคริสตจักรจะกำลังไปได้สวย
สำหรับเปาโล แต่ตัวท่านเองก็ต้องแลกมาด้วยความยากลำบาก แม้ขณะที่
พระวิญญาณบริสุทธิ์เทพระวิญญาณของพระองค์ออกมาอย่างยิ่งใหญ่และเกิด
ผล ไม่นานนักก็มีคนกลุ่มหนึ่งก่อตัวขึ้นมาเพื่อที่จะแทรกซึมเข้าไปในคริสตจักร
แห่งใหม่ โดยหวังที่จะทำลายงานของเปาโลทันที แล้วสิ่งใดที่มาช่วยหยุดเปา
โลจากการท้อแท้ใจเล่า?

ตัวอย่างเช่น ในเมืองเอเฟซัสได้มีการเทอย่างไหลล้นของพระวิญญาณบริ

สุทธิ์เกิดขึ้น แต่เมื่อเปาโลจะจากไป ท่านกล่าวคำอำลาต่อคณะผู้ปกครองค
ริสตจักรชาวเมืองเอเฟซัสไว้อย่างไรบ้าง? “สุนัขป่าร้ายกาจจะเข้ามาในหมู่
พวกท่านและจะไม่ปล่อยฝูงแกะทั้งสิ้นไว้เลย” (กจ. 20:29) เปาโลกำลังกล่าว
ถึงคณะผู้ปกครองที่ท่านกำลังพูดคุยอยู่ด้วยนี่เอง บางคนในพวกเขาอาจ
กลายมาเป็นหนึ่งในฝูงหมาป่าที่จะมาขย้ำกินผู้เชื่อกลุ่มนี้ ลองจินตนาการถึง
กลุ่มของบุรุษที่คุณทุ่มเททั้งชีวิตให้กับพวกเขา แล้ววันหนึ่งพระวิญญาณบริ
สุทธิ์มาบอกกับคุณว่าด้วยน้ำมือของผู้ชายพวกนี้เองงานที่คุณได้ลงแรงไปด้วย
ความเหนื่อยยาก งานที่ต้องแลกมาด้วยหยดเลือด หยาดเหงื่อและน้ำตาจะ
ต้องพังทลายลง มันช่างเป็นวันที่แสนสาหัสเหลือเกิน! แล้วอะไรเล่าที่ทำให้คุณ
ยังคงไปต่อในเวลาแบบนี้ได้?

คำตอบคือ สิ่งที่ผลักดันเปาโล สิ่งที่ขับเคลื่อนเปาโล สิ่งที่ทำให้ท่านยังคง

ไปต่อนั้นคือพระคริสต์


มุมมองใหม่เกี่ยวกับตัวเราเอง 
มันถูกแล้วที่เราจะอัศจรรย์ใจกับการได้ถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรม แต่จาก

ประสบการณ์ที่ได้พูดคุยกับคนจากทั่วโลก เราส่วนใหญ่ไม่ได้มีปัญหาเรื่อง
การเชื่อว่าพระเจ้าอภัยบาปให้เรา แต่ลึกๆ แล้วเราพวกเราส่วนมากยังคงต่อสู้
อยู่กับความคิดที่ว่าพระเจ้าจะชอบเราจริงๆ หรือ เราไม่มีปัญหากับการรู้ว่าจะ
ได้พบกับการให้อภัยของพระเยซูคริสต์ ณ ที่กางเขน แต่พวกเราส่วนใหญ่ขาด



เชื้อเพลิงที่มาจากการที่รู้ว่าพระเจ้านั้นยินดีในตัวเรา ว่าเราถูกพระองค์รับ
มาเป็นลูกชายและลูกสาวของพระองค์ ว่าพระองค์รักเรา ซึ่งนี่เองที่เป็นแหล่ง
เชื้อเพลิงอันทรงพลังอย่างมหาศาล ความคิดที่คุณจะต้องสลัดออกไปจากหัว
ให้ได้คือความคิดที่ว่าพระเจ้านั้นรักคุณในเวอร์ชั่นอนาคต เมื่อคุณบริสุทธิ์
มากกว่านี้ เป็นคนที่ดีมากกว่านี้ เป็นคุณคนที่จะเป็นในอีกสิบกว่าปีข้างหน้า 
แต่แทนที่จะคิดแบบนั้นคุณจะต้องยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ฝังความคิดนี้
ให้ลึกลงไปในใจคุณ คือความคิดที่ว่ามันคือคุณในเวอร์ชั่นปัจจุบันที่ถูกซื้อ
มาด้วยเลือดของพระคริสต์นี่เองที่พระเจ้าพอใจ อะไรจะเป็นแรงผลักดันที่จะ
หลั่งเข้าสู่จิตใจของเราถ้าหากเราสามารถเข้าใจได้จริงๆ ว่าพระเจ้านั้นอยู่ฝ่าย
เราและไม่ได้ต่อสู้เรา? สิ่งนั้นจะทำให้เราสามารถรับใช้พระองค์ได้แม้ในวัน
เวลาที่ยากลำบาก

บ่อยครั้งผมมักประหลาดใจกับคำพูดของเปาโลในกาลาเทีย 1:15-16 เมื่อ

ท่านบอกว่า “พระองค์พอพระทัยที่จะสำแดงพระบุตรของพระองค์ในข้าพเจ้า” 
ไม่ว่าเบื้องหลังของคุณจะเป็นอย่างไร มันคงไม่น่าจะเทียบได้กับของเปาโลแน่ 
เปาโลเพิ่งเล่าถึง “ชีวิตเก่าในศาสนายิว” ของท่านที่ได้ “ข่มเหงคริสตจักรของ
พระเจ้าอย่างรุนแรงและพยายามจะทำลายให้สิ้น” (กท. 1:13) ใน 1 ทิโมธี 
1:16 เปาโลเรียกตัวเองว่าเป็น “ตัวร้ายที่สุดในบรรดาคนบาป” แล้วเช้าวัน
หนึ่งเซาโลแห่งทารซัสก็ควบบนหลังม้าไปพร้อมกับเอกสารที่อนุญาตให้ท่าน
สามารถข่มเหงคนที่เชื่อใน “ทางนั้น” ที่อยู่ในเมืองดามัสกัสได้อย่างถูกกฎ
หมาย แต่วันนั้นพระเจ้าพอใจที่จะเปลี่ยนจากเซาโลแห่งทารซัสให้กลายเป็น
อัครทูตเปาโล

การเข้าใจความหมายของการเป็นบุตรชายและบุตรหญิงของพระเจ้านั้นคือ

แรงจูงใจอันทรงพลัง มันจะผลักดันให้เราไปต่อไม่ว่าผลของการรับใช้จะออ
กมาอย่างไร เพราะมันได้หยั่งรากลึกลงในความรักของพระคริสต์และความรัก
เพื่อพระคริสต์ไม่ใช่ในสิ่งที่เราทำ


คุณไม่ใช่เป้าหมายสำคัญ 
เมื่อเปาโลพูดต่อใน 2 โครินธ์ 5:14-16 ท่านอธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจน

ว่า “เพราะความรักของพระคริสต์ผลักดันเราอยู่ เพราะเรามั่นใจว่าผู้หนึ่งได้
ตายเพื่อคนทั้งปวง ฉะนั้นคนทั้งปวงจึงตายแล้ว  และในเมื่อพระองค์ได้สิ้นพระ
ชนม์เพื่อคนทั้งปวง บรรดาผู้มีชีวิตอยู่จึงไม่ควรอยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไป แต่อยู่
เพื่อพระองค์ผู้สิ้นพระชนม์เพื่อพวกเขาและคืนพระชนม์ขึ้นมาอีก  ดังนั้นตั้งแต่นี้



ต่อไปเราจะไม่พิจารณาใครตามทัศนะของโลก แม้ครั้งหนึ่งเราเคยพิจารณา
พระคริสต์แบบนั้น แต่เราก็จะไม่ทำเช่นนั้นอีกต่อไป” 

ความรักของพระเจ้าทำให้เราตายต่อตัวเองเพื่อที่เราจะไม่ได้อยู่เพื่อตัวเอง

อีกต่อไป เมื่อคุณเข้าใจอย่างถูกต้องว่าการที่พระเจ้ายกโทษบาปให้แก่เรานั้น
ทำให้เราถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรม และเมื่อพระองค์รับเราเป็นลูกบุญธรรม
พระองค์ก็ทำมันด้วยความยินดี สิ่งนี้แหละที่จะทำให้คุณตายต่อตัวเอง มัน
ทำให้คุณเข้าใจว่า คุณไม่ใช่ประเด็นสำคัญ ถ้าหากคุณไม่เข้าใจเรื่องการให้
อภัยบาปของพระเจ้าเพื่อทำให้เราถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรม หรือเข้าใจผิด
ในเรื่องการรับเป็นลูกบุญธรรมในพระเยซูคริสต์ คุณจะตกลงไปในหลุมพราง
เดิมๆ อีก คุณมีความหมายหรือความสำคัญเพราะคุณพยายามที่จะแสวง
หาความดีความชอบธรรมมาให้ตัวเอง หรือไม่ก็อยากให้พระเจ้ายอมรับ ทั้ง
หมดนี้กลายมาเป็นแค่เพียงเรื่องของคุณและการอยากได้การยอมรับของคุณ
เองทั้งนั้น และมันก็ยังเป็นไปได้ที่จะพยายามสร้างบรรยากาศของพระคุณให้
เป็นค่านิยมในคริสตจักรที่คุณได้ปลูกเพียงเพื่อจะพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่น
ยอมรับก็ได้ หรือไม่มันก็เป็นไปได้ที่จะเทศนาเรื่องการถูกนับว่าเป็นคนชอบ
ธรรมของพระเจ้า แต่ในขณะเดียวกันก็สนใจแต่เรื่องจำนวนสมาชิกของคริ
สตจักรหรือการตอบสนองต่อคำเทศนาของพวกเขาเพื่อที่คุณจะได้รู้สึกดีเกี่ยว
กับตัวเอง

แต่เมื่อคุณรู้ซึ้งถึงความรักของพระคริสต์ คุณก็รู้ซึ้งถึงการเป็นที่ยอมรับใน

พระคริสต์ที่เป็นของเราด้วย คุณได้ตายไปแล้วกับพระคริสต์ซึ่งนั่นหมายความ
ว่าคุณไม่ใช่ศูนย์กลางของเรื่องอีกต่อไป คุณไม่ใช่เป้าหมายของพันธกิจของ
คุณ พันธกิจของคุณก็ไม่ใช่เป้าหมายสำคัญเช่นกัน อนาคตของพระเจ้าไม่ได้
ขึ้นอยู่กับคุณ พระองค์ไม่ได้ฝากอาณาจักรไว้ในมือของคุณราวกับว่าความ
หวังทั้งสิ้นของพระองค์นั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการกระทำของคุณแล้ว 
อันที่จริงในฐานะของผู้เชื่อที่มีความมั่นใจในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรานั้น 
เราควรจะเป็นคนที่มีเสรีภาพมากที่สุด ในฐานะผู้ที่ได้รับพระคุณและการช่วยกู้
จากพระเจ้าโดยความรักของพระองค์ เราถูกผลักดันโดยรักนั้นนั่นเอง

โดยสรุป แรงจูงใจในการที่จะเป็นคริสตจักรซึ่งออกไปปลูกอีกหลายคริสต

จักรคือเรื่องของข่าวประเสริฐนั่นเอง เราสามารถสร้างเป้าหมายและสโลแกน
มากมายได้ แต่สิ่งที่ผลักดันเราอยู่นั้นคือข่าวประเสริฐของพระเจ้า

ข่าวประเสริฐเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อตัวเอง ในข่าวประเสริฐเราเห็นว่าพระ

บิดาทรงยินดีในเราผ่านทางพระคริสต์ ดังนั้นเราจึงรู้ว่าการพยายามจะสร้าง



ความชอบธรรมของตัวเองหรือทำให้พระเจ้ายอมรับเรานั้นไม่ใช่เป้าหมาย
ของพันธกิจของเราเลย


มุมมองใหม่เกี่ยวกับผู้หลงหาย 
แต่ข่าวประเสริฐยังเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อผู้อื่นด้วย ใน 2 โครินธ์ 5 เปา

โลกล่าวต่อไปว่า “ดังนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะไม่พิจารณาใครตามทัศนะของ
โลก แม้ครั้งหนึ่งเราเคยพิจารณาพระคริสต์แบบนั้น แต่เราก็จะไม่ทำเช่นนั้นอีก
ต่อไป” (2 คร. 5:16) เราไม่ได้มองคนอื่นแบบที่เราเคยมอง และไม่ได้เห็นพระ
คริสต์แบบที่เราเคยเห็น

ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้อื่นจะเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ เราไม่

ได้ถูกความกลัวควบคุมเหมือนเดิมแล้วเพราะความรักของพระคริสต์ผลักดัน
เราอยู่ เรื่องทั้งหมดไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อตัวของเราเองอีกต่อไป ดังนั้นแรง
ปรารถนาซึ่งผลักดันเราเพื่อจะได้กลายเป็นคนเท่ ทันสมัยหรือเป็นที่เข้าใจของ
ทุกคน แรงปรารถนาเหล่านั้นได้ตายไปแล้วด้วย เราจึงเป็นไทที่จะพูดเหมือน
กับเปาโลว่า “พวกเราเป็นคนโง่เพื่อเห็นแก่พระคริสต์” (1 คร. 4:10) เราไม่
ต้องการคำสรรเสริญจากมนุษย์ไม่ว่าจะในคริสตจักรหรือนอกคริสตจักร เรา
ไม่ได้ปลูกคริสตจักรเพื่อจะสร้างชื่อเสียงหรืออาณาจักรให้กับตัวเองอีก เรา
ปลูกคริสตจักรเพราะเราอยากให้คนที่หลงหายได้มาสัมผัสกับความรักของ
พระคริสต์

ข่าวประเสริฐทำให้เราใส่ใจกับผู้ที่หลงหาย อย่าได้แปลกใจที่คนที่หลงหาย

จะดำเนินชีวิตแบบคนที่ยังไม่บังเกิดใหม่เพราะเขาคือผู้หลงหาย! โลกนี้เต็ม
ไปด้วยความความมืด เรายกกำปั้นใส่มัน เราโศกเศร้าคร่ำครวญก็เพราะมัน 
เราอธิษฐานขอที่ความรักของพระคริสต์จะเปลี่ยนแปลงมัน แต่จงพึงระลึกว่า
ครั้งหนึ่งคุณก็เคยเดินอยู่ภายใต้การควบคุมของความมืดนั้นเหมือนกัน แต่
โดยพระคุณพระเจ้าพระองค์ได้นำเราออกมาจากอาณาจักรนั้นเพื่อมาอาศัย
อยู่ในอาณาจักรแห่งพระบุตรผู้เป็นที่รักยิ่งของพระองค์ ดังนั้นเราจึงไม่
พิจารณาคนที่อยู่ในเนื้อหนังเหมือนอย่างที่เราเคยพิจารณาอีก เดี๋ยวนี้เรามอง
เห็นพวกเขาด้วยสายตาที่มีความรักของพระคริสต์ครอบครองอยู่

เดี๋ยวนี้เรามีสายตาคู่ใหม่ที่จะมองเห็นคนเหล่านั้นในฐานะคนที่สามารถรอด

ได้โดยพระคุณของพระเจ้า เราเข้าใจดีว่าไม่มีใครที่ชั่วเกินกว่าที่พระเยซูคริสต์
จะช่วยได้ สำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วไม่มีสถานที่ใดที่ยากเกินกำลังของ
พระองค์ สำหรับพระองค์แล้วมันไม่มีประเทศที่ปิดกั้นข่าวประเสริฐหรือ
ภูมิภาคที่ยากต่อการฟื้นฟู พระเจ้าไม่เคยช็อก ตั้งตัวไม่ทันหรือกำลังคิดหา



ทางอยู่ว่าจะทรงทำยังไงกับทวีปยุโรปหรือทวีปอื่นๆ ในโลกดี พระบิดาในสวร
รค์ของเรายังไม่เคยเสียการควบคุมในทวีปยุโรป แผนงานของพระองค์ยัง
คงเป็นแผนงานของพระองค์อยู่วันยังค่ำและพระองค์ยังทำภารกิจช่วยกู้คน
ของพระองค์อยู่ ณ เวลานี้ วันนี้ คนเหล่านั้นที่เลือดของพระคริสต์ได้ซื้อพวก
เขาไว้แล้วยังคงอยู่ที่ข้างนอกนั่น คือคนเหล่านั้นที่จะมารู้จักกับพระองค์ 


คนที่ถูกสร้างใหม่ 
เปาโลกล่าวต่อไปใน 2 โครินธ์ 5:17 ว่า “ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ 

เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แนะกลายเป็นสิ่ง
ใหม่ทั้งนั้น” เป็นอีกครั้งที่เปาโลย้ำเตือนเราว่าการเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์
นั้นหมายความว่าอย่างไร คนที่อยู่ในพระคริสต์คือคนที่ถูกสร้างใหม่ อีกครั้งที่
เราได้รับการย้ำเตือนว่าถ้าเรามีแรงจูงใจถูกต้องในการปลูกคริสตจักรที่จะ
ไปปลูกคริสตจักรอีกหลายแห่ง ความรู้สึกมั่นคงในพระคริสต์และความยินดี
ในพระองค์จะเป็นสิ่งที่จะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และมันจะปลดปล่อย
คุณให้เป็นอิสระจากอดีตของคุณเอง

สิ่งนี้จะไปแตะต้องใจเราแต่ละคนในแบบที่ต่างกันและเวลาที่ต่างกัน หลาย

ปีก่อนผมได้มีโอกาสไปพูดในการประชุมของเครือข่ายกิจการ 29 ที่เมืองฮิ
วสตัน รัฐเท็กซัส สถานที่ที่เราไปจัดประชุมนั้นอยู่ห่างจากเมืองที่ผมเคยอาศัย
อยู่ประมาณ 45 นาที ฉะนั้นในช่วงพักเบรกผมจึงขับรถไปที่บ้านเกิดของผม
เพื่อจะถ่ายภาพบ้านหลังเก่าที่ผมเคยอยู่ ผมอยากให้ลูกๆ ของผมได้เห็นสถาน
ที่ที่พ่อของเขาเติบโตขึ้น ขณะที่ผมขับรถเข้าไปในเมืองนั้นผมก็ขับผ่านทุ่งนาที่
ผมเคยชกต่อยกับเด็กคนหนึ่งในสมัยมัธยม ผมทำให้เด็กคนนั้นอับอายขาย
หน้าชนิดที่ถ้าไม่ใช่เพราะการทำงานอันยิ่งใหญ่ของพระคริสต์ในชีวิตของเขา
แล้ว ผมเดาได้ว่าชื่อของผมก็ยังคงวนเวียนและสร้างความเดือดดาลอยู่ใน
ใจของเขาอยู่เป็นแน่ จากนั้นผมขับผ่านบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นที่ที่ผมเคยไปปาร์
ตี้และเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เลวร้ายเกินกว่าจะเอ่ยถึง ผมผ่านบ้านอีกหลังหนึ่ง
ที่ผมเคยเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่น่าละอายที่สุดในชีวิตที่ผมเคยทำ ทุกๆ สิ่งใน
เมืองนั้นเตือนให้ผมนึกถึงการกบฏที่ผมเคยทำต่อพระเจ้า ขณะที่ขับรถกลับ
ไปที่การประชุม ผมรู้สึกเหมือนอยากจะอาเจียนเพราะความละอายที่ถาโถม
เข้ามาในจิตใจ ผมเริ่มรู้สึกว่าถูกกล่าวโทษ เหมือนเป็นตลกร้ายเพราะผม
กำลังขับรถกลับมาสู่การประชุมเพื่อที่จะเทศนาเรื่อง “ความต้องการข่าวประ
เสริฐของศิษยาภิบาล” แต่ก่อนอื่นผมจะต้องเทศนาเรื่องนี้ให้ตัวเองฟังก่อน 
นี่คือสิ่งที่ผมระลึกขึ้นได้ขณะขับรถกลับ คือ แมท แชนด์เลอร์คนนั้นได้ตายไป



แล้ว! เจ้าเด็กจอมกบฏคนนั้นได้ตายไปแล้ว แมท แชนด์เลอร์คนที่กำลังขับ
รถอยู่นี้กำลังดำเนินชีวิตอยู่ “ด้วยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงรักข้า
พเจ้าและประทานพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า” (กท. 2:20)

ดังนั้น อดีตของผมจึงไม่ใช่ประเด็นสำคัญ อดีตของผมได้รับการไถ่แล้ว 

ความเชื่อในเรื่องการถูกสร้างขึ้นใหม่ในพระคริสต์ทำให้เราสามารถต่อสู้ได้
อย่างดีกับการกล่าวโทษจากศัตรูและจากการคอยเปรียบเทียบตัวเองกับคน
อื่น การที่เราเข้าใจว่าเราเป็นคนใหม่ในพระคริสต์จะช่วยให้คุณค่าของเราถูก
สร้างขึ้นในพระองค์ มันทำให้คุณสามารถตอบโต้ความคิดในทำนองนี้ได้ เช่น 
แหม ฉันน่าจะมีอันนั้น ฉันได้แต่หวังว่าจะเก่งกว่านี้ ผลที่ออกมาน่าจะเป็นแบ
บนั้น ฉันได้แต่หวังว่าจะทำให้มันเกิดขึ้นได้ ความเชื่อในการถูกสร้างขึ้นใหม่
จะทำให้คุณตายต่อความคิดเหล่านี้ทั้งหมดและพูดประโยคนี้แทนว่า “ขอบ
พระคุณพระเจ้า”


พันธกิจแห่งการคืนดี 
และลองดูสิ ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อตัวตนของเราถูกสร้างขึ้นในพระคริสต์ 

“ทั้งหมดนี้มาจากพระเจ้าผู้ทรงทำให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระคริสต์ 
และทรงมอบพันธกิจแห่งการคืนดีนี้แก่เรา” (2 คร. 5:18) 

พระคริสต์ทรงทำให้เราคืนดีกันกับพระองค์และทรงมอบพันธกิจที่เราเคย

เป็นผู้รับเมื่อเรากลับคืนดีกับพระองค์ด้วย “คือพระเจ้าได้ทรงให้โลกคืนดีกับ
พระองค์ในพระคริสต์ ไม่ทรงถือโทษบาปของมนุษย์ และพระองค์ทรงมอบ
หมายเรื่องราวแห่งการคืนดีนี้ไว้กับเรา” (2 คร. 5:19) พระเจ้านำเรามาคืนดี
กับพระองค์ผ่านทางพระคริสต์ ทรงอภัยบาปให้เรา แต่เปาโลก็กล่าวต่อไปว่า
พระเจ้าทรง “มอบพันธกิจแห่งการคืนดีนี้แก่เรา” ไม่เพียงแต่เราได้คืนดีกับ
พระองค์ แต่เรายังได้รับมอบหมายพันธกิจแห่งการคืนดีนี้ด้วย

การปลูกคริสตจักรคือพันธกิจแห่งการคืนดี เราประกาศข่าวประเสริฐต่อคน

เหล่านั้นที่จะกลับใจแล้วมาเชื่อในพระคริสต์ว่าพระเจ้าไม่ถือโทษการล่วง
ละเมิดของโลกนี้ พระเจ้าได้มอบหมายข่าวดีนี้ไว้ในมือเรา เรากำลังรวบรวมผู้
คนซึ่งได้กลับคืนดีแล้วกับพระเจ้าโดยผ่านทางข่าวประเสริฐมาไว้ยังชุมชนแห่
งการกลับคืนดีกัน

ข้อ 20 บอกว่า “เราเป็นทูตของพระคริสต์” แล้วเราได้ดำเนินชีวิตในแบ

บที่เป็นกระจกสะท้อนความชอบธรรมซึ่งพบได้ในพระเจ้าในพระคริสต์หรือ
ไม่? เราต้องเป็นกลุ่มคนที่มีความยินดี เป็นกลุ่มคนที่ดำเนินในการไว้วาง



ใจไม่ใช่ในความกลัว ในคริสตจักรที่เราปลูก ผู้คนควรจะเห็นความปีติยิน
ดีแทนที่จะเป็นความสิ้นหวัง เห็นความมีระบบระเบียบไม่ใช่ความยุ่งเหยิง เห็น
ความชื่นบานยินดีแทนที่จะเห็นแค่ความสุข ความสุขมันเปราะบาง ถูกทำลาย
ได้ง่ายและจะไม่คงอยู่ นั่นเป็นเพราะความสุขถูกกำหนดโดยสถานการณ์รอบ
ตัวเรา เรามีความสุขเมื่อทุกสิ่งเป็นไปอย่างที่ใจเราหวัง แต่คริสเตียนจะต้อง
เป็นคนแห่งความยินดีไม่ใช่คนแห่งความสุข ความชื่นชมยินดีคือความยินดี
ในพระเจ้าในแบบที่สถานการณ์รอบข้างเราไม่อาจส่งผลกระทบอะไรได้ มันยัง
มั่นคงอยู่ไม่ว่าเหตุการณ์ปัจจุบันในชีวิตเราจะเป็นอย่างไร เราคือทูตของพระ
คริสต์และสิ่งนั้นเองที่หล่อหลอมวิธีการดำเนินชีวิตของเรา

แต่เรายังเป็นผู้รับมอบ “เรื่องราวแห่งการคืนดี” ไม่ใช่แค่โดยทางชีวิตของ

เราเท่านั้น แต่ด้วยปากของเราที่จะป่าวประกาศข่าวดีของงานแห่งการกลับคืน
ดีกันขององค์พระเยซูคริสต์ด้วย


แรงผลักดันของคุณคืออะไรบ้าง? 
อะไรที่ขับเคลื่อนเราอยู่? อะไรคือสมอเรือของนักบุกเบิกคริสตจักรและทีม

งานของเขา? คือข่าวประเสริฐนั่นเอง เพราะแรงผลักดันอื่นๆจะทำให้คุณผิด
หวัง ทั้งความยากลำบากของงาน ความบาปแห่งหัวใจคุณเองด้วย ความ
ปรารถนาที่จะได้รับการชมเชยและความต้องการให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นคนที่
ประสบความสำเร็จ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นแรงผลักดันที่ทรงพลังทั้งนั้น พวกมัน
จะล่อลวงเรา เราอาจจะเริ่มหาคุณค่าของตัวเองจากจำนวนคนที่มาเข้าร่วม
นมัสการในแต่ละอาทิตย์ เราอาจจะเริ่มคาดหวังว่าจะได้รับสิทธิ์พิเศษต่างๆ 
ที่พระเจ้าไม่พอใจ แทนที่จะมีความถ่อมใจจากความเข้าใจว่าเราเป็นผู้รับใช้
ของคนทั้งปวง

ดังนั้นคำถามสำคัญที่คุณจำเป็นต้องถามหัวใจของคุณคือ แรงจูงใจของคุณ

คืออะไร? ไม่ว่าคุณจะกำลังเริ่มสังเกตุการณ์การปลูกคริสตจักร หรือกำลังมุ่งสู่
ถนนแห่งการปลูกคริสตจักรอยู่ หรือเป็นคริสตจักรที่ต้องการจะเข้าร่วมกา
รบุกเบิกที่แห่งใหม่ คุณก็จำเป็นจะต้องถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่กำลังขับเค
ลื่อนความปรารถนาอันนั้นกันแน่? เราจำเป็นจะต้องต่อสู้ดิ้นรนเมื่อเราเห็นว่า
มีบางสิ่งที่ขัดแย้งกับแรงผลักดันแห่งข่าวประเสริฐนั้นอยู่ เราจำต้องสารภาพ
แล้วกลับใจจากสิ่งนั้น

ผู้นำที่จะทำสิ่งนี้ได้จำเป็นจะต้องมีความถ่อมใจ ซึ่งในบรรดาผู้นำนั้นผม

พบว่าหาได้ยากมากบ่อยครั้งที่ในความอ่อนแอของเรา คือที่ที่ข่าวประเสริฐ
จะปรากฏชัดมากที่สุด




สองสามสัปดาห์ที่แล้วผมได้รับอีเมล์ฉบับหนึ่งที่เขียนมาในแง่ลบและไม่
ค่อยจะให้กำลังใจเท่าไหร่ ผมรู้ว่าพระคัมภีร์บอกว่าผมควรจะตอบกลับไปด้วย
ความสุภาพและอ่อนโยน ดังนั้นผมจึงพิมพ์ตอบกลับไปด้วยคำพูดที่สุภาพและ
มีเมตตาจากนั้นก็บันทึกสำเนาส่งต่อให้คณะผู้ปกครองในคริสตจักรของผม
อ่าน ต่อมาไบรอัน มิลเลอร์ ซึ่งเป็นศิษยาภิบาลอาวุโสและประธานคณะผู้
ปกครองคริสตจักรของเราเดินเข้ามาในห้องทำงานของผมแล้วพูดว่า “แมท 
ผมภูมิใจในตัวคุณมาก ผมคิดว่าคนที่ทำตามพระเจ้าแบบนี้นะหายาก ผมรู้สึก
นับถือคุณมาก” ในนาทีนั้นผมสามารถลำพองแล้วกล่าวขอบคุณเขา ผมสา
มารถทำเป็นเหมือนกับว่าผมอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่น้องชาย
ในพระคริสต์คนนี้ต้องการคือความรัก แต่นั่นจะทำให้ผมเป็นคนมุสา เพราะ
มันเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งที่จอมปลอมซึ่งก่ออยู่บนตัวผมไม่ใช่บนพระ
คริสต์ แทนที่จะทำเช่นนั้น โดยพระคุณพระเจ้า ผมก็ได้ฉวยโอกาสที่จะ
สารภาพท่าทีแห่งความบาปของผม ผมกับไบรอันจึงได้อธิษฐานด้วยกัน ขอ
การเปลี่ยนแปลงหัวใจจากพระเจ้า มันเป็นโอกาสของผมที่จะได้ก่อรากฐาน
ของผมไว้บนพระคริสต์อีกครั้งแทนที่จะพยายามก่อมันบนตัวผมเอง หยุด
คิดถึงแต่ตัวเองเสียทีเถอะ! ดังที่ยอห์นผู้ให้บัพติศมากล่าวไว้ว่า “พระองค์จะ
ต้องยิ่งใหญ่ขึ้น ส่วนเราต้องด้อยลง” (ยน. 3:30)

คุณจะต้องคอยประเมินแรงผลักดันของหัวใจตัวเองเพราะพวกมันชอบลำ

พองขึ้นแล้วทำให้คุณประหลาดใจแบบไม่ทันตั้งตัวอยู่เสมอ อย่าได้รู้สึกประ
หลาดใจกับเรื่องที่น่าประหลาดใจของตัวคุณ จงเต็มใจและหมั่นเพียรในการ
งานแห่งการสารภาพบาปและการกลับใจอย่างหนัก คุณไม่ได้อยู่เหนือมัน
หรอก เมื่อมาร์ติน ลูเธอร์กล่าวว่าทั้งหมดของชีวิตก็คือการกลับใจจากความ
บาป ท่านหมายความว่ามันจะต้องมีการบังคับตนหรือการฝึกฝนในการสาร
ภาพและกลับใจในชีวิตของคุณอยู่ตลอดเวลา หมายความว่า มันจะไม่มีสักวัน
เลยที่คุณจะไม่ต้องพูดว่า “โธ่เอ๊ย ฉันทำมันอีกแล้ว ช่วยลูกด้วยเถิดพระเจ้า”

และถ้าคุณสามารถทอดสมอเรือแห่งหัวใจของคุณให้ลึกลงไปในข่าวประ

เสริฐ เมื่อนั้นเองที่ถ้ามันจะต้องใช้เวลาถึงสามสิบปีเพื่อที่จะสร้างคริสตจักรที่
มีสมาชิกสามคน คุณอาจดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่พึงพอใจอันบริสุทธิ์ แต่
คุณจะไม่ได้ดำเนินไปด้วยความไม่พึงพอใจอันเป็นบาป ผมคิดว่า เมื่อเราขึ้น
ไปบนสวรรค์ เราคงจะต้องประหลาดใจกับเรื่องที่ว่าใครจะได้รับรางวัลอย่า
งดีและใครที่จะไม่ได้รับรางวัล นั่นเป็นเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าดูที่จิตใจ พระ
องค์รู้จักความซื่อสัตย์ของเรา พระองค์ไม่ได้ยกย่องความยิ่งใหญ่เหนือความ
เล็กน้อย พระองค์เป็นพระเจ้าองค์ที่พูดว่า “กิเดโอนเอ๋ย ถ้าเราให้เจ้าชนะกอง



ทัพนั้น เจ้าเองก็จะลำพองใหญ่ ฉะนั้นเราจะลดจำนวนกองทัพของเจ้าลง” 
“กองทัพมันยังใหญ่เกินไป ตัดออกอีก เจ้าจะต้องรู้ว่า คือเราเท่านั้นที่รบชนะ
ในสงคราม” นี่ดูเหมือนว่าจะเป็นนิสัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า คือการตัดออกให้
น้อยลง จากนั้นก็ทำให้มันถวายเกียรติแด่พระนามพระองค์

ฉะนั้น จงให้แรงจูงใจของคุณบริสุทธิ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ และขอให้คุณไว

ต่อการกลับใจในยามที่มันไม่เป็นเช่นนั้น  



บทที่ 5

วิธีการ:


การปลูกคริสตจักรที่มีพระวจนะเป็นศูนย์กลาง

โดย รูเบน ฮันเตอร์ 

หนังสือประเภทแบบ “ฟอร์ดัมมีส์” (For Dummies คู่มือ/สารานุกรมที่อธิ
บายเรื่องต่างๆ สำหรับคนทั่วไปแบบเข้าใจง่าย) กลายมาเป็นหนังสือที่ประ
สบความสำเร็จอย่างถล่มทลาย หนังสือคู่มือประเภทนี้ทำให้เรื่องที่ซับซ้อน ตั้ง
แต่เรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปจนถึงวิธีการทำไวน์ฝรั่งเศสกลายเป็นเรื่อง
ง่ายและเข้าใจได้สำหรับทุกคน หนังสือประเภทนี้ขายดิบขายดีเป็นเทนำ้เทท่า 
ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมหนังสือประเภทนี้จึงประสบความสำเร็จ เพราะผู้เขียน
ได้หาทางที่จะตอบสนองความต้องการที่อยากจะเก่งในเรื่องบางเรื่องซึ่งอาจ
ต้องใช้เวลานานกว่าจะทำได้ของเรา หนังสือพวกนี้นำเสนอทางลัดสู่ความ
สำเร็จ

ไม่น่าแปลกใจเลยที่เมื่อพูดถึงเรื่องการปลูกคริสตจักรมันก็จะมีหนังสือประ

เภทเดียวกับหนังสือ “For Dummies” วางขายอยู่เต็มไปหมด สำนักพิมพ์ค
ริสเตียนคงจะพลาดโอกาสดีๆ ไปหากพวกเขาไม่ได้ตีพิมพ์หนังสือ “บันไดห้า
ขั้นสู่ความสำเร็จในการบุกเบิกคริสตจักร” ในเวอร์ชั่นของตัวเองโดยมีคำ
นำที่เขียนโดยนักบุกเบิกคริสตจักรที่ประสบความสำเร็จที่พวกเขาคัดเลือก
มาแน่ โดยภาพรวมนี่ก็เป็นสิ่งดีและเราทุกคนก็ต้องการความช่วยเหลือมากที่
สุดเท่าที่จะทำได้ แต่อันตรายจากหนังสือเหล่านี้คือเรื่องแนวคิดแบบปฏิบัติ
นิยม (pragmatism: วิธีการใดก็ตามที่ให้ก่อให้เกิดผลดีวิธีการนั้นนับว่าถูก
ต้องและเป็นจริง แม้จะขัดกับพระคัมภีร์ก็ตาม) และคำพยานส่วนตัวซึ่งมักเป็น
สิ่งที่คนให้ความสำคัญมากกว่าคำสอนจากพระคัมภีร์ ทุกคริสตจักรที่เรา
อยากเห็นเกิดขึ้น (หากมันเป็นไปตามที่พระเจ้าได้กำหนดไว้) ก็จะต้องเกิดขึ้น
ตามที่พระคำได้บอกไว้แน่


การมีความปรารถนาที่จะทำตามพระคัมภีร์ (biblical) ของผมก็สัมพันธ์กัน
กับความปรารถนาที่จะทำพันธกิจในแบบที่เข้ากับสภาพสังคม (contextual) 
ของผม ดังที่พระคัมภีร์ได้นำเสนอวิธีการปลูกคริสตจักรแบบต่างๆ ในบริบท



หรือสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ผมจึงอยากจะจำไว้เสมอว่าเราทุกคนต่าง
ทำงานในสภาพแวดล้อม เบื้องหลังและวัฒนธรรมที่ต่างกัน สิ่งนี้หมายความ
ว่าทุกครั้งที่มีการพูดถึงกลวิธีในการปลูกคริสตจักร (ถ้าจะให้ถูกต้องตามพระ
คัมภีร์แล้ว) มันก็ต้องเป็นวิธีที่สามารถรองรับบริบทที่กว้างนี้ได้ มันไม่อาจมี 
“กฎตายตัว” ในเรื่องนี้ ถ้าเช่นนั้นแล้วเราจะทำอย่างไรดี?

เราจะต้องเริ่มโดยการถอยออกมาจากความจำเพาะเจาะจง (particulars) 

ก่อน แล้วไปให้ความสำคัญที่ตัวของหลักการ(principles)แทน เปาโลได้ช่วย
ให้เราเข้าใจเรื่องนี้มากที่สุดใน 1 เธสะโลนิกา บทที่ 2 ในพระธรรมตอนนี้ท่าน
ได้พูดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการปลูกคริสตจักรของท่านเองเมื่อเดินทางไปที่
เมืองเธสะโลนิกา 

กิจการ บทที่ 17 บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการบุกเบิกคริสตจักรของเปาโล

ในเมืองนี้ อัครทูตเปาโลไปที่ธรรมศาลาของคนยิวแล้วยกเหตุผลมาอภิปราย
กับพวกเขาเรื่องที่ว่าพระเยซูคือพระคริสต์ตามเคย ท่านยังโต้ตอบกับชาวก
รีกผู้ยำเกรงพระเจ้าซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นยิวเต็มตัวแต่ก็มานมัสการอยู่ที่
ธรรมศาลาของพวกยิวอีกด้วย ท่านเรียกร้องให้พวกเขายอมรับว่าแท้จริงแล้ว
พระเยซูคือกษัตริย์ไม่ใช่ซีซาร์ จากคนทั้งสองกลุ่มคือพวกยิวและพวกกรีก 
คริสตจักรแห่งใหม่ได้ก่อตัวขึ้น แต่หลังจากที่เปาโลมาถึงได้ไม่นานนักพวกยิว
ที่ไม่เชื่อก็ได้ก่อการจราจลขึ้น ซึ่งการจราจลครั้งนี้จบลงด้วยการที่เปาโลและ
สิลาสต้องออกจากคริสตจักรที่เพิ่งเริ่มจะต้นใหม่แห่งนี้ไป เขาทั้งสองต้องหนี
ออกไปในตอนกลางคืนเนื่องจากชีวิตของพวกเขากำลังตกอยู่ในอันตราย 

เนื่องจากเปาโลมีเวลาไม่นานอยู่ในเมืองเธสะโลนิกาและเนื่องด้วยลักษณะ

การจากไปอย่างเร่งด่วนของเขา ดูเหมือนว่าศัตรูนั้นค่อยๆคืบคลานเข้ามา 
ศัตรูได้เริ่มสั่นคลอนคริสตจักรน้องใหม่แห่งนี้ด้วยการหว่านความสงสัยและ
สร้างความไม่น่าเชื่อถือในตัวเปาโล เปาโลเป็นคนหลอกลวงหรือเปล่า? สุด
ท้ายแล้วเปาโลก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นนานและเดินทางออกไปอย่างเร่งรีบ หรือว่าเขา
เป็นเพียงแค่นักเทศน์มืออาชีพคนหนึ่งที่ผ่านเข้ามาในเมืองเพื่อมาบอกผู้คน
ในสิ่งที่พวกเขาอยากได้ยินจากนั้นก็กวาดเงินของพวกเขาไป?

เปาโลเคยได้ยินคำกล่าวหาทำนองนี้มาหมดแล้ว ท่านจึงเขียนจดหมายถึง

คริสตจักรใหม่แห่งนี้ว่าพวกเขาไม่ได้ถูกหลอก ท่านคืออัครทูตโดยชอบธรรม 
และดังนั้นใน 1 เธสะโลนิกา บทที่ 2 เปาโลจึงเขียนคำแก้ต่างเกี่ยวกับพันธกิจ
ของท่าน




¹พี่น้องทั้งหลาย ท่านทราบอยู่ว่าการที่เรามาเยี่ยมท่านทั้งหลายนั้นก็ไม่ได้
สูญเปล่า ²ก่อนหน้านี้เราเผชิญความทุกข์ยากและถูกสบประมาทที่เมืองฟี
ลิปปีตามที่ท่านทราบอยู่ แต่โดยการทรงช่วยของพระเจ้าของเรา เราจึงกล้า
ประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์แก่ท่านทั้งๆ ที่ถูกต่อต้านอย่าง
หนัก  ³เพราะคำสอนของเราไม่ได้มาจากแรงจูงใจผิดๆ หรือเสื่อมทราม ทั้ง
เราไม่พยายามหลอกล่อท่าน ⁴แต่ในทางตรงกันข้ามเราประกาศในฐานะผู้ที่
พระเจ้าทรงเห็นชอบที่จะมอบหมายข่าวประเสริฐให้ เราไม่ได้พยายาม
เอาใจมนุษย์ แต่มุ่งให้พระเจ้าผู้ทรงตรวจสอบจิตใจเรานั้นพอพระทัย  ⁵ท่า
นทราบว่าเราไม่เคยประจบเอาใจหรือใส่หน้ากากกลบเกลื่อนความโลภ 
พระเจ้าทรงเป็นพยานให้เราได้  ⁶เราไม่ได้ใฝ่หาการยกย่องจากมนุษย์ไม่ว่า
จากพวกท่านหรือใครอื่นในฐานะอัครทูตของพระคริสต์เราอาจจะเป็นภา
ระแก่ท่านก็ได้  ⁷แต่เราก็อ่อนโยนเมื่ออยู่ท่ามกลางพวกท่าน เหมือนแม่
ถนอมดูแลลูกน้อย  ⁸เรารักท่านทั้งหลายมากจนเรายินดีที่จะแบ่งปันกับท่าน
ไม่เฉพาะข่าวประเสริฐของพระเจ้าเท่านั้น แม้ชีวิตของเราเองก็ยังพลีให้ได้ 
ในเมื่อท่านเป็นที่รักของเรายิ่งนัก

  ⁹พี่น้องทั้งหลาย เรามั่นใจว่าท่านจดจำความลำบากตรากตรำของเราได้ 

เราทำงานหามรุ่งหามค่ำเพื่อจะไม่ต้องเป็นภาระแก่ผู้ใดเลยขณะประกาศ
ข่าวประเสริฐของพระเจ้าแก่ท่าน ¹⁰ท่านและพระเจ้าเป็นพยานได้ว่าเราบริ
สุทธิ์ เที่ยงธรรมและไม่มีที่ติเพียงไรเมื่ออยู่ท่ามกลางพวกท่านที่เชื่อ  ¹¹เพ
ราะท่านรู้ว่าเราได้ปฏิบัติต่อท่านแต่ละคนเหมือนพ่อปฏิบัติต่อลูกของ
ตนเอง  ¹²เราให้กำลังใจ ปลอบใจ และกำชับท่านให้ดำเนินชีวิตที่คู่ควรต่อ
พระเจ้าผู้ทรงเรียกท่านมาสู่อาณาจักรและพระเกียรติสิริของพระองค์

¹³และเราขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอเพราะเมื่อท่านรับพระวจนะของพระ

เจ้าซึ่งได้ยินจากเรา ท่านไม่ได้รับไว้อย่างถ้อยคำของมนุษย์ แต่รับไว้ตามที่
เป็นจริงคือ เป็นพระวจนะของพระเจ้าซึ่งกำลังทำกิจอยู่ภายในท่านทั้งหลาย
ที่เชื่อ  ¹⁴พี่น้องทั้งหลาย ท่านก็เหมือนกับคริสตจักรของพระเจ้าที่แคว้นยูเดีย
ซึ่งอยู่ในพระเยซูคริสต์ คือท่านต้องเผชิญความทุกข์ยากจากพี่น้องร่วมถิ่น
ของตนเองเหมือนที่คริสตจักรเหล่านั้นได้รับจากพวกยิว  ¹⁵พวกเขาได้
ประหารองค์พระเยซูเจ้า เข่นฆ่าเหล่าผู้เผยพระวจนะและขับไล่พวกเราออก
มา เขาทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัยและเป็นศัตรูกับคนทั้งปวง  ¹⁶โดยการพ
ยายามขัดขวางไม่ให้เราประกาศแก่คนต่างชาติเพื่อให้คนเหล่านั้นได้รับค
วามรอด ด้วยการกระทำเหล่านี้พวกเขาได้พอกพูนบาปผิดให้เต็มพิกัด 
พระพิโรธของพระเจ้าจึงมาถึงพวกเขาในที่สุด




¹⁷พี่น้องทั้งหลาย เมื่อเราต้องพรากจากท่านไปชั่วระยะหนึ่ง (ตัวไปแต่ใจ
ยังอยู่) ด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะพบท่าน เราจึงพยายามทำทุก
วิถีทางที่จะมาพบกับท่านอีก  ¹⁸เพราะเราอยากมาหาท่านจริงๆ ข้าพเจ้า
เปาโลอยากจะมาครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ซาตานได้ขัดขวางเราไว้ ¹⁹เพราะอะไร
เล่าเป็นความหวังของเรา? อะไรเล่าเป็นความชื่นชมยินดีของเรา หรือเป็น
มงกุฎซึ่งเราจะภาคภูมิใจต่อหน้าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อพระองค์เสด็จ
มา? ไม่ใช่พวกท่านหรอกหรือ?  ²⁰เพราะท่านเป็นความภาคภูมิใจและเป็น
ความชื่นชมยินดีของเราอย่างแท้จริง


(1 ธส. 2:1-20)


สิ่งที่เรามีตอนนี้คือ คำบอกเล่าของนักบุกเบิกคริสตจักรที่ชื่อเปาโล ท่าน
บอกเราว่าต้องทำอะไรบ้างในขณะที่ท่านหาทางที่จะปลูกคริสตจักรแห่งนี้ นี่
คือวิธีปลูกคริสตจักรของเปาโล (หากคุณจะเรียกมันแบบนั้น) เอาล่ะ ถึงแม้ว่า
เปาโลจะเป็นอัครทูตและนั่นทำให้เกิดช่องว่างระหว่างเรากับท่าน ผมก็อยาก
ให้เราค่อยๆ พิจารณาคำโต้ตอบของท่านที่ชี้ให้เห็นถึงหลักการ 4 ข้อขณะที่
เราศึกษาเรื่องนี้ไปด้วยกัน หลักการแต่ละข้อนั้นกินเนื้อที่ไปทั้งบท และในขณะ
ที่พวกมันสามารถถูกนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างกับพันธกิจของศิษยาภิ
บาลพวกมันยังสามารถใช้ได้อย่างเฉพาะเจาะจงกับการปลูกคริสตจักรด้วย

ดังนั้น มีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณสามารถทำได้ในการปลูกคริสตจักร แต่นี่

คือสี่อย่างที่คุณจะต้องทำ


1. นำด้วยพระคำของพระเจ้า 
เมื่อดูที่พันธกิจของเปาโลเราจะเห็นได้ว่าการประกาศพระคำของพระเจ้าคือ

ศูนย์กลางของทุกสิ่งที่ท่านทำ และที่เมืองเธสะโลนิกาก็ไม่ต่างกัน


• “เราจึงกล้าประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์แก่ท่าน” (ข้อ 2)

• “เราประกาศในฐานะผู้ที่พระเจ้าทรงเห็นชอบที่จะมอบหมายข่าวประเส
ริฐให้ เราไม่ได้พยายามเอาใจมนุษย์ แต่มุ่งให้พระเจ้าผู้ทรงตรวจสอบ
จิตใจเรานั้นพอพระทัย” (ข้อ 4)

• “เรายินดีที่จะแบ่งปันกับท่านไม่เฉพาะเรื่องข่าวประเสริฐของพระเจ้า
เท่านั้น” (ข้อ 8)

• “เรา...ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าแก่ท่าน” (ข้อ 9)




• “เมื่อท่านรับพระวจนะของพระเจ้าซึ่งได้ยินจากเรา ท่านไม่ได้รับไว้อย่าง
ถ้อยคำมนุษย์ แต่รับไว้ตามที่เป็นจริงคือ เป็นพระวจนะของพระเจ้าซึ่งกำลัง
ทำกิจอยู่ภายในท่านทั้งหลายที่เชื่อ” (ข้อ 13)

• “โดยการพยายามขัดขวางไม่ให้เราประกาศแก่คนต่างชาติเพื่อให้คน
เหล่านั้นได้รับความรอด” (ข้อ 16)


สิ่งสำคัญที่สุดและมาเป็นอย่างแรกในพันธกิจของเปาโลคือมันเป็นพันธกิจ
แห่งพระคำพระเจ้า เหตุผลง่ายๆ สำหรับเรื่องนี้คือ ตลอดพระคัมภีร์ทั้งเล่มพระ
วจนะของพระเจ้าเป็นสื่อกลางให้แก่การมาอยู่ด้วยและการงานของพระเจ้า
ในโลกนี้ ตั้งแต่ต้นจนจบพระคำของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สร้าง ค้ำชู ให้ชีวิต 
และชำระให้บริสุทธิ์ พระคำของพระเจ้านำแสงสว่างที่คอยต้านทานอำนาจ
แห่งความมืดในโลกนี้มาให้ นี่จึงเป็นสาเหตุที่เปาโลให้พระคำของพระเจ้า
มาเป็นอันดับแรกในพันธกิจของท่าน นี่คือสาเหตุที่เมื่อท่านส่งต่อไม้ผลัดแห่ง
พันธกิจให้กับทิโมธีท่านจึงกำชับเขาว่าให้จัดลำดับพระคำพระเจ้าไว้เป็น
อันดับหนึ่ง “จงอุทิศตนในการอ่านพระคัมภีร์ในที่ประชุม ในการเทศนาและ
ในการสั่งสอนจนกว่าเราจะมา” (1 ทธ. 4:13) “ต่อหน้าพระเจ้าและพระเยซูค
ริสต์ผู้จะทรงพิพากษาทั้งคนเป็นและคนตาย และโดยคำนึงถึงการเสด็จมาและ
ราชอาณาจักรของพระองค์ ข้าพเจ้าขอกำชับท่านว่า    จงประกาศพระวจนะ 
จงเตรียมตัวให้พร้อมทั้งขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาส จงแก้ไขข้อผิดพลาด 
จงตักเตือน และให้กำลังใจด้วยความอดทนอย่างยิ่งและด้วยการสั่งสอนอย่าง
ถี่ถ้วน” (2 ทธ. 4:1-2) เราจะต้องให้การปลูกคริสตจักรในยุคปัจจุบันเริ่มต้น
จากจุดนี้ด้วย

ผมรู้ว่านี่ไม่ใช่การเปิดเผยที่ยอดเยี่ยมนักกับผู้เชื่อกลุ่มอีแวนเจลิคัล แต่มัน

ก็สำคัญที่จะเตือนตัวเราให้ระลึกถึงลำดับความสำคัญของพระคำพระเจ้าเพื่อ
ที่สิ่งที่เราทำในโลกนี้จะสะท้อนความจริงดังกล่าว ไม่ว่าคุณกำลังจะทำอะไร
หากไม่มีพระคำพระเจ้าแล้วคริสตจักรใหม่ของคุณก็ไม่ได้นำเสนออะไรที่พิเศษ
หรือแตกต่างไปให้กับชุมชนที่คุณกำลังเริ่มคริสตจักรนั้นเลย สิ่งที่คริสตจักร
แห่งนั้นมอบให้ไม่ได้ต่างอะไรไปจากสิ่งที่องค์กรหรือมูลนิธิอื่นๆ สามารถ
จัดหามาให้ได้ในระดับหนึ่งเลย คุณจะไม่ได้คริสตจักรแน่นอน ด้วยของ
ประทานที่ถูกต้อง ทักษะที่ใช่และลักษณะพิเศษที่ชวนให้น่าติดตามคุณก็อาจ
จะสามารถสร้างชุมชนซึ่งรวมเอาคนที่ใส่ใจซึ่งกันและกันจำนวนหนึ่งไว้ได้ 
คุณอาจจะสามารถช่วยคนที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์และด้านสังคมได้ คุณ
อาจสามารถทำได้แม้กระทั่งระดมคนกลุ่มหนึ่งเพื่อทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุม



ชนที่คุณมีส่วนร่วมอยู่ได้ แต่คุณจะไม่ได้คริสตจักร ในหนังสือเกี่ยวกับเรื่องค
ริสตจักรเล่มหนึ่งของ เอ็ดมันด์ เคลานีย์ เขาบอกว่า “คริสตจักรคือชุมชนแห่ง
พระคำ คือพระคำซึ่งเปิดเผยแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้า” 
10

ดังนั้น เราจึงต้องระวังที่เราจะไม่เพียงแค่ยืนยันความตั้งใจจริงที่มีต่อพระ
คำในหลักข้อเชื่อ แต่ปราศจากการทุ่มเทอย่างหนักพอที่จะทำให้มันกลาย
มาเป็นหัวใจแห่งวิถีชีวิตในคริสตจักรจริงๆ พระวจนะของพระเจ้าจะต้องมีผล
ต่อทุกการตัดสินใจและเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนทุกสิ่งที่เราทำ

เราต้องระวังที่จะไม่ทึกทักเอาเสียเองว่าได้ยึดเอาพระคำพระเจ้ามาเป็นศูนย์

กลาง แต่ที่จริงในทางปฏิบัติกลับให้ความสำคัญต่อสิ่งอื่นเป็นอันดับแรก ถึง
แม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่ดีและสำคัญก็ตาม เราหากเรายอมให้สิ่งอื่นมา
เบียดบังพื้นที่พระคำของพระเจ้าให้ตกจากจุดศูนย์กลางเราก็พลาดแล้ว เค
ลานีย์กล่าวไว้อีกครั้งว่า:


“ในทุกๆ งานของคริสตจักร พันธกิจแห่งพระคำพระเจ้าคือศูนย์กลางเสมอ 
มันคือพระคำของพระเจ้าที่เรียกเราให้มานมัสการ พูดกับเราในการนมัสการ 
สอนเราให้นมัสการ และทำให้เราสามารถสรรเสริญพระเจ้าและหนุนใจซึ่งกัน
และกันได้ โดยพระวจนะเราก็ได้รับชีวิตและการหล่อเลี้ยงให้เติบโตขึ้นในพระ
คริสต์ พระวจนะคือดาบแห่งพระวิญญาณเพื่อแก้ไขเราและเป็นอาหารแห่งพระ
วิญญาณที่เลี้ยงดูเรา ในงานมิชชั่นที่คริสตจักรออกไปทำ พระวจนะคือสิ่งที่
เรียกบรรดาประชาชาติให้กลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า ในการสั่งสอนพระ
คำพระเจ้า เราก็ได้สร้างสาวกจากประชาชาติเหล่านั้น การเติบโตของคริสต
จักรคือการเติบโตของพระคำ หากปราศจากพระคำของพระเจ้าแล้ว ไม่มีผู้
เชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจหรือการเคลื่อนไหวของกลุ่มใดเลยที่จะสามา
รถสร้างคริสตจักรของพระคริสต์ได้” 
11

การพยายามรักษาให้พระคัมภีร์อยู่ที่ศูนย์กลางของคริสตจักรนั้นเป็นสิ่ง
สำคัญและในทางปฏิบัติจะต้องทำ 3 สิ่งด้วยกัน

อย่างแรก ต้องอาศัย ความมีวินัย เมื่อคุณเริ่มปลูกคริสตจักรโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งคริสตจักรที่เริ่มต้นจากศูนย์ ส่วนใหญ่แล้วถ้ามีงานที่จะต้องทำให้
เสร็จมันก็จะเป็นคุณนั่นแหละที่เป็นคนทำ และมันมีเป็นร้อยเป็นพันอย่างที่คุณ
สามารถทำได้ เช่น หาทุน พบปะผู้คน ทำเว็บไซต์ของคริสตจักร ลงข้อมูล
ในโลกออนไลน์ เขียนหลักสูตรรวีวารศึกษา จัดเตรียมชากาแฟหรืออาหา
รสำหรับหลังเลิกการประชุม ทำโลโก้หรือสัญลักษณ์คริสตจักร เปิดตัวคริสต
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จักรต่อสาธารณะชน ทั้งหมดนี้สำคัญแต่พวกมันควรจะถูกจัดอันดับให้อยู่ด้าน
ล่างของความสนใจในการศึกษาและการสั่งสอนพระคำพระเจ้าของคุณ การที่
จะให้ความสำคัญกับพระคำของพระเจ้าเป็นอันดับแรกเช่นนี้ (ซึ่งรวมไปถึงการ
ปฏิเสธการทำสิ่งที่ดี) ต้องอาศัยการฝึกตนอย่างมีวินัย

อย่างที่สอง มันต้องอาศัยความถ่อมใจ ในการปลูกคริสตจักรคุณสามา

รถให้เวลากับหลายสิ่งที่ทำให้คุณได้รับคำชมได้ มีบางสิ่งที่เมื่อคุณทำมัน
จะทำให้คุณดูดี แต่มีน้อยคนนักที่จะมาชื่นชมคุณเพราะคุณได้สั่งสอนพระคำ
พระเจ้า การสร้างคริสตจักรบนพื้นฐานแห่งพระคำพระเจ้านั้นไม่ใช่งานที่เริด
หรูเลย มิหนำซ้ำมันยังเบนเอาความสนใจออกไปจากตัวเราซึ่งนั่นคือสิ่งที่ดี 
แต่มันต้องอาศัยความถ่อมใจ

อย่างที่สาม ต้องอาศัยความเชื่อ พระเยซูคริสต์สัญญาว่าจะเป็นผู้สร้างค

ริสตจักรของพระองค์เอง นี่คือคำสัญญาซึ่งเราจะต้องได้รับโดยทางความเชื่อ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของทวีปอย่างยุโรปที่ทุกวันนี้งานของการให้ชีวิต
และการชำระให้บริสุทธิ์แห่งพระคำพระเจ้าเดินหน้าไปอย่างช้ามาก ดังนั้น
ในการที่จะรักษาให้พระวจนะยังคงเป็นหัวใจของพันธกิจของคุณอยู่ คุณจะ
ต้องวางใจในพระองค์ ทุกพันธกิจต้องมีความวางใจในพระเจ้าแบบนี้ คุณอาจ
จะคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ชัดเจนอยู่แล้ว แต่ด้วยกิจวัตรของงานบุกเบิกคริ
สตจักรที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวัน เป็นเรื่องง่ายที่จะคิดว่าสิ่งอื่นนั้นสำคัญกว่าการใช้
เวลาศึกษาพระคัมภีร์ การจะรักษาให้พระคำยังคงเป็นศูนย์กลางอยู่นั้นต้อ
งอาศัยความเชื่อ

คุณเชื่อหรือไม่ว่าสิ่งเดียวที่คนในชุมชนและคนในคริสตจักรของคุณ

ต้องการคือพระคำของพระเจ้า? มันเป็นเช่นนั้นจริงๆ! ดังเช่นที่ ไมค์ แมคคิน
ลีย์ ได้กล่าวไว้ว่า “จงสั่งสอนพระคำของพระเจ้า ในการประกาศจงใช้พระ
คำของพระเจ้า ในการสร้างสาวกก็จงใช้พระคำของพระเจ้า และหลังจากนั้น
เมื่อคุณเริ่มการประชุมอย่างเป็นทางการก็จงเทศนาโดยใช้พระคำของ
พระเจ้า” 
12

ผมอยากจะหนุนใจคุณว่าจงอย่าสูญเสียความกล้าหาญในคำเทศนาไป 
ด้วยเจตนาดีที่อยากให้พันธกิจแห่งพระคำกลับมามีความสำคัญต่อวิถีชีวิต
ส่วนอื่นๆในคริสตจักรอีกครั้ง ผมคิดว่าในช่วงที่ผ่านมาไม่นานนี้คำเทศนาได้
มีการเปลี่ยนทิศทางไปจากคำเทศนาแห่งสิทธิอำนาจ และนี่คือความผิดพลาด 
ไม่น่าประหลาดใจเลยที่การเทศนาคือสิ่งที่เปาโลพูดถึงเมื่อท่านสอนทิโมธีให้ 
“เทศนาพระคำพระเจ้า” และการเทศนายังเป็นสิ่งที่ทำกันในคริสตจักรที่สืบต่อ
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กันมาหลายยุคหลายสมัยด้วย พระเจ้าออกแบบให้คนของพระองค์มารวมตัว
กันด้วยความถ่อมใจฟังชายคนหนึ่งซึ่งยืนอยู่ในตำแหน่งของพระองค์และสั่ง
สอนถ้อยคำของพระองค์ และผ่านทางกิจกรรมนี้พระวิญญาณของพระองค์ได้
ทำให้เป้าประสงค์ที่ทรงกำหนดไว้นั้นสำเร็จ


2. นำด้วยความซื่อสัตย์ 
บริบทในพันธกิจของเปาโล ทั้งก่อนที่จะมาถึงเมืองเธสะโลนิกาเมื่อยังอยู่ที่

เมืองฟิลิปปีและเมื่ออยู่ในเมืองเธสะโลนิกา คือการทนทุกข์และการถูกต่อต้าน
ครั้งใหญ่ ดังนั้นมันจึงยิ่งชัดเจนว่าเปาโลไม่ได้อยู่ในพันธกิจเพื่อตัวเขาเอง 
ในข้อ 2 เปาโลพูดว่า “ก่อนหน้านี้เราเผชิญความทุกข์ยากและถูกสบประมาท
ที่เมืองฟีลิปปีตามที่ท่านทราบอยู่ แต่โดยการทรงช่วยของพระเจ้าของเรา 
เราจึงกล้าประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์แก่ท่านทั้งๆ ที่ถูกต่อต้านอย่าง
หนัก”

ความเต็มใจที่จะทนทุกข์คือเครื่องหมายสำคัญของผู้รับใช้ข่าวประเสริฐที่

แท้จริง การทนทุกข์ไม่ใช่เครื่องหมายของความล้มเหลว ในข้อ 1 เปาโลพูด
ว่า “พี่น้องทั้งหลาย ท่านทราบอยู่ว่าการที่เรามาเยี่ยมท่านทั้งหลายนั้นก็ไม่ได้
สูญเปล่า” แทนที่จะเป็นอย่างนั้น การทนทุกข์กลับเป็นเครื่องหมายที่แสดงว่า
พันธกิจนั้นได้ถูกก่อขึ้นตามแบบแห่งกางเขนคือตามรอยองค์เจ้านายของเรา

มีไม่กี่อย่างที่จะสามารถทดสอบความซื่อสัตย์ของคุณได้เหมือนกับความ

ทุกข์ยาก ในขณะที่คุณอาจจะไม่ได้สัมผัสกับสิ่งที่เปาโลเคยประสบมา แต่คุณ
จะต้องประหลาดใจกับความขุ่นเคือง ความกดดันและการล่อลวงที่ผ่านเข้า
มาเมื่อคุณเริ่มปลูกคริสตจักรแห่งใหม่

ลองดูตัวอย่างของเปาโล แม้ในขณะที่ต้องเผชิญหน้ากับฝ่ายตรงข้าม 

เปาโลชี้ให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ของท่านอย่างมั่นใจ ในข้อที่ 3-4 ท่านกล่าวว่า 
“เพราะคำสอนของเราไม่ได้มาจากแรงจูงใจผิดๆ หรือเสื่อมทราม ทั้งเราไม่พ
ยายามหลอกล่อท่าน  แต่ในทางตรงกันข้ามเราประกาศในฐานะผู้ที่พระเจ้า
ทรงเห็นชอบที่จะมอบหมายข่าวประเสริฐให้ เราไม่ได้พยายามเอาใจมนุษย์ 
แต่มุ่งให้พระเจ้าผู้ทรงตรวจสอบจิตใจเรานั้นพอพระทัย” 

เปาโลไม่ได้เปลี่ยนแปลงคำสอนของท่านเลย เพราะคำอ้อนวอนของท่านคือ

ข่าวประเสริฐแห่งความจริงไม่ใช่ความเชื่อที่ผิดๆ ท่านไม่ได้มีแรงผลักดันที่
มาจากความเย่อหยิ่งหรือความต้องการจะเป็นที่ชื่นชอบ แรงจูงใจของท่านนั้น
บริสุทธิ์ไม่ใช่แรงจูงใจที่ผิดหรือเสื่อมทราม ความประพฤติของท่านนั้นซื่อตรง 
ท่านเป็นคนโปร่งใส บริสุทธิ์ ชอบธรรม ปราศจากตำหนิและการหลอกลวง 



และท่านก็สามารถเรียกพระเจ้าได้ว่าเป็นพยานที่จะยืนยันคำกล่าวอ้างพวกนี้ 
คือ “ท่านและพระเจ้าเป็นพยานได้ว่าเราบริสุทธิ์ เที่ยงธรรมและไม่มีที่ติเพียง
ไรเมื่ออยู่ท่ามกลางพวกท่านที่เชื่อ”(1 ธส. 2:10)

เราควรมีความปรารถนาที่จะให้ชีวิตและพันธกิจของเรามีความโปร่งใสเช่น

นี้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรือนเพาะชำต้นกล้าของคริสตจักรที่กำลังเริ่ม
ใหม่ ครั้งหนึ่งผมได้ยินดาเรน แพทริค กล่าวว่า “ในการปลูกคริสตจักร ชีวิต
ของผู้บุกเบิกคริสตจักรนั้นก็เหมือนกับลำโพงขยายเสียง” ในสถานะแบบนี้ค
วามซื่อสัตย์และความโปร่งใสนั้นมีความสำคัญมาก ชีวิตและมุมมองของคุณ
จะถูกพินิจพิเคราะห์และตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและมันไม่ใช่เพียงแค่มุมมอง
ในด้านศาสนศาสตร์ของคุณเท่านั้น ผมถูกซักถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของ
ผมในทุกๆ เรื่องตั้งแต่เรื่องการเมืองจนไปถึงเรื่องว่าใครจะชนะการแข่งขัน
กีฬา ชีวิตของคุณถูกเฝ้ามองและตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะถ้าคริสเตียน
คนใดจะติดตามคุณไปในโครงการที่บ้าบิ่นนี้ พวกเขาอยากจะรู้ว่าเขาสามา
รถไว้ใจคุณได้ พวกเขาต้องการที่จะรู้ว่าเขาสามารถตามคุณไปได้ พวกเขาอ
ยากจะแน่ใจว่าสิ่งนี้มันจะไม่จบลงอย่างไม่เป็นท่านั่นเอง

ไม่ใช่แค่คริสเตียนเท่านั้นที่จะมาตรวจสอบคุณ แต่ผู้ไม่เชื่อที่คุณมีสายสัม

พันธ์ที่อยู่ในละแวกเดียวกับคุณเหล่านั้นก็จะทำด้วย หรือไม่ก็คนที่ผ่านเข้ามา
ในโบสถ์ของคุณ ทุกคนต่างเฝ้ามองคุณอยู่เหมือนกับฝูงเหยี่ยว ความคิดใน
เรื่องการเริ่มต้นคริสตจักรแห่งใหม่นั้นเป็นอะไรที่อยู่นอกเหนือตำราใดๆ ที่
โลกนี้มีมาทั้งหมดและพวกเขาก็อยากรู้ว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ และน่าเศร้า
ที่ยุโรปในปัจจุบันนี้ ผู้ไม่เชื่อต่างตั้งตาคอยและจับตาดูว่ากำลังเกิดเรื่องที่ผิด
ศีลธรรมอะไรบ้างในคริสตจักร คริสตจักรมีชื่อเสียงที่ไม่ค่อยดีดังนั้นผู้คนจึง
คอยมองหาช่องโหว่ในภาพลักษณ์เรื่องมือถือสากปากถือศีลของคุณอยู่ คือ
ช่องว่างระหว่างการกระทำและคำพูดของคุณ หากเราไม่มีความซื่อสัตย์เรา
จะถูกจับได้ในไม่ช้า

มันเป็นคำพูดที่ดีมากที่บอกว่า เราควรจะนำด้วยความซื่อสัตย์ แต่คำถาม

คือเราจะทำมันได้อย่างไร? กุญแจของเปาโลคือความตั้งใจ ความตั้งใจของ
เปาโลคือการอยากให้พระเจ้าพอใจเหนือทุกสิ่งและสิ่งนี้ยังคงต้องเป็นจริง
ในทุกๆ ด้านของชีวิตเราด้วย ความประพฤติคือผลผลิตของความตั้งใจของ
เรา

ดังนั้น จงถามตัวเองว่าอะไรคือแรงจูงใจของคุณในการปลูกคริสตจักร? 

อย่างที่เราได้เห็นในบทที่สี่แล้วว่าคำตอบจะต้องเป็นข่าวประเสริฐ ในช่วงเวลา
ที่ดีเราก็อยากจะให้คำตอบของมันเป็นข่าวประเสริฐและพระเกียรติขององค์



พระเยซูคริสต์จริงๆ แต่หากจะยอมรับจริงๆ แล้วเมื่อเราค่อยๆ แกะดูเข้าไป
ข้างในหัวใจเราก็จะพบว่ามันมีแรงจูงใจอื่นๆ ที่อยู่ในนั้นด้วย ในบางสถาน
การณ์หรือสภาพแวดล้อมมันอาจจะเป็นเงินทองก็ได้ แม้แต่ในกรณีผู้รับใช้ที่
ไม่ค่อยได้รับเงินดีสักเท่าไหร่ เป็นไปได้ที่เขาจะมีความโลภและใช้อำนาจของ
ความเป็นผู้นำปกปิดเรื่องนี้ มันอาจจะเป็นการที่อยากจะครอบงำหรือควบคุม
ทุกสิ่ง หรือบางทีคุณอาจจะคิดว่าคุณนี่แหละที่รู้ทางออกของทุกปัญหาที่เกิด
ขึ้นในคริสตจักรพวกนั้นก็ได้

แรงจูงใจในทุกสิ่งที่เราทำนั้นมันไม่ได้บริสุทธิ์ไปทั้งหมดหรอก หากเรารอ

จนกว่าแรงจูงใจทั้งหมดของเราจะสมบูรณ์แบบไร้ที่ติก็คงจะไม่มีคริสตจัก
รสักแห่งได้เกิดขึ้น ถึงอย่างนั้นคุณก็ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าความตั้งใจจริง
ของคุณคือการทำให้พระเจ้าพอใจ เพราะผู้ที่ตรวจสอบจิตใจของเราคือ
พระเจ้า

เมื่อพูดในแง่ของการปฏิบัติแล้ว หากว่าคุณไม่มีความตั้งใจจริงที่จะทำเพื่อ

ให้พระเจ้าพอใจคุณก็จะกลายมาเป็นเพียงหุ่นเชิดที่คอยทำตามความเห็นของ
ผู้อื่น และเมื่อใดก็ตามที่สิ่งนี้กำลังบรรยายถึงตัวคุณแล้ว มันก็หมายความว่า
คุณถูกทุกสิ่งโจมตีได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่การดัดแปลงคำเทศนาเพื่อที่มันจะ
ได้รื่นหูต่อผู้ฟัง ไปจนถึงการบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบพันธกิจของคุณ
เพื่อจะได้ดึงดูดสปอนเซอร์ผู้ที่มีท่าทีว่าจะถวาย คนมั่งมีผู้ยึดถือในหลักข้อเชื่อ
บางข้อร่วมกับคุณ (หรืออาจไม่มีสักข้อก็ได้) และยังชอบช่วยเหลือคริสตจักร
จะต้องเข้าใจด้วยว่าเวลาส่วนใหญ่ในแต่ละสัปดาห์ของคุณนั้นจะถูกใช้ไปกับ
การศึกษาพระคำพระเจ้า และคุณจะกล้าเปิดใจในเรื่องนั้นการทำให้พระเจ้า
พอใจคือสิ่งที่คุณต้องการมากกว่าทุกสิ่ง

ลองพยายามไม่สนใจเรื่องการเงินให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ซึ่งนี่มักจะไม่

ใช่เรื่องง่ายเมื่อคุณกำลังเริ่มบุกเบิกคริสตจักรอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณ
คือผู้หางบประมาณหลัก แต่ทันทีที่สามารถทำได้ก็จงลองพยายามหาบุคคลที่
สามให้มามีส่วนร่วมด้วยเพื่อให้เกิดความโปร่งใสมากสุดเท่าที่จะเป็นได้ 
จงอย่ายอมให้การใช้เงินในคริสตจักรใหม่ที่คุณกำลังบุกเบิกอยู่นั้นมา
คุกคามความซื่อสัตย์ของคุณได้

แน่นอนว่าหลุมพรางอีกอย่างก็คือแรงจูงใจเกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงของตัวคุณ

เอง ในช่วงที่ผมกำลังเริ่มต้นคริสตจักรอยู่นั้น สิ่งที่ทำให้ผมประหลาดใจมาก
คือคนมากมายที่เป็นผู้นำ เพื่อนฝูง ผู้คนที่รักพระเจ้า คนที่มีความเชื่อทาง
ศาสนศาสตร์ที่เหมือนกัน ผู้คนที่พูดถึงเรื่องการปลูกคริสตจักรและกำลังปลูก
คริสตจักรอยู่ และผู้คนที่สนับสนุนการปลูกคริสตจักร คนเหล่านี้คือคนที่เมื่อ



ผมบอกให้ฟังถึงแผนการของเราพวกเขาก็มองผมด้วยใบหน้าแบบว่า “ว่าไง
นะ ทำไมคุณถึงไปทำแบบนั้น?” หรือไม่ก็บอกผมตรงๆ เลยว่ามันเป็นความ
คิดที่แย่

เมื่อผมกับภรรยาพูดคุยกันเรื่องแผนการของเรา เราคุยกันว่าจะเริ่มต้นโค

รงการทั้งหมดด้วยการไว้วางใจพระเจ้า พวกเราเต็มเปี่ยมไปด้วยความเชื่อ
และความวางใจในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าและในเป้าหมายที่พระองค์ควบคุ
มอยู่ แต่บอกได้เลยว่าเมื่อผมต้องคอยทนกับคำถากถางหรือคำพูดในแง่ลบ
จากคนอื่นครั้งแล้วครั้งเล่า ผมก็รู้สึกว่ามีแรงผลักดันที่อยากจะทำให้ทุกๆ 
อย่างเกิดผลดีแล้วพิสูจน์ให้คนพวกนั้นเห็นว่าพวกเขาคิดผิด! แต่นั่นไม่ใช่แรง
จูงใจที่ดีในการปลูกคริสตจักรเลย เมื่อใดก็ตามที่ความทะนงหรือความเย่อ
หยิ่งคือแรงผลักดัน เมื่อนั้นความตั้งใจของคุณก็ผิดและความซื่อสัตย์ของคุณ
ก็ถูกทำลายแล้ว

ผมอยากจะย้ำให้คุณมั่นใจว่า หากคุณแขวนคุณค่าและการมีตัวตนของคุณ

ไว้บนความสำเร็จ (หรือความล้มเหลว)ของการพยายามที่จะบุกเบิกคริสตจักร 
ผมรับประกันได้เลยว่าคุณจะต้องตาย เตรียมสั่งลาคนที่คุณรักไว้ได้เลยเพ
ราะมันจะเกิดขึ้นแน่ ไม่มีใครสักคนในพวกเราอยากให้มันเกิดขึ้น ดังนั้นโป
รดเลือกอีกทางหนึ่ง คือการขวนขวายที่จะให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางในความ
ตั้งใจของคุณเพื่อที่คุณจะได้นำด้วยความซื่อสัตย์


3. นำด้วยความรัก 
เปาโลคืออัครทูต ฉะนั้นตามสิทธิแล้วตอนที่ท่านอยู่กับชาวเมืองเธสะโลนิ

กามีบางเรื่องที่ท่านจะสามารถยืนกรานได้ ท่านสามารถจะอ้างสิทธิความเป็น
อัครทูต ออกคำสั่ง หรือแม้แต่เรียกร้องให้มีการสนับสนุนทางการเงินก็ได้ แต่
เปาโลไม่ได้เลือกที่จะทำแบบนั้นเลยสักข้อ แทนที่จะทำแบบนั้นท่านกลับใช้
ภาพ 2 ภาพที่น่าประทับใจแทน เปาโลเปรียบการเข้าหาของท่านว่าเป็น
เหมือนกับของพ่อแม่ที่มีแต่ความรัก


เป็นดั่งมารดา

อย่างแรก เปาโลเปรียบตัวเองเหมือนดังกับแม่ ในข้อที่ 6-9 ท่านกล่าวว่า


⁶เราไม่ได้ใฝ่หาการยกย่องจากมนุษย์ไม่ว่าจากพวกท่านหรือใครอื่น

ในฐานะอัครทูตของพระคริสต์เราอาจจะเป็นภาระแก่ท่านก็ได้  ⁷แต่เราก็

อ่อนโยนเมื่ออยู่ท่ามกลางพวกท่าน เหมือนแม่ถนอมดูแลลูกน้อย  ⁸เรารัก



ท่านทั้งหลายมากจนเรายินดีที่จะแบ่งปันกับท่านไม่เฉพาะข่าวประเสริฐของ
พระเจ้าเท่านั้น แม้ชีวิตของเราเองก็ยังพลีให้ได้ ในเมื่อท่านเป็นที่รักของเรา
ยิ่งนัก  ⁹พี่น้องทั้งหลาย เรามั่นใจว่าท่านจดจำความลำบากตรากตรำของ
เราได้ เราทำงานหามรุ่งหามค่ำเพื่อจะไม่ต้องเป็นภาระแก่ผู้ใดเลยขณะประ
กาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าแก่ท่าน


เปาโลกล่าวว่า ตัวเอง “อ่อนโยนเมื่ออยู่ท่ามกลางพวกท่าน เหมือนแม่
ถนอมดูแลลูกน้อย” ลองนึกถึงความอ่อนโยนและการดูแลเอาใจใส่ที่แม่มีต่อ
ลูกที่เพิ่งคลอดของเธอ ผมได้รับการเตือนใจด้วยภาพอันทรงพลังนี้อีกครั้งเมื่อ
ไม่นานมานี้ด้วยการเกิดมาของลูกสาวของเราที่ชื่อว่ามารธา ภรรยาของผม
ดูแลเด็กน้อยคนนี้อย่างไม่หยุดหย่อนและเธอทำทุกอย่างด้วยความใส่ใจและ
ความอ่อนโยน เธอให้แล้วให้อีกเพื่อจัดเตรียมจัดหาทุกอย่างที่จำเป็นให้แก่
มารธาเพื่อจะช่วยให้เธอเติบโตขึ้น 

เปาโลก็เป็นแบบนี้ต่อพี่น้องชาวเธสะโลนิกาเหมือนกัน หากท่านจะรีดไถ

จากคริสตจักรแห่งนี้ก็ย่อมได้ แทนที่จะเป็นแบบนั้นท่านกลับยอมมอบตัวเอง
เพื่อที่จะจัดหา “น้ำนม” แห่งข่าวประเสริฐซึ่งมอบชีวิตให้แก่พวกเขาแทน ใน
ข้อที่ 9 เปาโลพูดถึง “ความลำบากตรากตรำ”ของท่านและการที่ท่าน “ทำงาน
หามรุ่งหามค่ำ” เหมือนกับคนเป็นแม่ที่ไม่สามารถเพียงแค่ “เซ็นต์ชื่อออก” 
แล้วเลิกงานได้ตามต้องการ เปาโลมอบตัวของท่านเองเพื่อที่จะรับใช้ผู้เชื่อ
ใหม่กลุ่มนี้ด้วยความสุภาพอ่อนโยนด้วยความรักอย่างไม่หยุดหย่อน

นี่เป็นความท้าทายข้อใหญ่สำหรับพวกเราหลายคน บ่อยครั้งที่ผู้บุกเบิกค

ริสตจักรถูกพูดถึงราวกับว่าพวกเขาเป็นผู้บริหารกิจการ หรือเป็นผู้นำตาม
สัญชาติญาณประเภทที่เป็นเอง “ตามธรรมชาติ” หรือเผ็นผู้นำที่ “เข้มแข็ง” 
ถ้อยคำเหล่านี้อาจเป็นคำสวยหรูที่เอาไว้ใช้เรียกผู้นำที่เข้มงวด เกรี้ยวกราด 
แข็งกร้าวและดื้อดึงก็ได้ แต่นี่ไม่ใช่ภาพของเปาโลผู้ซึ่งเป็นผู้นำตามธรรมชา
ติหรือผู้นำที่เข้มแข็งเลย ท่านกล่าวว่า “เราอ่อนโยนเมื่ออยู่ท่ามกลางพวก
ท่าน”

สิ่งนี้ยังสามารถใช้ได้ในสถานการณ์ที่ต้องรับมือกับพวกหยาบกระด้างที่มัก

จะโผล่เข้ามาในช่วงที่กำลังบุกเบิกคริสตจักรอยู่เสมอ คุณสามารถอ่อนสุภา
พกับชายที่เจอหน้าทีไรก็เอาแต่พูดเรื่องศาสนศาสตร์เรื่องโปรดของเขาได้
ไหม? คุณสามารถสุภาพอ่อนโยนกับผู้หญิงที่ต่อหน้าสนับสนุนคุณแต่ลับหลัง
เวลาพูดกับคนอื่นๆ ในคริสตจักรก็คอยหว่านความแตกร้าวได้ไหม? หรือไม่
ก็กับคนที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรที่เข้ากับคุณได้เลยแถมยังคอยขัดแข้งขัดขาคุณ



อีกต่างหาก? “แต่เรารักท่านทั้งหลายมากจนเรายินดีที่จะแบ่งปันกับท่านไม่
เฉพาะกับข่าวประเสริฐของพระเจ้าเท่านั้น แม้ชีวิตของเราเองก็ยังพลีให้ได้ 
ในเมื่อท่านเป็นที่รักของเรายิ่งนัก” ผมมั่นใจว่าคงไม่ใช่ทุกคนในเมืองเธสะ
โลนิกาที่เป็นคนที่น่าใช้เวลาด้วย แต่เปาโลยังคงสามารถพูดได้ว่าพวกเขา
เป็นที่รักยิ่งของท่าน

แล้วคุณล่ะได้เตรียมใจให้พร้อมที่จะอุทิศตัวเหมือนกับแม่คนหนึ่งหรือยัง? 

คือการที่จะยังคงทำต่อไปเรื่อยๆ แม้จะไม่มีใครสักคนมาขอบคุณที่คุณทำแบ
บนั้น เหมือนกับการเป็นแม่มือใหม่ ภาพอุปมาของเปาโลภาพนี้ช่างลึกซึ้ง
เหลือเกิน เพราะเด็กทารกนั้นไม่ใช่ผู้ให้กำลังใจที่ดีเลย พวกเขาไม่ได้ทำอะไร
ที่แสดงการขอบคุณหรือการซาบซึ้งในบุญคุณให้เลย! คุณจะยังทุ่มเทอย่าง
เต็มที่แม้เวลาจะผ่านไปเป็นอาทิตย์ เป็นเดือน หรือเป็นปีอยู่ไหม? 

ไม่มีใครเข้ามาอยู่ในวงการการบุกเบิกคริสตจักรหากพวกเขาอยากมีชีวิตที่

สบายหรอก มันมีหลายทางที่จะใช้เวลาในแบบที่ดูเหมือนกับว่าเรากำลังทำ
พันธกิจอยู่แต่ที่จริงมันคือการปกปิดความขี้เกียจมากกว่า เราจะต้องซื่อสัตย์
ต่อตัวเองและให้สิ่งแรกที่เราคิดถึงก่อนเสมอ คือภาพของแม่ผู้เปี่ยมด้วย
ความรัก ซึ่งเป็นภาพของความรักที่เสียสละที่แสดงออกผ่านทางความรักและ
การอุทิศตัว


เป็นดั่งบิดา

ภาพอุปมาที่สองที่เปาโลใช้คือภาพของบิดา ในข้อ 10-12 ท่านกล่าวว่า:


¹⁰ท่านและพระเจ้าเป็นพยานได้ว่าเราบริสุทธิ์ เที่ยงธรรมและไม่มีที่ติเพียง
ไรเมื่ออยู่ท่ามกลางพวกท่านที่เชื่อ  ¹¹เพราะท่านรู้ว่าเราได้ปฏิบัติต่อท่าน
แต่ละคนเหมือนพ่อปฏิบัติต่อลูกของตนเอง ¹²เราให้กำลังใจ ปลอบใจ 
และกำชับท่านให้ดำเนินชีวิตที่คู่ควรต่อพระเจ้าผู้ทรงเรียกท่านมาสู่อาณา
จักรและพระเกียรติสิริของพระองค์


ในตอนท้ายของจดหมาย เปาโลอธิษฐานเผื่อชาวเธสะโลนิกาว่า “ขอ
พระเจ้าเองผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสันติสุขทรงชำระท่านให้บริสุทธิ์หมดจด 
ขอให้ทั้งวิญญาณ จิตใจ และร่างกายของท่านไร้ที่ติเมื่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้า
ของเราเสด็จมา” (1 ธส. 5:23) สิ่งที่เปาโลอยากให้ชาวเธสะโลนิกาได้รับใน 
5:23 คือสิ่งที่ท่านพูดถึงใน 2:10 ที่ตัวท่านเองได้เป็นแบบอย่างให้แก่พวกเขา 
เหมือนที่พ่อที่ดีคนอื่นๆ ทำ เปาโลนำพวกเขาโดยการเป็นแบบอย่างที่ดีให้



และท่านต้องการให้พวกเขาเลียนแบบชีวิตที่ท่านได้ดำเนินให้พวกเขาเห็น 
ท่านเป็นแบบอย่างทั้งในด้านความเชื่อ ด้านชีวิตและความบริสุทธิ์ให้แก่พวก
เขา และจากนั้นท่านก็สำทับสิ่งนี้ด้วยการหนุนใจแบบที่ลูกๆ ทั้งหลายต้อ
งการเมื่อพวกเขาจะต้องบากบั่นทำบางสิ่งบางอย่างที่พวกเขาเองรู้ดีว่าเป็นสิ่ง
ที่ยาก

เรายังได้เห็นด้วยว่า เป้าหมายที่อยู่ในใจของเปาโลท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ก็

คือเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าและพระเกียรติของพระองค์ ท่านสุขใจเมื่อมีคน
มาเชื่อในพระคริสต์และสู้ทนบากบั่นเพื่อจะได้รับรางวัลของพวกเขาบนสวรรค์

เมื่อสองสามปีที่แล้ว ในช่วงวันหยุด ผมพาลูกชายออกไปเดินเล่นบนทางที่

สามารถเดินเลียบลงไปยังผาหินที่ยื่นออกไปในทะเลได้ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของ
ชายฝั่งทะเลไอริช ผมเคยไปที่นั่นมาแล้วและรู้ว่ามันเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยม
ที่สุดที่คุณสามารถนั่งหย่อนขาลงเหนือผืนน้ำที่ใสราวกับผลึกแก้ว คุณ
สามารถมองลึกลงไปจนถึงก้นของท้องทะเลนั้นได้ วันนั้นเป็นวันที่อากาศดีและ
ผมรู้ว่าลูกชายของผมจะต้องชอบที่นั่นแน่ แต่กว่าจะไปถึงที่นั่นก็มีหินก้อนโต
มากมายให้ต้องปีนข้ามไปด้วยความยากลำบาก สำหรับเด็กอายุสี่ขวบแล้
วนี่เป็นเรื่องที่ยากอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ผมรู้อยู่แล้วว่าลูกชายของผม
จะพอใจกับความสำเร็จเมื่อไปถึงที่นั่นและเพลิดเพลินกับสถานที่แห่งนั้นเมื่อ
เขาไปถึง ระหว่างทางเขาก็เริ่มเหนื่อยและเริ่มบ่น เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นผมไม่ได้พูด
ว่า “โอเค งั้นพอแล้ว กลับกันเถอะ” หรือพูดว่า “นี่มันน่าอับอายมาก ลูกกำลัง
ทำชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลเราเสื่อมเสีย” ไม่ใช่แบบนั้น ผมให้กำลังใจเขา 
บอกว่า “ลุกขึ้นมาอีกนิดเดียวลูก ไปกันต่อ พอไปถึงที่นั่นลูกจะต้องชอบมัน
แน่” และมันก็เป็นอย่างนั้นจริงเมื่อเราเดินขึ้นไปถึงบนยอดหน้าผาลูกชายผม
ก็ฉีกยิ้มกว้างอย่างมีความสุข เขามีความยินดีเพราะเขาทำมันสำเร็จและกำลัง
มีความสุขอยู่กับมัน และผมก็มีความสุขเพราะลูกชายของผมมีความสุข

นี่เป็นเรื่องเดียวกันกับสิ่งที่เปาโลคิดเมื่อท่านพูดถึงความรักแบบของพ่อ 

เป้าหมายนั้นคือเพื่ออาณาจักรและพระเกียรติของพระเจ้า เปาโลไม่อยากให้พี่
น้องชาวเธสะโลนิกาพลาดสิ่งนี้ไป ดังนั้นท่านจึงหนุนใจ อ้อนวอนและเร้าใจ
พวกเขาให้บากบั่นต่อไปเพื่อที่จะเป็นเหมือนพระเจ้ายิ่งขึ้นเพราะท่านรู้ว่าเมื่อ
พวกเขาไปถึงที่นั่นแล้วพวกเขาจะมีความยินดี และเปาโลก็จะมีความยินดีด้วย 
สำหรับท่านมันจะเป็นความยินดีของการที่ได้เห็นคนซึ่งอยู่ในการดูแลของ
ท่านผ่านเข้าเส้นชัยและได้เข้าส่วนในศักดิ์ศรีของพระองค์

การนำด้วยความรักหมายถึงการนำโดยการเป็นแบบอย่างเหมือนที่พ่อทั้ง

หลายทำ ดังนั้นมันจึงไม่การ “ทำแบบที่ฉันบอก แต่ไม่ใช่แบบที่ฉันเป็น” มัน



หมายถึงการหนุนใจคนทั้งหลายที่พระเจ้าได้มอบไว้ให้คุณดูแล มันไม่ใช่การ
ไปรังแกหรือพูดดูถูกดูแคลนพวกเขา แต่เป็นการกระตุ้นและผลักดันพวกเขา
ให้มุ่งไปสู่การมีลักษณะที่เป็นเหมือนพระเจ้ายิ่งขึ้นและการเป็นผู้ใหญ่ฝ่าย
วิญญาณ และเมื่อพวกเขาเหนื่อยล้าก็ช่วยให้เขาเห็นภาพของสิ่งที่กำลังรอ
คอยเขาอยู่ข้างหน้าหากพวกเขาบากบั่นไปจนถึงที่สุด

เปาโลกำลังเป็นแบบอย่างของความรักแบบทั้งของพ่อและแม่ให้แก่คริสต

จักรแห่งนี้ มันชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณไม่อาจจะทำสิ่งนี้จากระยะไกลได้ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเริ่มต้นคริสตจักรแห่งใหม่ คุณจำเป็นต้องเปิดบ้านต้อ
นรับคนอื่น คุณจะต้องเปิดชีวิตของคุณ และคุณจะต้องทำแบบนี้ไม่ใช่แค่
เฉพาะตอนที่มันสะดวกกับคุณเท่านั้น ความรักที่เปาโลเรียกร้องให้เราทำคือ
ความรักที่มีราคาสูง

ความรักที่ต้องจ่ายราคาสูงนี้ไม่ใช่สวิตช์ไฟที่จะเปิดหรือปิดกันได้ง่ายๆ แต่

มันคือผลของพระวิญญาณพระเจ้า ดังนั้นเราจึงต้องขอที่จะพระองค์จะมอบมัน
ให้แก่เรา เราจำเป็นต้องปล้ำสู้ด้วยการอธิษฐาน ทูลขอที่พระเจ้าจะให้ความรัก
เช่นนี้เติบโตขึ้นในหัวใจเพื่อที่เราจะสามารถเป็นผู้นำแบบนี้ได้

การปลูกคริสตจักรที่จะเกิดผลเป็นคริสตจักรอีกหลายแห่งนั้นจะต้องมีเรื่อง

ของกลยุทธ์และเรื่องระบบอีกมากมายเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ทั้งหมดทั้งปวงแล้ว
เราจะต้องไม่ลืมว่าโดยพื้นฐานแล้วพันธกิจของเรานั้นเกี่ยวข้องกับผู้คนเป็น
หลัก 

ในช่วงแรกที่คุณกำลังเริ่มบุกเบิกคริสตจักร คุณอาจรู้สึกว่าต้องคำนึงถึง

เรื่องจำนวนคนเพราะในวันเวลาแห่งการเริ่มต้นจำนวนอาจหมายถึงความแตก
ต่างระหว่างการมีชีวิตรอดหรือการตายก็ได้ แต่ในสถานการณ์แบบนี้คุณจะ
ต้องจำไว้ว่าคนเหล่านี้ที่อยู่ที่นี่คือ คนที่พระเจ้าส่งมาให้คุณและงานของคุณคือ
การนำพวกเขาด้วยความรัก คุณอาจจะแอบหวังว่าน่าจะมีคนมากกว่านี้หน่อย 
คุณอาจจะหวังว่าพวกเขาน่าจะมีของประทานหรือมีใจเอื้อเฟื้อมากกว่านี้ แต่
เขาเหล่านั้นก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่ “คนที่มานั่งให้เก้าอี้อุ่นๆ” หรือ เป็นแค่ชื่อชื่อ
หนึ่งบนสมุดรายชื่อสมาชิกคริสตจักรเท่านั้น พวกเขาไม่ใช่พาหนะที่จะพาคุณ
ไปยังเป้าหมายที่คุณวางไว้

คุณสามารถบอกว่าตัวเองเป็นอย่างไรได้จาก “บททดสอบของหัวใจ” ที่เรา

พบใน 2:17 ซึ่งกล่าวว่า “พี่น้องทั้งหลาย แต่เมื่อเราถูกพรากไปจากท่านชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง พรากไปแต่กายเท่านั้นไม่ใช่จิตใจ ด้วยความปรารถนาอย่าง
แรงกล้าที่จะพบท่าน เราจึงขวนขวายปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นหน้าท่านอีก” 
เปาโลใช้ภาษาที่รุนแรง ท่านพูดถึงการ “ถูกพรากจากไป” รอยแยกที่รุนแรง



ได้เกิดขึ้น แต่พวกเขายังคงอยู่ในใจท่าน ท่านรักพวกเขามากอย่างลึกซึ้ง 
จงถามคำถามนี้กับตัวเองว่า: ถ้าหากพรุ่งนี้คุณจะต้องไปจากคริสตจักรของ
คุณด้วยเหตุผลบางอย่าง มันจะทำให้คุณโศกเศร้าไหม?

ซินแคลร์ เฟอกัสสัน ได้พูดบรรยายในการประชุมเมื่อสองสามปีที่แล้วเกี่ยว

กับบทเรียนที่เขาได้เรียนรู้มาตลอดชีวิตการเป็นศิษยาภิบาลของเขา เขาเริ่ม
ต้นโดยกล่าวว่า “สิ่งสำคัญที่สุดบางอย่างที่ผมได้เรียนรู้ก็คือความเป็นศูนย์
กลางอย่างเป็นที่สุดของความรักต่อคนเหล่านั้นที่พระเจ้าส่งมาให้เรารับใช้”  13

แล้วเขาก็พูดต่อไปว่า “นั่นคือสิ่งที่สำคัญมากกว่าเรื่องไหนๆ ที่จริงสิ่งนี้สำคัญ
กว่าของประทานของเราเสียอีกเพราะว่าของประทานที่ปราศจากความรักของ
เรานั้นก็เป็นเหมือนกับเสียงฉิ่งฉาบที่แสบแก้วหูและพันธกิจของเราก็จะว่าง
เปล่า” เขาพูดเพิ่มเติมอีกว่า:


“ผมคิดอยู่บ่อยครั้งว่าสำหรับคนหนุ่มแล้วนั่นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะท้าทาย
มาก เราเข้ามาสู่การรับใช้ในพันธกิจและเราเห็นถึงความสำคัญอย่างแท้จริง
ของความจริง แต่คนพวกเดียวที่จะมาเข้าร่วมกับคุณเพราะความสำคัญของ
ความจริงก็คือคนที่ไม่ได้รับการสอนพระคำมาเป็นอย่างดีหรือไม่ก็พวกแปลก
ประหลาด และคนสองกลุ่มนี้จะมาจับกลุ่มร่วมกันอยู่บนแนวคิดที่ว่าสิ่งสำคัญที่
สุดคือความจริง คือความจริงที่ปราศจากความรัก แต่ในข่าวประเสริฐความ
จริงที่ปราศจากความรักไม่เคยมีอยู่เลย ดังนั้นมันจึงสำคัญต่อเรามาก (โดย
เฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามีภาระใจในการเทศนา) ที่จะเข้าใจว่าสิ่งที่จะหยอด
น้ำมันให้กับวงล้อในการเทศนาของเราก็คือการที่คนพวกที่เราเทศนาให้ฟัง
เหล่านั้นรู้ว่าเรารักเขาจริงๆ”


4. นำด้วยการมองไปที่ภาพอนาคต 
มันช่างน่าทึ่งที่เรื่องการกลับมาของพระคริสต์ได้กำหนดแนวทางการพูดของ

เปาโลในจดหมายทั้งฉบับและมีผลต่อการรับใช้ของท่านเมื่อท่านพูดถึงมัน
ในบทที่ 2 เราได้เห็นในข้อ 12 แล้วว่า อาณาจักรและพระเกียรติสิริของ
พระเจ้าที่จะมาถึงในอนาคตควรจะเป็นแรงจูงใจในการที่ชีวิตจะเป็นเหมือน
พระเจ้ามากขึ้น แต่เปาโลย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องการกลับมาของพระคริสต์อีก
ทั้งในด้านของการพิพากษาและความยินดี ในข้อที่ 16 ท่านพูดว่าคนทั้งหลาย
ที่กำลังขัดขวางการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้นได้พอกพูนบาป “ให้
เต็มพิกัด พระพิโรธของพระเจ้าจึงมาถึงพวกเขาในที่สุด” ที่จริงมันเกิดขึ้นตรง

 Sinclair Ferguson, “Best Lessons from a Lifetime of Pastoring” (3 February 2014), 13

Desiring God, http://www.desiringgod.org/conference-messages/best-lessons-from-a-
lifetime-of-pastoring. 

http://www.desiringgod.org/conference-messages/best-lessons-from-a-lifetime-of-pastoring
http://www.desiringgod.org/conference-messages/best-lessons-from-a-lifetime-of-pastoring
http://www.desiringgod.org/conference-messages/best-lessons-from-a-lifetime-of-pastoring


ตามทุกตัวอักษรเลยที่พระพิโรธของพระเจ้ามาถึงพวกเขา “ในที่สุด” คือในวัน
สุดท้ายของโลก พวกเขากำลังมุ่งหน้าไปรับพระพิโรธของพระเจ้าอยู่ จากนั้น
ในข้อที่ 19-20 ท่านกล่าวด้วยความชื่นชมยินดีว่า “เพราะอะไรเล่าเป็นความ
หวังของเรา? อะไรเล่าเป็นความชื่นชมยินดีของเรา หรือเป็นมงกุฎซึ่งเราภาค
ภูมิใจต่อหน้าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อพระองค์เสด็จมา? ไม่ใช่พวกท่าน
หรอกหรือ? เพราะท่านเป็นความภาคภูมิใจและเป็นความชื่นชมยินดีอย่างแท้
จริง”

หลักการข้อที่สี่นี้คือมุมมองที่จะผลักดันหลักการอีกสามข้อที่เหลือ วันหนึ่ง

วิญญาณทุกดวงที่เคยดำเนินอยู่บนโลกจะยืนอยู่ต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าใน
การพิพากษา บรรดาคนที่ได้ปฏิเสธพระองค์จะต้องใช้เวลาที่เหลือเพื่อเผชิญ
หน้ากับพระพิโรธอันน่าสยดสยองของพระองค์ไปชั่วนิรันดร์ แต่ส่วนคนเหล่า
นั้นที่ได้รับเอาพระคุณของพระองค์โดยความเชื่อในพระบุตรจะได้รับมงกุฎ
แห่งความชอบธรรมและเข้าสู่ความยินดีอันเป็นนิรันดร์ บ้างไปทางหนึ่ง บ้า
งก็ไปอีกทาง และการรู้ว่าวันนั้นกำลังจะมาถึงก็เป็นแรงผลักดันในการทำทุก
สิ่งทุกอย่างของเปาโล การพิพากษาที่จะมาถึงเร่งเร้าให้ท่านแบ่งปันข่าวประ
เสริฐกับคนเหล่านั้นที่ไม่รู้จักกับพระคริสต์ และความยินดีที่กำลังจะมาถึงได้
ผลักดันให้ท่านรับใช้กลุ่มผู้เชื่อชาวเธสะโลนิกา การที่คนเหล่านี้จะได้ไปร่วม
เฉลิมฉลองกับท่าน ณ ที่นั่นในวันนั้นคือสิ่งที่ทำให้เปาโลสามารถนำพวกเขา
ด้วยความเสียสละอย่างที่ท่านทำอยู่ได้ (อย่างที่เราได้เห็นแล้ว)

เราจะต้องยอมให้ภาพของความสิ้นหวังที่รอคอยผู้ไม่เชื่ออยู่ในอนาคตเป็น

แรงผลักดันเราในการปลูกคริสตจักร ทุกพันธกิจของเปาโลล้วนถูกกำหนด
โดยความปรารถนาที่จะเห็นชายและหญิงยอมจำนนต่อองค์พระเยซูคริสต์ 
เราต้องขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้ามอบความรักแบบเดียวกันนั้นให้แก่เรา คือค
วามรักด้วยหัวใจที่แตกสลายต่อคนเหล่านั้นที่ต้องการข่าวประเสริฐ แต่สิ่งที่
จะจูงใจเราให้นำด้วยพระคำ ด้วยความซื่อสัตย์และด้วยความรักได้คือความ
หวังแห่งข่าวประเสริฐอันรุ่งโรจน์ซึ่งวันหนึ่งเราจะยืนอยู่ในสง่าราศีนั้นและจะ
มีชายและหญิงที่ได้ยืนอยู่ที่นั่นเพราะความซื่อสัตย์ของเรา (โดยกำลังที่มาจาก
พระเจ้า) เราจะต้องปลูกคริสตจักรโดยมีเป้าหมายนั้นอยู่ในสมอง


มันช่างคุ้มค่าเหลือเกิน 
นำด้วยพระคำพระเจ้า เวลานี้อาจจะไม่มีใครที่เดินมาขอบคุณคุณสำหรับ

คำเทศนาเลยสักคน พวกคุณบางคนคงรู้รสชาติของสิ่งนี้ดีว่าเป็นยังไง คือการ
ที่เอาแต่เพ่งมองข้อความในพระคัมภีร์จากนั้นก็มองไปที่ผนังห้องและวกกลับ



มามองที่ข้อพระคัมภีร์อีกครั้ง แล้วลุกออกจากโต๊ะทำงานแต่ยังไม่มีทีท่าว่าจะ
เข้าใจไปมากกว่าเดิมอยู่ดี และการที่ต้องปล้ำสู้กว่าจะได้แต่ละคำเทศนา
สำหรับวันอาทิตย์ พอเมื่อมาถึงเช้าวันจันทร์ ก็ต้องทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก ถ้า
เคยมีประสบการณ์นี้คุณก็คงรู้ดีว่ามันยากที่จะทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ แต่เมื่อ
คุณเห็นคนเหล่านั้นที่คุณได้ตรากตรำเพื่อให้เขาได้ไปถึงยังพระสิริของพระเจ้า 
ถึงเวลานั้นคุณจึงรู้ว่าทุกสิ่งที่ทำมามันช่างคุ้มค่าเหลือเกิน

นำด้วยความซื่อสัตย์ การทดลองในเรื่องการปกป้องตัวเองเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น

เสมอ โดยธรรมชาติเราก็ถอยหนีออกมาจากความเจ็บปวด ความปรารถนาที่
จะสร้างชื่อเสียงให้แก่ตัวเองนั้นยังคงมีอยู่ แต่เมื่อพบกับแรงกดดัน จงเตือน
ตัวเองให้นึกถึงความยินดีที่จะหลั่งมาสู่หัวใจคุณเมื่อคุณเห็นคนๆ นั้นอยู่บน
สวรรค์ คือคนคนนั้นที่คุณไม่ได้ทำลายความเชื่อของเขาเพราะคุณไม่ได้อะลุ้
มอล่วยหรือเดินออกไปจากชีวิตเขา จงให้ภาพแห่งความยินดีจากการที่ได้เห็น
คนคนนั้นในวันแห่งศักดิ์ศรีผลักดันคุณ ในวันนั้นคุณจะคิดได้ว่าทุกอย่างนั้น
มันช่างคุ้มค่าเหลือเกิน

นำด้วยความรัก อาจไม่มีใครเลยที่รู้ถึงหัวใจอันเจ็บปวดหรือเห็นน้ำตาที่

เสียไปให้กับคนเหล่านั้นที่คุณคอยดูแลอยู่เลย คุณได้เปิดบ้านและเปิดชีวิต
ต้อนรับคนเหล่านั้นที่ผ่านเข้ามาเพียงเพื่อให้เขามาเอาเปรียบในความใจ
กว้างของคุณครั้งแล้วครั้งเล่า คุณทุ่มเทชีวิตให้กับการอภิบาลพวกเขาเพียง
เพื่อที่จะได้คนที่โกหกคุณอยู่ร่ำไปหรือไม่ก็พวกที่ใจแข็งกระด้างไม่ยอมเปลี่ยน 
ถ้าหากคุณได้นำพวกเขาด้วยความอดทนอย่างตลอดรอดฝั่งจนไปถึงเมืองสวร
รค์ เมื่อนั้นความเหนื่อยยากของคุณก็ไม่สูญเปล่า เพราะในวันนั้นคุณจะเข้า
ใจว่าทุกอย่างนั้นช่างคุ้มค่าจริงๆ

มันไม่มี “ตำราบอกวิธีปลูกคริสตจักรฉบับเข้าใจง่าย” หรอก เพราะมันไม่

มีทางลัดไปสู่ความสำเร็จเมื่อเราพยายามที่จะหว่านข่าวพระกิตติคุณลงไป
ในชุมชนของผู้ไม่เชื่อ พระเจ้าจะสร้างคริสตจักรของพระองค์ในเวลาของพระ
องค์ แต่เมื่อเราลงแรงไปด้วยการอธิษฐาน (โดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์) และรับเอาหลักการทั้งสี่ข้อนี้ เราจะเห็นคริสตจักรที่เข้มแข็งได้ถูกปลูก
ขึ้นและยังตั้งมั่นคงอยู่ได้แม้ในภูมิภาคที่ยากที่สุด ขอพระเกียรติเป็นของพระ
เจ้าแต่เพียงผู้เดียว  



บทที่ 6

วิธีการ:


การปลูกคริสตจักรที่ได้รับ การเสริมกำลังโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

โดย แมท แชนด์เลอร์ 

หนึ่งในสิทธิพิเศษจากตำแหน่งของงานที่ผมทำกับเครือข่ายกิจการ 29 ที่
ผมชื่นชอบคือ การได้ออกเดินทางในไปที่ต่างๆ ของโลก มันเป็นสิ่งดีที่จะได้
รับการเตือนใจว่างานที่เราได้มีส่วนร่วมนั้นมีความหมายมากแค่ไหนและมัน
จะไปได้ไกลกว่านี้อีก เหมือนที่ฮาบากุกบอกเราว่าความหวังสูงสุดแห่งคำพ
ยากรณ์คือ การที่ “โลกจะเต็มไปด้วยความรู้ถึงพระเกียรติสิริขององค์พระผู้
เป็นเจ้า ดั่งห้วงน้ำทั้งหลายที่ปกคลุมท้องทะเล” (ฮบก. 2:14) หากคุณเคยไปที่
มหาสมุทรคุณจะรู้ว่าในนั้นมันมีน้ำอยู่ทุกที่ เราได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจที่
จะไม่มีวันล้มเหลว มันเป็นการดีที่จะระลึกถึงเรื่องนี้อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในระหว่างฤดูกาลอันโหดร้ายแต่ขณะเดียวกันก็พยายามที่จะซื่อสัตย์ต่อทุก
สิ่งที่พระเจ้าได้เรียกให้เราเป็นและทำเพื่อพระองค์อยู่

แต่เราก็ยังต้องคิดว่าวิธีการหลักๆ ที่จะนำไปสู่ตอนจบอันยิ่งใหญ่นั้นจะมี

อะไรบ้าง ใจความสำคัญของหนังสือเล่มนี้ (โดยที่ไม่ได้ครอบคลุมในทุกเรื่อง) 
คือที่การปลูกคริสตจักรจะต้องถูกจัดให้อยู่ในลำดับต้นๆ ของวิธีการทั้งหมด 
คริสตจักรที่เข้มแข็งและเข้าใจข่าวประเสริฐดีคือคริสตจักรที่จะมีส่วนร่วมอย่า
งกระตือรือร้นในการบุกเบิกคริสตจักรอีกหลายแห่งซึ่งจะไปปลูกคริสตจัก
รอื่นๆ อีกในเวลาต่อมา

เราเห็นการเคลื่อนไหวของข่าวประเสริฐอย่างชัดเจนในหนังสือกิจการขอ

งอัครทูต เราสามารถเห็นสิ่งนี้ได้ไม่ใช่แค่ในการส่งทีมผู้ประกาศออกไปตาม
หาสาวกของพระคริสต์เท่านั้น แต่ในบริบทของคริสตจักรที่สร้างสาวกด้วย 
ลูกาแสดงให้เราเห็นว่าเป้าหมายของข่าวประเสริฐนั้นไม่ใช่แค่การประกาศแต่
เป็นการสร้างสาวก ซึ่งนี่อาจทำให้บางคนผิดหวังเลยทีเดียว หนังสือกิจการ
อาจจะเป็นหนังสือที่คุณคาดหวังว่าจะได้พบข้อมูลเกี่ยวกับพระวิญญาณบริ
สุทธิ์และเหตุการณ์อัศจรรย์อื่นๆ แต่หนังสือกิจการก็ไม่ใช่หนังสือที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องของประทานจากพระวิญญาณเป็นหลัก แน่นอนว่าเรื่องเหล่านี้ถูกเขียน
บรรยายไว้ในนั้น แต่เป้าหมายของลูกาไม่ใช่การจัดทำคู่มือสำหรับของประ



ทานฝ่ายวิญญาณ เป้าหมายของท่านคือการแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหว
ของข่าวประเสริฐในการก่อตั้งคริสตจักรขึ้น

สิ่งนี้ชวนให้เกิดคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาตามประวัติศาสตร์ของพระ

คัมภีร์ทั้งหมด คือ นี่เป็นเพียงการบรรยายเรื่องราวที่เกิดขึ้น (descriptive) 
หรือมันเป็นคำสั่งซึ่งมีสิทธิอำนาจ (prescriptive) กันแน่? มันแค่เพียงบอกเรา
ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือมันกำลังบอกเราว่าต้องใช้ชีวิตอย่างไรด้วย? มันเป็น
คำถามง่ายๆ แต่คำตอบนั้นไม่สามารถจะบอกได้ง่ายๆ เลย มันชัดเจนอยู่แล้ว
ว่าไม่ใช่ทุกเรื่องจะเป็นคำสั่งที่กำหนดการใช้ชีวิต ผมเดาว่าครั้งล่าสุดที่คริ
สตจักรของคุณแต่งตั้งศิษยาภิบาลคุณคงไม่ได้ทอดสลากเพื่อตัดสินใจเลือก
คนเหมือนที่พวกเขาทำกันในการแต่งตั้งมัทธีอัสแทนยูดาสในกิจการ บทที่ 1 
แน่ ไม่มีใครจะยกเอาพระคัมภีร์ข้อนั้นขึ้นมาแล้วพูดว่า “รู้มั้ยว่าเราต้องมีผู้
นำนมัสการคนใหม่ เอ้ แล้วลูกเต๋าอยู่ไหนนะ?” หนังสือกิจการต่อต้านทาง
เลือกแบบตายตัวชนิดที่ถ้าไม่ใช่แบบนี้ก็ต้องเป็นอีกแบบหนึ่ง อันที่จริงมันมีทั้ง
องค์ประกอบของทั้งการบรรยายเรื่องราวและคำสั่ง มันมีสิ่งที่เราควรทำตาม
เพราะเป็นที่แน่ชัดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะพอใจการที่เราพยายามจะแสวงหา
สิ่งนั้น

ในขณะที่ประเด็นและคำถามเหล่านี้สำคัญมากๆ เราก็เสี่ยงที่จะตกหลุม

พรางของการที่เส้นผมจะบังภูเขา เป้าหมายของหนังสือกิจการไม่ได้อยู่ในวัน
เพ็นเทคอส แต่ว่าอยู่ใน 1:18 ที่ว่า “แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับฤทธิ์อำนาจเมื่อ
พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือพวกท่าน และพวกท่านจะเป็นพยานฝ่ายเรา
ในกรุงเยรูซาเล็มและทั่วแคว้นยูเดียกับสะมาเรียจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก”

เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสหลักจากบันทึกของลูกา เรามาดูกันว่าการ

บุกเบิกคริสตจักรได้เริ่มต้นจากวันเพ็นเทคอสและ (เวลาเดียวกันกับที่ข่าวประ
เสริฐได้เคลื่อนออกจากกรุงเยรูซาเล็ม) ได้ขยายออกไปจนถึงจักรวรรดิโรมัน
และทั่วทั้งโลกได้อย่างไร เราจะเดินตามรอยการเคลื่อนที่ของพระกิตติคุณซึ่ง
ได้มาไกลถึงที่นี่และในเวลานี้เพื่อที่เราจะได้มีส่วนร่วมกับเจ้าสาวผู้เลอโฉม
ของพระเยซูคริสต์

ในกิจการ บทที่ 1 พระคริสต์ผู้เป็นขึ้นมาแล้วได้ใช้เวลาสี่สิบวันกับสาวกของ

พระองค์ ขณะนี้พระองค์กำลังจะกลับขึ้นไปอยู่กับพระบิดาของพระองค์และไป
รับตำแหน่งจอมเจ้านายตามสิทธิ์โดยชอบของพระองค์ ณ ที่ขวามือของพระ
บิดา ทันทีก่อนที่จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระเยซูบอกพวกสาวกของพระองค์ว่าให้
รออยู่ในกรุงเยรูซาเล็มก่อน นั่นเป็นเพราะถ้าพวกเขาจะทำตามสิ่งที่พระเยซูได้
สั่งไว้ พวกเขาจำเป็นต้องได้รับฤทธิ์อำนาจจากที่อื่นก่อน พระองค์สัญญาว่า



พวกเขาจะได้รับการจัดเตรียมที่จำเป็นสำหรับพวกเขาในการเป็นพยานของ
พระองค์ สิ่งนั้นคือของประทานที่เรียกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่บอกชัดเจนว่าเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทัน

ทีที่รับความรอด หากไม่มีพระองค์มันจะไม่มีการบังเกิดใหม่ มันคือพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำให้เรามองเห็นความต้องการของตัวเอง ช่วยให้เราสำนึก
ในความบาปของตัวเองและเปลี่ยนเราให้กลายมาเป็นของพระคริสต์ พระ
วิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในหัวใจของผู้เชื่อ ดังนั้นผมจึงไม่เชื่อในข้อโต้แย้งที่ว่าจะ
มีประสบการณ์แบบนี้ครั้งที่สองที่จะเปลี่ยนคุณจากผู้เชื่อใหม่ให้กลายมาเป็น
สาวกแนวหน้าได้ แต่ผมเชื่ออย่างสุดใจว่าพระวิญญาณเป็นผู้จัดเตรียมและให้
กำลังเราในทุกภารกิจที่เราได้รับมอบหมาย คริสตจักรถูกก่อตั้งขึ้นผ่าน
ทางการงานแห่งพระวิญญาณ สิ่งที่เกิดขึ้นในกิจการ บทที่ 2 ได้เกิดขึ้นอีกครั้ง
ในตอนจบของกิจการ บทที่ 4 ขณะที่คนเหล่านั้นกำลังอธิษฐานขอความกล้า
หาญ พวกเขาก็ได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อีกครั้ง ลองสังเกต
ดูความคล้ายคลึงกันของบันทึกทั้งสองตอน


• “ทุกคนเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเริ่มพูดภาษาต่างๆตามที่พระ
วิญญาณทรงโปรดให้พวกเขาสามารถพูดได้” (2:4)

• “หลังจากที่พวกเขาอธิษฐานจบสถานที่ซึ่งพวกเขาประชุมกันอยู่นั้นก็สะ
เทือนสะท้านและพวกเขาล้วนเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และกล่าวพระ
วจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้า” (4:31)


ดังนั้นการบังเกิดใหม่จึงเป็นงานของพระวิญญาณ เราได้รับพระองค์ทันทีที่
เรากลับใจใหม่ เมื่อเราได้รับการประทับตราพระองค์ก็มาอยู่ในเราทันที แต่
การยืนยันนี้ไปสอดคล้องกับสิ่งที่พระเยซูได้ทำกับเหล่าสาวกของพระองค์ใน
ยอห์น 20:22 อย่างไร? “พระองค์ทรงระบายลมหายใจเหนือพวกเขาพร้อมทั้ง
ตรัสว่า ‘จงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิด’” ถ้าพวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์
ในตอนนี้ แล้วทำไมพระเยซูจึงบอกพวกเขาในกิจการ 1:4 และ 8 ว่าให้รออยู่
ในกรุงเยรูซาเล็มก่อนจนกว่าพวกเขาจะได้รับมอบฤทธิ์อำนาจจากพระ
วิญญาณบริสุทธิ์? พระเยซูใช้น้ำเสียงที่แตกต่างออกไปในลูกา 24:49 ว่า “นี่
แน่ะ เราจะส่งสิ่งที่พระบิดาของเราทรงสัญญานั้นลงมาเหนือท่าน แต่ท่านทั้ง
หลายจงคอยอยู่ในกรุงจนกว่าท่านจะสวมด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบน” สิ่ง
นี้หมายความว่าอย่างไร คือการที่พระวิญญาณจะมาหาพวกเราและการที่เรา
จะสวมด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบน?




มาร์ติน ลอยด์โจนส์ ใช้ภาพที่จะช่วยอธิบายเรื่องนี้ได้อย่างดีไว้ในหนังสือ
ของเขาที่ชื่อ “ความยินดีที่ไม่อาจบรรยายได้ (Joy Unspeakable)” เราไม่
จำเป็นจะต้องเห็นด้วยกับเขาในเรื่องการบัพติศมาเพื่อเป็นการยืนยันหนที่สอง
ของพระวิญญาณ (หรือที่เรียกว่าการถูกประทับตราด้วยพระวิญญาณ) เพื่อที่
จะมีความปรารถนาร่วมกับเขาในการอยากให้คริสตจักรมีความมั่นใจที่มา
จากพระวิญญาณในการเป็นพยานมากขึ้นก็ได้ ลอยด์โจนส์อธิบายเรื่องนี้ไว้ว่า
มันเหมือนกับลูกชายคนหนึ่งที่กำลังเดินไปตามทางพร้อมกับจับมือพ่อของเขา
ไว้ เด็กน้อยคนนี้รู้สึกปลอดภัยขณะที่พวกเขาเดินทางไปด้วยกัน ตามที่ลอยด์
โจนส์ได้อธิบายไว้ภาพนี้กำลังบรรยายถึงประสบการณ์ทั่วไปที่คริสเตียนได้รับ 
แต่แล้วบรรยากาศมันก็เข้มข้นขึ้นทันทีที่คุณพ่อคว้าตัวลูกชายขึ้นมา ดึงเขา
มากอดแน่นๆ จูบลูกบนใบหน้า อุ้มลูกให้มาอยู่ตรงข้างหน้าเขา มองเข้าไป
ในตาของลูกชายแล้วบอกว่า “ลูกเอ๋ย พ่อรักลูกมาก พ่อดีใจเหลือเกินที่ได้เป็น
พ่อของลูก” ลอยด์โจนส์ใช้คำพูดแบบนี้:


“เด็กคนนี้ก็ได้แต่ตะลึง เขาไม่รู้ว่าควรจะร้องไห้ ตะโกน คุกเข่าลงหรือวิ่งดี 
เขามีความสุขมากๆ ความรักมันร้อนแรงจนแทบจะระเบิดออก ความสงสัย
ในจิตใต้สำนึก (ที่ตอนนั้นเขาไม่แม้แต่จะคิดถึง แต่มันก็มักจะผุดขึ้นมาบ่อยๆ) 
ก็มลายหายไปและความมั่นใจอย่างเต็มขนาดซึ่งไม่อาจจะทำลายได้ก็เข้า
มาแทนที่ เพื่อที่คุณจะรู้และมั่นใจว่าพระเจ้านั้นมีอยู่จริง ว่าพระเยซูมีชีวิตอยู่ 
ว่าคุณนั้นเป็นที่รักและการที่ได้รับความรอดก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก 
และเมื่อเดินต่อไปบนถนนคุณก็แทบไปต่อไม่ไหว คุณอยากจะร้องออกมาว่า 
‘พ่อของฉันรักฉัน คุณพ่อรักฉัน ดูสิว่าฉันมีพ่อที่สุดยอดแค่ไหน พ่อของฉันแสน
ดี พ่อของฉันแสนดี’” 
14

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาอยู่กับคุณหรือเมื่อคุณได้รับ
การสวมทับด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบน ความกล้าหาญจะมาแทนที่ความ
กลัวของเรา แม้ว่าคุณจะคิดว่าตัวเองเป็นคนขี้กลัวก็ตาม ร่องรอยสุดท้ายของ
ความกลัวมลายหายไปเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสวมทับคุณ ความยินดี
ในพระเจ้าได้ขับไล่ความกลัวหรือความกังวลใจว่าคนอื่นจะมองคุณอย่างไรไป 
นี่แหละคือความหมายของการได้รับฤทธิ์อำนาจที่มาจากเบื้องบน

พระเยซูบอกกับพวกสาวกของพระองค์ว่าจะมีฤทธิ์อำนาจลงมาเหนือพวก

เขา พูดจริงๆแล้วชีวิตของเราส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ ถ้าพูดตามภาพ
อุปมาของลอยด์โจนส์ เรานั้นใช้ชีวิตส่วนใหญ่จูงมือไปกับพระบิดาของเรา
ในสวรรค์เหมือนกับว่าเรากำลังเดินไปตามทางอยู่ เราเชื่อตามพระคำของพระ

 Martyn Lloyd-Jones, Joy Unspeakable (David C. Cook, 1995), p. 105.14



เจ้าอย่างซื่อสัตย์ เดินไปแต่ละก้าวกับพระองค์ ไว้วางใจว่าพระเจ้านั้นกำลัง
นำเราไปในทางแห่งความยินดี แต่ในบางครั้งบางโอกาสเราก็ได้รับการสว
มด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบน และสิ่งนี้ทำให้เราต้องการมันมากขึ้น นี่ไม่ใช่
พลังอำนาจที่เราสามารถควบคุมได้ มันไม่ใช่แรงกระตุ้นที่เกิดจากการตกอยู่
ในภวังค์หรือประสบการณ์ของการปลุกเร้าโดยการร้องเพลงเป็นร้อยๆ รอบ 
มันไม่ใช่ประสบการณ์ที่สามารถพบได้จากการที่เราออกไปที่ไกลๆสักวันสอง
วันอธิษฐานและอดอาหารเพื่อจะได้รับพลังอำนาจจากเบื้องบน ลอดย์ โจนส์
กล่าวว่าบิดาช้อนตัวลูกขึ้นมาทันที “โดยที่เขาไม่ทันตั้งตัว”

ดังนั้น เราจึงคาดหวังได้ว่าชีวิตของเราส่วนใหญ่จะดำเนินไปอย่างพึงพอ

ใจขณะที่จับมือกันไปกับพระบิดา (จะว่าแบบนั้นก็ได้) เดินไปด้วยกัน และรู้สึก
ปลอดภัยขณะเมื่อทรงนำเราโดยการจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าและโดยพระคำของ
พระองค์ แต่ในบางโอกาสเราก็จะได้รับการสวมทับด้วยพลังที่มาจากเบื้อ
งบนแบบไม่ทันตั้งตัว

พระเจ้าไม่ได้มอบพลังจากเบื้องบนให้แก่เราโดยปราศจากเหตุผล สาวก

ของพระองค์ได้รับฤทธิ์อำนาจเพื่อที่พวกเขาจะได้ไปเป็นพยานให้แก่พระองค์ 
การทรงอยู่ด้วยและฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในโลกที่เต็มไปด้วยความบา
ปนี้ปลดปล่อยเราจากเครื่องจองจำและทำลายสิ่งกีดขวางทั้งหมด โดยอำ
นาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์พวกเขาจะออกไปเป็นพยานถึงสิ่งที่พระคริสต์ได้
กระทำให้สำเร็จผ่านทางชีวิต ความตายและการเป็นขึ้นมาของพระองค์ การ
ปลูกคริสตจักรจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากปราศจากความมั่นใจแบบที่พระ
วิญญาณเป็นผู้มอบให้ และหากปราศจากการทำงานที่ไม่เคยหยุดหย่อนของ
พระวิญญาณแล้ว เราทั้งหลายก็คงจะหยุดพักลงอย่างง่ายๆ กับความสะดวก
สบายตามสภาพที่เป็นอยู่

เมื่อได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจะเป็นพยานถึงสิ่งที่พระ

เจ้าทำเพื่อเราในพระเยซูคริสต์ได้อย่างไร? นี่คื-อสี่หนทางที่เราจะเป็นพยาน
เพื่อพระคริสต์โดยฤทธิ์อำนาจแห่งพระวิญญาณ


1. โดยพระวิญญาณเราจึงยอมรับว่าพระเยซูคือองค์พระผู้เป็นเจ้า 
ประการแรก 1 โครินธ์ 12:3 แสดงให้เห็นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้นำ

เราไปสู่การยอมรับว่าพระเยซูคือองค์พระผู้เป็นเจ้า “ฉะนั้นข้าพเจ้าขอบอก
ท่านว่าไม่มีใครที่กล่าวโดยพระวิญญาณของพระเจ้าจะพูดว่า ‘ขอให้พระเยซู
ถูกแช่ง’ และไม่มีใครสามารถพูดได้ว่า ‘พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า’ 
นอกจากผู้ที่กล่าวโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์”




นี่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนจะไม่สามารถเปล่งเสียงพูด
ออกมาได้ว่า “พระเยซูคือองค์พระผู้เป็นเจ้า” คนชั่วร้ายก็สามารถพูดออ
กมาเป็นประโยคว่า “พระเยซูคือองค์พระผู้เป็นเจ้า” ได้ แต่ชีวิตและปากของ
เราเองที่จะพิสูจน์ให้เห็นถึงการที่พระเยซูคริสต์เป็นองค์จอมเจ้านายของเรา
ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ นี่คือวิธีแบบเดียวกันกับที่เราเดินจูงมือไปกับ
พระบิดาและในบางครั้งก็ทรงคว้าตัวเราขึ้นไปจูบ

มีหลักฐานในชีวิตของผมที่บ่งบอกว่าพระเยซูคือองค์พระผู้เป็นเจ้า มีวิถีชีวิ

ตบางอย่างที่ผมทำและจะไม่ทำเพราะพระเยซูคือองค์พระผู้เป็นเจ้า มีวิธีการ
ใช้เงินแบบที่ผมจะใช้และจะไม่ใช้เพราะพระเยซูคือองค์พระผู้เป็นเจ้า มีวิธีสื่อ
สารที่ผมจะใช้หรือไม่ใช้กับภรรยาเพราะพระเยซูคือองค์พระผู้เป็นเจ้า มีวิธีที่
ผมปฏิบัติและจะไม่ปฏิบัติต่อคนของพระเจ้าเพราะพระเยซูคือองค์พระผู้เป็น
เจ้า เราไม่ใช่ชายและหญิงผู้ที่จะไม่สะทกสะท้านอะไรเลยต่อการสถิตอยู่ด้วย
ของพระวิญญาณพระเจ้า เราได้กลายมาเป็นพยานด้วยชีวิตและด้วยริมฝีปาก
ของเราเองว่า “พระเยซูคือองค์พระผู้เป็นเจ้า”

หากว่าพระวิญญาณไม่ได้ให้พระคริสต์มาครอบครองในหัวใจเรา เราก็

จะไม่ให้เงินของเรากับการปลูกคริสตจักรหรอก เราจะไม่อุทิศเวลาของเรา 
จะไม่เอาชื่อเสียงของเรามาเสี่ยง คริสตจักรได้ถูกปลูกลงไปก็เพราะพระ
วิญญาณได้ปลูกถ่ายความปรารถนาใหม่และจัดลำดับความสำคัญใหม่ให้กับ
คนทั้งหลาย

การประหารตัวตนของเราจะไม่มีวันเสร็จสมบูรณ์ เราจะยังคงต้องกลับไปรับ

เอาพระคุณของพระเจ้าอยู่เสมอ ถ้าจะพูดด้วยความสัตย์จริง มีหลายครั้งที่
ผมใช้เงินในแบบที่พระเยซูจะไม่ใช้แน่ มีบางครั้งที่ผมสื่อสารกับภรรยาใน
แบบที่ไม่ได้บ่งบอกเลยว่าพระเยซูคือองค์พระผู้เป็นเจ้าของผม แน่นอนว่าใน
บางครั้งผมก็พูดกับบุตรชายและบุตรหญิงของพระเจ้าอย่างรุนแรง ไม่ยุติธร
รมและมันก็เปิดเผยให้เห็นว่ายังมีพื้นที่หลายส่วนในหัวใจผมที่ยังไม่ได้เป็น
พยานว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า แต่พระคุณของพระเจ้าได้ให้
โอกาสผมให้กลับใจ สารภาพบาปและได้ให้พระคุณใหม่กับผมในทุกๆ วัน


2. โดยพระวิญญาณเราจึงดำเนินชีวิตเหมือนอย่างพระเยซู 
ประการที่สอง พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสริมกำลังเราเพื่อที่เราจะดำเนินชีวิต

เหมือนอย่างพระเยซูได้ โรม 8:11 กล่าวว่า “ถ้าพระวิญญาณของพระองค์
ผู้ทรงให้พระเยซูเป็นขึ้นจากตายสถิตในท่าน พระองค์ผู้ทรงให้ พระคริสต์เป็น



ขึ้นจากตายจะประทานชีวิตแก่กายซึ่งต้องตายของท่านด้วย พระองค์ประทาน
ชีวิตนั้นโดยทางพระวิญญาณของพระองค์ผู้สถิตในท่าน” 

ประเด็นที่สองสัมพันธ์กับประเด็นที่หนึ่งอย่างใกล้ชิด เราไม่เพียงแต่เป็นพ

ยานว่าพระเยซูคือองค์พระผู้เป็นเจ้า แต่ชีวิตของเราได้เปลี่ยนแปลงมาเป็น
เหมือนรูปภาพของพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้น นี่คือหัวใจของพระธรรมโรม บทที่ 
8 โรม 8:29 กล่าวว่า “เพราะบรรดาผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ล่วงหน้าแล้ว พระ
องค์ก็ทรงกำหนดไว้ก่อนแล้วให้เป็นเหมือนพระบุตรของพระองค์ เพื่อพระบุตร
จะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องมากมาย” ในฐานะลูกชายของพระเจ้า 
เราทุกคนกำลังได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนภาพของพระเยซูคริสต์ 
นี่คืองานที่พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังทำอยู่

หนึ่งในความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการถูกการชำระให้เป็นเหมือนพระเยซู 

(sanctification) คือความคิดที่ว่ากระบวนการนี้เกิดขึ้นครั้งเดียวอย่างเสร็จ
สมบูรณ์แล้ว อันที่จริง มันเป็นเหมือนกับการคลานมากกว่า อย่างไรก็ตามคุณ
ในวันนี้ก็จะดูเหมือนพระเยซูมากกว่าคุณในสองปีหรือห้าปีก่อน ความผิด
พลาดอีกอย่างหนึ่งคือคำสอนที่ว่าการถูกชำระให้เป็นเหมือนพระเยซูทำให้เรา
ดูเป็นคนเข้มแข็ง ในทางกลับกันเอ็ด เวล์ช กลับพูดว่า “การถูกชำระให้เป็น
เหมือนพระเยซูนั้นทำให้เราดูเป็นคนอ่อนแอ” การถูกชำระให้เป็นเหมือนพ
ระเยซู คือการสารภาพบาป ความล้มเหลวและความอ่อนแอ พระวิญญาณบริ
สุทธิ์กำลังขัดเกลาเรา หล่อหลอมเรา พระองค์กำลังเป่าลมปราณแห่งชีวิตเข้า
มาในเราเพื่อที่เราจะเป็นเหมือนพระคริสต์ และช่วงขณะที่เราถูกชำระให้บริ
สุทธิ์นั้นก็ไม่ใช่ตอนที่เราดูเป็นคนเข้มแข็งและเพียบพร้อมไปหมด แต่เป็นเวลา
ที่เราร้องเรียกหาองค์พระเจ้าเพราะเรารู้สึกว่าต้องการความช่วยเหลืออย่าง
ที่สุดและเมื่อเราร้องคร่ำครวญว่า “ไม่เอาอีกแล้วพระองค์เจ้าข้า! โปรดเมตตา
ลูก อภัยให้ลูกและช่วยลูกด้วย” 

บ่อยครั้งที่คนข้างนอกรู้สึกสนใจชีวิตที่เป็นเหมือนพระคริสต์ของคริสเตียน

ก่อนที่พวกเขาจะสนใจในพระกิตติคุณของพระคริสต์ ชีวิตของเราจะสร้างคำ
ถามที่มีเพียงข่าวประเสริฐเท่านั้นจะเป็นคำตอบได้ (1 ปต. 3:15) ฉะนั้นงาน
แห่งการเปลี่ยนแปลงของพระวิญญาณจึงไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญใน
การปลูกคริสตจักร โดยผ่านทางพระวิญญาณ ชีวิตของเราจะคอยประดับให้
ข่าวประเสริฐที่เราเทศนานั้นสวยงามและน่ามอง (ทต. 2:10)




3. โดยพระวิญญาณเราได้รับของประทานเพื่อที่เราจะสามารถทำพันธกิจ
เหมือนพระเยซูได้ 

ประการที่สาม พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ของประทานแก่เราเพื่อที่เราจะสา
มารถทำพันธกิจเหมือนพระเยซูได้ ยอห์น 14:12-16 กล่าวว่า


¹²“เราบอกความจริงแก่พวกท่านว่า ผู้ที่เชื่อในเราจะทำสิ่งที่เรากำลัง
ทำอยู่ เขาจะทำแม้กระทั่งสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีก เพราะเรากำลังจะไปหาพระ
บิดา  ¹³และเราจะทำสิ่งใดๆ ที่พวกท่านขอในนามของเราเพื่อพระบุตรจะได้
ถวายพระเกียรติสิริแด่พระบิดา ¹⁴สิ่งใดที่พวกท่านขอจากเราในนามของเรา 
เราจะทำสิ่งนั้น

¹⁵“ถ้าพวกท่านรักเราพวกท่านจะเชื่อฟังสิ่งที่เราบัญชา  ¹⁶และเราจะทูล

ขอต่อพระบิดาและพระองค์จะประทานที่ปรึกษาอีกองค์หนึ่งให้มาอยู่กับ
พวกท่านตลอดนิรันดร์”


พระธรรมตอนนี้ไม่ได้หมายความทุกสิ่งที่พระเยซูเราก็จะสามารถทำได้ พันธ
กิจของผมไม่ได้ไปในทิศทางนั้น ผมมักจะไปโรงพยาบาลเพื่อให้กำลังใจและ
อธิษฐานเผื่อคนที่นั่น แต่ผมยังไม่เคยเดินเข้าไปในห้องผู้ป่วยแล้วบอกบาง
คนที่นั่นว่าพวกเขาไม่ได้ป่วยอีกแล้ว บางทีมันอาจจะเป็นปัญหาเรื่องความเชื่อ
ในส่วนของผมก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามผมได้วางมือและอธิษฐานขอที่พระเจ้า
จะรักษาพวกเขาและวางใจว่าพระองค์เป็นพระเจ้าและพระประสงค์ของพระ
องค์จะสำเร็จ แต่ผมก็ยังไม่เคยเดินเข้าไปในห้องผู้ป่วยแล้วตะโกนบอกว่า 
“ลุกขึ้นมา! หยุดป่วยได้แล้ว คุณไม่ได้เป็นมะเร็ง ลุกขึ้นจากเตียงนั้นแล้วตาม
ผมมา” ผมไม่เคยหยิบแซนด์วิชขึ้นมาอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าแล้วเลี้ยงคน 
5,000 คน เมื่อผมตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากผมอธิษฐานและคาดหวัง
ว่าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐาน แต่ผมไม่ได้คิดว่านี่คือสิ่งที่ยอห์น บทที่ 14 
กำลังสอนอยู่ ผมคิดว่าพระคัมภีร์ข้อนี้กำลังสอนเราว่า ในขณะที่เรากำลังถูก
ก่อขึ้นมาเป็นคริสตจักร เราก็กลายมาเป็นอาณาจักรของพระเจ้าที่มาตั้งอยู่ 
เราได้สำแดงการงานของพระคริสต์เมื่อเรารักและรับใช้คนที่ขัดสนและเจ็บ
ป่วย

เราเป็นพยานโดยการอยู่ด้วยของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราเป็นพยานเมื่อ

เราใส่ใจผู้เล็กน้อยเหล่านี้ เราทำให้งานของพระคริสต์สำเร็จเมื่อเราลงไปคลุก
คลีอยู่กับคนพวกที่ถูกมองว่าไม่สำคัญในสังคม คริสตจักรได้เข้าไปในที่ของ
คนที่สังคมไม่ต้องการ ไม่อยากเมตตาหรืออดทนด้วย คนซึ่งได้รับการประทับ



ตราด้วยฤทธิ์ของพระวิญญาณกลายมาเป็นที่อยู่ของพระบุตรพระเจ้าอย่างแท้
จริงตรงที่แห่งนี้นี่เอง


4. โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจึงได้รับการย้ำเตือนถึงเรื่องพระเยซู 
ประการสุดท้าย พระคัมภีร์บอกเราว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้ที่ทำให้เรา

ระลึกถึงพระเยซู ในยอห์น 14:26 เราได้อ่านว่า “แต่องค์ที่ปรึกษาคือพระวิ
ญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงส่งมาในนามของเราจะทรงสอนสิ่งทั้งปวงแก่
พวกท่าน และจะให้พวกท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวกับพวกท่าน” 

ผมชอบพระคัมภีร์ข้อนี้เพราะผมต้องการที่จะได้รับการเตือนใจถึงสิ่งที่พระ

คริสต์ได้พูดและทำให้สำเร็จ ผมจำเป็นต้องได้รับการย้ำเตือนว่าสิ่งที่พระเจ้า
พูดนั้นเป็นจริงสำหรับผมเพราะพระคริสต์ เหมือนที่บทเพลงแห่งชีวิตคริสเตียน
เพลงหนึ่งบอกไว้ว่า “แต่ข้าเผลอมักลืมพระคุณ” เราทุกคนสามารถเข้าถึงเนื้อ
ร้องของเพลงบทนั้นได้เพราะมันคือประสบการณ์ร่วมที่เราต่างก็เคยเป็น แต่
เรายังสรรเสริญพระเจ้าอยู่ด้วยเพราะพระวิญญาณเตือนเราให้ระลึกถึงพระเยซู 
หากผมจะเป็นพยานเพื่อพระคริสต์ผมก็จำเป็นต้องได้รับการย้ำเตือนให้ระลึก
ถึงสิ่งที่พระเจ้าได้พูดเกี่ยวกับตัวผมในพระคริสต์ บ่อยครั้งที่ผมมักมีความคิด
เกี่ยวกับตัวเองในแบบอื่นๆ คือมีตัวตนและคุณค่าของตัวเองในแบบที่ต่างไป
จากความจริงของพระคริสต์ ดังนั้นผมจึงต้องรับการเตือนใจถึงสิ่งที่พระคริสต์
ได้กระทำให้สำเร็จ ไม่อย่างนั้นผมก็อาจเผลอไปติดกับดักของสิ่งที่ผมยังทำไม่
สำเร็จหรือไม่ก็ไปขโมยเครดิตของสิ่งที่พระองค์ได้กระทำให้สำเร็จ ขณะที่
ผมกำลังพยายามอ้างสิทธิราวกับว่ามันเป็นของตัวเองอยู่

อะไรคือแผนการของพระเจ้าในเป้าหมายและฤทธิ์อำนาจที่พระวิญญาณได้

มอบให้แก่เรา? มันคือการที่ “เจ้าจะเป็นพยานเพื่อเราในกรุงเยรูซาเล็ม” ใน
กิจการ บทที่ 2 เราเริ่มเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อเปโตรเทศนาเรื่องที่ไม่ค่อยจะเอา
ใจผู้ฟังมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของคริสเตียน เปโตรกล่าวว่า “พระเจ้าทรง
ตั้งพระเยซูผู้นี้ซึ่งพวกท่านได้ตรึงที่ไม้กางเขนให้เป็นทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าและ
พระคริสต์” (กจ. 2:36) แล้วคน 3,000 คนก็กลับใจมาเชื่อพระเยซูซึ่งมันได้
นำไปสู่การก่อตั้งคริสตจักรแห่งแรกของกรุงเยรูซาเล็ม เมื่อเปโตรพูดอีกครั้ง
ในกิจการ บทที่ 3 มีคนกลับใจมาเชื่อมากกว่าเดิมอีก ดังนั้นจึงมีผู้เชื่อราว 
8,000 คนที่เป็นของคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มอย่างเห็นได้ชัด และทุกเรื่องที่
เป็นจริงในวิถีชีวิตของคริสตจักรก็เป็นจริงกับวิถีชีวิตของคริสตจักรในกรุงเย
รูซาเล็มด้วย เมื่อข่าวประเสริฐได้ถูกประกาศออกไป จะมีบางคนที่รักข่าวนั้น



มากและมีบางคนที่จะเกลียดชังมัน จะมีบางคนที่รับมันด้วยใจยินดีและมีบาง
คนที่พยายามทำลายมัน

มันยังชัดเจนด้วยว่าคริสตจักรนั้นมีปัญหาภายในมาตั้งแต่ต้นแล้ว อานา

เนียกับสัปฟีราเห็นว่าบารนาบัสได้รับการชมเชยจากการที่เขาได้ขายที่ดินของ
ตนและมอบเงินนั้นให้แก่พวกอัครทูต ดังนั้นเมื่อพวกเขาขายที่ดินได้พวกเขา
จึงอ้างว่าได้มอบเงินทั้งหมดให้แก่คริสตจักร ในขณะที่ความเป็นจริงพวกเขา
แอบเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้ให้กับตัวเอง มันอาจจะดูเหมือนไม่ได้เลวร้ายอะไร 
ประเด็นไม่ใช่ว่าคริสตจักรเรียกร้องเงินของพวกเขาทั้งหมด หรือการที่พวกเขา
โกหกต่อคริสตจักร คำกล่าวหาของเปโตรคือการที่พวกเขาโกหกต่อพระวิ
ญญาณบริสุทธิ์ 

มีชายและหญิงหลายร้อยคน ที่นั่งอยู่ข้างหน้าผมทุกๆ สัปดาห์เพื่อจะฟังผม

เทศนา มีบางคนที่สวมหน้ากากของการเป็น “คริสเตียน” แต่ไม่ได้รู้จักพระ
เยซูในฐานะขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดเลย คนเหล่านี้เป็น
เพียงพวกอนุรักษ์นิยมซึ่งไปโบสถ์ตามธรรมเนียมที่เพียงแค่แปะพระเยซูไว้
บนความคดโกงแบบอนุรักษ์นิยมของพวกเขาเท่านั้นเอง พวกเขาสามารถพูด
ภาษาคริสเตียนแบบเราได้ แต่เมื่อถูกจับได้ว่าล่วงประเวณี หรือเมื่อชีวิตแต่ง
งานของพวกเขากำลังพังลง หรือเมื่อลูกๆ ของพวกเขากำลังติดเฮโรอีนก็กลับ
ไม่มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือหรือคำสารภาพใดๆ จากพวกเขาเลย พวก
เขายังคงเสแสร้งแกล้งทำเป็นว่าทุกอย่างยังคงไปได้สวย ท่าทีอย่างเดียวกันนี้
เกิดขึ้นในคริสตจักรแห่งแรกของกรุงเยรูซาเล็มเช่นกัน

มีปัญหาเรื่องโครงสร้างเกิดขึ้นเช่นกัน ในกิจการ 6:1-7 แม่ม่ายชาวยิวที่พูด

ภาษากรีกกำลังถูกมองข้ามในเรื่องการแจกจ่ายอาหาร เมื่อผมเทศนาเรื่องนี้ที่
คริสตจักรของผม ผมต้องการจะใช้มันเป็นโอกาสในการพูดถึงประเด็นสำคัญ
เรื่องการเหยียดสีผิวและการแบ่งพรรคแบ่งพวก แต่ในพระธรรมตอนนี้มันไม่
มีการสารภาพบาปหรือการกลับใจ มันเป็นเพียงปัญหาเรื่องของการจัดการที่
ทำให้คริสตจักรจำเป็นต้องปรับโครงสร้างใหม่ พวกเขาต้องปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้คนได้ พวกเขา
ต้องปรับโครงสร้างให้ถูกต้อง พูดอีกอย่างคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เพียงแต่
ให้พวกเขามีคำเทศนาที่ประกอบไปด้วยฤทธิ์อำนาจแต่ยังให้พวกเขามีสติ
ปัญญาในการแก้ไข้ปัญหาด้านการจัดการที่มาพร้อมกับการเติบโตของคริ
สตจักรด้วย

ในตอนแรกคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มก็เป็นเพียงแค่คริสตจักรหนึ่งในกรุง

เยรูซาเล็ม พวกเขาไม่ได้มีแผนที่จะไปยังเมืองสะมาเรียหรือที่ที่อื่น แต่ในพระ



เมตตาของพระเจ้าพระองค์ทรงมีแผนการ และแผนการนั้นรวมไปถึงการที่มี
คนถูกฆ่าตาย สเทเฟนได้ยืนขึ้นและอีกครั้งเหมือนกับที่เปโตรทำเขาก็ได้กล่าว
คำแถลงที่ไม่เอาใจผู้ฟังสุดๆ เขาเล่าพระคัมภีร์เดิมตั้งแต่ต้นและยกความผิด
ทั้งหมดให้แก่ผู้ฟังของเขา เหล่าบรรดาสมาชิกของสภาแซนเฮดรินเมื่อได้ยิน
ก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ ถอดเสื้อคลุมออกแล้ววางไว้ตรงเท้าของชายที่ชื่อเซาโล 
จากนั้นก็พากันขว้างก้อนหินใส่สเทเฟนจนตาย ซึ่งการนั้นทำให้การข่มเหงต่อ
ผู้เชื่อครั้งใหญ่ในกรุงเยรูซาเล็มได้เริ่มขึ้น ผลคือพวกเขากระจัดกระจายไป
และนำข่าวประเสริฐติดตัวไปที่สะมาเรียด้วย นี่ไม่ได้อยู่ในแผนการของพวก
อัครทูตแน่ แต่มันคือแผนการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณไม่ได้
เพียงแค่ทำให้คริสตจักรแห่งใหม่เกิดขึ้น พระวิญญาณช่วยให้คริสตจักรแห่ง
ใหม่นี้ไปปลูกคริสตจักรใหม่อีกหลายแห่ง

พระเจ้านั้นครอบครองอยู่เหนือทุกสิ่ง ดังนั้นเราจึงค่อยๆ เห็นเปลวไฟแห่ง

ข่าวประเสริฐเริ่มขยายวงกว้างออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม เราได้เห็นว่าพระ
วิญญาณช่วยให้คริสตจักรสามารถหยั่งรากลงไปได้แม้ท่ามกลางวัฒนธรรมที่
แตกต่าง เราเห็นฟิลิปพูดคุยกับขันทีชาวเอธิโอเปีย เราเห็นโครเนลิอัสกลับใจ 
เปโตรพูดอย่างตรงไปตรงมากับเขาว่า “คุณก็รู้นะว่าผมไม่ใช่คนต่างชาติที่
เป็นคนบาปเหมือนคุณ และแม้แต่จะพูดคุยกับคุณ มันก็ผิดกฏแล้ว แต่ผมได้
รับนิมิตจากองค์พระผู้เป็นเจ้า ดังนั้นผมจึงมาที่นี่” ผลคือคนต่างชาติกลุ่มหนึ่ง
ได้รับความรอด และเปโตรที่ยังซวนเซอยู่หลังจากคำตำหนิของพระเยซูก็
เข้าใจอีกครั้งว่าแผนการของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าที่เขาเข้าใจ

เรื่องยังคงดำเนินต่อไปในกิจการของอัครทูต 13:1-3


¹คริสตจักรที่เมืองอันทิโอกมีผู้เผยพระวจนะและอาจารย์ได้แก่ บารนาบัส 
สิเมโอนที่เรียกกันว่านิเกอร์ ลูสิอัสชาวไซรีน มานาเอน (ผู้เติบโตมากับเฮ
โรดผู้ครองแคว้น) และเซาโล  ²ขณะเขาทั้งหลายกำลังนมัสการองค์พระผู้
เป็นเจ้าและอดอาหารพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ตรัสว่า “จงตั้งบารนาบัสกับเซา
โลไว้สำหรับเราเพื่องานซึ่งเราได้เรียกให้พวกเขาทำ”  ³ดังนั้นหลังจากอด
อาหารและอธิษฐานแล้วพวกเขาจึงวางมือบนเขาทั้งสองแล้วส่งออกไป


นับจากวินาทีนี้ จุดโฟกัสของหนังสือกิจการก็ได้ย้ายออกจากคริสตจักรก
รุงเยรูซาเล็มไป มันได้ติดตามการเดินทางของมิชชั่นนารีที่ชื่อเปาโลแทนหลัง
จากที่ท่านถูกส่งไปที่เมืองอันทิโอก เมืองอันทิโอกกลายมาเป็นต้นแบบของ
การส่งคนออกไป และเป็นอีกครั้งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้เริ่มต้นความเค



ลื่อนไหวนี้ นี่คือชีวิตที่อยู่ในฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณและมันคือชีวิตของผู้
ที่ออกไปทำงานมิชชั่น

หนึ่งในสิ่งที่เราได้กล่าวไว้ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นคริสตจักรของเราคือไม่มี

ใครที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้ เราพยายามสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อที่หากพระวิ
ญญาณบริสุทธิ์บอกว่า “จงส่งครูผู้สอนที่ดีที่สุดและคนงานผู้กล้าหาญที่ทำกา
รอัศจรรย์ของเจ้าออกไปที่อื่น” เราก็จะสามารถมีหัวใจของอันทิโอกได้ 
พระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่พระองค์กำลังทำอยู่ที่คริสตจักรของเรา หนึ่งในสิ่ง
ที่ผมอธิษฐานเผื่อคริสตจักรของเราคือสิ่งยิ่งใหญ่ที่แท้จริงที่พระเจ้าจะกระทำ
จะเกิดขึ้นกับคนรุ่นถัดไป ผมหวังว่าสิ่งที่เราเห็นและคิดในตอนนี้ว่ายอดเยี่ยม
แท้ที่จริงจะเป็นเพียงแค่ผลแรกของสิ่งที่พระเจ้าจะกระทำให้สำเร็จ ในที่สุดอัน
ทิโอกได้กลายมาเป็นต้นแบบให้แก่เราทุกคน เพราะว่าจากคริสตจักรเมือ
งอันทิโอกก็ได้เกิดมิชชันนารีผู้ออกไปปลูกคริสตจักรที่ไปปลูกคริสตจักรแห่ง
อื่นต่อไปอีกเรื่อยๆ จนกระทั่งข่าวประเสริฐได้เดินทางมาถึงเรา

ผมกลับใจมาเชื่อพระเยซูคริสต์เพราะเพื่อนในทีมอเมริกันฟุตบอลของผม

บอกว่า “เราต้องบอกนายเกี่ยวกับเรื่องของพระเยซู นายว่างตอนไหนล่ะ?” 
และสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ลงมาส
วมทับชายและหญิงผู้ซึ่งเต็มใจจะออกไปและปลูกคริสตจักร ทุกๆ ครั้งที่คริ
สตจักรได้ปลูกอีกคริสตจักรหนึ่งมันคือการที่คริสตจักรนั้นอ้าแขนออกแล้ว
บอกว่า “ด้วยเงินและทอง พี่ชายและน้องชาย พลังงานและทรัพยากรทั้งหมด
เราได้มอบให้ท่าน จงออกไปรับใช้ในที่ที่ไม่มีความสว่างเถิด”

คริสตจักรที่ไปปลูกคริสตจักรในที่อื่นจะต้องประสบกับการสูญเสียและการ

จากลาอันเนื่องมาจากข่าวประเสริฐที่แสนเศร้าและสวยงาม ที่ถูกต้องและดี
งาม จากสิ่งเหล่านี้เราชื่นชมยินดีในพระสิริร่วมกันในขณะที่เรากำลัง
ประหลาดใจกับทุกสิ่งที่พระเจ้ากำลังกระทำอยู่ ตอนนี้มีงานรออยู่แล้ว พระ
วิญญาณบริสุทธิ์กำลังสร้างผู้ชายของพระเจ้าขึ้นมากมายและเมื่อพระเจ้าเรียก
พวกเขาให้ไปทำงานอื่นเราจะต้องมีใจที่กว้าง และหนุนใจพวกเขาเมื่อคุณเห็น
ว่าของประทานจะกระตุ้นให้เขาไปทำสิ่งใหม่ๆ

เรากำลังทำสิ่งเดียวกันนี้กับโบ ฮิวจ์ส โบคือเพื่อนรักของผม ผมให้บัพติศ

มาเขาที่อ่าวเม็กซิโก ผมรู้จักและใช้ชีวิตกับโบมาเป็นเวลานานและเขาก็
ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ของคริสตจักรของเรามาแปดปีแล้ว เราออกไปทานข้าว
เที่ยงด้วยกันเป็นประจำ โบเป็นผู้ชายที่มีของประทานและดำเนินชีวิตในทาง
ของพระเจ้ามากที่สุดคนหนึ่งที่ผมเคยรู้จักมา เขาเป็นผู้ปกครองคริสตจักรและ



ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์คนหนึ่ง เขามีครอบครัวที่น่ารัก เขาเป็นคนที่ทำให้คริสตจักร
จริงจังและเห็นความสำคัญในเรื่องของคริสตจักรศึกษา 
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แต่ตอนนี้เรากำลังส่งโบออกไปด้วยการจากลาอันเนื่องมาจากข่าวประเสริฐ 
ผมจะคิดถึงการที่ได้เห็นเขาทุกๆ วัน คิดถึงการที่ได้อยู่ในสนามรบฝ่าย
วิญญาณเดียวกันและการร่วมตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆ กับเขา แต่เราต้องการ
จะเป็นเหมือนกับอันทิโอกไม่ใช่เยรูซาเล็ม เราต้องการจะประกาศว่า
อาณาจักรของพระเยซูนั้นประเสริฐกว่าและเรายอมเจ็บปวดเพื่อที่สิ่งคุ้มค่า 

คำสั่งที่บอกให้ไปปลูกคริสตจักรอยู่ในเรื่องราวที่นำผมไปสู่จุดที่ผมจะต้อง

เขียนบทนี้และคุณก็จะต้องอ่านมัน! โดยการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระกิตติคุณได้ถูกส่งมอบและตกทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคนและมันได้ถูก
เผยแพร่ออกไปทั่วโลกจนกระทั่งมันได้เดินทางมาถึงเรา และจากนั้น เมื่อเรา
รับต้อนรับพระเยซูเข้ามาใจชีวิตเราก็ได้รับฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริ
สุทธิ์ด้วย เสมือนว่าเรากำลังเดินจับมือไปกับพระบิดาและในบางครั้งก็ได้รับ
การสวมทับด้วยฤทธิ์อำนาจซึ่งมาจากเบื้องบน เราคือพยานของพระคริสต์
ขณะที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นเหมือนพระบุตรของพระองค์ เราคือ
พยานของพระองค์เมื่อเราเป็นพยานถึงความดีงามและพระกรุณาของพระองค์ 
และเราจะเป็นพยานให้กับพระองค์ที่ในกรุงเยรูซาเล็ม แคว้นยูเดีย สะมาเรีย 
และจนที่สุดปลายแผ่นดินโลก

ตอนนี้ถึงทีของเราแล้วล่ะ ไม่ว่าคุณจะมีเวลาอีกสิบปี ยี่สิบปีหรืออีกห้าสิบปี

เหลืออยู่ เรายืนอยู่บนสิ่งที่ถูกก่อสร้างขึ้นมาโดยชายและหญิงที่มีชีวิตอยู่ก่อน
เราซึ่งยอมจำนนชีวิตของเขาแด่พระเยซู เรามีทรัพยากรและโอกาสมากมายที่
พระเจ้าได้ทรงใส่ไว้ในมือของเรา และในขณะที่เราวิ่งไปข้างหน้าเราจะต้องคิด
ให้ได้ก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่เราจะทิ้งไว้ให้คนที่กำลังตามเรามาอยู่

ตอนที่เรากำลังเริ่มต้นคริสตจักรของเรา เราไม่มีเงินเลย แม้ว่าเมื่อคริสต

จักรของเราจะโตขึ้นเรื่อยๆ เราก็โตด้วยสมาชิกที่มีอายุราวยี่สิบกว่าๆ ที่ชีวิต
เต็มไปด้วยภาระหนี้สินและถวายด้วยเงินอันน้อยนิด ดังนั้นผมจึงเริ่มใส่ภาระ
ใจและความรักร้อนรนให้กับคนหนุ่มในคริสตจักรที่มีของประทานและจ่ายเงิน
ให้กับพวกเขาเพียงนิดหน่อยเท่านั้น หนึ่งในความหวังที่ผมมีต่อเครือข่ายกิจ
การ 29 เมื่อเราได้ขยายออกไปทั่วโลก คือที่คนหนุ่มสาวจากทั่วทั้งสหรัฐอเม
ริกาจะมีโอกาสมากมายในการที่จะได้เรียนรู้ว่าการรับใช้พระเจ้าในบริบทที่
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แตกต่างกันนั้นมันเป็นอย่างไร ถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีอะไรเลยอยู่ในมือคุณก็ยัง
มีโอกาส และเรามีโอกาสมากมาย และเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์  



บทที่ 7

ความหลากหลายทางเชื้อชาติ:


การปลูกคริสตจักรที่เอาชนะวัฒนธรรม

โดย โอเน่ โมกฮาทเล่ 

เมื่อไม่นานมานี้ขณะที่ผมกำลังนั่งไล่ดูรูปเก่าๆ ของตัวเองสมัยที่ยังเป็นวัย
รุ่นอยู่กับภรรยา ในแต่ละรูปที่เปิดดูภรรยาก็จะถามว่า “นั่นใครน่ะ?” และทุกๆ 
ชื่อที่เอ่ยมาก็จะมีเรื่องราวที่ทำให้ยิ้มหรือไม่ก็หัวเราะได้ ผมรู้สึกทึ่งกับการที่
ชีวิตของแต่ละคนได้สร้างผลกระทบบางอย่างต่อชีวิตผม หลังจากผ่านไปสัก
สิบรูป ภรรยาของผมพูดกับผมขึ้นมาว่า “คุณนี่ก็ใช้ชีวิตกับคนจากหลากหลาย
วัฒนธรรมมานานเสียก่อนที่จะมีนิมิตปลูกคริสตจักรที่มีคนจากหลาย
วัฒนธรรมอีกนะนี่!” 

แต่ละรูปเป็นรูปของคนที่มาจากต่างเชื้อชาติกัน อัลบั้มรูปของผมคือหม้อต้ม

จับฉ่าย (melting pot) ของคนจากหลากหลายเชื้อชาติ ผมเติบโตมาพร้อมกับ
ความคิดที่ว่านี่เป็นเรื่องปกติและธรรมดา ว่าทุกคนอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อม
ที่ต่างกันและทุกคนยอมรับในความแตกต่างนี้ สิ่งที่ผมเชื่อนี้ไม่จริงเลย เมื่อ
ผมย้ายจากบอตสวานาไปแอฟริกาใต้ในปี 1998 สี่ปีหลังจากแอฟริกาใต้ได้
รับประชาธิปไตย ผมก็เจอความจริงชนเข้าอย่างจัง ขณะเมื่อผมเดินไปตาม
ถนนแถบชานเมือง ผมรู้สึกได้ว่าตัวเองไม่เป็นที่ต้องการของคนที่นั่น พวกเขา
ทำให้ผมรู้สึกว่าไม่น่าจะอยู่ที่นั่น มันเป็นอะไรที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิต 
ตลอดชีวิตที่เติบโตขึ้นในบอตสวานา ผมมักจะถูกรายล้อมไปด้วยผู้คนที่มีสีผิว
และเบื้องหลังทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน พวกเราไปโรงเรียนเดียวกันและซื้อ
ของจากร้านค้าเดียวกัน อคติและการเหยียดสีผิวยังคงมีอยู่ แต่พวกมันไม่ได้
คอยดักซุ่มพร้อมที่จะจู่โจมอยู่ทุกที่และคอยแต่จะทำให้คุณรู้สึกด้อยค่าเกิน
กว่าจะเป็นมนุษย์ หรือพร้อมจะเปลื้องศักดิ์ศรีความเป็นคนของคุณอยู่ทุกเมื่อ 
ความสุขจากการที่ได้พบปะผู้คนจากกลุ่มหนึ่งแล้วไปเจอคนอีกกลุ่มหนึ่งอย่าง
ที่ผมเคยชินเพราะการที่ได้เติบโตมาจากเมืองแห่งถนนลูกรังของประเทศ
บอตสวานา ความสุขจากการที่ได้เรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ และความตื่นเต้นที่
จะได้เดินผ่านแต่ละแยกบนท้องถนน ความยินดีแบบนี้ค่อยๆ จางหายลงไป
ทุกๆ ปีที่อาศัยอยู่ที่แอฟริกาใต้ แม้จะมีความจริงที่ว่าแอฟริกาใต้โฉมใหม่นั้น



กำลังเป็นหนึ่งเดียวกันมากยิ่งขึ้นอย่างเป็นทางการ แต่ภายในใจของเรานั้น
ยังคงรู้สึกว่ามีการแบ่งแยกกันอีกมาก

สิบเจ็ดปีต่อมาหลังจากที่ผมได้ย้ายเข้าไปอยู่ที่แอฟริกาใต้เป็นครั้งแรก 

หลายสิ่งหลายอย่างก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก (อย่างน้อยก็ในระดับ
หัวใจล่ะ) แน่นอนว่ามีความก้าวหน้ามากมายได้เกิดขึ้นนับตั้งแต่ปลายปี 
1990 และแน่นอนว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากยุคของการแบ่งแยก
สีผิวนั้นต่างกันราวฟ้ากับดิน ชุมชน โรงเรียนและสภาพแวดล้อมแถวบ้านเรา
มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากขึ้น แต่ความไม่ไว้วางใจกันระหว่าง
คนแต่ละชาติพันธุ์นั้นยังคงมีอยู่

บางครั้งคนจะพูดว่าปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาตินี้ก็เหมือนกับ “ช้างสีชม

พูที่ยืนอยู่ในห้อง” สำนวนนี้หมายความว่ามันมีปัญหาที่ใหญ่และเห็นอยู่ทนโท่
แต่ไม่มีใครอยากจะพูดถึงมัน สำนวนนี้ได้ซ่อนความรุนแรงของปัญหานี้เอาไว้ 
เมื่อผมนึกถึงการอยู่ร่วมกันโดยปราศจากความจริงจากใจ ผมไม่ได้เห็นภาพ
ช้างสีชมพูเริงร่าลอยมาหรอก ผมกลับเห็นภาพสิงโตตัวหนึ่งที่กำลังขู่คำราม
คอยจะฉีกเนื้อและกัดกินใครก็ตามที่มาขวางทางของมัน สิงโตตัวนี้จะต้องถูก
ขังไว้ในกรงไม่ใช่ถูกเพิกเฉย ประเด็นของเรื่องเชื้อชาติและการคืนดีกันเป็น
เรื่องที่ร้ายแรงขนาดนั้น

หากเรายังคงดำเนินอยู่บนเส้นทางที่เรากำลังเดินอยู่นี้คือการแค่มีชีวิตอยู่

แบบต่างคนต่างอยู่ เราก็จะยังคงสร้างความไม่ไว้วางใจต่อกันและกันไป
เรื่อยๆ แบบนี้ และยิ่งเวลาผ่านไปสิ่งนี้จะนำไปสู่การถือทิฐิ ความขมขื่นใจและ
ความเกลียดชังกัน เราจำเป็นจะต้องก้าวข้ามกำแพงทางด้านเชื้อชาติ วัฒน
ธรรม สังคมและเศรษฐกิจ ไม่ใช่เพียงแค่ที่ในแอฟริกาใต้เท่านั้นแต่ทั่วทั้งโลก
ด้วย เราจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับความแตกต่างของกันและกันเพื่อที่เรา
จะสามารถชื่นชมยินดีในกันและกันในแบบที่เราถูกสร้างมาให้เป็นได้ 

แล้วเราจะกลายมาเป็นหนึ่งเดียวกันโดยมีความแตกต่างหลากหลายทาง

เชื้อชาติและวัฒนธรรมมากขึ้นได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากหลาย
ปีอันยาวนานของการอยู่ในระบบที่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก? ผมเชื่อว่าคริ
สตจักรจะต้องเป็นผู้นำในการคืนดีกันครั้งนี้ ที่ที่นโยบายและข้อปฏิบัติทำไม่
ได้และไปไม่ถึง คือที่ที่ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์จะเบ่งบาน

ที่ผ่านมาผมสามารถสร้างมิตรภาพที่แท้จริงกับผู้คนจากต่างเชื้อชาติ สังคม

และเศรษฐกิจได้อย่างดี ที่เป็นแบบนี้ได้ก็เพราะผมเติบโตมาท่ามกลางความ
หลากหลายและท่ามกลางการมีสิทธิพิเศษในด้านสังคมและเศรษฐกิจที่ต่าง
กัน ผมมักจะมีเพื่อนที่เป็นคนผิวขาว ผิวดำ เพื่อนที่เติบโตขึ้นมาจากแถบชาน



เมืองและเพื่อนที่ไม่ได้เติบโตขึ้นมาจากที่แบบนั้น แต่ผมเริ่มมาสังเกตเห็นว่า 
ส่วนใหญ่แล้วพวกเขาเองก็ไม่เคยเดินข้ามเส้นแบ่งมาเพื่อที่จะเรียนรู้ชีวิตของ
อีกฝั่งเลย ผมอยากให้พวกเขาได้สัมผัสกับความสุขของการที่ได้รู้จักกับผู้คน
จากหลากหลายที่มาเช่นเดียวกับที่ผมได้รับ ผมรู้สึกว่าพวกเขากำลังพลาดค
วามงดงามของการทรงสร้างที่หลากหลายที่ให้มนุษยชาตินั้นมีรสชาติและ
กลิ่นอายที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นผมจึงเสาะหาคริสตจักรที่ได้สะท้อนความ
หลากหลายทางสังคมของเราไว้ แต่ผมก็ต้องผิดหวัง และแม้ว่าจะมีคริสตจักร
ที่ทำงานนี้ได้อย่างดีเยี่ยมอยู่แล้วคือการนำให้คนจากทุกประเภทมารวมกัน 
แต่คริสตจักรแบบนี้ยังมีน้อยอยู่มาก ในความขาดแคลนและช่องโหว่ที่เกิดขึ้น
นี่เองที่ผมรู้สึกว่าพระเจ้าได้เรียกให้ผมไปปลูกคริสตจักรที่ข้ามวัฒนธรรมหรือ
คริสตจักรที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติซึ่งจะสะท้อนสภาพสังคมของเรา
และเฉลิมฉลองในความแตกต่างของเราได้

คำว่า “ข้ามวัฒนธรรม” (transcultural) คือคำที่ผมได้ยินครั้งแรกจากลี

ออนซ์ ครัมพ์ จูเนียร์ และทีมงานของเขาที่คริสตจักรรีโนเวชั่นจากเมืองแอต
แลนต้า สหรัฐอเมริกา คริสตจักรแห่งนี้ได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างที่หล่อหลอ
มนิมิตของผมให้เป็นรูปเป็นร่างและประยุกต์ให้มันสามารถใช้ได้กับบริบท
ทางสังคมของแอฟริกาใต้ เมื่อผมพูดถึง “คริสตจักรที่ข้ามวัฒนธรรม” ผม
หมายถึง ชุมชนที่สะท้อน ยอมรับและชื่นชมยินดีในความหลากหลายของ
สภาพสังคมของมัน แต่โดยอำนาจแห่งข่าวประเสริฐก็ได้เอาชนะมันและสร้าง
ชุมชนแห่งใหม่แห่งเดียวขึ้นมาในพระคริสต์ นี่คือนิมิตของเราสำหรับคริสต
จักรรูทเทดเฟลโล่ชิพ (Rooted Fellowship) ที่เราบุกเบิกขึ้นมาในเมืองพริ
ทอเรีย และนิมิตของเราก็ไม่ใช่เพียงแค่การเห็นคริสตจักรข้ามวัฒนธรรมเช่น
นี้เกิดขึ้นเท่านั้น แต่เป็นการที่จะเห็นผลกระทบของมันขยายวงกว้างออกไป
ด้วย

บ่อยครั้งที่ผมจะถูกคนถามว่าทำไมผมถึงมีใจร้อนรนในเรื่องแบบนี้ ทำไม

จะต้องปลูกคริสตจักรที่ข้ามวัฒนธรรมในเมืองที่มีใจแข็งกระด้างที่สุดใน
แอฟริกาใต้ด้วย? คำตอบนั้นพบได้ในข่าวดีแห่งข่าวประเสริฐ


ข่าวดีจะนำผู้คนมารวมตัวกัน 
โดยทั่วไปข่าวดีจะพาให้ผู้คนมาเจอกัน สิ่งนี้เป็นจริงกับทุกๆ ข่าวดี เราจะ

เห็นแฟนคลับของสโมสรกีฬารวมตัวกันอยู่ในบาร์เพื่อเฉลิมฉลองร่วมกันหลัง
จากที่เสียงนกหวีดครั้งสุดท้ายสิ้นสุดลง ผู้คนส่งเสียงเชียร์และสวมกอดกัน 
(แม้ว่าพวกเขาจะเพิ่งเจอกันครั้งแรก) หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง กี่ครั้งแล้วที่คุณไป



งานแต่งงานโดยที่รู้จักเพียงเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็แขกเหรื่อเพียงแค่ไม่กี่คน
ในงานนั้น? ถึงกระนั้นที่งานเลี้ยงคุณก็ออกไปเต้นรำและเฉลิมฉลองร่วมกับ
คนอื่นๆ ราวกับว่าพวกคุณรู้จักกันมาหลายปีแล้ว ข่าวดีนั้นพาผู้คนให้มาเจอ
กัน

ไบรอัน โลริทส์ จากคริสตจักรทรินิตี้เกรซ รัฐนิวยอร์ก กล่าวว่า นี่คือความ

เคลื่อนไหวที่ทำงานอยู่ท่ามกลางทุกชุมชนที่มีความหลากหลาย เขายังกล่าว
อีกว่า ข่าวที่ดีมากจริงๆ จะนำแม้แต่คนแปลกหน้าให้มาเจอกัน และในฐานะ
เจ้าสาวของพระคริสต์เราก็มีข่าวที่ดีที่สุดในโลกอยู่ในมือแล้ว ข่าวนี้นำพาให้
ผู้คนมารวมตัวกันโดยไม่ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติ วัฒนธรรม อายุ หรือเบื้องหลังทาง
สังคมและวัฒนธรรมใดๆ


“ข่าวประเสริฐ” นั้นคือข่าวดี นี่แหละคือความหมายของคำว่าข่าวประเส
ริฐหรือพระกิตติคุณ (gospel) ข่าวดีของพระเยซูคริสต์คือการที่พระองค์ลงมา
เพื่อใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งที่ได้ทรงสร้างขึ้นมานั้น พระองค์ดำเนินชีวิตอย่าง
สมบูรณ์แบบและไร้ที่ติแบบที่เราก็ไม่สามารถทำได้ และยอมตายในแบบที่คุณ
และผมสมควรจะตายเพราะความบาปของเราเอง แต่เรื่องราวไม่ได้จบลงแค่
นั้นเพราะพระองค์ถูกทำให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วลอยขึ้นสู่สวรรค์เพื่อ
ไปนั่งที่ตรงขวามือของพระบิดา วันหนึ่งพระองค์จะกลับมาเพื่อจะทำให้ทุกสิ่ง
กลับสู่สภาพดีและกลับมาตั้งอาณาจักรของพระองค์ให้เสร็จสมบูรณ์ แน่นอน
ว่านี่คือข่าวที่ดี คือข่าวดีที่หลอมรวมคนแปลกหน้าไว้ให้เป็นหนึ่งเดียว!

พันธกิจของเปาโลได้แสดงภาพนี้ไว้อย่างสวยงาม เปาโลจะเดินทางจาก

เมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งเพื่อประกาศข่าวดีแห่งพระกิตติคุณนี้ ในทุกที่ที่ไป
เปาโลจะถามคำถามสองข้อ คำถามแรกท่านจะถามว่าธรรมศาลาอยู่ที่ไหน 
เปาโลต้องการจะประกาศกับพวกยิวที่เคร่งศาสนาผู้เชื่อว่าพวกเขาคือลูกของ
พระเจ้าอย่างแท้จริงโดยกำเนิด คำถามที่สอง คือท่านจะถามว่าตลาดและส
ถาบันการศึกษาอยู่ที่ไหน เปาโลต้องการจะประกาศกับคนที่ถูกมองว่าห่าง
ไกลจากพระเจ้าคือคนต่างชาตินั่นเอง เปาโลอยากให้ทุกคนได้ยินข่าวดีนี้ 
อยากให้ทุกคนได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยข่าวประเสริฐและให้พวกเขาร้อง
ขอให้พระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเขา

จากการที่มีทั้งพวกคนยิวและคนต่างชาติเข้ามาเชื่อนี้ มันคงเป็นเรื่องง่ายที่

จะถูกทดลองให้ปลูกคริสตจักรสองแห่ง คริสตจักรแห่งหนึ่งสำหรับชาวยิวที่
เชื่อในข่าวประเสริฐ และอีกแห่งเป็นของคนต่างชาติที่เชื่อในข่าวประเสริฐเช่น
กัน นี่คือสิ่งที่คริสตจักรมักจะทำมาตลอดประวัติศาสตร์ เราพร่ำบอกกับตัวเอง
ว่าสิ่งนี้มันสมเหตุสมผลแล้วเพราะโดยวิธีนี้คริสตจักรของเราจะเติบโตขึ้น



อย่างรวดเร็ว แต่เปาโลไม่ได้เริ่มปลูกคริสตจักรสองแห่ง เปาโลบอกว่า “บัดนี้
ที่ท่านทั้งสองพวกอยู่ในพระคริสต์ พวกท่านก็เป็นชุมชนแห่งเดียวกัน”


ข่าวดีจะทลายกำแพงที่ขวางกั้นในใจเรา 
ในเอเฟซัส บทที่ 2 เปาโลอธิบายว่าเหตุใดจุดเริ่มต้นของคริสตจักรจึงเป็น

การก้าวข้ามทางวัฒนธรรม ในข้อ 14-16 ท่านพูดถึงกำแพงที่เกิดขึ้นระหว่าง
พวกคนยิวและคนต่างชาติ ช่วงเวลาที่ท่านเขียนถึงสิ่งนี้ ตัวอย่างนี้คงจะตรา
ตรึงใจผู้อ่านจดหมายเปาโลเป็นอย่างมาก เพราะพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม
มีกำแพงจริงๆ ที่ขวางกั้นระหว่างคนยิวและคนต่างชาติ บนกำแพงมีคำจารึก
เป็นภาษาละตินและภาษากรีกว่าห้ามไม่ให้คนต่างชาติล่วงล้ำเข้าไปในอาณา
เขตของคนยิว เปาโลกล่าวว่าความตายของพระเยซูได้ทำลายกำแพงนี้ลง 
เพื่อให้คนยิวและคนต่างชาติสามารถนมัสการร่วมกันได้

แน่นอนว่ากำแพงที่ขวางกั้นไม่ได้มีอยู่เพียงแค่ในพระวิหารเท่านั้น กำแพงที่

ขวางกั้นยังสามารถก่อตัวขึ้นในใจเราอีกด้วย แต่ข่าวประเสริฐได้เปลี่ยนแป
ลงหัวใจของเรา มันไม่อาจมีที่ว่างพอสำหรับการแบ่งแยกเชื้อชาติในใจเรา 
เพียงเพราะบางคนมีรูปลักษณ์ที่ต่างไปจากเรา เติบโตมาในสภาพสังคมที่ไม่
เหมือนเราหรือมาจากเบื้องหลังทางการเงินที่ต่างไปจากเรา ความรู้สึกเหนือ
ชั้นกว่าคนอื่นมลายหายไปเมื่อเราทุกคนยืนอยู่พร้อมกันต่อหน้าไม้กางเขน

เป็นเรื่องน่าเศร้าที่บ่อยครั้งคริสตจักรเองเป็นผู้สร้างกำแพงนี้กลับขึ้นมาอีก 

คือกำแพงที่พระคริสต์ได้ยอมตายเพื่อทำลายมันลง ครั้งหนึ่งมาร์ติน ลูเธอร์ 
คิง จูเนียร์เคยกล่าวว่า เวลาที่มีการแบ่งแยกสีผิวได้ชัดมากที่สุดในอเมริกาคือ
เวลา 11 นาฬิกาของเช้าวันอาทิตย์ นั่นคือเมื่อห้าสิบปีที่แล้ว แต่ในปัจจุบันสิ่ง
นี้ยังคงเป็นจริงอยู่ในหลายคริสตจักรของเราที่แอฟริกาใต้ ไม่ว่าจะเป็นที่ใน
เมืองหรือแถบชานเมืองของแอฟริกาใต้ โรงเรียนก็มีนักเรียนทุกสีผิวปะปนกัน
ไป ในที่ทำงานของเราก็มีคนจากหลากหลายเชื้อชาติที่ทำงานร่วมกัน แม้แต่
ชุมชนที่อาศัยอยู่ก็มีคนทุกเชื้อชาติ ทุกสีผิวอาศัยอยู่ร่วมกัน แต่ในเช้าวันอา
ทิตย์เราขึ้นรถแล้วขับไปที่คริสตจักรของกลุ่มคนที่มีอะไรคล้ายๆ กันกับเรา
เพื่อนมัสการพระเจ้าผู้ทรงเรียกเราให้มาเป็นหนึ่งเดียวกันในพระเยซูด้วยฤทธิ์
แห่งพระวิญญาณ

ในสมัยของเปาโลสถานที่เดียวที่คุณจะสามารถเห็นคนยิวและคนต่างชาติ

มาอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคือที่คริสตจักรและสิ่งนี้ทำให้ผู้
คนประหลาดใจอย่างมาก มันช่างเป็นภาพที่อธิบายข่าวประเสริฐได้อย่างทรง
พลังทีเดียว ไม่ใช่แค่บนโลกนี้เท่านั้นแต่บนแผ่นดินสวรรค์ด้วย ในเอเฟซัส 



3:10 เปาโลกล่าวว่า พระเจ้าได้รวบรวมให้คนจากเชื้อชาติต่างๆ มาเป็นหนึ่ง
เดียวกันในพระคริสต์ “เพื่อว่าภูติผีที่ครอบครองและพวกภูติผีที่มีอำนาจใน
สวรรค์ จะได้รู้จักพระปัญญาอันมากล้นหลายของพระเจ้าของพระเจ้าโดยทาง
คริสตจักรในเวลานี้”

เรื่องนี้ได้ทิ้งคำถามที่ยากข้อหนึ่งให้กับเราว่า ในสังคมที่มีความคล้ายคลึง

กันที่เรารู้สึกคุ้นเคยและปลอดภัยอยู่นั้น ตัวเราเองได้กลายมาเป็นอุปสรรคต่อ
ข่าวประเสริฐหรือเปล่า? ในวิวรณ์ 7:9 ยอห์นได้เห็นนิมิตของ “มหาชนที่ไม่
มีใครนับจำนวนได้ ที่มาจากทุกประชาชาติ ทุกเผ่า ทุกชนชาติและทุกภาษา
ยืนอยู่ต่อหน้าพระที่นั่งและเฉพาะพระพักตร์ลูกแกะของพระเจ้า” เรากำลังล้ม
เหลวในการสำแดงภาพอันงดงามของคริสตจักรแบบที่ควรจะเป็นและที่กำลัง
จะเป็นอยู่หรือไม่? คนข้างนอกไม่สนใจจะเข้ามาในคริสตจักรอีกต่อไปเพ
ราะเราเองก็ไม่ได้ต่างอะไรไปจากสโมสรแห่งหนึ่งรึเปล่า?

ทุกวันนี้ผู้คนติดยี่ห้อให้กับคริสตจักรว่าเป็น “โบสถ์ของคนผิวดำ” “โบสถ์

ของฝรั่ง” “โบสถ์ของคนรวย” หรือไม่ก็ “โบสถ์ของพวกคนจน” ซึ่งสิ่งนี้ไม่ควร
จะเกิดขึ้นเลย! หนึ่งในสิ่งที่แสดงข่าวประเสริฐได้ดีที่สุดคือการมาอยู่ร่วมกัน
ของคนผิวดำ ผิวขาว คนรวย คนจน ผู้ชาย ผู้หญิง คนที่เท่หรือคนที่เชย ทุก
คนมารวมตัวกันเพราะข่าวดีแห่งพระกิตติคุณ

การอยู่ร่วมกับบนความแตกต่างนั้นย่อมจะเป็นงานที่หนัก เพราะถ้ามันง่าย

ทุกคนก็คงทำกันไปนานแล้ว แต่ข่าวประเสริฐได้เปลี่ยนแปลงหัวใจเรา เปลี่ยน
จากเราที่เคยเป็นศัตรูของพระเจ้าให้กลายมาเป็นบุตรของพระองค์ ครั้งหนึ่ง
ผมเคยได้ยิน เดอร์วิน เกรย์ ศิษยาภิบาลอาวุโสของคริสตจักรทรานสฟอร์เม
ชั่น ในรัฐเซาท์แคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า “คริสตจักรที่มีคน
จากหลากหลายเชื้อชาตินั้นไม่ใช่แค่ผลที่ดีอีกอย่างของข่าวประเสริฐ แต่มัน
คือผลของข่าวประเสริฐ”


ความแตกต่างนั้นเกิดขึ้นได้เสมอ 
ธรรมชาติของความหลากหลายนั้นแตกต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้อมที่

ต่างกัน ถ้าคุณอาศัยอยู่ในชุมชนที่มีแต่คนผิวขาวหรือชุมชนที่มีแต่คนผิวดำค
ริสตจักรท้องถิ่นของคุณก็จะสะท้อนถึงสิ่งนั้น แต่ความแตกต่างมักจะแฝงอยู่
ในทุกชุมชนเสมอ จะมีกลุ่มคนที่รวย คนที่จน คนที่ลงคะแนนไม่เหมือนคนอื่น 
คนที่เติบโตขึ้นมาจากสภาพที่แตกต่างไปจากคนอื่น ฉะนั้นความแตกต่างภาย
ในคริสตจักรจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เสมอ




ผู้อ่านหลายคนมีความเชื่อแบบนี้ว่าข่าวประเสริฐจะผลักดันให้เราออกมา
จากจุดปลอดภัยของเราเพื่อที่จะออกไปสร้างคริสตจักรซึ่งมีวัฒนธรรมที่หลาก
หลาย คุณอาจจะอยากเป็นกระบอกเสียงและผู้สนับสนุนให้กับเรื่องความ
หลากหลายและการคืนดีกันนี้ แต่คุณยังมีอีกคำถามหนึ่งที่ต้องตอบคือ แล้วจะ
ทำมันได้อย่างไร? คนๆ หนึ่งจะสามารถนำข่าวประเสริฐมาปรับใช้กับชีวิตของ
คนทั่วไปที่ชีวิตของพวกเขาถูกหล่อหลอมมาโดยความคิดที่สนับสนุนการแบ่ง
แยกได้อย่างไร?

คำตอบนั้นคือข่าวประเสริฐและมันจะยังคงเป็นข่าวประเสริฐตลอดไป แต่

ข่าวประเสริฐนี้จะต้องถูกนำมาปรับใช้ มันไม่เพียงพอที่จะพูดแค่ว่า “เทศนา
เรื่องข่าวประเสริฐไปเลยแล้วทุกอย่างจะมีทางออกเอง” แน่นอนที่เราจะต้อง
เทศนาเรื่องข่าวประเสริฐ แต่เราต้องให้เครื่องมือกับคนเหล่านั้นเพื่อที่เขาจะ
สามารถนำมันมาปรับใช้ได้ด้วย นี่ไม่ได้หมายถึงโปรแกรมประเภท “เจ็ดก้าว
สู่ความสำเร็จ” เลย แต่เราจะต้องทำอะไรบางอย่าง ข่าวประเสริฐไม่เพียงแต่
จะต้องถูกประกาศออกไปแต่มันจะต้องอยู่ในชีวิตจริงด้วย


ความแตกต่างระหว่างบรรดาผู้นำ 
หนึ่งในทางปฏิบัติที่สำคัญสุดที่คุณสามารถทำได้คือ การพยายามสร้างทีม

ผู้นำที่สะท้อนความหลากหลายทางสังคมของคุณขึ้นมา ผู้คนมักจะพูดอยู่บ่อย
ครั้งว่า “บนธรรมาสน์เป็นอย่างไร บรรยากาศคริสตจักรก็เป็นอย่างนั้น” ส่วน
ใหญ่แล้วชุมชนมักจะเดินตามรูปแบบที่ผู้นำของเขาได้วางเอาไว้ ถ้าสิ่งที่คนได้
เห็นอยู่ข้างหน้าเขาล้วนแต่เป็นผู้ชายผิวขาวที่ใส่กางเกงยีนส์รัดรูป ใส่รองเท้า
แตะกับผมทรงเท่ๆ แบบไถข้าง คุณก็คงจะดึงดูดคนที่มีลักษณะคล้ายๆ กัน
แบบนี้เข้ามา ทีมผู้นำที่มีความแตกต่างกันคือกุญแจสำคัญในการเริ่มต้นเส้น
ทางของการสร้างคริสตจักรซึ่งมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย

ลองพิจารณากลุ่มผู้นำของคริสตจักรที่เมืองอันทิโอก “คริสตจักรที่เมือ

งอันทิโอกมีผู้เผยพระวจนะและอาจารย์ได้แก่ บารนาบัส สิเมโอนที่เรียกกัน
ว่านิเกอร์ ลูสิอัสชาวไซรีน มานาเอน (ผู้เติบโตมากับเฮโรดผู้ครองแคว้น) และ
เซาโล” (กจ. 13:1) ผู้นำกลุ่มนี้มีความหลากหลาย ในทีมประกอบไปด้วย 
บารนาบัสผู้ซึ่งเป็นคนยิวและชาวพื้นเมืองเกาะไซปรัส มีสิเมโอนซึ่งเป็นคนผิว
ดำ เพราะคำว่า “นิเกอร์” คือคำในภาษาลาตินที่แปลว่า “ดำ” มีคนต่างชาติ
อีกคนที่ชื่อว่าลูสิอัส ที่อาจจะเป็นคนผิวดำด้วยเพราะเขามาจากไซรีนในแอฟ
ริกาเหนือ และในทีมยังมีมานาเอนผู้ซึ่งอาจจะเป็นชาวกรีกก็ได้เพราะชื่อของ



เขาคือภาษาฮีบรูแต่เขียนในรูปแบบของภาษากรีก คือ “เมนาเฮม” จากนั้นก็
มีเซาโล ซึ่งเป็นคนยิวที่ได้สัญชาติโรมันโดยทางพ่อของเขา

นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอน มันคือแผนการที่คิดไว้แล้วอย่างรอบคอบ

ของพระเจ้าซึ่งโดยพลังแห่งข่าวประเสริฐได้ถูกทำให้สัมฤทธิ์ผล ผมอยาก
จะลองไปนั่งสังเกตการณ์อยู่ที่การประชุมของพวกเขาสักครั้ง ผมไม่คิดว่าทุก
เรื่องมันจะราบรื่นไปหมดหรอก คงไม่ใช่ในแบบที่เข้าประชุมแล้วออกมา
ภายในสามสิบนาทีโดยที่ทุกวาระการประชุมได้รับการเห็นด้วยเป็นแน่ มัน
คงจะเป็นเรื่องที่ท้าทายพอสมควรเพราะวิธีการที่แต่ละคนจัดการกับปัญหา
ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและเบื้องหลังของแต่ละคน แต่การตอบสน
องของพวกเขาแต่ละคนจะต้องผ่านเครื่องกรองแห่งข่าวประเสริฐมาแล้ว 
และบ่อยครั้งที่เมื่อวัฒนธรรมและความชอบส่วนบุคคลถูกกลั่นกรองโดยข่าว
ประเสริฐ ผลที่ได้กลับมาก็คือ “ไม่”! 

บ่อยครั้งเราถูกหลอกให้คิดว่าความคล้ายคลึงกันนั้นดีกว่า นี่คือคำโกหก 

มันอาจจะง่ายกว่าแต่ไม่ดีกว่าแน่นอน กลุ่มผู้นำที่มีความหลากหลายจะถู
กบังคับให้เผชิญหน้ากับปัญหาเหล่านี้แล้วหาทางแก้ไขมันด้วยกัน และนั่น
ทำให้คุณสามารถดูแลฝูงแกะของคุณได้ผ่านทางปัญหาเหล่านี้

ทีมผู้นำที่คริสตจักรของเราเป็นทีมที่มีความแตกต่างกันและเราไม่ได้เห็น

ตรงกันในทุกเรื่องเสมอไป ความแตกต่างส่วนใหญ่ของเราไม่ได้เกิดจาก
ความแตกต่างในเรื่องการตีความของพระคัมภีร์ ส่วนใหญ่แล้วพวกมันมาจาก
ความชอบส่วนตัวที่เกิดจากเบื้องหลังทางสังคมที่ต่างกัน เราจำเป็นจะต้องวาง
สิ่งเหล่านี้ลงที่ไม้กางกางเขนแล้วอธิษฐานเหมือนที่พระเยซูอธิษฐานว่า “ขอ
อย่าให้เป็นไปตามใจเรา แต่ตามน้ำพระทัยของพระบิดา” สิ่งสำคัญคืออาณา
จักรของพระเจ้า ไม่ใช่อาณาจักรของผม เรากำลังนำคนของพระองค์ไม่ใช่
คนของเรา ดังนั้นคำถามที่เราจะต้องถามคือ “อะไรจะทำให้คริสตจักรได้รับ
ประโยชน์สูงสุดเพื่อที่สมาชิกจะได้พบกับความไพบูลย์ของพระเจ้า แทนที่จะ
เป็น ‘ความไพบูลย์’ แห่งสีโปรดหรือเพลงโปรดของข้าพเจ้า?”


ความแตกต่างกันในการนมัสการ 
ความแตกต่างกันในการนมัสการเป็นสิ่งสำคัญในความพยายามที่จะเป็น

คริสตจักรที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ คนจะต้องเรียนรู้ว่าพระเจ้านั้นไม่
ได้รับการสรรเสริญผ่านทางบทเพลงแห่งชีวิตคริสเตียนหรือเพลงคริสเตียน
ตามสมัยนิยมเท่านั้น เพลงนมัสการแนวอื่นก็สามารถเป็นเครื่องหอมบูชาใน
การนมัสการพระองค์ได้เหมือนกัน




เมื่อพูดถึงเรื่องแนวดนตรี เราทุกคนมักจะยึดติดอยู่กับสิ่งที่เราชอบและไม่
ค่อยจะยืดหยุ่นยอมรับสไตล์อื่นซักเท่าไหร่ ในคริสตจักรของเรา ผมต้อง
สื่อสารให้คริสตจักรเห็นนิมิตนี้อยู่เรื่อยๆ ว่าแนวดนตรีในการนมัสการที่ผสม
ผสานหลากหลายเชื้อชาตินั้นเป็นอย่างไร นิมิตที่คุณจะต้องแบ่งปันให้คริสต
จักรเห็นคือว่า ในคริสตจักรที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ฉันจะร่วมชื่น
ชมยินดีกับพี่น้องชายหญิงของฉัน ถึงแม้ว่าดนตรีนั้นจะไม่ใช่แนวของฉันก็ตาม 
ฉันสรรเสริญพระเจ้าเมื่อฉันเห็นพวกเขานมัสการพระเจ้าในแบบที่พวกเขาคุ้น
เคย และในเพลงถัดไปเมื่อแนวดนตรีค่อนข้างจะถูกใจฉันพวกเขาก็จะ
สามารถทำสิ่งเดียวกันได้ด้วย โดยวิธีการนี้เราจึงสามารถเริ่มดำเนินชีวิตตา
มอย่างเอเฟซัส 5:18-21 ได้


 

¹⁸...แต่จงเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ ¹⁹จงสนทนากันด้วยเพลงสดุดี เพลงสรร

เสริญและบทเพลงฝ่ายจิตวิญญาณ จงร้องและบรรเลงเพลงในใจถวายองค์
พระผู้เป็นเจ้า ²⁰จงขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาสำหรับทุกสิ่งอยู่เสมอในพระ
นามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา

²¹จงยอมเชื่อฟังกันและกันเนื่องด้วยใจเคารพยำเกรงพระคริสต์


เรื่องนี้เป็นการต่อสู้ที่ยากสำหรับเราในช่วงที่คริสตจักรของเราเพิ่งเริ่มต้น 
ไม่ใช่เพราะทีมนักดนตรีไม่อยากจะเล่นเพลงแนวอื่นแต่เป็นเพราะพวกเขาเล่น
มันไม่เป็นต่างหาก ดังนั้นเราจึงได้ให้ที่ปรึกษาด้านดนตรีมาทำงานร่วมกับนัก
ดนตรีของเราอยู่สองสามเดือน พวกเขาได้เรียนรู้วิธีการทดคอร์ดและการเล่น
ในรูปแบบอื่นเพื่อที่จะสามารถทำให้เกิดเสียงที่ต่างไปจากเดิมได้ บางครั้งการ
เปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ก็ทำให้เกิดความแตกต่างอย่างมากต่ออารมณ์
ในดนตรีของคุณได้ (ไม่ต้องกลัวที่จะให้ผู้ไม่เชื่อเข้ามาช่วยในเรื่องดนตรี
สำหรับการนมัสการของคุณ มันอาจจะเป็นโอกาสที่ทำให้เขารู้จักกับพระเจ้า
ก็ได้)

ผมรู้สึกว่าคริสตจักรของเราได้เปรียบหน่อยที่เรามีนักดนตรีที่เต็มใจจะยืด

หยุ่นในเรื่องนี้ ทีมนักดนตรีต้องถามตัวเองว่า “สิ่งที่เราทำอยู่นี้ คือเพลงที่เรา
เลือกและสไตล์ดนตรีของเรา จะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่คริสตจักรเพื่อที่
พวกเขาจะได้พบกับความไพบูลย์ของพระเจ้า หรือเราแค่ทำสิ่งที่เราชื่นชอบ
ในฐานะของนักดนตรี?”

ไม่ว่าคุณจะเลือกไปในทิศทางใด หลักการต่อไปนี้คือกุญแจสำคัญ ข้อแรก 

การนมัสการนั้นเกี่ยวกับพระเจ้าเสมอ ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับนักดนตรี



หรือแม้แต่เพลง มันเกี่ยวกับความอัศจรรย์และพระสิริของพระเจ้า ข้อสอง 
การนมัสการนั้นเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันของที่ประชุมเสมอ ทุกคนจะต้องสา
มารถร้องเพลงด้วยกันได้ บ่อยครั้งที่เพลงที่ใช้ร้องในการนมัสการมักจะมี
เสียงที่สูงเกินกว่าที่ที่ประชุมจะสามารถร้องตามได้ แต่การนมัสการไม่ใช่การ
แสดง ถ้าเพลงนั้นมีเสียงสูงเกินไป บางคนก็จะหยุดร้องเพลง บางคนก็จะหยุ
ดมาที่คริสตจักร ถ้าจะเป็นแบบนั้นก็ให้นักร้องเสียงทองเหล่านี้ได้มีเวทีส่วนตัว
ในรถของเขาจะดีกว่า!


การบอกเล่าเรื่องราวของตัวเอง 
ในคริสตจักรของเรา เราจำเป็นจะต้องสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยที่คนจะ

สามารถระบายเรื่องราวในใจและเรียนรู้จากกันและกันได้มากขึ้น จากประ
สบการณ์ของผมนี่คือเรื่องที่ท้าทายที่สุดในการสร้างคริสตจักรซึ่งมีวัฒนธร
รมที่หลากหลายเพราะมันได้เข้าไปสะกิดรอยแผลเก่าและความรู้สึกผิดของ
ผู้คน

โดยทั่วไปแล้วในแอฟริกาใต้จะมีคนอยู่สองกลุ่ม กลุ่มแรกคือคนที่มีแต่

ความโกรธแค้นและความขมขื่น ถ้าพวกเขาไม่ได้รับผลโดยตรงจากความ
โหดร้ายและความอยุติธรรมของนโยบายแบ่งแยกสีผิว พวกเขาก็ได้ฟังเรื่อง
ราวที่ถูกถ่ายทอดมาจากคนรุ่นพ่อแม่ของเขา ส่วนคนอีกกลุ่มหนึ่งคือพวกที่มี
ส่วนร่วมในระบบที่ไร้ความยุติธรรมนี้หรือไม่ก็ได้รับผลประโยชน์จากมัน พวก
เขามักจะรู้สึกผิดและละอายใจกับมัน ความท้าทายคือการที่จะทำให้คนทั้ง
สองฝ่ายพูดคุยกัน ไม่ใช่แค่พูดอยู่ฝ่ายเดียวหรือต่างฝ่ายต่างพูดแทรกกันไป
มา แต่คือการรับฟังซึ่งกันและกันด้วยความจริงใจ

ความผิดพลาดที่เราสามารถทำในฐานะของผู้นำคือการรวบรวมผู้คนเข้า

มาเพื่อแก้ไขปัญหา การแก้ปัญหานั้นสำคัญ แต่คุณจะไม่สามารถแก้อะไรได้
เลยหากคุณไม่รู้ว่าปัญหาที่จริงมันอยู่ตรงไหน การได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับ
ความไม่ยุติธรรมและอคติอันเนื่องมาจากสีผิวทำให้รู้สึกอึดอัดใจและอยาก
จะปกป้องตัวเองขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อ แทนที่จะเป็นการรับฟัง ดังนั้นในกลุ่ม
ย่อยเราจึงได้สร้างสร้างบรรยากาศที่คนจะสามารถระบายสิ่งที่อยู่ในใจโดยที่
ไม่รู้สึกว่ากำลังถูกทำร้ายอยู่

บรรยากาศแบบนี้เป็นสิ่งที่ทุกชุมชนจำเป็นต้องมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูด

ถึงเรื่องการคืนดีกันระหว่างเชื้อชาติต่างๆ ผมได้สอนผู้คนถึงวิธีที่จะแสดงอ
อกถึงความเห็นอกเห็นใจ แม้ในขณะที่เขาอยากจะโต้แย้งสิ่งที่อีกฝ่ายกำลัง
พูดอยู่ด้วยข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่แม่นยำกว่า แน่นอนว่าข้อเท็จจริงมีส่วน



สำคัญในการพยายามทำให้เกิดการคืนดีกัน แต่การที่เรานั่งฟังเรื่องราวของ
กันและกันถึงบาดแผล ความเจ็บปวด ความโกรธเคือง ความขุ่นข้อง ความสับ
สน ความรู้สึกผิด ความละอายและความกลัวนั้นก็สำคัญเช่นกัน เราจำเป็น
ต้องให้อีกฝ่ายรู้ว่าเรากำลังรับฟังเขาอยู่ด้วย เราจำเป็นจะต้องตอบสนองด้วย
การอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน ไม่ใช่เพราะเรารู้สึกว่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องที่ควร
ทำ แต่เพราะว่าพระเยซูได้ตายบนไม้กางเขนเพื่อนำเราให้กลับมาคืนดีกับพระ
เจ้าและต่อกันและกันด้วย

ในคริสตจักรของเรา เราเรียกสิ่งนี้ง่ายๆ ว่า การบอกเล่าเรื่องราวของตัวเอง 

การบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองได้กลายมาเป็นวิธีที่สำคัญในการยอมรับว่า
เราทุกคนต่างได้รับผลกระทบจากเรื่องราวของประเทศของเรา คนบางคนได้
รับผลกระทบมากกว่าคนอื่น แต่เป็นเพราะว่ามันได้ถูกถักทอเข้าไปกับผืนผ้า
แห่งประวัติศาสตร์ของเราแล้ว มันจึงจะโผล่ออกมาอยู่เรื่อยๆ และเราจะทำ
เป็นไม่สนใจมันไม่ได้ นั่นเป็นเหมือนกับการพยายามที่จะไม่สนใจเสือที่กำลัง
หิวโหยตัวหนึ่งที่อยู่ในห้องเดียวกับเรา คุณคงจะทำมันได้อยู่ไม่นานก่อนจะ
รู้ตัวว่า ตัวเองกำลังถูกมันกินอยู่!

มีเรื่องอัศจรรย์มากมายที่เกิดขึ้นจากการที่คนเหล่านั้นได้เล่าเรื่องราวของ

เขาเองและการที่มีคนรับฟังพวกเขา

เราต่างรู้ดีว่าทุกคนล้วนมีปัญหากันทั้งนั้น ไม่ว่าเราจะเป็นคนรวย คนจน 

คนผิวดำหรือคนผิวขาว เราทุกคนล้วนแตกสลายและต้องการพระผู้ช่วยให้
รอดอย่างที่สุด สิ่งนี้ได้ช่วยสร้างความเท่าเทียมกันและทำให้เราสามารถเริ่ม
บทสนทนาได้ พันธกิจการบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองของเราช่วยให้เรามี
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาติและวัฒนธรรมมากขึ้น ในขณะที่เราได้เรียนรู้
เกี่ยวกับกันและกัน การเข้าใจผิดและการด่วนสรุปเอาเองก็หายไป แน่นอน
ว่ายังมีการล้ำเส้นเกิดขึ้นอีกหลายครั้งและมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้น
อยู่เรื่อยๆ แต่ถ้าเราเชื่อจริงๆ ว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกัน เราก็จะสามารถ
พาตัวเราเดินผ่านความรู้สึกอึดอัดใจพวกนั้นได้ ต่อมาผมจึงค่อยตระหนักได้
ว่าเจตนาของพี่น้องชายหญิงของผมนั้นไม่ใช่เพื่อที่เขาจะทำร้ายผมแต่เป็นเพื่อ
ที่เขาจะรู้จักผมมากขึ้นต่างหาก

การบอกเล่าเรื่องราวของเรานั้นมันไม่ง่ายเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม

คนที่มีความแตกต่างกัน มันจะต้องใช้การเปิดใจและความอดทน ในฐานะ
ของผู้นำ คุณจะต้องทำสิ่งนี้ให้คนของคุณเห็นด้วย คือจงเปิดใจและเล่าถึง
ความกลัว ความรู้สึกผิด ความละอายและอคติของคุณ จงย้ำเตือนให้ผู้คนรู้ว่า
พระเจ้ายังไม่หมดหวังในตัวพวกเขาและคุณเองก็จะไม่หมดหวังเช่นกัน แต่



ละคนอยู่ในจุดที่แตกต่างกัน และในฐานะผู้นำ คุณจะต้องเดินไปกับพวกเขา 
แต่จงตรวจดูให้แน่ใจว่าพวกเขายังเดินอยู่ ถึงแม้ว่ามันจะเป็นก้าวเล็กๆ แบบ
ของเด็กก็ตาม มันก็ยังดีกว่าการแน่นิ่งไม่ไปไหน จงจำไว้ว่าเจ้าสิงโตคำราม
มันยังอยู่ในห้องนั้น

เรากำลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อที่จะเป็นคริสตจักรที่ข้ามวัฒนธรรมซึ่งโดยอำ

นาจของข่าวประเสริฐจะปลูกคริสตจักรที่ข้ามวัฒนธรรมขึ้นอีกหลายแห่ง เรา
อยากจะเห็นว่าสิ่งนี้ได้ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงบาง
อย่างขึ้นเพื่ออาณาจักรและพระเกียรติของพระเจ้า แต่สิ่งนี้ก็ไกลเกินกว่าความ
สามารถหรือกำลังที่เราจะสามารถทำได้ ดังนั้นการอธิษฐานจึงจำเป็นจะต้อง
ถูกถักทอขึ้นพร้อมไปกับความพยายามที่จะสร้างชุมชนที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม กลวิธีที่ดีที่สุดในโลกก็ยังไม่สามารถทำในสิ่งที่การอธิษฐาน
สามารถทำได้ เราต้องการพลังเหนือธรรมชาติในการที่ทำให้ผู้คนคืนดีกันกับ
พระเจ้าและกลับคืนดีต่อกันและกัน ฉะนั้นในฐานะผู้นำเราจะต้องคุกเข่าลงและ
อธิษฐานวิงวอนพระบิดาของเราผู้อยู่บนสวรรค์ จากนั้นก็จงสนุกไปกับมัน! 
บ่อยครั้งที่เส้นทางอาจจะขรุขระและบางครั้งก็โดดเดี่ยว แต่พระคริสต์ได้
สัญญาไว้ว่าจะไม่ทอดทิ้งเรา และไม่ว่ามันจะยากเย็นสักแค่ไหน เราก็รู้แล้วว่า
เรื่องราวมันจะจบลงอย่างไร:


⁹หลังจากนั้นผมเห็นคนจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนที่มาจากทุกชนชาติ 
ทุกเผ่า ทุกเชื้อชาติ และทุกภาษา ยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์และต่อหน้าลูกแกะ 
พวกเขาสวมเสื้อคลุมสีขาวและในมือถือกิ่งปาล์ม ¹⁰พวกเขาตะโกนเสีย
งดังว่า “ชัยชนะเป็นของพระเจ้าผู้ที่นั่งอยู่บนบัลลังก์และเป็น ของลูกแกะ”


(วว. 7:9-10 ERV) 



บทที่ 8

ผู้ชายที่ปลูกคริสตจักร


โดย สตีฟ ทิมมิส 

คุณคงไปอยู่ที่ดาวดวงอื่นมาหรือไม่ก็ไปซ่อนตัวอยู่ในหลุมหลบภัยตลอด
ยี่สิบห้าปีที่ผ่านมาแน่ ถึงได้ไม่เห็นเลยว่าวัฒนธรรมโลกตะวันตกมีการเปลี่ยน
แปลงครั้งใหญ่อยู่หลายๆ ครั้งมาโดยตลอด แม้ว่าในภูมิภาคอื่นๆ ในโลก
จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างเหมือนกัน สำหรับพวกเราหลายคน แค่เวลา
ผ่านไปเพียงคนรุ่นเดียวเท่านั้นโลกนี้ก็เปลี่ยนไปจากสภาพเดิมที่มันเคยเป็น
อยู่มากจนแทบจะจำไม่ได้ เรื่องที่เห็นได้ชัดที่สุดคือเรื่องของสภาพเพศ 
(sexuality) และเรื่องเพศชายเพศหญิง (gender) เราไม่ควรแยกสองประเด็นนี้
ออกจากกันเสียทีเดียวเพราะพวกมันเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด

นับวันสิ่งที่เราอาจเรียกได้ว่า “ความไม่ต่างกัน” จะเป็นบรรยากาศของ

สังคมทุกวันนี้มากขึ้น มีการต่อต้านจากสังคมต่อเรื่องความคิดแบบคู่ตรงข้าม 
(binary opposites เช่น ขาวดำ ดีชั่ว ชายหญิง) ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็น
สิ่งที่ถูกกำหนดมาให้เป็นอย่างนั้น เพศชายและเพศหญิงจึงไม่ถูกมองว่าเป็น
คำบ่งชี้ทางชีวภาพที่เป็นประโยชน์อีกต่อไป แทนที่จะเป็นแบบนั้นพวกมันกลับ
เป็นเหมือนกับจุดต่างๆ บนเส้นกราฟซึ่งมีหลายระดับพร้อมกับเสรีภาพในการ
เลื่อนจุดไปมาตามแต่อารมณ์จะพาไปมากกว่า ในโลกที่ไม่มีการแยกแยะหรือ
ความแตกต่างกันนี้คุณจะทำอะไรก็ได้ เพศของชายและหญิงถูกมองว่าไม่ได้
เป็นอะไรไปมากกว่าลักษณะเฉพาะที่ถูกกำหนดมาโดยวัฒนธรรม ในขณะที่
เรื่องทางเพศได้กลายมาเป็นเรื่องของความชอบเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และ
มันยังเป็นสิ่งที่เราสามารถเลือกได้ด้วย 

ในราวๆปี 1940 อัลเฟรด คินซี่ย์ ได้เป็นผู้คิดค้นสิ่งที่เรียกว่า “มาตรวัดของ

คินซี่ย์” ขึ้นมา ซึ่งมันเป็นมาตวัดที่ใส่คนลงบนตาชั่งจากเลขศูนย์ไปจนถึงเลข
หกขึ้นอยู่กับนิยามทางเพศที่แต่ละคนจะระบุเกี่ยวกับตัวเอง (ศูนย์คือคนที่มีค
วามต้องการทางเพศต่อเพศตรงข้ามเท่านั้น และหกคือคนที่มีความต้องการ
ทางเพศต่อเพศเดียวกัน) โดยอ้างอิงจากมาตรวัดนี้ ผลสำรวจแสดงให้เห็นว่า
คนแต่ละรุ่นมองเรื่องเพศของพวกเขาว่ามีการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่าคนรุ่น
ก่อนหน้าตัวเองเสมอ อ้างอิงจากโพลสำรวจของ 2015 YouGov คนช่วงอายุ



จาก 18-24 ปี ร้อยละ 43 บอกว่าตัวเองเป็นอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่ทั้งคนที่มี
ความต้องการทางเพศต่อเพศตรงข้ามหรือคนที่มีความต้องการทางเพศต่อ
เพศเดียวกันเท่านั้น 
16

นี่จึงเป็นหนึ่งเหตุผลที่ประเด็นเรื่องของบทบาทซึ่งเสริมสร้างกันและกัน 
(complementarianism: ความเชื่อที่ว่าชายและหญิงต่างมีบทบาทหน้าที่ที่
แตกต่างกันแต่ก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันทั้งที่ในบ้านและคริสตจักร) จึงมีความ
สำคัญมาก เพราะบทบาทซึ่งเสริมสร้างกันและกันนี้ให้เกียรติกับธรรมชาติอัน
แตกต่างของสภาพเพศและเพศของชายหญิง การกระทำเช่นนี้จึงเป็นการส
วนกระแสวิญญาณแห่งยุคปัจจุบัน

เมื่อเรามองมาที่บทบาทและหน้าที่ที่ต่างกันของชายและหญิง เราเชื่อตาม

ทุกตัวอักษรอย่างไม่ลังเลว่าในพระคริสต์ผู้ชายและผู้หญิงนั้นเท่าเทียมกันใน
ด้านของศักดิ์ศรี ความสำคัญและคุณค่า ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเราไม่ใส่ใจ
มัน เพียงแต่หมายความว่าเราจะไม่ไปพิสูจน์อะไรที่มันชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นค
วามจริง ความเท่าเทียมกันต่อหน้าพระเจ้านี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจโต้แย้งหรือเปลี่ยน
แปลงได้และมันก็ชัดเจนในตัวของมันเองอยู่แล้ว ผู้หญิงเป็นผู้รับใช้แห่งข่าว
ประเสริฐหรือไม่? แน่นอน! ผู้หญิงเป็นผู้ร่วมงานและเพื่อนร่วมงานได้ไหม? 
คุณทายถูกแล้ว! ผู้หญิงปลูกคริสตจักรได้หรือไม่? ได้แน่นอน! ไม่ใช่เพียงแค่ผู้
หญิงสามารถทำทั้งหมดนี้ได้แต่พวกเธอควรที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมบุกเบิก
คริสตจักรด้วย ผลงานของพวกเธอนั้นมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้ง มีคุณค่าอย่างแท้
จริงและมีความสำคัญอย่างมาก บทบาทซึ่งเสริมสร้างกันและกันจะยกย่องทั้ง
ความเท่าเทียมกันของทุกเพศและแยกแยะให้เห็นความแตกต่างในธรรมชา
ติของทั้งสองเพศ คือในด้านชีวภาพและด้านการทำหน้าที่

เครือข่ายกิจการ 29 ได้กล่าวถึงบทบาทดังกล่าวไว้ดังนี้ (พร้อมกับพระวจนะ

อ้างอิงตามเนื้อหาที่ตรงกันของแต่ละบริบท)


เราเชื่อมั่นในความเท่าเทียมกันทั้งในด้านฝ่ายวิญญาณและด้านศีลธรรม
ของชายและหญิง และเชื่อในเรื่องความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ถ่อมใจของผู้
ชายทั้งในบ้านและในคริสตจักร


1. ทั้งผู้ชายและผู้หญิงต่างก็ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายของพระเจ้า ดังนั้น 
ต่อหน้าพระเจ้าพวกเขาจึงเท่าเทียมกันในฐานะมนุษย์คนหนึ่งซึ่งมีศักดิ์ศรี

 Will Dahlgreen and Anna-Elizabeth Shakespeare, “1 in 2 Young People Say They Are Not 16

100% Heterosexual,” YouGov.co.uk (16 August 2015), yougov.co.uk/news/2015/08/16/
half-young-not-heterosexual. 

http://yougov.co.uk/news/2015/08/16/half-young-not-heterosexual
http://yougov.co.uk/news/2015/08/16/half-young-not-heterosexual


และคุณค่าเท่ากัน และพวกเขาสามารถเข้าไปหาพระเจ้าโดยทางความ
เชื่อในพระคริสต์ได้อย่างเท่าเทียมกันอีกด้วย 


2. ผู้ชายและผู้หญิงต่างเป็นผู้รับมอบของประทานฝ่ายวิญญาณซึ่งมีไว้เพื่อ
มอบสิทธิอำนาจให้แก่พวกเขาในการทำพันธกิจในคริสตจักรท้องถิ่นและ
ที่อื่นๆ ดังนั้นผู้หญิงจึงควรได้รับการหนุนใจ การฝึกฝนและการเสริมกำลัง
เพื่อที่พวกเขาจะได้นำของประทานเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในพันธ
กิจ ในการรับใช้พระกายของพระคริสต์ และโดยการสอนในวิธีที่
สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้า


3. ทั้งสามีและภรรยาต่างมีความรับผิดชอบต่อพระเจ้าในเรื่องการดูแลเอา
ใจใส่ชีวิตฝ่ายวิญญาณและการเสริมกำลังฝ่ายวิญญาณร่วมกันภายใน
บ้านของเขา แต่พระเจ้าได้มอบความรับผิดชอบหลักไว้ให้แก่ผู้ชายที่จะ
นำภรรยาและครอบครัวของเขาด้วยการเป็นผู้นำที่เป็นเหมือนผู้รับใช้และ
ด้วยความรักที่เสียสละตามอย่างพระเยซูคริสต์


4. หลักแห่งความเป็นผู้นำของผู้ชายนี้ไม่ควรจะถูกเอาไปปนกับหรือใช้
เป็นใบเบิกทางให้กับการควบคุมอย่างกดขี่ข่มเหงหรือการครอบงำชีวิต 
หลักแห่งความเป็นผู้นำของผู้ชายนี้ควรจะเป็นการดูแลทะนุถนอมด้วย 
ความรักและความอ่อนโยนจากผู้ชายที่ดำเนินกับพระเจ้า โดยตระหนักว่า
ตัวเขาเองก็อยู่ภายใต้อำนาจของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสุภาพและอ่อนโยน
เช่นกัน


5. คณะผู้ปกครอง/ศิษยาภิบาลของแต่ละคริสตจักรท้องถิ่นได้รับอำนาจ
จากพระเยซูคริสต์เพื่อคอยสอดส่องดูแลและเพื่อที่จะเทศนาสั่งสอนพระ
คำของพระเจ้าในการประชุมของคริสตจักรเพื่อเสริมสร้างพระกายของ
พระคริสต์ขึ้น ตำแหน่งของผู้ปกครอง/ศิษยาภิบาลสงวนไว้สำหรับผู้ชาย
เท่านั้น


(ปฐก. 1:26-27, 2:18; กจ. 18:24-26; 1 คร. 11:2-16; กท. 3:28; อฟ. 
5:22-33; คส. 3:18-19; 1 ทธ. 2:11-15, 3:1-7; ทต. 2:3-5; 1 ปต. 3:1-7)


มันสำคัญที่จะจดจำในสิ่งที่ข้อเชื่อดังกล่าวยืนยันและสิ่งที่มันไม่ได้ยืนยัน

มันไม่ใช่ความเชื่อที่ว่าผู้หญิงนั้นด้อยกว่า ซึ่งที่จริงก็ค่อนข้างจะตรงกันข้าม 

มันเริ่มต้นมาจากความเชื่อที่ว่าผู้ชายและผู้หญิงนั้นต่างเท่าเทียมกันและถูกส
ร้างขึ้นตามพระฉายหรือรูปภาพของพระเจ้าเหมือนกัน ผู้ชายและผู้หญิงต่าง
มีความผิดบาปและสมควรจะถูกพระเจ้าลงโทษเท่าๆกัน ผู้ชายและผู้หญิงต่าง
เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากพระคุณของพระเจ้าในพระคริสต์และเป็นผู้รับผลจา



กการตายเพื่อไถ่บาปอย่างเท่าเทียมกัน และผู้ชายกับผู้หญิงเป็นผู้รับการทร
งอยู่ด้วยเพื่อเสริมกำลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเท่าเทียมกันด้วย คริ
สตจักรและทีมผู้บุกเบิกคริสตจักรต้องการการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น
จากผู้ชายและผู้หญิง ทั้งผู้ชายและผู้หญิงต่างก็มีหน้าที่ที่จำเป็นและขาดไม่ได้
ต่อวิถีชีวิตในคริสตจักรและการออกไปทำงานมิชชั่นในโลกนี้ของคริสตจักร 
การที่เราจะยืนยันว่าบทบาทนี้มีความแตกต่างกันและเสริมสร้างซึ่งกันและกัน
จึงไม่ใช่การดูถูกทั้งเพศชายและหญิง

ทั้งความเชื่อดังกล่าวก็ไม่ใช่ข้ออ้างให้กับการปกครองแบบเผด็จการหรือ

เป็นการยอมให้ผู้ชายกดขี่ผู้หญิงด้วย ณ จุดนี้ คำยืนยันที่สำคัญสองข้อควร
จะต้องถูกชี้แจง

ประการที่หนึ่ง เรากำลังพูดถึงการเป็นผู้นำในบ้านและในครอบครัวแห่งค

วามเชื่ออยู่ เราไม่อาจจะขยายสิ่งนี้ออกไปในสังคมวงกว้างได้ จอห์น นอกซ์ 
คงได้ยกเลิกความเป็นผู้นำของพระราชินีแมรี่ไปแล้วด้วยผลงานที่มีชื่อเสียง
ในทางไม่ดีของเขา คือหนังสือที่มีชื่อว่า เสียงแตรแรกที่ต่อต้านอำนาจ
ปกครองอันเลวร้ายของผู้หญิง (The First Blast of the Trumpet Against 
the Monstrous Regiment of Women) แต่มันเป็นเรื่องยากที่จะใช้ข้อโต้
แย้งจากพระคัมภีร์ทำนองนี้ต่อผู้หญิงทุกคนที่อยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจหรือมี
อิทธิพลในสังคมโดยทั่วไป อันที่จริง ในการที่จะทำเช่นนี้ได้มันจะต้องมีการ
หลอมรวมอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างที่สุดหรือไม่ก็จะมีแต่ความสับสน
วุ่นวายระหว่างคริสตจักรกับรัฐบาล

ประการที่สอง สิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างสุดขั้วกับการกดขี่ข่มเหงของผู้ชาย

กำลังจะถูกอภิปรายตรงนี้ มันคือการทรงเรียกให้ผู้ชายแสดงความรับผิดชอบ
ในการปรนนิบัติและเลี้ยงดูภรรยาของตนเองที่บ้านและรับใช้ ดูแลพี่สาวน้
องสาวของตนที่คริสตจักร ต้นแบบของความเป็นผู้นำแบบนี้คือองค์พระเยซูค
ริสต์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรักที่เสียสละของพระองค์ซึ่งแสดงออกบนไม้
กางเขน (อฟ. 5:25-27) พระเยซูคือเจ้าบ่าวผู้รับผิดชอบเจ้าสาวของพระองค์
โดยการยอมสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อที่เธอจะได้จำเริญขึ้น พระเยซูให้ค
วามสัมพันธ์ระหว่างเธอกับพระเจ้ามาก่อนของพระองค์กับพระเจ้า พระองค์
ตายและถูกพระเจ้าทอดทิ้งเพื่อที่คริสตจักรของพระองค์จะได้เป็นหนึ่งเดีย
วกับพระเจ้า

จุดยืนเรื่องบทบาทที่เสริมสร้างกันและกันคือการที่ยอมรับว่าพระเจ้าสร้างผู้

ชายและผู้หญิงมาแตกต่างกัน มันไม่ได้มีเพียงแค่เพศเดียว อีกทั้งเพศชายและ
เพศหญิงก็ไม่ใช่เส้นกราฟของความเป็นชายและหญิงซึ่งมีหลายระดับที่ปรับ



เปลี่ยนไปมาได้ง่ายๆ แน่นอนว่าเราต้องคอยระวังสมมติฐานทางวัฒนธรรมที่
ไม่ถูกต้องในเรื่องความเป็นชายและหญิง แต่มันก็ชัดเจนในพระคัมภีร์แล้วว่า
พระเจ้าได้สร้างเพศมาสองเพศซึ่งแตกต่างกัน “พระองค์ทรงสร้างทั้งผู้ชายและ
ผู้หญิง” (ปฐก. 1:27)

เพศที่ต่างกันนำมาซึ่งบทบาทที่ต่างกัน ทั้งในบ้านและในคริสตจักร ผมขอ

พูดอีกครั้งว่าเราจะต้องไม่ขยายความเรื่องนี้จนเกินจริง ชายและหญิงในพระ
กายของพระคริสต์มีสิ่งที่เหมือนกันมากกว่าสิ่งที่ไม่เหมือนกัน เราทุกคนถูก
เรียกมาให้มีความเชื่อเดียวกัน ความรักเดียวกันและความหวังเดียวกัน อย่าง
ไรก็ตามเราได้รับบทบาทหน้าที่ที่ต่างกันด้วย ผมถูกพระคัมภีร์โน้มนำให้เชื่อ
ว่าผู้นำนั้นคือผู้ชาย ที่บ้าน สามีถูกพระเจ้าเรียกมาให้เป็นผู้นำ นี่หมายถึง
ความรับผิดชอบในการสร้างบรรยากาศและรักษาสภาพแวดล้อมในแบบที่ผู้
อยู่ภายใต้การดูแลของเขาจะจำเริญขึ้น ที่คริสตจักร ศิษยาภิบาลได้รับมอบ
หมายหน้าที่เดียวกันนี้ในการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่คนอื่นๆ 
จะจำเริญขึ้นเพื่อพระเกียรติของพระเจ้าเช่นกัน ที่คริสตจักรผู้หญิงถูกเรียก
มาให้รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า (ร่วมกับผู้ชายส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง) 
ในการยอมอยู่ใต้อำนาจของคณะผู้ปกครอง (ที่เป็นผู้ชาย) ด้วยความเปรม
ปรีดิ์และถ่อมใจ ไม่มีการถูกครอบงำอย่างฝืนใจในการยอมเชื่อฟังนี้ สิ่งนี้ต้อง
ทำด้วยความเต็มใจในฐานะสาวกคนหนึ่งและทำออกมาจากใจที่ยำเกรงพระ
คริสต์ มันน่าทึ่งมากที่ข้อพึงปฏิบัติในเรื่องครอบครัวทั้งในเอเฟซัสและโคโล
สีนั้นเปาโลได้กล่าวกับพวกผู้หญิงโดยตรงและเรียกร้องให้พวกเธอยอมเชื่อ
ฟัง “เหมือนที่ยอมเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้า” (อฟ. 5:22) “ซึ่งเป็นสิ่งที่เหมาะ
สมในองค์พระผู้เป็นเจ้า” (คส. 3:18) 

นี่หมายความว่าผู้ชายควรจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเทศนาและสั่งสอ

นพระคำของพระเจ้า สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้อย่างแน่ชัดเจนแล้วใน 1 ทิโมธี 2:12 
ว่า “ข้าพเจ้าไม่อนุญาตให้ผู้หญิงสั่งสอนหรือมีสิทธิอำนาจเหนือผู้ชาย แต่ให้
สงบเงียบ” มันยังเป็นส่วนขยายในด้านเหตุผลของความเป็นเป็นผู้นำของ
ผู้ชาย นี่คือส่วนสำคัญของข้อโต้แย้งจากประเด็นดังกล่าว ในคริสตจักรความ
เป็นผู้นำนั้นถูกใช้ผ่านทางการเทศนาและสั่งสอนพระคำของพระเจ้า คณะผู้
ปกครองในคริสตจักรไม่ได้มีสิทธิอำนาจเพียงเพราะตำแหน่งของพวกเขา 
พวกเขาใช้สิทธิอำนาจของพระคริสต์โดยการประกาศพระคำของพระคริสต์ 
อำนาจของพวกเขามาจากที่อื่น มันมาจากพระคริสต์ผ่านทางพระคำของพระ
องค์ นี่คือขอบเขตและขนาดแห่งสิทธิอำนาจของพวกเขา สิทธิอำนาจของพวก
เขานั้นถูกจำกัดเพียงแค่ภายใต้การใช้พระคำของพระเจ้า พวกเขาไม่สามา



รถจะบอกให้คนอื่นทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจของเขา อย่างไรก็ตามนี่คือสิทธิ
อำนาจที่แท้จริงเพราะมันเป็นสิทธิอำนาจของพระคริสต์

แล้วสิ่งนี้หมายถึงอะไรในทางปฏิบัติ? ความเชื่อในเรื่องบทบาทที่เสริมสร้าง

กันและกันของเครือข่ายกิจการ 29 กระตุ้นให้เกิดคำถามมากมายในเรื่องขอ
งการประยุกต์ใช้ เนื่องจากสิ่งนี้ได้เปิดช่องว่างให้กับประเด็นที่ตามมาอีกมา
กมายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น


• ผู้หญิงสามารถเป็นพนักงานของคริสตจักรได้หรือไม่?

• ผู้หญิงสามารถมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการดูแล
งานของผู้ชายได้หรือไม่?

• ผู้หญิงสามารถได้รับคำนำหน้าว่า “ศิษยาภิบาล” สำหรับงานส่วนที่ได้รับ
มอบหมายในพันธกิจได้หรือไม่? หรือให้เธอถูกเรียกว่า “ผู้อำนวยการ” 
หรือ “ผู้ประสานงาน” แทน?

• ในสถานการณ์หรือบริบทใดบ้าง (ถ้าจะมี) ที่ผู้หญิงสามารถสั่งสอนหรือ
เทศนาได้? 

• ผู้หญิงสามารถนำหรือเป็นผู้นำร่วมในกลุ่มเซลล์ได้หรือไม่?

• ผู้หญิงสามารถนำในการนมัสการที่ทั้งคริสตจักรมานมัสการร่วมกันได้
หรือไม่?

• ผู้หญิงสามารถให้บัพติศมาหรือดูแลจัดการพิธีมหาสนิทได้หรือไม่?

• ผู้หญิงสามารถเป็นมัคนายกได้หรือไม่?

• ผู้หญิงสามารถพูดบรรยายในงานสัมมนาที่มีทั้งผู้ชายและผู้หญิงมาฟัง
หรือไม่? 


เราไม่ได้พยายามลดความสำคัญของคำถามเหล่านี้ลง เราจะต้องจำไว้ว่า
บางทีกลุ่มคนที่เชื่อในเรื่องบทบาทที่เสริมสร้างกันและกันก็จะหันไปพึ่งพาคำ
ตอบจากวิธีการแบบสุดโต่งเพื่อที่จะตอบคำถามข้อยากๆ เหล่านั้น บางคน
รู้สึกไม่สบายใจที่วางขอบเขตมากเกินไปให้กับผู้หญิง ดังนั้นพวกเขาจึงปล่อย
ให้ผู้หญิงทำเกือบจะทุกอย่างที่ผู้ชายทำได้ นี่คือสิ่งที่เราอาจเรียกมันได้ว่า 
“ บ ท บ า ท ซึ่ ง เ ส ริ ม ส ร้ า ง กั น แ ล ะ กั น แ บ บ ใ น น า ม / f o r m a l 
complementarianism” 


(คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับบทบาทซึ่งเสริมสร้างกันและกันแบบการปฏิบัติตาม
หน้าที่/functional complementarianism) คนอีกกลุ่มก็กำจัดปัญหาโด
ยการไม่อนุญาตให้ผู้หญิงมีบทบาทที่สำคัญอะไรเลย นี่คือสิ่งที่เราอาจเรียกมัน



ว่ า “บทบาทซึ่ ง เ ส ริ มส ร้ า ง กันแล ะ กันแบบหว าดกลั ว / f e a r f u l 
complementarianism” (คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับบทบาทที่เสริมสร้างกันและ
กันด้วยใจขอบพระคุณ) ทั้งสองต่างก็ไม่ได้เป็นรูปแบบที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์
เลย 

วิธีการที่แต่ละคนใช้ในการแก้ไขปัญหาที่กล่าวมานั้นขึ้นอยู่กับขอบเขตของ

ทัศนคติของแต่ละคนที่มีต่อหลักที่ยึดตามกฎเกณฑ์ (regulative principle) 
หลักที่ยึดตามกฎเกณฑ์บอกเราว่าทุกสิ่งที่เราทำในคริสตจักรนั้นจะต้องเป็นสิ่ง
พระคัมภีร์สั่งไว้หรือเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์สอนไว้อย่างชัดเจนเท่านั้น กล่าวคือกิจ
กรรมใดๆ ก็ตามที่จะเป็นมาส่วนหนึ่งของคริสตจักรอย่างถูกต้องจะต้องเป็นสิ่ง
ที่ปฏิบัติกันมาอย่างชัดเจนในพระคัมภีร์ สิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งนี้คือสิ่งที่หลาย
คนรู้จักกันดีในนามของ หลักเชิงบรรทัดฐาน (normative principle) หลักกา
รนี้บอกว่าเราสามารถทำอะไรก็ได้ตราบเท่าที่พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวห้าม กิจ
กรรมใดๆ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งอย่างถูกต้องของคริสตจักรไม่จำเป็นต้องมีการอ
นุญาตอย่างชัดเจนในพระคัมภีร์ก็ได้ ตัวอย่างเช่น ผู้หญิงสามารถเป็นผู้ให้บัพ
ติศมาได้ไหม? ฝั่งที่สนับสนุนหลักที่ยึดตามกฎเกณฑ์อาจจะตอบว่า “ไม่ได้” 
เนื่องจากเรื่องนี้ไม่มีคำสั่งที่ชัดเจนในพระคัมภีร์ ส่วนกลุ่มของของฝั่งหลักเชิง
บรรทัดฐานอาจจะตอบว่า “ได้” เพราะมันไม่มีคำสั่งห้ามในเรื่องนี้อย่างชัดเจน
ในพระคัมภีร์ 

วิธีการจัดการที่แตกต่างกันเหล่านี้บวกกับความแตกต่างในการประยุกต์ใช้

ของแต่ละหลักการได้ก่อให้เกิดพื้นที่สีเทาๆ ที่ไม่ใช่ทั้งขาวหรือดำและทำให้
เกิดความคลุมเครือด้วย ในพื้นที่เหล่านี้เราสามารถและเราควรที่จะยอมให้แต่
ละคนมีเสรีภาพที่มาจากข่าวประเสริฐ คริสตจักรที่แตกต่างกันย่อมจะตัดสิน
ประเด็นเหล่านี้แตกต่างกันภายใต้จิตสำนึกที่ดี 

แต่ในความคลุมเครือเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะต้องคลุมเครือ

ไปด้วย พระคัมภีร์ได้บอกเราไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าตำแหน่งของศิษยาภิบาล
หรือผู้ปกครองคริสตจักรนั้นได้ถูกจำกัดไว้ให้เฉพาะผู้ชายเท่านั้น และเมื่อใด
ก็ตามที่มีการใช้อำนาจผ่านทางการสั่งสอนหรือเทศนาพระคัมภีร์ มันก็ควร
จะถูกกระทำโดยผู้ชาย

สิ่งนี้สำคัญด้วยหรือ? เหตุใดสิ่งนี้จะต้องเป็นความเชื่อพื้นฐานที่สำคัญของ

เครือข่ายกิจการ 29? ทำไมจึงไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วน
ตัวของแต่ละคริสตจักรที่อยู่ในเครือข่ายด้วย? ที่จริงสมาชิกในเครือข่าย
กิจการ 29 กลุ่มที่เชื่อในเรื่องการบัพติศมาให้กับเด็ก (paedobaptism) นั้น 
ยึดถือสิ่งที่พวกเขาเชื่อในเรื่องให้บัพติศมาแบบนี้ก็ด้วยเหตุผลตามข้อพระ



คัมภีร์หลายข้อ แต่กระนั้นพวกเขาก็ยังคงยินดีที่จะร่วมงานในเครือข่ายกับ
คนอื่นๆ ที่เชื่อในการบัพติศมาให้แก่ผู้เชื่อเท่านั้น (credobaptism) และใน
ทำนองเดียวกัน กลุ่มคนที่เชื่อในเรื่องบัพติศมาให้กับผู้เชื่อเท่านั้นก็ยินดีจะ
ร่วมงานกับพวกเขาด้วยเช่นกัน แต่แล้วทำไมจึงต้องทำให้เรื่องบทบาทที่เสริม
สร้างกันและกันนี้มาเป็นเอกลักษณ์ของกิจการ 29 ด้วย? ความเชื่อในเรื่องค
วามแตกต่างที่เสริมสร้างกันและกันนี้สำคัญต่อสุขภาพฝ่ายวิญญาณของคริ
สตจักรท้องถิ่นและทีมผู้บุกเบิกคริสตจักรอย่างไร? ทำไมจึงไม่ถือว่ามันเป็น
ประเด็นที่สำคัญรองลงมาเพื่อที่เราจะสามารถยอมให้แต่ละคนมีเสรีภาพ
ตัดสินใจเองได้เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันในข่าวประเสริฐ?

ท้ายที่สุดแล้ว มุมมองเรื่องของบทบาทที่เสริมสร้างกันและกันนี้ไม่ใช่หัว

ใจสำคัญของข่าวประเสริฐ มันไม่ได้สำคัญเท่ากับเรื่องการลงมาเกิดเป็น
มนุษย์ของพระคริสต์ ความเป็นมนุษย์และพระเจ้าอย่างครบถ้วนของพระองค์ 
ความตายของพระองค์บนไม้กางเขนในฐานะตัวแทนที่แบกรับเอาการลงโทษ
แห่งประชากรของพระองค์ไป การเป็นขึ้นมาจากความตายและการเสด็จขึ้น
ไปสู่สวรรค์ทางกายของพระเยซูเพื่อไปรับอำนาจทั้งปวงจากพระบิดา การถูก
นับว่าเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อเท่านั้น การส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมา
เพื่อเสริมกำลังแก่คริสตจักรในการออกไปทำพันธกิจ การกลับมาของพระค
ริสต์ การพิพากษาครั้งสุดท้ายและพระสัญญาแห่งชีวิตนิรันดร์ ความเชื่อใน
บทบาทซึ่งเสริมสร้างกันและกันไม่ได้เป็นหนึ่งในความจริงหลักที่สำคัญที่สุด
เหล่านี้

บรู๊ซ แวร์ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ว่า ในทุกวันนี้เรื่องบทบาทซึ่ง

เสริมสร้างกันและกันมีความสำคัญด้วยเหตุผลสองประการ ดังนี้ 
17

1. บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมที่บิดเบี้ยว 
 ประการแรก แวร์กล่าวว่า “ความเชื่อนี้เป็นกลยุทธ์สำคัญในการส่งเสริมค

วามเชื่อของคริสเตียนที่ต้องอาศัยอยู่ท่ามกลางกระแสสังคมที่พร้อมจะรับเอา
ค่านิยมและความเชื่อที่ต่อต้านความเชื่อดั้งเดิมและความเชื่อแบบอิแวนเจลิ
คัลอยู่เสมอ”

เขาเสนอแนะว่า เส้นแนวรบของสงครามในทุกวันนี้ระหว่างความเชื่อของค

ริสเตียนกับวัฒนธรรมรอบข้างนั้น ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่เรื่องของหลักข้อเชื่อ 
โลกนี้ไม่ได้โต้เถียงในเรื่องการบังเกิดจากหญิงพรหมจารีของพระคริสต์หรือ
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เรื่องการเป็นขึ้นจากตายทางร่างกายจริงๆของพระองค์ ไม่ใช่ทั้งเรื่องสิทธิอำ
นาจของพระวจนะหรือวิธีการที่พระเจ้าจะนับว่าเราเป็นคนชอบธรรม แต่ความ
กดดันของทุกวันนี้คือเรื่องเพศของผู้ชายผู้หญิงและเรื่องสภาพทางเพศ ความ
เชื่อแบบสัมพันธนิยม (relativism: ความเชื่อที่ว่าความจริงไม่เที่ยงแท้เสมอ
ไป) ในสังคมของคนยุคใหม่นี้ทำให้คนแทบไม่สนใจในเรื่องการยืนยันจุดยืน
ของหลักข้อเชื่อ ความเชื่อแบบนี้จะยินดีให้เราเชื่ออะไรก็ได้ตามแบบที่เราต้อ
งการ แต่มันจะไม่ยอมรับการไม่เห็นด้วยในประเด็นเรื่องทางเพศและความ
เสมอภาคกัน

ประเด็นในเรื่องบทบาททางเพศนี้เป็นเรื่องทางจริยธรรมมากกว่าเรื่องหลัก

ข้อเชื่อ หลักความเสมอภาคของมนุษย์ (egalitarianism) นั้น ไม่ใช่คำสอน
เท็จ แต่การประนีประนอมในเรื่องนี้ก็เท่ากับเป็นการยอมให้วัฒนธรรมรอบ
ข้างเข้ามามีอิทธิพลต่อคริสตจักร ความคิดของเราจะค่อยๆ ถูกขับเคลื่อนไป
โดยวัฒนธรรมแทนที่จะเป็นพระคำของพระเจ้า และสิ่งนั้นมันจะพาเราไปอยู่
บนถนนที่มุ่งสู่การประนีประนอมทางหลักข้อเชื่อในที่สุด

มันอย่างชัดเจนว่า ในคริสตจักรความกดดันเพื่อที่จะมีการประนีประนอม

ในเรื่องทำนองนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และความกดดันนี้ก็เพิ่มขึ้นเมื่อคนส่วนหนึ่ง
ในคริสตจักรเริ่มคล้อยตาม ดังนั้นการล่อลวง เพื่อที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าคริสต
จักรของเรามีความยืดหยุ่นเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่หลักข้อเชื่อที่สำคัญสุดจึงเพิ่ม
มากขึ้นเรื่อยๆ

แต่โลกนี้ไม่ได้กำลังมองหาการประนีประนอมอย่างง่ายดายกับคริสตจัก

รอยู่ นั่นไม่ใช่ความตั้งใจของมัน ผู้ไม่เชื่อไม่ได้คาดหวังให้มีการปรับเปลี่ยน
ข้อปฏิบัติเล็กๆ น้อยๆ ของคริสเตียน เพื่อจะปูทางให้พวกเขาพากันกลับเข้า
มาในคริสตจักรอีกครั้งพร้อมกับฝูงชนจำนวนมาก สังคมที่เคยขึ้นชื่อว่าเป็นค
ริสเตียนของยุโรปจะยังคงผลักดันความเชื่อที่ต่อต้านพระเจ้าของมันต่อไป

การทรงเรียกในพระคัมภีร์ใหม่นั้นไม่ใช่การเรียกให้เป็นเหมือนโลกนี้ 

การทรงเรียกนั้นคือการรักษาความบริสุทธิ์และถูกแยกออกมา โรม 12:2 
บอกว่า “อย่าดำเนินชีวิตตามอย่างคนในโลกนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลง
จิตใจของท่านใหม่ แล้วท่านจึงจะสามารถพิสูจน์และยืนยันได้ว่าสิ่งใดคือพระ
ประสงค์ของพระเจ้า คือพระประสงค์อันดีเป็นที่พอพระทัยและสมบูรณ์พร้อม
ของพระองค์” เป้าหมายของเราไม่ใช่การดำเนินชีวิตตามอย่างโลก แต่คือ
การรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจโดยผ่านทางพระคำของพระเจ้า เป้าหมายของ
เราไม่ใช่เป้าประสงค์ของโลกนี้แต่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้า




2. รูปแบบของข่าวประเสริฐ 
ประการที่สอง แวร์ให้ข้อเสนอแนะว่าหลักของบทบาทซึ่งเสริมสร้างกันและ

กันนั้นสำคัญเพราะว่าการแต่งงานคือภาพของข่าวประเสริฐ การแต่งงานตาม
ที่เปาโลกล่าวไว้ในเอเฟซัส 5:31-32 นั้นถูกออกแบบมาโดยพระเจ้าเพื่อที่จะ
สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างพระคริสต์กับประชากรของพระองค์ พันธสัญญา
ตลอดชีวิตของการแต่งงานชี้ให้เห็นถึงพันธสัญญาที่ยั่งยืนของพระเจ้าต่อค
ริสตจักร ฉะนั้นการแต่งงานและบทบาททางเพศจึงไม่ใช่เรื่องของโครงสร้าง
ทางสังคมหรือวัฒนธรรม พวกมันคือการเปิดเผยจากพระเจ้า และพวกมันก็
กำลังเผยให้เห็นถึงพระสัญญาที่เปี่ยมด้วยความอันรักร้อนแรงที่พระเจ้ามีต่อ
คนของพระองค์ พวกมันชี้ไปที่ข่าวประเสริฐ และถ้าพวกมันถูกออกแบบมา
โดยพระเจ้า เราก็ไม่มีสิทธิที่จะไปออกแบบมันใหม่อีก

แน่นอนว่าคริสเตียนที่ยึดหลักความเสมอภาคของมนุษย์นั้นรักษาความ

ศักดิ์สิทธิ์ของการแต่งงานไว้ แต่ในเอเฟซัส บทที่ 5 เปาโลไม่ได้พูดแค่ว่าการ
แต่งงานชี้ไปที่ความสัมพันธ์ของพระคริสต์ต่อคนของพระองค์ ท่านยังพูดด้วย
ว่ามันได้ชี้ไปที่ความสัมพันธ์นั้นอย่างไร ภรรยายอมอยู่ใต้อำนาจของสามีใน
แบบที่เธอจะได้เป็นภาพของการที่คริสตจักรยอมอยู่ใต้อำนาจของพระคริสต์ 
และสามีนั้นต้องรักภรรยาในแบบที่เขาจะสามารถเป็นภาพของความรักที่พระ
คริสต์มีต่อเจ้าสาวของพระองค์ มันไม่ใช่การแต่งงานโดยทั่วไปที่เป็นภาพ
แสดงการเป็นหนึ่งเดียวกันของพระคริสต์กับคริสตจักร แต่มันคือการแต่งงา
นที่ผู้ชายจะต้องเป็นผู้นำ จะต้องมีความรักที่เสียสละและมีความรักตอบสน
องต่อกันและกัน และมีการยอมเชื่อฟังของผู้หญิง การไปกำหนดความสัมพันธ์
ทางเพศในการแต่งงานขึ้นมาใหม่เป็นการทำให้ภาพซึ่งการแต่งงานเป็นตัว
แทนนั้นมัวหมองและไม่ชัดเจน


มุมมองของงานมิชชั่น 
บทบาทซึ่งเสริมสร้างกันและกันเป็นเรื่องสำคัญเพราะมันเกี่ยวข้องกับการ

ออกไปทำงานมิชชั่น เบื้องหลังของทุกบทในหนังสือเล่มนี้คือความเชื่อที่ว่าค
ริสตจักรเป็นยุทธวิธีหลักของพระเจ้าในการออกไปทำพันธกิจในโลก ภารกิจ
ของเราคือการกระจายชุมชนแห่งแสงสว่างออกไปให้เต็มโลก เพราะวิธีนี้คือ
หนทางที่ความมืดจะถูกทะลุทะลวงและถูกขับไล่ไปโดยข่าวประเสริฐ ในการ
จะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้คริสตจักรต้องถูกก่อร่างขึ้นมาโดยข่าวประเสริฐและตั้งอยู่
เพื่อข่าวประเสริฐ สิ่งนี้ส่งผลกระทบไม่ใช่เพียงต่อข้อความที่เราประกาศ
เท่านั้น แต่รวมถึงอุปกรณ์ที่เราใช้ประกาศด้วย ในฐานะที่เป็น “พระกายของ



พระคริสต์” คริสตจักรกำลังกำหนดรูปทรง เนื้อสัมผัสและสีสันให้แก่ข่าวประ
เสริฐด้วย

เมื่อคริสตจักรท้องถิ่นได้ดำเนินชีวิตต่อสายตาชาวโลก เธอก็ได้สำแดงข่าว

ประเสริฐของพระคริสต์ในสภาพแวดล้อมที่เธออยู่และช่วยให้คนที่อยู่
ภายนอกนั้นเข้าใจความจริงที่คริสตจักรยกย่องมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การถูก
นับว่าเป็นผู้ชอบธรรมเป็นที่เข้าใจต่อคนอื่นได้เมื่อคนของพระเจ้าพึ่งพาในพระ
คริสต์และไม่ได้พยายามที่จะป่าวประกาศว่าตนเองชอบธรรมโดยผ่านทา
งอาชีพการงาน ความสำเร็จหรืองานอดิเรกของพวกเขา การอภัยบาปกลาย
มาเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจต่อคนทั่วไปเมื่อคนของพระเจ้าอดทนต่อความอ่อนแอขอ
งกันและกัน หันแก้มอีกข้างหนึ่งให้แล้วอภัย “เจ็บสิบคูณเจ็ดครั้ง” คำเชื้อเชิญ
แห่งข่าวประเสริฐต่อทุกคนอย่างไม่เลือกหน้ากลายมาเป็นสิ่งที่ยากจะขัดขืนได้
เมื่อคนของพระเจ้ายืนยันที่จะอ้าแขนกว้างและต้อนรับแม้แต่คนบาปที่สุด

บทบาทซึ่งเสริมสร้างกันและกันนั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ มันได้แสดงให้เห็นถึง

บางสิ่งที่สำคัญ เป็นจริงและถูกต้องเกี่ยวกับพระเจ้า มันได้ทำให้เราได้เห็น
เสี้ยวหนึ่งของข้างในองค์ตรีเอกานุภาพ มันแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกัน
ที่งดงามพร้อมกับการพึ่งพาอาศัยกันอย่างสนิทสนมและเสริมสร้างซึ่งกันและ
กัน ขณะที่สามีนำที่ในบ้านและคณะผู้ปกครองนำที่ในคริสตจักรพวกเขาก็ได้
ทำให้เราเห็นภาพธรรมชาติแห่งการนำของพระบิดาด้วย ขณะที่พวกผู้
ปกครองดูแลเหล่าฝูงแกะพวกเขาก็กำลังเปิดช่องให้คนอื่นสามารถเข้าไปถึง
หัวใจแห่งพระผู้เลี้ยงได้ ขณะที่ภรรยากำลังยอมเชื่อฟังการนำของสามีของตน 
พวกเธอก็สำแดงให้โลกนี้เห็นถึงความถ่อมใจอันกล้าหาญและงดงามด้วย

เมื่อเราใคร่ครวญว่าแผนการแห่งความรอดเกิดขึ้นและสำเร็จลงได้อย่างไร 

และมันสามารถถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร เราจะต้องรู้สึกทึ่ง
และยำเกรงในพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจะต้องรู้สึกประ
หลาดใจในพระสติปัญญาและจะรู้สึกทึ่งจากความมีประสิทธิภาพในการสนับ
สนุนและส่งเสริมที่แต่ละพระภาคมีต่อกันและกัน แต่เหนือสิ่งอื่นใด เราควรจะรู้
สึกขอบพระคุณสำหรับการให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจทั้งในการที่ยื่นความ
จำนงและการยอมทำตามของเหล่าตรีเอกานุภาพ

นี่คือสิ่งที่บทบาทซึ่งเสริมสร้างกันและกันได้กระทำ นี่คือสิ่งที่ควรจะถูกแสด

งออกในคริสตจักรที่เราออกไปบุกเบิกทั่วโลก นี่คือศาสนศาสตร์ที่จับต้องได้ 
นี่คือความจริงที่มีสไตล์สุดๆ เพียงข่าวประเสริฐเท่านั้นที่ทำให้มันเกิดขึ้นได้ 
และทั้งโลกก็กำลังรอคอยมันอยู่ 



บทที่ 9

ผู้หญิงที่ปลูกคริสตจักร


โดย รูธ วูดโรว 

หนึ่งในข้อตกลงร่วมกันของเครือข่ายกิจการ 29 คือเรื่องบทบาทที่เสริม
สร้างกันซึ่งและกัน (complementarianism) มันคือความเชื่อที่ว่า พระคัมภีร์
สอนว่าผู้ชายและผู้หญิงมีบทบาทหน้าที่ต่างกันแต่ก็เสริมสร้างกันและกันอย่าง
สมบูรณ์ สิ่งนี้รวมถึงความเชื่อที่ว่าบทบาทของผู้ชายคือการนด้วยความรับผิด
ชอบทั้งในชีวิตแต่งงานและในคริสตจักร คำถามคือว่า แล้วยังมีอะไรเหลือให้
ผู้หญิงทำบ้าง? ผู้หญิงมีบทบาทในการบุกเบิกคริสตจักรบ้างไหม?

ดิฉันเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรที่ถูกปลูกขึ้น และฉันก็เป็นส่วนหนึ่งของ

ชุมชนแห่งข่าวประเสริฐในคริสตจักรที่ครั้งหนึ่งเคยถูกปลูกขึ้นซึ่งกำลัง
พยายามจะประกาศกับคนมุสลิมอยู่ ดังนั้นฉันจึงใช้เวลามากพอสมควรกับผู้
หญิงมุสลิม

เสียงของคัมภีร์กุรอานคือเสียงของผู้ชาย คัมภีร์กุรอานถูกเขียนขึ้นเพื่อ

ผู้ชาย ผู้หญิงในศาสนาอิสลามอยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้ชายและมีความสำคัญ
เพียงเพราะความสัมพันธ์ที่เธอมีต่อผู้ชายเท่านั้น การเป็นภรรยาหรือแม่ของ
ใครสักคนนั้นทำให้คุณพอมีความสำคัญอยู่บ้าง เพียงแค่นี้เท่านั้นเองที่ทำให้
ชีวิตของคุณมีเป้าหมาย มิฉะนั้นคุณก็ไม่ความเกี่ยวข้องอะไรภายในศาสนา
อิสลาม ชาวมุสลิมเชื่อว่าถ้าคุณแต่งงานกับผู้หญิงเมื่อเธออายุยังน้อยมากๆ 
(อันที่จริงหมายถึงเมื่อเธอยังเป็นเพียงเด็กเท่านั้น) มันก็เป็นผลดีต่อตัวคุณเอง 
มุมมองของมุสลิมที่มีต่อสวรรค์คือการที่ผู้ชายจะได้สาวพรหมจารีหมู่หนึ่งไว้
ในครอบครองเพื่อความสำราญของเขาเอง นี่คือคำสอนเกี่ยวกับชีวิตหลังค
วามตายสำหรับผู้ชาย แล้วถ้าคุณเป็นผู้หญิงล่ะ? คุณตรากตรำรับใช้พระเจ้า
เพื่ออะไรกัน? ผู้หญิงในศาสนาอิสลามถูกสอนว่าให้รับใช้พระเจ้า แต่ไม่ใช่
เพื่อสิ่งใดเลย

ในโลกตะวันตกเราอยู่ในสังคมที่กำลังถูกทำให้เป็นเหมือนผู้หญิงมากขึ้น

เรื่อยๆ แต่ในความเป็นจริงนี่ไม่ใช่การพัฒนาในทางที่ดีขึ้นเลยสำหรับผู้หญิง 
ผู้หญิงถูกคาดหวังให้สวมบทบาททั้งในที่ทำงาน ที่บ้านและบนเตียง เราถูกยื้อ
แย่งไปมาระหว่างอาชีพการงานและลูกๆ ของเรา ความกังวลเกี่ยวกับรูปลัก



ษณ์ภายนอกก็กำลังแพร่หลาย รูปร่างหน้าตาและภาพลักษณ์ภายนอกของเรา
ก็ถูกสอบถามและแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง เราอาศัยอยู่ในโลกที่ไม่รู้
ว่าจะเอายังไงดีกับผู้หญิง เราคิดว่าโลกตะวันตกมีทางออกหมดแล้วและคิดว่า
ทัศนะคติที่พวกโลกตะวันออกมีต่อผู้หญิงนั้นมันแย่มาก แต่ผู้หญิงในโลก
ตะวันตกก็ยังไม่พบกับเป้าหมายและชีวิตที่เติมเต็มของพวกเธออยู่ดี

เพียงแค่ในข่าวประเสริฐเท่านั้นที่ผู้หญิงสามารถค้นพบคุณค่าและเป้าหมาย

ที่แท้จริงของเธอ ผู้หญิงมีที่ยืนของเธอในงานพันธกิจ และคริสตจักรก็ควร
จะเป็นที่ที่พวกเธอสามารถจำเริญขึ้น มีคุณค่า ได้รับการดูแลและสามารถพบ
ชีวิตที่บริบูรณ์ได้


ภาพนิมิตของผู้หญิงในการทรงสร้างโลก 
ปฐมกาล 1:26-27 บอกว่า:

²⁶แล้วพระเจ้าตรัสว่า “ให้เราสร้างมนุษย์ขึ้นตามแบบเรา ตามอย่างเรา 

เพื่อให้เขาครอบครองปลาในทะเล นกในอากาศ สัตว์ใช้งาน สัตว์ป่าทั้ง
ปวง และสัตว์ที่เลื้อยคลาน”

²⁷ดังนั้นพระเจ้าได้สร้างมนุษย์ตามพระฉายของพระองค์

ตามพระฉายของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างพวกเขาขึ้น

พระองค์ทรงสร้างทั้งผู้ชายและผู้หญิง


ณ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นผู้หญิงก็ถูกเอ่ยถึง ผู้หญิงถูกพูดถึง และผู้หญิงก็ได้รับการ
ยอมรับในฐานะของผู้เป็นพระฉายหรือรูปภาพของพระเจ้า ผู้หญิงคือผู้ที่เป็น
ภาพสะท้อนของพระเจ้า

ในปฐมกาล บทที่ 2 อาดัมได้รับมอบหมายให้ดูแลสวน และเราพบว่าเขา

ต้องการผู้ช่วย ตรงนี้เราได้เห็นว่า ผู้หญิงมีที่ของพวกเธออยู่ ณ หัวใจของคำ
บัญชาทางวัฒนธรรม (cultural mandate: คำบัญชาแห่งการทรงสร้างที่ให้
ทวีจำนวนขึ้น มีอำนาจเหนือแผ่นดินและครอบครองสรรพสัตว์) พวกเราเป็น
ส่วนหนึ่งของงานที่ต้องทำให้สำเร็จด้วย อาดัมและเอวาจะต้องอยู่ในชุมชน
ร่วมกันโดยอาศัยพระคำของพระเจ้าและอยู่ร่วมกับพระเจ้าในการดำเนินชี
วิตแต่ละวันด้วย อาดัมและเอวาต้องเป็นหุ้นส่วนร่วมกันทั้งในการทำงาน 
การพักผ่อนและในขณะที่พวกเขาดูแลและเพลิดเพลินไปกับทุกสิ่งที่พระเจ้าส
ร้างด้วย งานนี้เป็นงานระดับโลกเลยทีเดียวเมื่อพูดถึงขอบเขตของมัน ภา
รกิจที่ได้มอบหมายให้แก่ผู้หญิงไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่ประตูหน้าบ้าน




ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการสรรค์สร้างและการเพาะบ่มทางวัฒนธรรมเคียงข้าง
ไปกับผู้ชายในทุกๆ ระดับ ซึ่งนั่นรวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะ หัตถ
กรรม วิจิตรศิลป์ ยารักษาโรค วิศวกรรมและอีกมากมาย ที่ใดที่สังคมกำลัง
มีการพัฒนา ที่นั่นก็มีพื้นที่สำหรับผู้หญิงในการพัฒนาโลกนี้ร่วมกันกับผู้ชาย
ให้เป็นไปตามภาพขององค์พระผู้สร้าง

คนมากมายทั้งที่อยู่นอกและในคริสตจักรเชื่อว่าคริสตศาสนาบอกว่าพื้นที่ที่

ผู้หญิงมีอิทธิพลอยู่นั้นถูกจำกัดไว้แค่ที่ในบ้าน การเป็นแม่บ้านคืองานอันทรง
คุณค่าซึ่งบ่อยครั้งผู้หญิงก็เก่งในเรื่องนี้ ตัวฉันเองก็เป็นแม่บ้านคนหนึ่ง แต่ค
วามคิดที่ว่างานเดียวที่ผู้หญิงสามารถทำได้คือการดูแลบ้านและทำอาหารดู
จะไม่เข้ากันกับนิมิตแห่งการทรงสร้างนี้เลย เห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่ที่ที่บทบาท
ของเราควรจะเริ่มต้นและจบลง ผู้หญิงควรจะสะท้อนภาพแห่งพระผู้สร้างของ
เธอในทุกที่ที่เธออยู่และทุกงานที่พระเจ้าได้มอบหมายให้เธอทำ

เราเห็นภาพนี้ถูกบรรยายไว้อย่างสวยงามในการพรรณนาถึง “ภรรยาที่ดี

เลิศ” ในสุภาษิต บทที่ 31 ผู้หญิงคนนี้ได้รวบรวมความหมายของการเป็นภาพ
สะท้อนของพระเจ้าไว้ในตัวเธอ เธอเพลิดเพลินไปกับการสร้างสรรค์ เธอ
ทำงานด้วยสองมือของเธอ เธอมีส่วนร่วมในงานธุรกิจ เธอดูแลครอบครัวของ
เธอ เธออยู่เคียงข้างสามีของเธอในการเข้าสังคมทุกระดับ

ในปฐมกาล 2:18 พระเจ้าตรัสว่า “ไม่ควรที่ชายผู้นี้อยู่คนเดียว” การสะท้อ

นภาพของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ผู้ชายและผู้หญิงทำร่วมกัน พระธรรมตอนนี้หมาย
ถึงการแต่งงานโดยเฉพาะ แต่ความหมายโดยนัยคือการที่โลกนี้ไม่ควรจะ
มีแต่ผู้ชายเท่านั้น พระเจ้าออกแบบโลกนี้มาโดยให้มีผู้หญิงอยู่ในนั้นด้วย นั่น
หมายความว่ามันมีเป้าหมายที่สำคัญบางอย่างที่รอให้ผู้หญิงมาเติมเต็ม 
โลกนี้จะต้องแย่ลงแน่หากไม่มีผู้หญิงอยู่ในนั้น! และมันคือพระเจ้าเองที่เป็นผู้
ประกาศสิ่งนี้

ในปฐมกาล บทที่ 3 เอวาฟังคำโกหกของงูที่มันพูดเกี่ยวกับพระเจ้าและอาดั

มก็มาเข้าร่วมวงกับเธอด้วย พวกเขาฟังคำที่ไม่ใช่ถ้อยคำของพระเจ้า พวกเขา
จึงไม่ได้อยู่ภายใต้พระคำของพระเจ้าอีกต่อไป ผลคือ ชุมชนของพวกเขาสอง
คนได้แตกหักและชุมชนระหว่างพวกเขากับพระเจ้าก็แตกสะบั้นลงด้วย ชีวิต
ทุกๆ วันของพวกเขากำลังสิ้นสุดลงไปสู่ความหายนะ

นับตั้งแต่นั้นมาผู้หญิงก็พบกับปัญหา เนื่องจากพวกเธอไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่

ภายใต้พระคำของพระเจ้าแล้ว พวกเธอจึงไม่มีความสุขกับเป้าหมายที่พระเจ้า
มีไว้สำหรับเธอ พวกเธออยากจะไปตามทางของตัวเอง เอวาเชื่อว่าเวลานี้เธอ
ได้หาอิสรภาพมาให้แก่ตัวเองแล้ว แต่ในความเป็นจริงทั้งตัวเธอและบรรดา



บุตรสาวของเธอก็ไม่ได้พบกับอะไรนอกเสียจากความเป็นทาสนับตั้งแต่นั้นมา 
เธอคิดว่าได้ซื้ออิสรภาพมาให้กับตัวเอง แต่เธอกลับกำลังเป็นทาสของทัศ
นะคติที่มีต่อโลกและกำลังเดินห่างออกไปจากชีวิตที่อยู่ใต้คำแนะนำอันชาญ
ฉลาดของพระเจ้าอยู่

ทุกวันนี้มีหลายที่ในโลกที่ผู้หญิงถูกบังคับให้เป็นทาส ในโลกตะวันตกพวก

เราก็จัดว่าอยู่ในกลุ่มของการเป็นทาสอย่างสมัครใจ แม้จะขึ้นชื่อว่าสมัคร
ใจแต่ก็ยังเป็นทาสอยู่ดี ไม่มีใครเลยที่เป็นอิสระ มีเพียงข่าวประเสริฐเท่านั้นที่
สามารถปลดปล่อยเราให้เป็นไทจากสถานการณ์เช่นนี้ได้ ข่าวประเสริฐจะ
นำเรากลับมาเป็นผู้หญิงแบบที่ควรจะเป็นซึ่งมาพร้อมกับเป้าหมายและการ
เติมเต็มอันเป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้า


นิมิตที่ถูกฟื้นฟูใหม่สำหรับผู้หญิงในแผนการไถ่ 
ภาพนิมิตของการถูกสร้างขึ้นใหม่ของมนุษย์โดยผ่านทางข่าวประเสริฐคือ

สิ่งที่เราเห็นในโคโลสี 3:1-17


¹ในเมื่อทรงให้ท่านทั้งหลายเป็นขึ้นกับพระคริสต์แล้ว ก็จงให้ใจของท่าน
จดจ่อกับสิ่งที่อยู่เบื้องบนที่ซึ่งพระคริสต์ประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของ
พระเจ้า  ²จงให้ความคิดของท่านจดจ่ออยู่กับสิ่งเบื้องบน ไม่ใช่สิ่งฝ่าย
โลก  ³เพราะท่านตายแล้ว และบัดนี้ชีวิตของท่านถูกซ่อนอยู่กับพระคริสต์
ในพระเจ้า  ⁴เมื่อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นชีวิตของท่านปรากฏ เมื่อนั้นท่านก็จะ
ปรากฏพร้อมกับพระองค์ในพระเกียรติสิริด้วย

⁵เหตุฉะนั้นจงประหารโลกียวิสัยของท่านคือ การผิดศีลธรรมทางเพศ 

ความโสมม ราคะตัณหา ความปรารถนาชั่วและความโลภ ซึ่งเป็นการบูชา
รูปเคารพ  ⁶เนื่องด้วยสิ่งเหล่านี้พระพิโรธของพระเจ้ากำลังจะมาถึง  ⁷ครั้ง
หนึ่งท่านเคยดำเนินชีวิตในทางเหล่านี้  ⁸แต่บัดนี้ท่านจงกำจัดสิ่งทั้งปวงต่อ
ไปนี้ให้หมดจากตัวท่านคือ ความโกรธ ความเกรี้ยวกราด การคิดปองร้าย 
การกล่าวร้าย และวาจาหยาบช้าจากปากของท่าน  ⁹อย่าโกหกกันในเมื่อ
ท่านสลัดทิ้งตัวตนเก่าๆ พร้อมกับความประพฤติเดิมๆ แล้ว  ¹⁰และสวมตัว
ตนใหม่ซึ่งกำลังทรงสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายขององค์พระผู้สร้างขณะที่
ท่านเรียนรู้จักพระองค์มากขึ้น  ¹¹จึงไม่มีกรีกหรือยิว เข้าสุหนัตหรือไม่เข้าสุ
หนัต คนชาติอื่นๆ คนป่า ทาสหรือไท แต่พระคริสต์ทรงเป็นทุกสิ่งและทร
งอยู่ในทุกคน




¹²ฉะนั้นในฐานะประชากรที่พระเจ้าทรงเลือก ผู้บริสุทธิ์และเป็นที่รักยิ่งของ
พระองค์ จงสวมความสงสาร ความกรุณา ความอ่อนโยน ความถ่อมสุภาพ 
และความอดทน  ¹³จงอดทนอดกลั้นต่อกันและกัน และไม่ว่าท่านมีเรื่องขุ่น
ข้องหมองใจประการใดต่อกันก็จงยกโทษให้กัน ท่านจงยกโทษให้กัน
เหมือนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงยกโทษให้ท่าน  ¹⁴และจงสวมความรักทับ
คุณความดีทั้งหมดนี้ ความรักผูกพันสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดให้เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันอย่างสมบูรณ์

¹⁵จงให้สันติสุขของพระคริสต์ครองใจท่านเพราะพระเจ้าทรงเรียกท่า

นมาเป็นอวัยวะของกายเดียวกัน เพื่อท่านจะได้รับสันติสุขนี้ และจงมีใจขอบ
พระคุณ  ¹⁶จงให้พระวจนะของพระคริสต์เปี่ยมล้นอยู่ในท่านขณะที่ท่านสั่ง
สอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้น และขณะที่ท่านร้องเพลงสดุดี เพลง
นมัสการ และบทเพลงฝ่ายวิญญาณด้วยใจกตัญญูต่อพระเจ้า  ¹⁷และไม่ว่า
ท่านจะทำสิ่งใด จะเป็นวาจาหรือการกระทำก็ตาม จงทำทุกสิ่งในพระนาม
ขององค์พระเยซูเจ้า ขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาโดยทางพระเยซู


พระธรรมเหล่านี้ได้เตรียมคำตอบสำหรับคำถามในเรื่องบทบาทของผู้หญิง
ให้แก่เรา ถ้าคุณเป็นคริสเตียนคุณก็ได้ตายไปกับพระคริสต์แล้ว คุณถูกทำให้
เป็นขึ้นมากับพระคริสต์และตอนนี้คุณเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแห่งใหม่ซึ่งถูก
บรรยายไว้ในพระคัมภีร์ตอนนี้ ในข้อที่ 12 เราเห็นว่านี่คือชุมชนซึ่งสมาชิก
ของมันยอมให้พระคำของพระเจ้าฝังอยู่ในพวกเขาอย่างเต็มขนาด มันคือ
ชุมชนที่สมาชิกจะอดทนอดกลั้นต่อกัน อภัยให้กันและรักซึ่งกันและกัน โดย
ทางความตาย การเป็นขึ้นมาและการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูเราจึงได้
กลายมาเป็นประชากรแห่งพระวจนะอีกครั้ง เราคือประชากรที่ดำเนินชีวิตโดย
ถ้อยคำของพระคริสต์ที่อาศัยอยู่ในชุมชนของคนทั่วไป

ดังที่ข้อ 10 กล่าวไว้ว่า เราต้อง “สวมตัวตนใหม่ซึ่งกำลังทรงสร้างขึ้นใหม่

ตามพระฉายขององค์พระผู้สร้าง” โดยทางข่าวประเสริฐเรากำลังถูกสร้างขึ้น
ใหม่เพื่อที่เราจะกลายมาเป็นผู้หญิงแห่งปฐมกาล บทที่ 1 และ 2 อีกครั้ง พูด
อีกอย่างคือ โดยทางข่าวประเสริฐผู้หญิงได้อยู่ในตำแหน่งที่พวกเธอทำงาน
เคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับผู้ชายในฐานะของหุ้นส่วนอีกครั้ง และเพื่อที่สิ่งนี้จะเกิด
ขึ้น เราจำเป็นต้อง


• ดำเนินชีวิตโดยพระวจนะของพระคริสต์...

• อยู่ในชุมชนด้วยกันและอยู่ในชุมชนกับพระเจ้า...




• ใช้ชีวิตธรรมดาตามบริบทของชีวิตประจำวัน


ในส่วนครึ่งหลังของโคโลสี บทที่ 3 เปาโลได้พูดถึงบทบาทของผู้หญิงและผู้
ชายอย่างเฉพาะเจาะจง ในโคโลสี บทที่ 3 และเอเฟซัสบทที่ 5 ผู้หญิงต้อง
ยอมอยู่ใต้อำนาจภายในความสัมพันธ์ของการแต่งงานและใน 1 ทิโมธี บทที่ 
2-3 เราเห็นว่าการดูแลและการสั่งสอนคริสตจักรคือบทบาทของผู้ชาย 

แต่พระคัมภีร์นั้นไม่เหมือนกับคัมภีร์กุรอาน พระคัมภีร์พูดกับผู้หญิง ทุกสิ่งที่

เขียนในพระคัมภีร์ใหม่ก็เขียนถึงบรรดาผู้เชื่อซึ่งรวมถึงผู้หญิงด้วย ทุกคำสั่ง
เป็นคำสั่งสำหรับผู้หญิงเช่นเดียวกับที่สั่งผู้ชาย ทุกสิ่งที่เขียนขึ้นในโคโลสี 
3:1-17 นั้นเขียนเพื่อผู้หญิงด้วย

เมื่อเราอ่านในโคโลสี บทที่ 3 เช่น ในเรื่องการ “สั่งสอนและเตือนสติกัน

ด้วยปัญญาทั้งสิ้น” มันเป็นการพูดให้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายฟัง เราได้ยินถ้อย
คำของพระเยซูว่า “จงไปสร้างสาวกจากมวลประชาชาติ” (มธ. 28:19) คำสั่ง
เหล่านี้ถูกส่งมอบให้แก่ผู้หญิงเช่นเดียวกันกับผู้ชาย

หากคุณเป็นผู้เชื่อ พระคำเหล่านี้ก็กำลังพูดกับคุณอยู่ นี่หมายความว่ามันไม่

มีทางเลี่ยงเลย ผู้หญิงจะต้องสร้างสาวก ผู้หญิงต้องทำทุกสิ่งเพื่อนามของพระ
เยซู นี่คือจุดประสงค์ที่เราเกิดมา เราเกิดมาเพื่อจะเป็นสิ่งนี้มาโดยตลอด 
ฉะนั้นมันจึงควรจะมีไฟอันร้อนแรงสุมอยู่ในอกของคุณที่จะประกาศ สั่งสอน
และปกป้องข่าวประเสริฐ นี่ควรจะเป็นบทบาทของคุณในทุกที่และทุกเวลาที่
คุณสามารถทำได้ ในทุกๆ นาทีของทุกชั่วโมงของทุกวันของทุกปีของชีวิตคุณ 
ทุกนาทีของเราควรถูกใช้เพื่อดำเนินชีวิตในการรับใช้องค์พระผู้ช่วยและจอ
มกษัตริย์ของเราด้วยความรักร้อนรน

พระเยซูได้เป็นขึ้นมาจากความตายและมอบความหวังของการเป็นขึ้นจาก

ตายที่แน่นอนนั้นให้แก่คุณ พระองค์นั่งอยู่ที่เบื้องขวาของพระบิดาและกำลัง
ประกาศความชอบธรรมของคุณว่า “เจ้าและเจ้าและเจ้าคือเจ้าหญิงในอาณา
จักรของเรา จงมาเป็นเจ้าหญิงในอาณาจักรของเรา” ฉะนั้นจงต่อสู้เพื่อความ
ยินดีในพระเยซูเพื่อตัวคุณเองและเพื่อคนอื่น นี่คือสิ่งที่คุณควรทำ นี่คือหน้าที่
ของคุณ

เปาโลได้ประยุกต์หลักการทั่วไปข้อนี้ให้เข้ากับบทบาทหน้าที่ที่เฉพาะ

เจาะจงในครึ่งหลังของโคโลสี บทที่ 3 ดังนั้นถ้าคุณแต่งงานแล้วการแต่งงาน
ทั้งหมดของคุณก็เพื่อองค์จอมราชาเยซู คุณไม่ใช่ศูนย์กลางของมัน อันที่จริง
คุณก็ไม่ใช่ศูนย์กลางของมันมาตั้งแต่แรกแล้ว เป้าหมายการแต่งงานของคุณ
นั้นไม่ใช่การที่สามีคอยแต่จะเอาอกเอาใจและยกย่องตัวคุณ หรือการที่คุณ



เอาแต่ยกย่องสามี ทั้งหมดมันเกี่ยวข้องกับพระเยซูเท่านั้น คุณจะต้องกระตือ
รือร้นในการยกย่ององค์พระเยซูและคุณต้องกระตือรือร้นในการที่สามีของคุณ
จะทำสิ่งเดียวกันนี้ด้วย นี่คือเป้าหมายของการแต่งงาน การสมรสของคุณคือ
การเป็นหุ้นส่วนกันในการรับใช้พระเจ้า เหมือนดังที่มันเป็นในปฐมกาล บทที่ 
2

หากมีลูก คุณจำเป็นต้องจะสอนพวกเขาว่าไม่มีสิ่งใดสำคัญต่อคุณไปมา

กกว่าพระเยซูอีก และไม่ควรจะมีสิ่งใดที่สำคัญต่อพวกเขาไปมากกว่าพระเยซู
เช่นกัน คุณจะต้องแสดงให้พวกเขาเห็นว่าทางเดียวที่นำไปสู่ความยินดีคือ
ทางพระเยซู จงต่อสู้เพื่อความยินดีในพระเยซูในบ้านของคุณเอง

หากคุณยังไม่แต่งงานก็จงต่อสู้เพื่อความยินดีในพระเยซู จงอย่าเสียเวลา

แม้แต่เสี้ยววินาทีในชีวิตที่พระเยซูซื้อมาด้วยเลือดอันสูงค่าของพระองค์ไป
ด้วยการปรารถนาที่จะแต่งงานเลย มันจะเป็นการเสียเวลาเปล่าๆ ในทางตรง
กันข้ามจงต่อสู้เพื่อความยินดีในพระเยซู คือเพื่อความยินดีของคุณและของผู้
อื่นในพระเยซูจะดีกว่า โคโลสี 3:15-17 กล่าวว่า


¹⁵จงให้สันติสุขของพระคริสต์ครองใจท่านเพราะพระเจ้าทรงเรียกท่า
นมาเป็นอวัยวะของกายเดียวกัน เพื่อท่านจะได้รับสันติสุขนี้ และจงมีใจขอบ
พระคุณ  ¹⁶จงให้พระวจนะของพระคริสต์เปี่ยมล้นอยู่ในท่านขณะที่ท่านสั่ง
สอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้น และขณะที่ท่านร้องเพลงสดุดี เพลง
นมัสการ และบทเพลงฝ่ายวิญญาณด้วยใจกตัญญูต่อพระเจ้า  ¹⁷และไม่ว่า
ท่านจะทำสิ่งใด จะเป็นวาจาหรือการกระทำก็ตาม จงทำทุกสิ่งในพระนาม
ขององค์พระเยซูเจ้า ขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาโดยทางพระเยซู


ในคริสตจักรและในครอบครัวของเรา เราจะต้องเปิดตาให้กว้าง เมื่อคุณ
มองมาที่ชีวิตการแต่งงาน ครอบครัวและที่คริสตจักรของคุณ คุณได้เห็นคนที่
มีสันติสุขและมีใจที่ขอบพระคุณหรือเปล่า? คุณเห็นคนที่ใคร่ครวญในพระ
คำของพระเจ้าเมื่อพวกเขาสั่งสอนและเตือนสติกันและกันหรือไม่? คุณเห็น
คนที่รักพระเยซูและชื่นชมยินดีก็เพราะพระเยซูหรือไม่? เมื่อคุณเห็นสิ่งเหล่านี้
จงสรรเสริญพระเจ้าแล้วให้คำหนุนใจแก่คนเหล่านั้นที่มีชีวิตเช่นนี้อยู่ ที่ใดก็
ตามที่คุณไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้แสดงว่าตรงนั้นยังมีงานให้คุณทำอยู่

คุณได้รับการเตรียมพร้อมด้วยพระคำเพื่อที่จะสามารถสั่งสอนและตักเตือน

ด้วยสติปัญญาหรือไม่? คุณพึ่งพิงในพระคำเพื่อที่คุณจะสามารถตรวจจับได้ว่า
มีบางอย่างกำลังออกนอกเส้นทางแห่งข่าวประเสริฐอยู่หรือไม่? คุณสามารถ



มองลึกเข้าไปในชีวิตหรือการแต่งงานหรือการเลี้ยงลูกของใครสักคนแล้วรู้ได้
เลยว่ามันไม่ได้กำลังเดินไปในทางของพระเยซูอยู่ไหม? ที่ใดก็ตามที่มีโอ
กาสให้แก่การสั่งสอนและการว่ากล่าวตักเตือนด้วยสติปัญญา มันก็มีที่ให้กับ
คุณในฐานะผู้หญิงที่จะรับใช้ข่าวประเสริฐ

สำหรับคุณผู้ชาย ที่ใดก็ตามที่มีโอกาสให้แก่การสั่งสอนและการตักเตือน

ด้วยสติปัญญา มันก็มีพื้นที่ให้กับผู้หญิงในคริสตจักรของคุณที่จะรับใช้ข่าว
ประเสริฐและมีพื้นที่สำหรับคุณในการหนุนใจและเตรียมความพร้อมให้แก่
พวกเธอในการทำสิ่งนี้ด้วย

ฮีบรู 3:12-13 บอกเราว่าต้องระวังให้ดี “เพื่อจะไม่มีสักคนในพวกท่านมี

ใจบาปชั่ว ไม่ยอมเชื่อแล้วหันเหไปจากพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่” มีอันตราย
จากการที่คริสเตียนอาจ “มีใจแข็งกระด้างเพราะกลลวงของบาป” ซึ่งการ
แก้ไขคือ “จงให้กำลังใจกันและกัน”

ขณะนี้คุณกำลังช่วยสอดส่องหาคนที่กำลังล้มลงอยู่หรือเปล่า? คุณพร้อมที่

จะให้กำลังใจคนอื่นด้วยความจริงเพื่อที่หัวใจเหล่านั้นจะไม่ถูกล่อลวงโดยค
วามบาปหรือไม่? พระธรรมตอนนี้มีความสำคัญเพราะมันแสดงให้เห็นภา
พอันสวยงามของชุมชนที่สมาชิกของชุมชนนั้นมาพบเจอกันทุกๆ วัน คุณต้อง
ถามตัวเองอีกครั้งว่า คุณสนิทสนมกับคนในคริสตจักรและรู้ปัญหาที่พวกเขา
กำลังเผชิญอยู่ไหม? คุณกำลังถามคำถามที่สำรวจหัวใจของคนอื่นอยู่หรือ
เปล่า?

ไม่มีพรมแดนสำหรับผู้หญิงในเรื่องนี้ เราทุกคนถูกเรียกมาเพื่อให้ต่อสู้เพื่อ

ความยินดีในพระคริสต์และเพื่อสติปัญญาแห่งข่าวประเสริฐในทุกคนที่อยู่รอบ
ข้างเรา และนั่นรวมถึงบรรดาผู้ชาย ผู้หญิงและเด็กๆ ด้วย

ผู้หญิงจะต้องหนุนใจบรรดาผู้ชายที่อยู่รอบตัวเธอเพื่อที่พวกเขาจะได้เป็น

ผู้รับใช้ที่ดีของข่าวประเสริฐ คุณอยากเห็นพวกเขาจำเริญขึ้นมาเป็นผู้ชายผู้
แบกความรับผิดชอบแห่งข่าวประเสริฐ คุณอยากช่วยให้พวกเขาเติบโตขึ้นสู่
การเป็นผู้นำ

ดิฉันมีลูกชายสองคน และฉันอยากให้พวกเขาเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ชายแห่ง

ข่าวประเสริฐ ฉันอยากให้พวกเขาเติบโตกว่าฉันไปเป็นผู้นำเหนือฉัน นั่นคือสิ่ง
ที่ฉันต่อสู้เพื่อให้ได้มา ลูกสาวของฉันก็จะยังคงเป็นน้องสาวสำหรับฉันเสมอ 
แต่ฉันหวังว่าลูกชายของฉันจะเติบโตขึ้นกว่าฉันและเป็นผู้นำฉันในสักวันหนึ่ง 
ดังนั้นจงสอนลูกชายให้พวกเขาแบกรับความรับผิดชอบแห่งข่าวประเสริฐ 
จงเลี้ยงดูผู้นำรุ่นใหม่เพื่อคริสตจักร




เมื่องูมาหาเอวาในสวนเอเดน อาดัมก็ยืนอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วย งูกำลัง
พล่ามคำโกหกคำโตเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่ อาดัมน่าจะพูดว่า “หยุดพูดเรื่อง
โกหกเกี่ยวกับพระเจ้านะ” เขาน่าจะกระทืบหัวของเจ้างูนั่น แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่
เอวาควรทำ มันไม่ใช่หน้าที่ของเธอที่จะไปเหยียบหัวของงูนั้นและตอบโต้คำ
โกหกหลอกลวงของมัน เอวาน่าจะพูดว่า “ว่ายังไงอาดัม?” อาดัมเริ่มงานของ
เขาได้ดีเพราะเอวารู้ว่าพระบัญชานั้นคืออะไร (เอวาไม่ได้อยู่ที่นั่นเมื่อพระเจ้า
ทรงมอบคำสั่งแรกให้ในสวน) ดังนั้นอาดัมจึงได้สอนภรรยาของเขาไปแล้ว 
ฉะนั้นเมื่องูร้ายเข้ามาเอวาน่าจะพูดว่า “อาดัม เธอบอกฉันว่าพระเจ้าบอกว่าไม่
ให้เรากินผลไม้จากต้นนี้ เธอบอกว่านี่คือทางที่จะดำเนินชีวิตในพระพร เธอ
บอกว่างานของเราคือการครอบครองและปกป้องสวนนี้ แต่ตอนนี้มันมีคำ
โกหกอยู่ในสวนนี้ มีบางคนกำลังหลอกฉันในเรื่องพระเจ้า” หากจำเป็นเอวา
ก็ควรจะต้องทำสิ่งนี้ไปตลอดชีวิตของเธอ อาดัมได้รับมอบหมายให้ปกป้อง
สวนจากงูนั้น แต่เอวาก็ควรจะช่วยเขาด้วยทุกลมหายใจที่เธอมีอยู่

เหมือนกันกับเราที่นี่ เราทุกคนรู้ดีว่าผู้หญิงนั้นเชี่ยวชาญในเรื่องการชอบคุ้ย

เขี่ยหาเรื่อง แต่เรามีเสรีภาพที่จะทำสิ่งที่เรียกว่าการชอบหาเรื่องข่าวประเสริฐ 
ดังนั้นให้เราไปกอบกู้การชอบคุ้ยเขี่ยชอบหาเรื่องคืนมากันเถอะ! ให้เราเป็น
คนที่จะไม่ขอพูดหรือทำอะไรเลยนอกจากเสียจากการโต้เถียงและต่อสู้เพื่อ
พระเยซู ฉันอยากเห็นผู้ชายกลายมาเป็นผู้นำที่ดี ฉันอยากเห็นผู้ชายมีความ
รับผิดชอบ ฉันอยากเห็นผู้คนจำเริญขึ้น ฉันอยากจะต่อสู้เพื่อนามของพระเยซู
ในแบบที่พระเจ้ามอบหมายให้ฉันทำ


ผู้หญิงในชุมชนของคริสตจักร 
สิ่งนี้จะมีลักษณะอย่างไรในทางปฏิบัติ? นี่คือตัวอย่าง 2 แบบจากสภาพ

แวดล้อมและบริบทของชุมชนเรา


1. การทำโฮมสคูลด้วยกัน

ฉันเป็นแม่ที่ทำโฮมสคูลให้กับลูกๆ ทั้งสี่คนที่บ้าน ฉันยังทำโฮมสคูลร่วมกับ

อีกสองครอบครัวที่อยู่ในชุมชนคริสตจักรเดียวกันด้วย ซึ่งบอกได้เลยว่าบาง
ทีมันก็วุ่นวายมาก! เราไม่ได้มีบ้านหลังใหญ่ฉะนั้นเราจึงมีพื้นที่จำกัดและใน
บางครั้งเมื่อพวกเรามารวมตัวกันก็จะมีเด็กทั้งหมดสิบเอ็ดคน เราสอนเด็กๆ 
ของพวกเราร่วมกัน แต่เป้าหมายหลักของเราคือการได้พาลูกๆ ของเรามาอยู่
ร่วมกันเพื่อที่พวกเราจะได้ทำงานร่วมกันในฐานะแม่ เราพูดคุยกันในเรื่องของ
ความสัมพันธ์ คือความสัมพันธ์ที่เรามีต่อผู้ไม่เชื่อ คุยกันว่าลูกๆ ของเราเป็น



อย่างไรบ้าง มันยังเป็นโอกาสที่จะได้เห็นแต่ละคนเลี้ยงดูลูกของพวกเราและ
เราเองจะได้มีส่วนในชีวิตของลูกๆ ของกันและกันอีกด้วย ช่วงเวลาที่พวกเรา
อยู่ด้วยกัน ดิฉันเดาว่าคนข้างนอกอาจจะไม่สามารถบอกได้เลยว่าเด็กคนไหน
เป็นลูกของใคร นั่นเพราะว่าเราต่างสอนและเลี้ยงดูลูกๆ ของกันและกัน เมื่อ
สัปดาห์ที่แล้วนี้เอง มันมีบางเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเด็กๆ ของเราสองสามคน 
ดังนั้นเราจึงพักการเรียนการสอนไป แม่ของเด็กนั้นรู้สึกหมดหวัง เธอไม่รู้ว่า
จะต้องทำยังไงกับพวกเขาดี ดังนั้นเราจึงพูดคุยกันว่าควรจะทำอะไรต่อไปดี


2. เรียนรู้ไปด้วยกัน

ฉันเป็นคนที่ชอบกิน และฉันได้มีบทสนทนาเรื่อยๆ กับผู้ปกครองคริสตจักร

คนหนึ่งที่ทำงานเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัว เราพูดคุยกันเยอะในเรื่องความหมาย
ของการฉลาดในการกิน เราคุยกันเยอะในเรื่องความหมายของการมีความ
สุขกับอาหารในขณะที่ต้องไม่หลงไปกับวิธีการแบบที่ว่า “ห้ามหยิบ, ห้ามชิม, 
ห้ามแตะต้อง!” แบบที่พระคำของพระเจ้าเตือนเราไว้ในโคโลสี 2:20-23 เรา
คุยกันเรื่องเกี่ยวกับความหมายของการกินแบบฉลาดและไม่ถูกควบคุมโดย
กระเพาะอาหารของเราเอง เราได้พูดคุยกันเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งผลลัพธ์
ที่ได้ก็คือเราทั้งคู่ต่างเติบโตมากขึ้นในด้านสติปัญญา ดิฉันไม่คิดว่ามีอะไรที่
ไม่เหมาะสมในการสนทนาของเราเลย เราได้สอนซึ่งกันและกัน ในขณะเดีย
วกันเขาก็สนใจในเรื่องที่เราสนทนากันมากขึ้นแล้วใช้มันให้เป็นประโยชน์
ในการสอนคนอื่นๆ ต่อไปด้วย ฉันไม่ได้พยายามไปแทนที่เขาหรือแย่งชิงอำ
นาจของเขา เราทั้งคู่ต่างเรียนรู้ไปด้วยกันและผลคือเขาที่ได้รับการเตรียม
ความพร้อมในการที่จะเป็นผู้นำต่อไป ผลคือการที่เราทุกคนต่างได้ประโย
ชน์ร่วมกันในชุมชนคริสตจักรของเรา


ผู้หญิงในงานมิชชั่นของคริสตจักร 
โลกที่เราอยู่เต็มไปด้วยผู้คนที่ไม่รู้จักกับพระเยซู พวกเขาไม่รู้จักกับสันติสุข

และวาระแห่งการหยุดพักของพระองค์ พวกเขาไม่รู้ว่าความยินดีและความ
สงบสุขที่ข่าวประเสริฐได้นำมานั้นมันมีหน้าตาอย่างไร เรื่องพวกนี้ช่างห่างไกล
จากประสบการณ์ของพวกเขาหลายหมื่นปีแสง

นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราจึงต้องปลูกคริสตจักรและเป็นเหตุผลว่า ทำไมผู้

หญิงเราจึงควรต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการบุกเบิกคริสตจักร คุณไม่
จำเป็นต้องมีบทบาทอย่างเป็นทางการ หรือตำแหน่ง หรือเงินเดือน คุณไม่



จำเป็นต้องถูกเรียกว่าผู้นำหรือศิษยาภิบาลเพื่อจะรับหน้าที่ในการออกไปทำ
งานมิชชั่น คุณก็แค่ออกไปพบเจอกับผู้คนแล้วแบ่งปันข่าวประเสริฐให้พวกเขา
ฟัง

ดังนั้นคำถามของฉันก็คือว่า คุณได้เปิดบ้านให้กับผู้ไม่เชื่อบ้างหรือเปล่า? 

คุณได้ร่วมทานอาหารกับพวกเขาบ้างหรือไหม? คุณคอยรับฟังและตอบ
คำถามของพวกเขาหรือเปล่า? คุณได้หนุนใจให้คนอื่นทำสิ่งเดียวกันด้วยหรือ
ไม่?

พระธรรมทุกตอนที่เราได้ศึกษามาแล้วนั้นถูกนำมาประยุกต์ใช้ตรงนี้ด้วย 

การสร้างสาวกนั้นรวมถึงผู้เชื่อที่อยู่รอบตัวคุณและผู้ที่ยังไม่เชื่อที่อยู่รอบๆ 
ตัวคุณด้วย จงต่อสู้เพื่อความยินดีแห่งข่าวประเสริฐในชีวิตของคนเหล่านั้นที่
ยังไม่เชื่อ จงยืนหยัดต่อสู้ เราได้สร้างวลีหนึ่งขึ้นมาในคริสตจักรของเราว่า 
เราควรจะเป็น “ผู้หญิงที่ดุ” คือดุดันเพื่อข่าวประเสริฐ หรือบางครั้งเราก็พูดถึง
การเป็น “นักรบผู้อ่อนสุภาพ”

แล้วสิ่งนี้จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรในทางปฏิบัติ? นี่คืออีกสองตัวอย่างจากบ

ริบทของพวกเรา

ชุมชนแห่งข่าวประเสริฐของฉันพุ่งเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงไปที่การพ

ยายามจะประกาศกับคนอังกฤษที่มีเชื้อสายมาจากคนแถบเอเชีย ดิฉันอาศัย
อยู่ในพื้นที่ที่ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของประชากรมาจากประเทศแถบเอเชีย 
ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวที่อพยพมาจากบังกลาเทศ เราตั้งใจที่จะอาศัยอยู่ท่า
มกลางชุมชนคนมุสลิม เราเป็นเพื่อนกับพวกเขา เราได้สร้างความสัมพันธ์กับ
พวกเขา

ทุกบ่ายวันพุธผู้หญิงทุกคนจากชุมชนข่าวประเสริฐของฉัน (ยกเว้นผู้หญิง

หนึ่งคนที่เป็นโสดและทำงานประจำ) จะมาพบปะกันที่บ้านของฉัน บ้านก็อัด
แน่นไปด้วยคน! เราจะเลี้ยงอาหารลูกๆ ของพวกเราด้วยกัน จากนั้นก็อธิษฐาน
ด้วยกันเผื่อคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า คือคนที่เรากำลังทำความรู้จักด้วย เราส่ง
ลูกๆ ของพวกเราออกไปให้พักผ่อน (ซึ่งนั่นสำคัญมาก) ตามห้องต่างๆ ให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะทำได้ หลังจากนั้นเราก็ทำงานฝีมือด้วยกันและเชิญเพื่อนชาว
มุสลิมของเราให้มาร่วมกิจกรรมด้วย ผู้หญิงบางคนอยากมาร่วมกลุ่มด้วยแต่
พวกเธอไม่ได้รับอนุญาตให้มา ส่วนคนอื่นๆ ก็มาเป็นครั้งคราว เวลาที่ไม่มี
ใครมาเราก็ใช้เวลานั้นอธิษฐานเผื่อผู้หญิงคนที่เรารู้จักแทน เราอธิษฐานที่เรา
จะได้มีโอกาสอื่นๆที่จะได้ใช้เวลากับผู้หญิงเหล่านี้ กุญแจสำคัญคือการที่เรา
ได้สัญญาร่วมกันในฐานะชุมชนแห่งข่าวประเสริฐว่าจะอุทิศเวลาส่วนนั้นให้แก่
การพยายามทำความรู้จักผู้หญิงมุสลิมเหล่านั้น




ภรรยาของผู้ปกครองคริสตจักรของเราคนหนึ่งไม่ได้สอนหนังสือให้กับลูก
เองที่บ้าน ลูกๆ ของเธอเรียนอยู่ที่โรงเรียนแถวบ้านแห่งหนึ่ง ดังนั้นเธอจึงวาง
แผนให้การไปรับ-ส่งลูกที่โรงเรียนเป็นงานพันธกิจเสียเลย เธอเก่งมากใน
เรื่องนี้ เธอต้องแน่ใจก่อนว่าจะต้องมีโอกาสมากพอที่เธอจะนำข่าวประเสริฐ
ออกไปนำเสนอต่อผู้ปกครองของเด็กๆ เหล่านี้อย่างประสบผลสำเร็จให้มากที่
สุด เธอไม่เคยพาลูกๆ ของเธอไปส่งโรงเรียนคนเดียวเลย เธอมักจะเคาะตาม
ประตูบ้านของผู้คนในย่านนั้นที่ลูกๆ ของพวกเขาไปโรงเรียนเดียวกันเพื่อที่
พวกเขาจะได้เดินไปโรงเรียนพร้อมกัน หรือไม่เธอก็จะช่วยครอบครัวอื่นๆ 
โดยการไปรับ-ส่งเด็กๆ เหล่านั้นให้พวกเขา เธอคุยกับผู้คนและสร้างความ
สัมพันธ์อย่างมีเป้าหมายเพื่อที่เธอจะสามารถสร้างโอกาสในการพูดคุยเรื่อง
พระเยซูกับคนเหล่านั้นได้  



บทที่ 10

บทสรุป


โดย สตีฟ ทิมมิส 

จากทั้งหมดทั้งปวงที่เราได้พูดกันเกี่ยวกับเรื่องการบุกเบิกคริสตจักร ตัวผม
เองก็ยังไม่เชื่อหมดทั้งร้อยว่าสิ่งนี้ได้หยั่งรากลึกลงไปในจิตสำนึกร่วมกันของ
คริสเตียนกลุ่มอีแวนเจลิคัลในยุคปัจจุบันจริงๆ แค่ดูจากตัวเลขของคริสตจักร
ที่ไม่ได้ไปบุกเบิกคริสตจักรแห่งใหม่เลยคุณก็จะเห็นสิ่งนี้ แต่ยิ่งไปกว่านั้น 
แม้แต่คริสตจักรที่มีขนาดใหญ่และมีทรัพยากรมากก็ออกไปบุกเบิกคริสตจักร
แห่งใหม่เพียงนานๆ ครั้งเท่านั้น อันที่จริงบางคริสตจักรอาจทำอย่างไม่เต็ม
ใจคือทำแบบชักช้าและลังเล แล้วจะมีผู้นำคริสตจักรผู้เปี่ยมด้วยประสบกา
รณ์สักกี่คนที่ยอมทิ้งคริสตจักรที่มั่นคงแล้วและออกไปปลูกคริสตจักรแห่งใหม่
บ้าง? เท่าที่ผมรู้คือแทบไม่มีเลย เพราะถ้ามันเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ผมขอรับประกัน
เลยว่าจำนวนการปลูกคริสตจักรจะสูงขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยละ

ทุกคริสตจักรที่ยังตั้งอยู่ล้วนเกิดจากการที่ครั้งหนึ่งมีคนปลูกมันขึ้นมา แน่

นอนว่ามันเกิดขึ้นเพราะหลายเหตุผลด้วยกัน บ้างก็ดี บ้างก็ไม่ดีและบ้างก็น่า
เกลียดแบบสุดๆ แต่ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดคริสตจักรเหล่านี้ทุกแห่งก็ถูกก่อตั้งขึ้น 
ข้อมูลแค่นี้ก็น่าจะมีเหตุผลมากพอให้เราออกไปทำภารกิจนั้นใช่ไหม? เท่าที่
เห็นดูเหมือนว่าเหตุผลเท่านี้จะยังไม่เพียงพอ

แล้วข้อเท็จจริงล่ะ? ในการสำรวจคริสตจักร 350 แห่ง โดยหน่วยงาน 

Challenge 2000 ในช่วงเวลาก่อนที่จะเข้าปี 2000 พบว่าคริสตจักร 64 แห่งที่
ก่อตั้งขึ้นภายในทศวรรษที่ผ่านมาเติบโตขึ้นโดยเฉลี่ย 75 เปอร์เซ็นต์ต่อปี 
ในทางตรงกันข้าม แม้แต่คริสตจักรกลุ่มอีแวนเจลิคัลและกลุ่มคาริสแมติคที่
เข้มแข็งที่ก่อตั้งขึ้นก่อนหน้าเวลานั้นก็มีการเติบโตเพียงแค่ 6 เปอร์เซ็นต์ต่อปี
เท่านั้น คริสตจักรที่ปลูกใหม่โตเร็วกว่าคริสตจักรที่มั่นคงอยู่แล้วถึง 12 เท่า 
นอกจากนั้น 68 เปอร์เซ็นต์ของการเติบโตของสมาชิกในคริสตจักรใหม่นั้น
มาจากการผู้เชื่อใหม่ทั้งหมด มีเพียงแค่ 25 เปอร์เซ็นต์ของสมาชิกเป็นคริส
เตียนที่ย้ายมาจากคริสตจักรแห่งอื่น

ข้อมูลแบบนี้สนับสนุนคำยืนยันที่ว่าการปลูกคริสตจักรคือกลยุทธ์ในการ

ประกาศที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่กระนั้น ตลอดสิบห้าปีที่ผ่านมาก็ยังไม่



เห็นกลุ่มอิแวนเจลิคัลมีความก้าวหน้าในเรื่องนี้เลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความ
เร่งด่วนหรือเรื่องความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบของการปลูกคริสตจักรที่ทำกัน
อย่างแพร่หลายยังคงเป็นภาพของคริสตจักรที่มีขนาดใหญ่พอสมควรส่งคน
กลุ่มหนึ่งพร้อมด้วยศิษยาภิบาลออกไป กรุณาอย่าเข้าใจผมผิด สิ่งนี้มันยอด
เยี่ยมมากเมื่อมันเกิดขึ้น ผมยืนยันได้ว่าผมไม่ได้มีความคิดที่จะวิพากษ์วิจา
รณ์รูปแบบนี้เลย ปัญหาเดียวของผมก็คือนี่เป็นรูปแบบหลักในการบุกเบิก 
บางทีผมอาจจะจุกจิกหรือเรื่องมากเกินไปก็ได้ แต่มันไม่ใช่การปลูกคริสตจักร
จริงๆ มันเป็นเหมือนการ “เปลี่ยนกระถางต้นไม้” มากกว่า เราควรจะตื่นเต้น
ดีใจเมื่อมันเกิดขึ้น แต่การปลูกคริสตจักรในรูปแบบอื่นน่าจะปลุกเร้าจินตนา
การของเราให้ตื่นขึ้นมากกว่า

ดังนั้น ในบทสรุปนี้ผมอยากกลับไปที่หนังสือกิจการของอัครทูตเพื่อเก็บรวบ

รวมข้อมูลว่าลักษณะของการปลูกคริสตจักรที่เกิดขึ้นในคริสตจักรยุคแร
กนั้นเป็นแบบไหนและบทเรียนอะไรที่เราสามารถเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในการ
ปลูกคริสตจักรในยุคปัจจุบันได้

ผมขอเริ่มต้นโดยการตั้งชื่อหัวข้อของหลักการที่ออกมาจากหนังสือกิจการ

ว่า: คริสตจักรเป็นผลของงานมิชชั่นและเป็นวิธีการในการทำงานมิชชั่น นี่จึง
เป็นเหตุผลที่คริสตจักรจำเป็นต้องถูกปลูกขึ้นมา

ดังที่เราเห็นในบทที่ 3 ว่าเรื่องราวในหนังสือกิจการของอัครทูตได้ถูกแบ่ง

ออกเป็นหกส่วนด้วยกัน แต่ละส่วนก็มีจุดโฟกัสในทางภูมิประเทศที่ต่างกัน 
แต่ละอันมีรายงานการสรุปที่เน้นไปที่การเติบโตของข่าวประเสริฐ


1:1 - 6:7 — เยรูซาเล็ม (พร้อมกับการสรุปใน 6:7)

6:8 - 9:31 — ยูเดีย สะมาเรียและกาลิลี (พร้อมกับการสรุปใน 9:31)

9:32-12:24 — เมืองชายฝั่งถึงซีเรีย (พร้อมกับการสรุปใน 12:24)

12:25-16:5 — ไซปรัสและกาลาเทีย (พร้อมกับการสรุปใน 16:5)

16:6-19:20 — มาซิโดเนีย อาคายาและเอเชีย (พร้อมกับการสรุปใน 

19:20)

19:21-28:31 — โรม (พร้อมกับการสรุปใน 28:31)


ให้เราเดินผ่านพระคัมภีร์อย่างรวดเร็ว ตามรอยการเดินทางในครั้งนี้ไปกับ
ลูกาขณะที่ท่านพาเราออกเดินทางจากเยรูซาเล็มไปถึงกรุงโรม สิ่งที่เราจะค้น
พบในเรื่องราวที่เกิดขึ้น คือการปลูกคริสตจักรนั้นห่างไกลจากคำว่าเหตุกา
รณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ที่ใดที่ข่าวประเสริฐเกิดผล ที่นั่นจะมีคริสตจักรเกิดขึ้น




ในวันเพ็นเทคอสต์ มีคน 3,000 คนกลับใจมาเชื่อพระเยซู (กจ. 2:37-41) 
ทันทีที่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นลูกาก็บรรยายถึงชีวิตที่ใช้ร่วมกันของพวกเขา 
(2:42-47) พวกสาวกเป็นพยานให้กับพระคริสต์ผ่านทางคำพูดและชีวิตของ
พวกเขาเหมือนดังที่พระเยซูได้สั่งพวกเขาไว้ในคำกล่าวที่เกี่ยวกับขั้นตอนและ
วิธีการประกาศใน 1:8 และผลที่ได้คือได้มีคริสตจักรเกิดขึ้น (หรืออาจเรียกได้
ว่ามีคริสตจักรหลายแห่งเกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับคำนิยามของคุณ) คำบรรยายของ
ชีวิตที่ใช้ร่วมกันหลังวันเพ็นเทคอสต์นี้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบแรกขอ
งการเป็นพยานในกรุงเยรูซาเล็ม และเราก็พบองค์ประกอบสำคัญทุกข้ออยู่
ในพระมหาบัญชาของพระเยซู คือผู้เชื่อใหม่ได้รับบัพติศมาเมื่อพวกเขาประ
กาศว่าเชื่อ (2:41) และโดยคำสอนของพวกอัครทูตเพื่อพวกเขาจะได้รับกา
รสร้างในฐานะสาวก (2:42) พวกเขาพบเจอกันและใช้ชีวิตร่วมกันทุกวัน 
(2:46) การติดตามพระเยซูเป็นวิถีชีวิตมากกว่าการตัดสินใจครั้งเดียว และ
ผลคือการที่ข่าวประเสริฐขยายออกไปไกลขึ้น (2:47)

หลังจากการตายของสเทเฟน การข่มเหงได้ส่งผลให้คริสตจักรในกรุงเยรู

ซาเล็ม “กระจัดกระจายไปทั่วแคว้นยูเดียวและสะมาเรีย” (8:1) ลูกาบอกกับ
เราว่า “บรรดาผู้กระจัดกระจายไปนั้นก็เที่ยวประกาศพระวจนะในทุกแห่งหนที่
พวกเขาไป” (8:4) ซึ่งรวมถึงฟีลิปด้วย ฟีลิปไปประกาศข่าวประเสริฐในแคว้น
สะมาเรียและผลที่ได้คือ คริสตจักรแห่งหนึ่งได้เกิดขึ้นท่ามกลางชาวสะมาเรีย 
เรารู้เรื่องนี้ได้เพราะใน 9:31 ลูกาบันทึกว่า หลังจากการกลับใจของเซาโล 
“คริสตจักรทั่วแคว้นยูเดีย กาลิลี และสะมาเรียจึงมีสันติสุข คริสตจักรได้รับ
การเสริมสร้างขึ้นและเพิ่มจำนวนมากขึ้น เนื่องจากพวกเขาดำเนินชีวิตด้วยค
วามยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าและได้รับการปลอบโยนโดยพระวิญญาณบริ
สุทธิ์” คริสตจักรได้ประกาศข่าวประเสริฐในขณะที่กระจัดกระจายออกไป 
และผลที่ได้คือการที่คริสตจักรได้เกิดขึ้น “คริสตจักร” เพิ่มจำนวนขึ้นเมื่อสมา
ชิกคริสตจักรในท้องถิ่นได้ก่อตัวขึ้นในเขตยูเดีย กาลิลีและสะมาเรีย กลุ่มผู้
เชื่อเหล่านี้ล้วนได้ก่อตัวขึ้นจากคริสตจักรแห่งกรุงเยรูซาเล็ม ถึงแม้พวกมัน
อาจจะไม่ได้รับการบุกเบิกจากคนในเยรูซาเล็มโดยตรง อย่างไรก็ตามดู
เหมือนว่าพวกเขายังจะรักษาความสัมพันธ์กับคริสตจักรเยรูซาเล็มและพวกผู้
นำไว้อยู่ 

ในกิจการ บทที่ 10 เหตุการณ์สำคัญได้เกิดขึ้นเมื่อเปโตรถูกส่งไปหาโค

รเนลิอัสซึ่งเป็นนายร้อยชาวโรมัน โครเนลิอัสและคนในครัวเรือนเป็นคนต่าง
ชาติ พระเจ้าได้เตรียมเปโตรให้พร้อมสำหรับก้าวต่อไปนี้ด้วยนิมิตที่เกิดขึ้นซ้ำ
แล้วซ้ำอีก ซึ่งในนิมิตนั้นมีเสียงที่ประกาศว่า “อย่าเรียกสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงชำ



ระแล้วว่ามลทิน” (กจ. 10:15) เหตุการณ์นี้ได้เตรียมหนทางให้แก่การประ
กาศข่าวประเสริฐและการปลูกคริสตจักรในโลกของคนต่างชาติ

ในกิจการ 11:19-26 เรารู้ว่าข่าวประเสริฐเดินทางมาถึงอันทิโอกซึ่งเป็น

เมืองที่อยู่ทางตอนเหนือของกรุงเยรูซาเล็มไป 350 ไมล์ได้อย่างไร มันได้เกิด
ขึ้นโดยปราศจากแผนการหรือกลยุทธ์ใดๆ มันคือผลของการที่ผู้เชื่อแค่พูด
เรื่องของพระเยซูให้กับทุกคนที่เขาพบเจอ และมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติที่
คนกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่ง (ซึ่งส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นคนต่างชาติ) ได้กลับใจมาหา
องค์พระผู้เป็นเจ้า เห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนเหล่านี้ไม่ได้อยู่กันแบบต่างคนต่าง
อยู่และไม่มีความสัมพันธ์กัน เพราะเมื่อบารนาบัสเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็ม
มาถึงก็ปรากฏว่ามีคนกลุ่มหนึ่งได้ก่อตัวขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้ว หนังสือกิจการ
ไม่ได้บอกเราว่าเหตุใดบารนาบัสจึงถูกส่งตัวไปแต่เมื่อไปถึงท่านก็ได้รับการ
หนุนใจโดยสิ่งที่ได้เห็นและท่านก็เริ่มที่จะหนุนน้ำใจคนเหล่านั้นเช่นกัน บา
รนาบัสยังได้ชวนเซาโลให้มาเข้าร่วมในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นด้วย ลูกาก็บันทึก
ตรงๆ ไปเลยว่า “บารนาบัสกับเซาโลร่วมประชุมกับคริสตจักรและสั่งสอน
คนเป็นอันมาก” (11:26) อีกครั้งที่เราได้เห็นว่าที่ใดก็ตามที่ข่าวประเสริฐเกิด
ผล ที่นั่นจะมีคริสตจักรเกิดขึ้น

ในกิจการ บทที่ 13 เราได้เห็นการที่อันทิโอกกลายมาเป็นคริสตจักรที่ปลูก

คริสตจักรแห่งใหม่เมื่อพวกเขาตอบสนองต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพวก
เขาก็ได้แต่งตั้งเปาโลและบารนาบัสให้นำข่าวประเสริฐออกไปยังชาวโลก 
คริสตจักรที่เมืองเดอร์บี ลิสตราและอิโคนียูม ได้เกิดขึ้น เนื่องจากความซื่อ
สัตย์ของบรรดาผู้นำคริสตจักรเหล่านั้น ในขณะที่เดินทางออกไป เปาโลและ
บารนาบัสประกาศข่าวประเสริฐและได้เห็นคนกลับใจมาเชื่อ และขากลับพวก
เขาได้แต่งตั้งผู้นำให้กับสิ่งที่ตอนนี้ลูกาเรียกว่า (บรรดา) คริสตจักร (14:23)

ในขณะที่เรื่องดำเนินไปแรงขับเคลื่อนก็มารวมตัวกัน คริสตจักรแห่งแรก

ในยุโรปถูกก่อตั้งขึ้นที่เมืองฟิลิปปี (16:11-40) หลังจากนั้นก็มีคริสตจักรเกิด
ขึ้นที่เมืองเธสะโลนิกาและเบเรอา (17:1-15) โครินธ์และเอเฟซัส (18:1-11, 
19:1-10) เราได้รับการบอกเล่าถึงคริสตจักรในเมืองโตรอัส (20:7-12) ไทระ 
(21:3-5) ทอเลมาอิส (21:7) และเมืองซีซารียา (21:8-14) และต่อมาเปาโลก็
เดินทางไปถึงกรุมโรม (28:15-16) ซึ่งที่นั่นมีคริสตจักรอยู่แล้ว จากพระธรรม
ส่วนที่เหลือในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ เราได้รู้จักคริสตจักรที่อยู่ในเมือง
โคโลสี เลาดีเซีย (คร. 4:16) เธสะโลนิกา ทั่วทั้งเกาะครีต (ทต. 1:5) ปอนทัส 
คัปปาโดเซีย เอเชียและบิธิเนีย (1 ปต. 1:1) สเมอร์นา เปอร์กามัม ธิยาทิรา 
ซาดิส ฟีลาเดเฟีย (วว. 1:11) ในตอนท้ายของช่วงเวลาในพระคัมภีร์ใหม่เรา



ไม่เพียงแต่เห็นคริสตจักรถูกกล่าวถึงตลอดทั้งเรื่อง แต่พวกมันขยายไปไกล
จนถึงตอนเหนือของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้วย

ที่ใดก็ตามที่ข่าวประเสริฐไปถึงมันก็จะมีคริสตจักรแห่งใหม่เกิดขึ้นที่นั่น นี่

คือรูปแบบของการขยายคริสตจักรในพระคัมภีร์ใหม่ หากว่าพระมหาบัญชา
คือตัวกำหนดแผนการของเรา การประกาศก็คือการรวมผู้เชื่อเข้ามาอยู่ในค
ริสตจักรหรือไม่ก็เริ่มต้นคริสตจักรแห่งใหม่ด้วยคนเหล่านั้น ยุทธวิธีของเปา
โลนั้นพุ่งเป้าไปที่การปลูกคริสตจักร การบุกเบิกคริสตจักรไม่ใช่ผลพลอยได้
จากการประกาศของท่านแต่คือส่วนสำคัญของมัน ในหนังสือกิจการ การปลูก
คริสตจักรไม่ใช่เรื่องน่าตกใจที่ต้องใช้เวลานานกว่ามันจะเกิดขึ้น มันไม่มีอะไร
ที่แปลกประหลาดหรือผิดปกติในนั้นเลย มันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ 
แต่มันเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและอย่างเป็นปกติ เช่นกันการปลูกคริสตจักร
ควรจะเป็นส่วนหนึ่งในความคิดของคริสตจักรของเรามากเท่ากับสิ่งอื่นๆ ที่เรา
ทำ ตามหลักของพระเยซูแล้ว เป้าหมายของเรานั้นไม่ได้หยุดอยู่ที่การนำคน
มาเชื่อพระเยซูเท่านั้นแต่คือการสร้างสาวก และการสร้างสาวกหมายถึงการ
ปลูกคริสตจักร

เมื่อปูพื้นฐานให้การปลูกคริสตจักรเป็นหัวใจสำคัญของการออกไปทำงา

นมิชชั่นแบบพวกอัครทูตแล้ว ตอนนี้เราก็อยู่ในจุดที่สามารถจะเห็นได้จริงๆ 
แล้วว่าคริสตจักรเหล่านี้เริ่มต้นได้อย่างไร ผมอยากนำเสนอหลักการหกข้อ 
หลักการพวกนี้ไม่ได้เป็น “วิธีการ” แต่พวกมันจะช่วยเราในทางปฏิบัติเมื่อเรา
กำลังอยู่ในกระบวนปลูกคริสตจักรที่มักจะมีความหลากหลาย ซึ่งบ่อยครั้งก็
ยากลำบากและบางครั้งก็ยุ่งยากซับซ้อน


1. ประกาศข่าวประเสริฐ 
มีสิ่งหนึ่งที่เรารู้อย่างแน่นอนคือการที่เปาโลออกไปรอบๆ ทะเลเมดิเต

อร์เรเนียนเพื่อประกาศเรื่องข่าวประเสริฐ บรรดาผู้เชื่อมารวมตัวกันโดยวิธีนี้ 
(กิจการ 13:5, 13:7, 13:44, 17:13) คำกล่าวของเปาโลในหนังสือกิจการ 
20:24 ใช้เป็นคำสรุปพันธกิจของท่านว่า “ข้าพเจ้าถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าไม่ได้
มีคุณค่าอันใดสำหรับตน ขอเพียงแต่ข้าพเจ้าวิ่งให้ถึงหลักชัยและทำภารกิจซึ่ง
องค์พระเยซูเจ้าทรงมอบหมายให้สำเร็จก็แล้วกัน คือภารกิจในการเป็นพยาน
ถึงข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระเจ้า” ทุกคริสตจักรที่ถูกปลูกลงไปหลัง
จากคริสตจักรเมืองอันทิโอกก็เกิดขึ้นโดยวิธีการนี้เพราะเปาโลประกาศข่าว
ประเสริฐในทุกที่และทุกโอกาสที่ท่านมี ถ้อยคำของเปาโลที่มีต่อคริสตจักร
ในเมืองโครินธ์ในบทเริ่มต้นของจดหมายฉบับแรกของท่านได้อธิบายสิ่งนี้ไว้



อย่างชัดเจน เหตุใดพระเยซูผู้เป็นขึ้นมาแต่งตั้งเปาโลให้ถูกส่งออกไป? “เพื่อ
ให้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์และการที่พระองค์ถูกตรึงตาย
บนไม้กางเขน” (1 คร. 1:17, 2:2)

นี่อาจจะเป็นเหมือนเรื่องที่ทุกคน “รู้อยู่แล้ว” แต่ไม่มีสิ่งใดที่สำคัญไปกว่า

การทำให้ข่าวประเสริฐชัดเจนและรักษาให้มันเป็นจุดศูนย์กลางในการปลูกค
ริสตจักรอีกแล้ว ลูกาบอกกับเราว่าเปาโลพักอยู่ที่เมืองโครินธ์เป็นเวลาสิบ
แปดเดือนเพื่อสั่งสอนพระคำของพระเจ้า (กจ. 18:11) บริบทนี้แสดงให้เห็นว่า
ท่านไม่เพียงแค่อธิบายเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐเท่านั้น ข่าวประเสริฐที่
ช่วยให้รอดคือข่าวประเสริฐที่ชำระเราให้เป็นเหมือนพระเยซูด้วย ฉะนั้นมัน
เป็นเรื่องที่เสี่ยงมากหากว่า “ข่าวประเสริฐ” ของคุณไม่ใช่ข่าวประเสริฐที่แท้
จริง ทิม เคลเลอร์อธิบายมันแบบนี้ว่า:


“เราจะต้องไม่ลืมว่าพระเยซูนั้นเปี่ยมไปด้วยทั้งพระคุณและความจริง (ยน. 
1:14) ความจริงที่ไม่มีพระคุณนั้นไม่ใช่ความจริงของแท้ และพระคุณที่ไม่มีค
วามจริงก็ไม่ใช่พระคุณของแท้เช่นกัน ศาสนาหรือปรัชญาแห่งชีวิตใดที่ไม่เข้า
ใจหรือละทิ้งความจริงข้อหนึ่งข้อใดนี้ไป ถ้าไม่ไปกลายเป็นแบบพวกฟาริสีที่
เคร่งกฎเกินควรก็จะกลายเป็นพวกที่ปล่อยตัวให้ทำบาป ไม่ว่าจะเป็นไปใน
ทางใด ความยินดี ฤทธิ์อำนาจและการปลดปล่อยแห่งข่าวประเสริฐก็ได้ถูกข
โมยไปเสียแล้ว ถ้าไม่ใช่โดยขโมยคนใดก็คนหนึ่ง” 
18

ข่าวประเสริฐคือข่าวดีแห่งพระคุณพระเจ้า มันคือข้อความที่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่
พระเจ้ากระทำในพระคริสต์ ข่าวประเสริฐบอกว่าทั้งในชีวิต ความตายและการ
ฟื้นคืนมาของพระเยซู พระเจ้าคือผู้กระทำหมดทั้งสิ้น แน่นอนว่าไม่มีสิ่งใดเลย
ที่มนุษย์แม้แต่คนเดียวจะสามารถมีส่วนช่วยในความรอดของตัวเองได้ การ
เข้าใจข่าวประเสริฐช่วยเราให้อยู่ห่างไกลจากทั้งความหยิ่งยโสที่คิดว่าตนอยู่
เหนือผู้อื่นและจากความขี้ขลาดตาขาว ข่าวประเสริฐคือสิ่งที่คน (รวมถึงคน 
“ของเรา” ด้วย) จำเป็นต้องได้ยิน และเพียงแค่ข่าวประเสริฐเท่านั้นที่สามารถ
ก่อให้เกิดชุมชนของผู้บริสุทธิ์ที่ยังต่อสู้กับบาปอยู่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า
คริสตจักรของพระเจ้าได้


2. เข้าใจบริบทและสภาพแวดล้อม 
เมื่อประกาศข่าวประเสริฐ เปาโลไม่เคยปฏิบัติต่อคนแต่ละกลุ่มด้วยวิธีเดีย

วกัน เปาโลไม่ได้กำหนดว่าต้องใช้วิธีการเดียวกันในการเข้าหาทุกคน จงดูค
วามแตกต่างระหว่างข้อความทั้งสองนี้ ในกิจการ 13:16-41 เมื่อท่านเทศนา
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ในธรรมศาลาในเมืองอินทิโอกแคว้นปิสิเดีย จุดเชื่อมต่อของท่านคือประวัติ
ศาสตร์ของพวกเขาและจุดขัดแย้งคือธรรมบัญญัติ (13:39) แต่ในกิจการ 
14:15-17 ใน “การเทศนา” ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติของท่านต่อกลุ่ม
คนในเมืองลิสตราที่กำลังจะถวายบูชาต่อท่านและบารนาบัสอยู่ เปาโลไม่เคย
กล่าวถึงข้อพระคัมภีร์ของชาวยิวเลย ในทางกลับกันจุดเชื่อมต่อของท่านคือ
เรื่องการทรงสร้างโลกและจุดขัดแย้งของท่านคือเรื่องการบูชารูปเคารพ

เมื่อใดก็ตามที่เรากำลังสื่อสารข่าวประเสริฐ เราจำเป็นจะต้องมีมุมมองทั้ง

สองด้านอยู่ในนั้นด้วย คือ ความเชื่อมโยงกันและความขัดแย้ง เราจำเป็นจะ
ต้องหาทางสร้างเรื่องราวที่เชื่อมโยงทางวัฒนธรรมหรือสังคม แต่เมื่อถึงจุด
หนึ่งเราก็จะต้องแสดงให้เห็นว่าเรื่องราวของข่าวประเสริฐขัดแย้งกับเรื่องรา
วนั้นอย่างไร นี่เป็นจุดที่ท้าทายที่สุดของข่าวประเสริฐ ซึ่งจุดนี้ควรมุ่งไปที่การ
เรียกร้องให้กลับใจ

เราไม่ควรกลัววัฒนธรรมหรือไม่แยแสกับวัฒนธรรมของสังคม ปัญหาอย่าง

หนึ่งของโลกตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาแรกคือการเหมารวมว่า “วัฒนธรรมกระแสนิยม” นั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้น
ทั่วไปและเป็นสิ่งที่คนทั้งโลกชื่นชอบและเข้าถึงด้วย แต่สิ่งนั้นสามารถปิดบัง
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างบริบทในแต่ละท้องถิ่นได้ด้วย เพียงเพราะว่า
คนบางคนในกรุงเตห์ราน (เมืองหลวงของอิหร่าน) เขาอาจจะเข้าใจวัฒนธร
รมบางเรื่อง ดื่มโค้ก ฟังเพลงฮิปฮอป หรือรู้จักว่าจอห์นนี่ เดปป์เป็นใคร ก็ไม่
ได้หมายความว่าเรากับเขามีความเชื่อมโยงกันทางวัฒนธรรมจริงๆ ตัวอย่าง
เช่น คนอเมริกันหลายคนต้องประสบกับความสับสนทางวัฒนธรรมที่ไม่คุ้น
เคย เมื่อพวกเขาย้ายมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษเพราะพวกเขาไม่ได้เรียนรู้ที่จะ
เห็นคุณค่าของความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างแบบอเมริกันและแบ
บอังกฤษ มันไม่ต้องใช้เวลานานที่จะทะลุผ่านเปลือกนอกของวัฒนธรรม
กระแสนิยมเพื่อจะผ่านไปชนตอของสิ่งที่เราอาจเรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมที่อยู่ 
“ลึกลงไปข้างใน”

มันเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่ในบริบทหรือสภาพสังคมแบบที่เป็นกลาง เปาโลคือ

ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านวัฒนธรรม ท่านเป็นคนยิวอย่างแน่นอน “เป็นชาว
ฮีบรูแท้” แต่ท่านก็มาจากเมืองทาร์ซัสซึ่งไม่ใช่เมืองธรรมดาๆ เสียด้วย (กจ. 
21:39) มันคือเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและเป็นที่มีวัฒนธรรมชั้นสูง
ซึ่งแข่งอยู่กับกรุงเอเธนส์และโรม ดังนั้นเปาโลจึงไม่ได้เติบโตขึ้นมาจากเมือง
หลังเขาที่มีวัฒนธรรมแบบพวกสันโดษ และสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความสามา
รถของท่านในการปรับตัวเพื่อประโยชน์ของข่าวประเสริฐ กุญแจในการปลูก



คริสตจักรในแต่ละบริบทคือการเข้ากับบริบทหรือสภาพแวดล้อมนั้นๆ เพื่อที่
ว่าเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐเราจะสามารถสำแดงให้เห็นว่าแสงสว่างแห่ง
ข่าวประเสริฐได้ส่องไปยังวัฒนธรรมรอบข้างอย่างไร ทั้งในการร่วมยินดีในค
วามสำเร็จของมันและการเปิดโปงความบกพร่องของมันด้วย


3. มีความรักร้อนรนต่อผู้อื่น 
เราเห็นความรักร้อนรนที่เปาโลมีต่อผู้คนอย่างชัดเจนเมื่อท่านอยู่ที่กรุงเอ

เธนส์ในกิจการ บทที่ 17 ดูเหมือนว่าเปาโลจะไม่ได้ตั้งใจที่จะอยู่ในเมืองนั้น
หรือรวบรวมผู้เชื่อเพื่อสร้างชุมชนแห่งข่าวประเสริฐนี้ขึ้นมาเลย มันเป็นเพียง
การแวะหยุดพักเพื่อรอสิลาสกับทิโมธี เปาโลเพิ่งได้รับการคุ้มกันให้ออกมา
จากเบเรอาโดยกลุ่มสาวกที่เป็นห่วงท่าน แต่เมื่อไปถึงที่นั่นเปาโลก็หยุดไม่ได้ 
ท่านได้รับผลกระทบอย่างมากจากสิ่งที่ได้เห็น เมืองนี้อยู่ใต้อำนาจของรูปเคา
รพและท่านก็รู้สึกหึงหวงพระเกียรติของพระเจ้าอย่างมาก ท่านเห็นความโง่
เขลาและความบาปแล้วหัวใจของท่านก็แตกสลาย

การปลูกคริสตจักรไม่ใช่การทำแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษาที่เราจะสามา

รถค้นคว้าหาข้อมูลได้จากตำรา ไปเยี่ยมชมร้านค้าของคนท้องถิ่นและพูดคุย
กับคนเหล่านั้น มันไม่ใช่เรื่องของการทำแบบสอบถามและการวิเคราะห์ข้อมูล 
แน่นอนว่าทั้งหมดนี้ก็สามารถเป็นประโยชน์ได้ แต่การปลูกคริสตจักรคือเรื่อง
ของการรักผู้คนและการที่พระเกียรติสิริของพระเจ้าได้เร้าใจเรา

ในมาระโก 6:34 เมื่อพระเยซูมองเห็นคนหมู่ใหญ่ “ก็สงสารพวกเขา” ถ้อย

คำที่มาระโกใช้แสดงให้เห็นว่ามันเป็นการตอบสนองทางอารมณ์อย่างลึกซึ้ง
ต่อสภาพที่พวกเขาเป็นอยู่ คุณจะต้องรักคนเหล่านั้นที่คุณกำลังจะปลูกคริสต
จักรกับเขา คุณจะต้องมีความรู้สึกว่าคนเหล่านี้คือคนของคุณ คุณจะต้องร่วม
แบ่งปันความเจ็บปวดและความยินดีกับพวกเขา คุณควรจะต้องรู้สึกว่าอยาก
จะอยู่ที่นี่มากกว่าที่ไหนๆ หากว่าสิ่งนี้ขาดหายไปก็จงอธิษฐานขอมันจาก
พระเจ้า หากว่าคุณยังไม่ได้มีประสบการณ์เหล่านี้ มันคงจะหมายความว่าคุณ
ไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตแบบเคียงบ่าเคียงไหล่กับคนในชุมชนนั้น คุณไม่ได้ไปอยู่
ในชีวิตของคนอื่น ไม่ได้ไปรับฟังเรื่องราวหรือแบกภาระร่วมกับพวกเขา


4. เริ่มต้นด้วยความเชื่อมโยงที่มีร่วมกัน 
เปาโลมีแนวทางที่สามารถคาดเดาได้แต่ขณะเดียวกันก็ยืดหยุ่นด้วย อย่าง

แรกท่านแวะเข้าไปที่ธรรมศาลาและหลังจากนั้นก็ใช้เวลากับคนที่ยำเกรงพระ
เจ้า คือคนต่างชาติที่สนใจการนับถือพระเจ้าแต่องค์เดียวของศาสนายูดาย 



(กจ. 14:1) คนยิวมีวัฒนธรรมและหลักทางศาสนศาสตร์ที่แตกต่างจาก
พลเมืองของเมืองนอกรีตส่วนใหญ่ แต่คนที่เกรงกลัวพระเจ้าได้กลายมาเป็น
สะพานเชื่อมทางวัฒนธรรมให้แก่เปาโล คือ พวกเขามีความเชื่อมโยงกับคน
ยิวในทางศาสนศาสตร์ขณะเดียวก็มีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมกับวัฒน
ธรรมที่มีอิทธิพลของเมืองนั้นด้วย ดังนั้นคนเหล่านี้จึงเป็นกลุ่มคนที่เปาโลมัก
จะปลูกคริสตจักรด้วย พวกเขาถูกพระเจ้ากำหนดไว้เพื่อให้เป็นหัวสะพานที่มี
ประสิทธิภาพตามแผนการของพระองค์ พูดอีกอย่างคือ ผู้ยำเกรงพระเจ้าเห
ล่านี้คือกลยุทธ์ที่สำคัญเลยทีเดียว

ในช่วงเวลาแรกๆ ของการบุกเบิกคริสตจักร เราก็พบกับการทดลองที่จะ

ต้องทำทุกอย่างมากจนเกินไปและเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ แต่กระนั้น
ก็ไม่มีใครที่สามารถไปประกาศกับทุกคนได้ ดังนั้นมันจึงดีกว่าที่จะประกา
ศกับคนที่คุณสามารถประกาศได้ จงเข้าไปประกาศกับคนที่คุณได้เข้าไปสร้าง
ความสัมพันธ์ไว้บ้างแล้วไม่ว่าจะผ่านทางสังคมที่คล้ายคลึงกัน นิสัยใจคอหรือ
ความสนใจที่เหมือนๆ กัน อาจเป็นได้ว่าในตอนแรก เราต้องพอใจกับอะไรที่
ดูเหมือนกับเราก่อน เราสามารถ (และควรจะ) ท้าทายให้ผู้เชื่อเติบโตขึ้นเพื่อที่
เขาจะยอมรับความหลากหลายในพระคริสต์และฝึกอบรมที่พวกเขาจะยอม
เป็นคนทุกประเภทเพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐ แต่ในระยะเริ่มต้นก็จงยินดีที่จะ
หาโอกาสในการประกาศกับคนที่อยู่รอบข้างคุณ จงยอมทำงานหนักด้วยทุก
วิถีทาง แต่ขณะเดียวกันก็จงทำงานอย่างฉลาดด้วย


5. จงสร้างชุมชน 
คำว่า “คริสตจักร” คือคำแปลสามัญของคำในภาษากรีก ekklesia ซึ่งมีค

วามหมายว่า “การมารวมตัวกัน” ดังนั้นบางคนจึงโต้แย้งว่า “คริสตจักร” จะ
มีตัวตนอยู่เฉพาะเมื่อมีการรวมตัวกันเท่านั้น แต่ในกิจการ 9:31 ลูกาพูดถึง 
“คริสตจักรทั่วแคว้นยูเดีย กาลิลีและสะมาเรีย” คำว่า “คริสตจักร” ในรูปเอก
พจน์นี้ถูกใช้เพื่อกล่าวถึงสิ่งที่น่าจะเป็น “คริสตจักรหลาย แห่ง” ตลอดทั่วทั้ง
ภูมิภาคซึ่งครอบคลุมเนื้อที่ราว 5,000 ตารางไมล์ ดังนั้นมันจึงดูเหมือนว่าพระ
คัมภีร์ใหม่ใช้คำว่า ekklesia ในสิ่งที่มีความหมายละเอียดกว่านั้น มันกล่าว
ถึงคนเหล่านั้นซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้รวบรวมไว้เพื่อพระองค์เอง และไม่เฉ
พาะคนเหล่านั้นที่มารวมตัวกัน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น มันไม่ได้ดูเหมือ
นว่าเปาโลพูดถึงแค่การกระทำของการมาอยู่ร่วมกันเมื่อท่านเขียนถึงทิโมธี
เกี่ยวกับเรื่องการนัดประชุมของพวกผู้ปกครอง เปาโลได้ขีดเส้นตรงระหว่าง
การดูแลครอบครัวในแต่ละวันกับการดูแลคริสตจักรของพระเจ้า (1 ทธ. 3:5) 



ผมเดาว่าเปาโลคงจะมีหลายเรื่องอยู่ในหัวมากกว่าแค่เรื่องเพลงชีวิต
คริสเตียน สูจิบัติและฝ่ายสถานที่แน่ เมื่อท่านพูดถึงการดูแลคริสตจักรของ
พระเจ้า ไม่กี่ข้อถัดไปท่านก็บอกว่า “แม้ว่าข้าพเจ้าหวังจะมาหาท่านในไม่ช้า 
แต่ข้าพเจ้าก็เขียนคำสั่งสอนเหล่านี้มา เพื่อว่า หากข้าพเจ้าล่าช้า ท่านก็จะได้รู้
ว่าคนทั้งหลายควรทำตัวอย่างไรในครอบครัวของพระเจ้า คือคริสตจักรของ
พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่อันเป็นเสาหลักและรากฐานแห่งความจริง” (1 ทธ. 
3:14-15) ครอบครัวนั้นมีลักษณะเฉพาะของตัวตนและความสัมพันธ์ร่วมกันที่
มากกว่าแค่ช่วงเวลาที่พวกเขาอยู่ร่วมกันในบ้าน ในทำนองเดียวกันคริสตจักร 
(ครอบครัวของพระเจ้า) ก็มีลักษณะเฉพาะของตัวตนและความสัมพันธ์ที่มา
กกว่าเวลาที่พวกเขามาประชุมกัน การกระทำของการมารวมตัวกันคือการ
แสดงออกอย่างหนึ่ง (ที่สำคัญมาก) ของการเป็นชุมชนของพระคริสต์ แต่ค
ริสตจักรมีความหมายมากกว่าการมาประชุมกันในเช้าวันอาทิตย์ พระคริสต์
ได้เรียกคนของพระองค์ให้มาชุมชุมกันทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทาง
การ แล้วร่วมแบ่งปันชีวิตของพวกเราต่อกันและกันภายใต้สิทธิ์อำนาจของ
คำของพระองค์

เรื่องนี้สำคัญเพราะความเข้าใจในเรื่องคริสตจักรจะเป็นตัวกำหนดแนวทาง

ในการปลูกคริสตจักรของเรา หากเราคิดว่าคริสตจักรเกี่ยวข้องกับการประชุม
ในวันอาทิตย์เท่านั้นพลังส่วนใหญ่ของเราก็จะถูกทุ่มเทไปให้กับกิจกรรมนั้น 
เราอาจจะถึงกับถูกหลอกให้คิดว่าเมื่อกิจกรรมนั้นเกิดขึ้นและกำลังดำเนินไป
ได้งานของเราก็เสร็จแล้ว การเปิดตัวคริสตจักรต่อสาธารณะนั้นมันง่าย แต่
งานหินของการปลูกคริสตจักรคือการสร้างชุมชนแห่งสาวกโดยทางพระวิ
ญญาณบริสุทธิ์

การปลูกคริสตจักรคือการได้เห็นชุมชนที่แท้จริงและที่แตกต่างออกไปเกิด

ขึ้นผ่านทางข่าวประเสริฐโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ คือชุมชนซึ่งเป็นภาพแห่ง
การปกครองของพระคริสต์และเชื้อเชิญให้คนอื่นๆ เข้ามาในชุมชนนั้นผ่าน
ทางข่าวประเสริฐด้วย


6. แต่งตั้งและฝึกอบรมผู้นำ 
เปาโลและบารนาบัสประกาศพระกิตติคุณในระหว่างการไปเป็นมิชชันนา

รีครั้งแรกของพวกเขาและจากนั้นก็แต่งตั้งผู้ปกครองคริสตจักรในระหว่างทา
งกลับ (กจ. 14:21-23) ในแบบเดียวกัน ทิตัสก็ถูกละไว้ที่เกาะครีตเพื่อที่จะแต่ง
ตั้งคณะผู้ปกครองในทุกที่ที่มีคริสตจักรแล้วบนเกาะนั้น (ทต. 1:5)




ผู้นำซึ่งมีลักษณะตามแบบพระเจ้านั้นสำคัญต่อสวัสดิภาพของคริสตจักร 
ดังนั้นผู้บุกเบิกคริสตจักรควรต้องแต่งตั้งทีมผู้นำทันทีที่สามารถทำได้และเมื่อ
เห็นว่าเหมาะสม ผู้บุกเบิกคริสตจักรบางคนไม่เต็มใจที่จะทำแบบนี้สักเท่าไหร่
และมันก็มีหลายเหตุผลสำหรับความลังเลใจนี้ แต่เราก็ต้องทำมัน คริสตจักรที่
เราปลูกภายใต้พระเจ้านี้ไม่ใช่อาณาจักรของเล่นของเราหรือเป็นนิคมที่เรา
ปกครองเอง มันคือคริสตจักรของพระเจ้าและพระเจ้าเองจะจัดเตรียมผู้นำที่
จะมีคุณสมบัติตาม 1 ทิโมธี บทที่ 3 และทิตัส บทที่ 1ให้ หน้าที่ของเราใน
ฐานะของผู้บุกเบิกคือการรู้จักสังเกตพวกเขาเหล่านั้น คุณลักษณะของการเป็น
ผู้ปกครองที่เปาโลสอนใน 1 ทิโมธี 3 สะท้อนให้เห็นถึงคนธรรมดาที่มีลักษณะ
ตามแบบพระเจ้าที่เห็นได้ในบริบทของชีวิตประจำวัน บางทีสาเหตุที่เปาโล
และบารนาบัสสามารถแต่งตั้งผู้นำได้อย่างรวดเร็วอาจเป็นเพราะพวกเขามอง
หาบรรดาผู้ชายที่ในตัวเขามีหลักฐานแห่งการมีพระคุณร่วมกันก็ได้ พวกเขา
ไม่ได้รู้สึกประทับใจโดยความสามารถภายนอกที่ผิวเผินของคนเหล่านั้น สิ่งที่
สำคัญคือคุณลักษณะที่ได้รับการพิสูจน์แล้วโดยกาลเวลา

งานที่ผู้บุกเบิกคริสตจักรได้รับมอบหมายคือการเสาะหาผู้นำแบบนั้นให้

มานั่งอยู่ในตำแหน่ง ฝึกเขาให้พร้อมที่จะเป็นนักศาสนศาสตร์ประจำคริสต
จักรคนหนึ่ง สิ่งนี้จะทำให้ผู้บุกเบิกคริสตจักรสามารถออกไปบุกเบิกได้อีกครั้ง 
มันอาจจะเป็นความผิดพลาดของผู้บุกเบิกคริสตจักรที่จะถูกดึงให้มาดูแลงาน
เรื่องการอภิบาลในคริสตจักรอยู่เรื่อยๆ เมื่อตัวเขาเองมีของประทานและนิสัย
ที่ชอบออกไปปลูกคริสตจักรอื่นๆ เรื่อยไป


บทสรุป 
ความสุขอย่างหนึ่งของนักเทศน์คือการที่ได้มีโอกาสเล่าข่าวประเสริฐซ้ำ

แล้วซ้ำอีก และหนึ่งในความยินดีของนักเขียนคือการได้รับการย้ำเตือนถึงหัว
ข้อที่เขากำลังสนใจอยู่นั้น ในขณะที่ผมได้ทบทวนความจริงเหล่านี้และได้เดิน
ทางไปกับลูกา ผมก็ได้รับการหนุนใจอีกครั้งในเรื่องงานของการปลูกคริสต
จักรที่เราทั้งหลายได้ถูกเรียกมาให้ทำไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เราอาศัยอยู่ใน
โลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วมาก ถึงกระนั้นเราก็ไม่อาจจะสงสัยในการครอบครอง
เหนือทุกสิ่งของพระเจ้าทั้งในประวัติศาสตร์และกิจการของมนุษย์ได้เลย และ
เช่นกัน เราไม่อาจสงสัยในความดีงาม การจัดเตรียมล่วงหน้าหรือสติปัญญา
ของพระองค์ในการจัดวางให้เราอยู่ในที่แห่งนี้ ณ เวลานี้ได้ เวลานี้คือโอ
กาสของข่าวประเสริฐ ความท้าทายที่อยู่ตรงหน้าเราคือการฉวยโอกาสนี้ไว้
ด้วยสองมือและด้วยหัวใจที่ขอบคุณพระเจ้า การปลูกคริสตจักรคือหนึ่งใน



หนทางหลักที่เราจะทำสิ่งนี้ได้ มันเปิดโอกาสให้เราได้คิดในระดับพื้นฐานเลย
ว่าการเป็นคนของพระเจ้านั้นหมายถึงอะไรและจะทำอย่างไรให้ข่าวดีของพระ
เยซูเป็นที่รู้จักในหมู่คนรุ่นนี้ ซึ่งในแง่นี้งานของเราก็ไม่ได้ต่างไปจากงานของ
คนรุ่นอื่นๆ เลย เรารู้ว่าคริสเตียนในยุคอื่นตอบสนองด้วยการเชื่อฟังแล้วก็
เกิดผลเพื่อพระเกียรติของพระเจ้าแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากและเวลาที่
คนละทิ้งข่าวประเสริฐ ภารกิจของเราจึงไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องที่เร่งด่วน

ข้อสุดท้ายของเอกลักษณ์ทางหลักข้อเชื่อของเครือข่ายกิจการ 29 ได้สื่อสา

รถึงภารกิจนี้ว่า:


เราเห็นว่าคริสตจักรท้องถิ่นอยู่ในฐานะของผู้ออกไปทำพันธกิจ และหน้าที่
ของคริสตจักรคือเครื่องมือหรือวิธีการหลักที่พระเจ้าทรงเลือกไว้เพื่อ
สถาปนาอาณาจักรของพระองค์บนแผ่นดินโลก คริสตจักรได้รับคำบัญชาที่
ชัดเจนตามพระคัมภีร์เพื่อที่จะมองออกไปจากชุมชนที่ตัวเองอยู่ไปยังชุม
ชนใกล้เคียง ไปในประเทศตัวเองและทั่วโลก ดังนั้นการทำงานมิชชั่นจึงไม่
ใช่โปรแกรมทางเลือกอย่างหนึ่งของคริสตจักรแต่มันเป็นส่วนประกอบที่
สำคัญแห่งตัวตนของคริสตจักร เราถูกเรียกมาให้ประกาศพระคริสต์ผ่าน
ทางข่าวประเสริฐโดยผ่านทางฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อนำ
การครอบครองของพระองค์ไปสู่ทุกๆ ส่วนของชีวิต วิธีการหลักที่เราจะสา
มารถทำให้ภารกิจนี้สำเร็จไปได้คือโดยทางการปลูกคริสตจักรที่จะไปปลูก
คริสตจักรอื่นๆ ต่อไปและโดยการฝึกอบรมผู้นำคริสตจักรเหล่านั้น จุ
ดมุ่งหมายของเราคือการที่พระเยซูคริสต์จะถูกก่อร่างขึ้นอย่างเต็มที่ในเรา
แต่ละคนผ่านทางพันธกิจของคริสตจักรเหล่านั้นซึ่งพระเจ้าทรงโปรดให้เรา
สามารถไปก่อตั้งได้ทั่วโลก เรายังเชื่ออีกว่าความรับผิดชอบของเรานั้นไม่
ใช่ทั้งการถอนตัวออกจากสังคมหรือเป็นไปตามสังคม แต่ด้วยความถ่อม
ใจและโดยทางพระวิญญาณและความจริงแห่งข่าวประเสริฐ เรามีความรับ
ผิดชอบที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนเหล่านั้นด้วยใจกล้าหาญ ในขณะที่เราต้อง
การที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของคนเหล่านั้นและเห็นคนเหล่านั้นยอมอยู่ใต้
อำนาจขององค์พระคริสต์ 


